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 “ ธรรมชาติสอนผมว่า   
การออกแบบที่ดีต้อง 
ตอบโจทย์ความจริง ละทิ้งมายา”

คทา มหากายี
กรรมการมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์  และเจ้าของโรงแรมพระนครนอนเล่น

ขวัญชาย ดำารงค์ขวัญ  : สัมภาษณ์
ศุภจิต สิงหพงษ์  : ถ่ายภาพ

คทา มหากายี เป็นที่รู้จักในแวดวงนักท่องเที่ยว จากบทบาทเจ้าของ

โรงแรมพระนครนอนเล่นในพ้ืนที่ย่านเทเวศร์ ที่พาผู้เข้าพักไปสัมผัส

ประสบการณ์ชีวิตเรียบง่ายและตรงไปตรงมา  ขณะที่แวดวงการศึกษา 

เขาคอืหนึง่ในผูก้อ่ตัง้มลูนธิกิระตา่ยในดวงจันทร์ องคก์รทีย่นืระยะมากวา่
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สิบปีในการจัดกิจกรรมพาเด็กๆ ไปเรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์

กับธรรมชาติ

แต่ก่อนจะตกตะกอนจนสามารถสื่อสารส่ิงต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ 

เส้นทางชีวิตของคทาเคยติดๆ ขัดๆ อยู่หลายช่วงวัย เขาเติบโตบนความ

สมัพนัธท่ี์ไม่ราบรืน่กบัพอ่ พอเขา้สูว่ยัหนุ่ม อดุมคติบางอย่างทำาให้ปฏเิสธ

ระบบการศึกษา และเมื่อถึงวัยทำางาน เขารู้สึกว่าวิถีชีวิตในแวดวงนัก

ออกแบบไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเป็น

ความคับข้องในเรื่องต่างๆ ฟุ้งกระจายอยู่ในความคิดจิตใจ จน

กระทั่งการเดินทางด้วยจักรยานไปยังอำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้

พาเขาไปพบกับ “ครู” ผู้เปลี่ยนความเข้าใจต่อหลายๆ เร่ือง...ครูผู้นั้นมี

นามว่า “ธรรมชาติ”

คทาเริ่มจากเข้าไปอยู่กับป่าในฐานะผู้สังเกตการณ์ ตามมาด้วย

งานอาสาช่วยทำาแนวกันไฟ  แต่แล้วสภาพภูมิประเทศที่ต่างออกไปจาก

ความคุ้นชินได้สร้างความยากลำาบากอันหนักหน่วง เกิดเป็นคำาถามว่า

หรือแท้จริงแล้วเขาไม่เหมาะกับบทบาทตรงหน้า  คิดได้ดังน้ันจึงเปลี่ยน

มาทำางานที่ถนัด คือออกแบบกระบวนการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติสำาหรับ

เด็ก นำาไปสู่การก่อตั้งเป็น “มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์” ในเวลาต่อมา

ควบคู่กับงานมูลนิธิฯ คทายังต้องกลับมาเริ่มต้นกิจการของ

ครอบครัว  เขาเปลี่ยนความตั้งใจเดิมของหุ้นส่วนที่ต้องการสร้างหอพัก 

มาเปน็โรงแรมขนาดเลก็ชือ่ “พระนครนอนเลน่” ซึง่มคีาแรก็เตอรแ์ตกตา่ง

จากโรงแรมในความหมายท่ีคนส่วนใหญ่คุ้นเคย และความต่างนั้นเองได้

กลายเป็นโจทย์อันท้าทายอย่างยิ่งในฐานะเจ้าของธุรกิจ

อีกประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมอบบทเรียนสำาคัญให้แก่เขาคือการ

เพ่ิมบทบาท “พ่อ” เข้ามาในชีวิต เพราะนอกจากความรับผิดชอบที่เพ่ิม

มากขึ้นแล้ว เขายังต้องทำางานกับบาดแผลต่างๆ ในวันวานของตัวเองไม่

น้อยทีเดียว

ไม่ว่าจะบทบาทหน่ึงในผู้ก่อต้ังมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ เจ้าของ

โรงแรมพระนครนอนเลน่ หรอืพอ่ของลกู การเปล่ียนแปลงจำานวนไมน่อ้ย

ทีเ่กดิขึน้กบัเขาเปน็ผลจากคำาสอนของครทูีม่นีามวา่ “ธรรมชาต”ิ...คำาสอน

อันปราศจากภาษา ทีเ่ขาได้มาจากการสงัเกตความจรงิตรงหนา้ด้วยตัวเอง

จากเด็กชายนักประดิษฐ์ สู่บัณฑิตนักออกแบบ

ผมเกิดในครอบครัวคนจีน เป็นครอบครัวใหญ่ อยู่ที่ชุมชนสวนอ้อย 

ที่บ้านขายอาหารสดต่างๆ ผักสด เนื้อหมู กะปิ น้ำาปลา  ตอนเช้าจะมี

แม่ค้าหาบของมาขายสารพัด ทั้งขนมครก โรตี ขนมจีน ผลไม้  ผมชอบ

ดูบรรยากาศแบบน้ันมากนะ เพราะจะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้

สำาหรับขาย ตู้สี่เหลี่ยมที่มีช่องให้ใส่มะพร้าวเข้าไปแล้วจะได้เนื้อมะพร้าว

ละเอียดออกมาเพื่อใช้ทำากะทิ เป็นกระบวนการบางอย่างเพื่อให้ได้อะไร

บางอย่างออกมา  มองย้อนกลับไปคิดว่าตัวเองโชคดีมากที่เกิดทันได้

เห็นสิ่งเหล่านั้น เพราะทุกวันนี้อะไรๆ ก็กลายเป็นสำาเร็จรูปไปหมดแล้ว

ผมชอบวาดรูป ชอบงานประดิษฐ์ ชอบงานที่ทำาขึ้นมาเอง  ตอน

เด็กๆ ชอบเอาของเล่นสารพัดอย่างมายำารวมกัน สร้างบางสิ่งบางอย่าง

ขึ้นมาใหม่ พอทำาสำาเร็จจะรู้สึกภูมิใจสุดๆ ที่ไม่ได้ทำาตามที่กล่องบอกไว้  

อาจดว้ยนสิยัแบบนีท้ำาใหต้อน ม.ปลาย ผมเลยอยากเปน็สถาปนกิ เลอืก 

สถาปัตย์ไว้อันดับหน่ึง แต่สอบไม่ติด มาติดอันดับสองคือคณะมัณฑนศิลป์ 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
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อหังการที่พังทลาย

ตอนนัน้ผมรูส้กึวา่กำาแพงของมหาวทิยาลยัค่อนขา้งสงู มกีารแขง่ขนั 

เราใช้พลังงานกับมันเยอะ ทำาให้พอข้ามไปได้ จะเรียกว่าดีใจหรืออะไร

กต็าม หลายอยา่งมนัประดงัประเดเขา้มา ผมกลายเปน็เหลงิจนลมืไปวา่

เข้ามาทำาไม  สมัยเรียนมัธยมเคยอยู่ในกรอบในระเบียบ พอมาเจอการ

เรยีนท่ีใหอิ้สระมากในมหาวิทยาลยัซึง่เราไมคุ่น้ชนิ กเ็ลยจดัการชวีติตวัเอง

ไม่ได้ วันๆ เอาแต่สำามะเลเทเมา ดูดบุหรี่ กินเหล้า จะเข้าเรียนก็ต่อเมื่อ

ถึงคราวจำาเป็นต้องเข้าจริงๆ  สองสามปีแรกผมเรียนแย่มาก  นอกจาก

การเรียนแย่ ตัวตนก็แย่

ที่เป็นแบบนี้เพราะผมไปให้ค่ากับอุดมคติบางอย่างที่คิดขึ้นมาเอง 

คอืยอ้นไปตอน ม.ปลาย ผมอา่นหนงัสอื ฉนัจงึมาหาความหมาย ฟังเพลง 

ในอัลบัม The Wall ของวงพิงก์ฟลอยด์ มีเพลง “Another Brick in the 

Wall (Part  2)”  พูดเรื่องการต่อต้านระบบการศึกษา ไม่เอาห้องเรียน 

มิวสิกวิดีโอมีฉากเด็กนักเรียนเอาเก้าอี้ทุ่มหน้าต่าง จุดไฟเผาห้องเรียน  

หลายๆ อย่างประกอบร่างในตัวผมจนเกิดเป็นคำาถามว่า เรียนไปทำาไม

วะ  ผมโดดเรยีนบอ่ย ตอ่ตา้นครเูยอะ ปฏเิสธสิง่ทีส่งัคมยดึถอืกนั ปฏเิสธ

สิ่งที่คนอื่นคิดว่ามันดี เป็นวัยของการปฏิเสธ

พอเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็ไปกันใหญ่เลย อาจารย์คนไหนพูดไม่เข้าหู 

ผมด่าเลย  ผมไม่ค่อยชอบชีวิตในมหาวิทยาลัย ชอบเป็นบางวิชา รู้สึก

วา่อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัพดูเกง่มาก แตไ่มเ่คยทำาอะไรเลย มแีตท่ฤษฎ ี

ไม่มีผลงานให้เห็น  แต่มีอาจารย์คนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นดีไซน์เนอร์

จรงิๆ ช่ืออาจารย์เอกรตัน์ วงษจ์รติ เปน็อาจารยพ์เิศษ เขาพดูไมเ่ยอะนะ 

แตส่ิง่ท่ีเขาพดูมันโดนใจเรา ตอนป ี3 ผมเลยไปฝกึงานกับเขา พอเรยีนจบ

ออกมาผมไดเ้ปน็อาจารยพ์เิศษท่ีมหาวทิยาลยัรงัสติกเ็พราะอาจารยค์นนี้

สังคมของนักออกแบบสมัยก่อนเขาจะมีวันที่นัดคุยเรื่องงานกัน จำา

ได้แม่นเลยว่าเขาจะนัดกันทุกวันพุธที่สองของเดือน  ครั้งหน่ึงผมตาม

อาจารย์เอกรัตน์ไปด้วย คนในวงน่าจะอายุสักส่ีสิบต้นๆ พวกเขาพูด

เรื่องแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบ เป็นเหมือนปรัชญาต่างๆ  ผมนั่งอยู่

ในห้องนั้นสามชั่วโมง สนใจทุกเรื่องที่พวกเขาพูด แต่ผมฟังไม่เข้าใจเลย

ทั้งที่พวกเขาพูดเป็นภาษาไทย กลับมาแล้วยังมึนอยู่สามวัน  น่ันเป็น

เหตุการณ์ซึ่งทำาให้ความอหังการที่เคยมีถูกกระตุก ที่เคยคิดว่า “กูเจ๋ง!” 

พังเละเทะหมดเลย

สิ่งที่หลงเหลือมาจากเหตุการณ์นั้นก็คือ การรู้ว่าตัวเองยังโง่อยู่ 

ทำาให้เร่ิมต้นอ่านหนังสืออีกหลายเล่มในเวลาต่อมา อย่าง โลกของโซฟี 

เป็นหนังสือเล่มแรกที่อ่านในมหาวิทยาลัยแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องเลย มัน

พูดอะไรวะ แต่ก็เอาใส่เป้ไปทุกที่ บอกตัวเองว่าถึงไม่รู้เรื่องก็ต้องอ่านให้

จบ คิดว่าเหมือนกินยาขม ถ้าแค่นี้ยังอ่านไม่จบ ต่อไปมึงจะทำาอะไรได้  

หนังสือเล่มน้ีทำาให้สงสัยว่าระหว่างความจริงกับมายามันขีดเส้นตรงไหน 

มันทำางานกันอย่างไร มันส่งผลกันอย่างไร และมีผลต่อกระบวนการคิด

รปูแบบการศกึษาธรรมชาตใินตอนแรกๆ อยา่งเปน็รปูธรรมดว้ย  ทกุวนั

นี้ผมไปร้านหนังสือเจอเล่มนี้ก็ยังหยิบจับอยู่เลย

คำาถามบนเส้นทางการแสวงหา

หลงัจากเรยีนจบผมไปเปน็อาจารยพ์เิศษทีม่หาวทิยาลยัรงัสิตอยูช่ว่ง

สัน้ๆ แลว้กเ็ปดิบรษัิทเล็กๆ ทำางานออกแบบกบัเพ่ือน มีสงัคมขีจ่กัรยาน

ที่ไม่ได้ขี่เอาระยะทาง แต่ขี่เอาเรื่องราวระหว่างทาง  รุ่นพี่คนหนึ่งชอบ

พาไปตามชุมชนต่างจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ได้สนใจเรื่องพวกน้ีหรอก 
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เพราะอยู่ในสังคมเมืองมาตลอด

พอได้รู้จักการทำางานในแวดวงนักออกแบบ ก็เริ่มรู้จักไลฟ์สไตล์

มากขึ้น เกิดคำาถามบ่อยขึ้น มีหลายอย่างที่ทำาให้รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเอง ไม่

ชอบ เช่น ต้องเป็นผีเส้ือกลางคืนตลอด ไปงานปาร์ต้ีทุกๆ คืน  ผมว่า

ปัญหาไมไ่ดอ้ยูท่ีต่วังานดไีซน ์แตเ่ปน็เรือ่งวถิชีีวติ ผมจึงคอ่ยๆ ถอยออก

มา โดยยังไม่ได้คิดเลยว่าจะทำาอะไรต่อ แต่ตอนหลังผมถึงมาเข้าใจว่าสิ่ง

เหล่านั้นคือมายา

หลังจากนั้นผมให้เวลากับการขี่จักรยานดูชุมชนต่างๆ ใช้ชีวิตอยู่

ต่างจังหวัดบ่อยขึ้น  ปี 2539 ผมกับก๊วนขี่จักรยานไปที่อำาเภอสวนผ้ึง 

จังหวัดราชบุรี เจอลุงคนหนึ่ง (ชาญชัย พินทุเสน ปัจจุบันเป็นประธาน

กรรมการมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์) ที่ทำางานอยู่กับคนกะเหรี่ยง เขา

มากนิกว๋ยเตีย๋วท่ีรา้นเพือ่นผม เพือ่นผมเลยเขา้ไปคยุด้วย ถามวา่ทำาอะไร

อยูท่ีไ่หน ลุงบอกวา่ทำางานปลกูตน้ไม ้เราเลยไปบ้านแกทีอ่ยูใ่นปา่ ไปชว่ย

แกทำางาน ไปกันหลายร้อยคนเลย  หลังจากกลับมาผมยังเป็นฟรีแลนซ์

ทำางานออกแบบ แต่เวลาว่างกเ็ริม่ไปหาลงุแกบอ่ยๆ จากเสาร-์อาทติย ์ก็

เปน็ศกุร-์เสาร-์อาทติย ์หนึง่อาทติยบ์า้ง และนานทีส่ดุกค็อืหนึง่เดอืนครึง่

ชว่งแรกไปแบบชลิๆ เลย ดวูา่เขาทำาอะไรบา้ง  ชว่งหลงัพอไปในฤดู

แล้งก็มีงานเยอะ ไปช่วยทำาแนวป้องกันไฟป่า  ครั้งหนึ่งขณะทำางานเจอ

พืน้ทีเ่ปน็ทางลาดลงไป กะเหรีย่งสองคนทีน่ำาหนา้เดนิลงไปงา่ยๆ เหมอืน

เปน็ทางราบเลย แตส่ำาหรบัผมมนัไมง่่าย กเ็ลยตอ้งนัง่ไถลงไป ผมลม้ไถล

ลงจนมีบาดแผลตามตัว ตอนนั้นรู้สึกว่าใกล้ตายจริงๆ เลยนะ

ผมมานัง่ทบทวนวา่ทีเ่ปน็แบบน้ีเพราะเราไมไ่ด้ฝกึการใชชี้วติบนภูเขา 

ถามตวัเองวา่ไปทำาอยา่งอืน่ดกีว่าไหม อะไรทีจ่ะชว่ยเขาได ้อะไรทีตั่วเอง

ถนัด  ในที่สุดผมคิดจะทำาละครหุ่นเพ่ือสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ

ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ กลับมาชวนเพื่อนที่ข่ีจักรยานไปช่วยกันทำา เริ่มจาก

โรงเรียนที่อยู่ตีนเขา จากน้ันก็กลายเป็นค่าย เป็นครั้งแรกที่ซ้ือหนังสือ

ชีววิทยามาอ่านเพื่อจะแปลงมาเป็นกิจกรรมต่างๆ ในค่าย

พอทำาที่โรงเรียนตีนเขาแล้วก็เริ่มขยับไปโรงเรียนถัดไปที่อยู่ใกล้ๆ 

ทำาสักสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง  วันหนึ่งมีนักข่าวชุมชนมาสังเกตการณ์ เขา

ไมส่นใจวา่เราทำาอะไร เอาแตต่ัง้คำาถามว่าใครใหม้าทำา คำาถามเยอะมาก 

แล้วยังไปกดดันผู้อำานวยการโรงเรียนว่าให้ระวังนะ  เหตุการณ์นี้ทำาให้

ฉกุคดิถงึอปุสรรคบางอยา่งในระบบราชการขึน้มา บางกจิกรรมถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ทำา เราเลยคุยกันว่าไม่อยากเสียเวลากับเร่ืองนี้ ทำายังไงให้ถูกต้อง

และคนอืน่ตรวจสอบได้ เลยตัดสนิใจว่าต้ังเปน็มลูนิธน่ิาจะเหมาะสมทีส่ดุ 

เกิดเป็น “มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์” ตอนปี 2543

“�การทำางานออกแบบก่อนหน้านี้เราพยายามดัดแปลง

ความจริงเพื่อให้เกิดรสชาติ� เราควบคุมทุกอย่าง�  

ทั้งองค์ประกอบ�ฟังก์ชั่น� แต่พอไปอยู่กับธรรมชาติ

แล้วเจอคำาตอบว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมายา�  

เราควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่าง� �ธรรมชาติสอนผมว่า�

การออกแบบที่ดีต้องตอบโจทย์ความจริง�ละทิ้งมายา�

และไม่ฟุ้งเฟ้อ”
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ดอกผลจากการทำามูลนิธิฯ

หลงัจากกอ่ตัง้ มลูนธิฯิ กค็อ่ยๆ เปน็รปูเปน็รา่งชดัเจนมากขึน้ จาก

เล่นละครหุ่นธรรมดาก็เริ่มมีกระบวนการต่างๆ  ผมจดจ่อกับมันโดยไม่

ได้คิดเร่ืองความมั่นคงเลย ขณะท่ีคนรอบข้างก็มีคำาถามเรื่องความมั่นคง 

เพราะเราไม่มีรายได้จากการทำามูลนิธิฯ ผมก็ไม่มีคำาตอบให้ แล้วจริงๆ 

คำาถามของเขาก็มีคำาตอบในตัวอยู่แล้วด้วย  ตอนนั้นผมบอกคนอื่นไม่

ได้ว่าจะได้อะไร แต่ผมรู้ว่าตัวเองได้อะไร ผมกำาลังเติบโต และเชื่อว่า

ประสบการณ์จะมีคุณค่าในวันหนึ่ง

เวลาผ่านไปเป็นสิบปผีมถึงคน้พบคำาตอบวา่ไดอ้ะไร  ผมมลูีกตอนป ี

2551 และกน็ำากระบวนการทีใ่ชก้บัเดก็ๆ มาใช้กบัลกูทัง้หมดเลย  คณุยา่

เพิง่จะเหน็ภาพวา่ไดอ้ะไร มนัเปน็กรรมของเรา (ย้ิม)  ผมไมไ่ดต้ัง้ใจจะได้

นะ แตมั่นคงเปน็ดอกผลทีง่อกงามขึน้เองจากสิง่ทีเ่ราทำามาเปน็สบิป ีเช่น 

ลกูผมอยูก่บัธรรมชาตไิด้เนียนมาก จะแดด จะฝน จะเละ จะเจบ็ จะเดิน

ไกล จะยุง จะทาก ไม่เคยมีปัญหาเลย  เรามีทักษะพอที่จะพาเด็กไปสู่

ธรรมชาติ รู้ว่าตรงไหนควรอยู่ ตรงไหนควรปล่อย  เวลาลูกคนโตของผม

ไปอยูกั่บธรรมชาต ิเขาจะมขีอ้แมน้อ้ยมาก ไมเ่คยบ่นรอ้นทัง้ทีอ่ากาศร้อน

มาก ทากมาตดิท่ีพงุกด็งึออกเฉยๆ โดนยงุกดักบ็อกวา่ปา๊อยา่ไปตยีงุ เรา

แค่คนั ทายากห็าย ซึง่ผมไมเ่คยสอนเลย  ในทางกลบักนัถา้ผมไดเ้งนิจาก

มูลนิธิฯ ทุกวันนี้เหลือไหม ก็คงไม่เหลือแล้วนะ

“�ทุก�ๆ �อย่างในธรรมชาติมีหน้าที่ของมัน�  

และมันงอกงามทั้งหมด� เราเองต่างหากที่ไปแบ่งแยก

สิ่งต่าง�ๆ � ให้อยู่คนละฝั่ง� � เมื่อก่อนผมเคยคิดว่า 

ถ้าไม่เหมือนก็ต้องขัดแย้ง� แต่ตอนนี้ผมมองว่า 

ที่ไม่เหมือนกันเพราะเรางอกมาจากดินคนละแบบ�  

ถึงจะแตกต่างแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างงอกงามได�้  

ความคิดเราก็งอกงาม�ความคิดเขาก็งอกงาม”
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บทเรียนจากธรรมชาติ

ครัง้หนึง่ในชว่งกอ่นจะตัง้มลูนธิิฯ ซ่ึงเป็นฤดท่ีูฝนเริม่มา งานนอ้ยลง 

มีประสบการณ์พิเศษบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างผมกับธรรมชาติ ผมนั่งอยู่

บนยอดเขาที่ไปดับไฟ มีเด็กกะเหรี่ยงและแฟนผมนั่งอยู่ด้วย (เงียบนึก) 

ลมพัดมา ต้นหญ้าพลิ้วไหว บรรยากาศสงบ เบา สบาย อย่างที่เรียกว่า 

สปัปายะ เป็นครัง้แรกทีเ่กดิความรูสึ้กวา่ไมต่อ้งการอะไรอกีแลว้ ตอนแรก

ไมรู่จ้ะเรยีกความรูส้กึนัน้วา่อะไร พอคยุกบัหลายคนจงึรู้วา่มนัคอืความปีต ิ 

ความรูสึ้กนีเ้ปน็ตน้ทนุและภมูคิุม้กนัสำาคญัในการจดัการชวีติหลงัจากน้ัน 

ทำาให้เห็นว่าทางไหนคือการเข้าถึงความสุข และทางไหนไม่ใช่  เวลาเจอ

ความรู้สึกด้านเลวๆ อย่างการแก่งแย่ง เราจะตัดใจได้ง่าย ไม่กระเหี้ยน

กระหือรืออยากได้ เพราะมีความรู้สึกที่ดีรองรับไว้ไม่ให้ล้มง่ายๆ  

บทเรียนสำาคัญที่ผมได้จากธรรมชาติคือ ธรรมชาติมันสมจริง มัน

ไม่สนว่าเอ็งเป็นใคร มันจัดการกับมายาคติและทำาลายเปลือกของเอ็ง

ไปได้หมดเลย  ไม่ว่าเอ็งเข้าไปด้วยอหังการแค่ไหน เม่ือเจอไฟ เจอน้ำา 

เจอภูเขา อหังการจะไม่มีค่าเลย  ตอนไปดับไฟป่า ไม่ว่าเอ็งจะอยาก

ช่วยเหลือแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีทักษะ เอ็งไม่มีทางทำาได้เลย  ขนาดว่าใจที่

อยากช่วยเป็นใจด้านดีมันก็ยังซัดเลย (หัวเราะ) มันไม่ได้สนใจว่าเอ็งมี

ความหวังดีด้วยซ้ำาไป มันสนแค่ความจริงที่ว่าเอ็งจัดการมันได้หรือเปล่า  

โลกท่ีกำาลังเจอโคตรสมจริงเลย ไม่มีอะไรที่ไม่ฟังก์ชั่น ไม่มีอะไรที่ไม่เป็น

เหตเุปน็ผล แตใ่นโลกการออกแบบมนัมบีางอย่างใหเ้คลือบแคลงไดต้ลอด

การทำางานออกแบบก่อนหน้านี้เราพยายามดัดแปลงความจริง

เพื่อให้เกิดรสชาติ เรามีอำานาจในการควบคุมทุกอย่าง ทั้งองค์ประกอบ 

ฟงัก์ชัน่ แตพ่อไปอยูก่บัธรรมชาตแิลว้เจอคำาตอบวา่ส่ิงเหลา่น้ันเปน็มายา 

เราควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่าง มันค่อนข้างช็อก แต่เป็นการช็อกในด้านดี

นะ  ธรรมชาติสอนบทรียนใหม่ให้ผมว่า การออกแบบที่ดีต้องตอบโจทย์

ความจริง ละทิ้งมายา และไม่ฟุ้งเฟ้อ  ทุกวันน้ีผมยังทำางานออกแบบอยู่ 

แต่ไม่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ผมออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงก็ใช้

ทักษะจากที่เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์มาผสานกับสิ่งที่เจอในป่า

เวลาเราปฏิสัมพันธ์กับความจริง มันไม่โกหกเรา แต่สิ่งที่เป็นมายา

มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  สมมุติเราชอบกินเหล้า ความเป็นเรา

มันชอบกิน แต่ร่างกายไม่เอาด้วย ไม่อย่างน้ันก็ไม่อ้วก  เราชอบด่ืมน้ำา

หวานเป็นเพราะใจเราที่ชอบด่ืม  ถ้ามันดีจริง ร่างกายต้องดีไปด้วย และ

ไม่เป็นอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกาย  ร่างกายเราน่ีโคตรจริงเลยนะ ความจริงน่ี

โคตรจริงเลย มันไม่ประนีประนอมกับความชอบของเรา

ธรรมชาตยัิงสอนผมอกีวา่ไมม่อีะไรอยูโ่ดดเดีย่วลำาพงัได ้ซึง่แตกต่าง

จากตอนเป็นนักออกแบบ ที่เราเป็นศูนย์กลาง ฉันคิด ฉันจึงทำา ผลงาน

ก็ออกมา  แต่ในธรรมชาติไม่เป็นเส้นตรง มันเป็นกลุ่ม โหดสุดๆ เลยคือ

เสอืยังอยูต่วัเดยีวไมไ่ดเ้ลย หรอืถา้ซอฟตส์ดุๆ แบคทเีรยีกอ็ยูโ่ดดๆ ไมไ่ด้  

พอธรรมชาตเิปน็ตน้แบบ เขาบอกเราวา่ เอง็อยูค่นเดยีวไมไ่ด ้เขาไมไ่ดแ้ค่

พูดนะ เขายังโชว์ให้เห็นด้วย เราก็ไม่มีอะไรจะเถียง (หัวเราะ)

พออยูแ่บบเดีย่วๆ ไมไ่ด ้เรือ่งตอ่มาคอืธรรมชาตมิคีวามหลากหลาย  

แมใ้นธรรมชาตจิะมสีิง่ทีต่รงขา้มกนัหรือไม่ใชพ่วกเดียวกนั เชน่ ผูล้า่-เหย่ือ 

คนกินอาหาร-อาหาร พืช-สัตว์ แต่ทุกอย่างงอกงามหมด เป็นไปได้ยังไง  

โคตรเจ๋งเลย  ทุกๆ อย่างในธรรมชาติมีฟังก์ช่ัน มีหน้าท่ีของมัน และ

มันงอกงามทั้งหมด เราเองต่างหากที่ไปแบ่งแยกสิ่งต่างๆ ให้อยู่คนละ

ฝั่ง  เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าถ้าไม่เหมือนก็ต้องขัดแย้ง แต่ตอนนี้ไม่ใช่ ผม

มองว่าที่ไม่เหมือนกันเพราะเรางอกมาจากดินคนละแบบเท่านั้น ถึงจะ

แตกต่างแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างงอกงามได้ ความคิดเราก็งอกงาม ความ

คิดเขาก็งอกงาม
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สิ่งท่ีผมเรียนรู้อีกอย่างคือ ธรรมชาติบอกเราว่าทุกอย่างมีความ

เปลีย่นแปลง  แตก่อ่นผมมกัตดัสนิสิง่ตา่งๆ ชดัเจนวา่ อนัน้ีใช่-อันน้ีไมใ่ช ่

แตต่อ่มาผมเปลีย่นมามองโลกแบบไมใ่ชข่าว-ดำา ใจเยน็พอทีจ่ะเหน็มนษุย์

เปลี่ยนแปลง เชื่อว่าไม่มีอะไรนิ่ง คนแต่ละคนไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไป  

จริงๆ ผมก็ยังตัดสินนะ แต่รู้ว่าสิ่งที่ตัดสินเป็นความคิด ไม่ใช่ความจริง 

เราแยกออกระหว่างความเห็นกับความจริง  พอเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบ

นี้แล้วชีวิตก็มีความสุขนะ

พระนครนอนเล่น  โรงแรมที่ละทิ้งมายา

ผมเคยถามนกัธรุกจิใหญ่ๆ  วา่เปา้หมายของธรุกจิคอือะไร เขาตอบ

วา่ กำาไร แล้วเตบิโต แล้วแตกบรษิทั แล้วกเ็ตบิโตไปเรือ่ยๆ  ธรุกิจแบบนี้

สำาหรับใครหลายคนอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่สำาหรับผม มันน่าเบื่อมาก  

รู้อยู่แล้วว่าจะทำาไปทำาไม

พอครอบครัวผมบอกว่าจะทำาหอพัก ให้ผมช่วยดูหน่อย ผมดูแล้ว

รู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบที่คิด เลยเสนอไอเดียการทำาโรงแรมโดยมีคอนเซปต์

พื้นฐานจากสิ่งที่เรียนรู้มาจากธรรมชาติและการเรียนรู้อื่นๆ เช่น อะไร

ท่ีเป็นมายาในกระบวนการทำาธุรกิจ ผมเอาออก ตัดส่ิงที่ไม่เห็นด้วยออก

ไป อยา่งทวี ีตูเ้ยน็เลก็ๆ ทีไ่วแ้ช่น้ำาไมก่ีข่วด  ผมไมต่อ้งการทำาโรงแรมให้

หรูหราเพื่อสร้างประสบการณ์เหมือนฝัน

เมื่อเอาความคิดนี้ไปเสนอหุ้นส่วน ผมโดนวิจารณ์เละเลย พวกเขา

ไม่เข้าใจ แต่ก็ให้โอกาสผมหกเดือน ถ้าไม่โอเคก็เอาคืนนะ  ตอนน้ันเรา

สนใจแต่เนื้อหาของโรงแรม คิดแค่ว่าทำาโรงแรมดีๆ เด๋ียวคนก็มาเอง แต่ 

พอโรงแรมเปิดเดือนแรกไม่มีคนเข้ามาเลย เพื่อนก็แนะนำาให้ไปฝาก 

เอเจนซี่ ก็ทำาตามเขา แต่ก็ยังไม่มีแขกอีก เพราะเราไม่ให้เงิน แล้วจริงๆ 

เอเจนซีก่ไ็มไ่ด้สนใจสิง่ทีเ่ราคิดเลย เขาสนใจแค่วา่จะให้เงินเทา่ไร  เอาละ 

เราเจอโลกแบบนี้อีกแล้ว

ช่วงแรกเอเจนซี่ขอค่าส่งนักท่องเที่ยวมาห้าร้อยบาท ค่าเช่าห้อง

สมัยนั้นพันสองร้อยบาท เราได้ยินแล้วก็ตกใจ เพราะลงทุนต้ังเยอะ  แต่

ช่วยไม่ได้ เราไม่มีคน ก็ต้องทำา  ผ่านไปสักพักเขาก็ไม่ส่งคนมา พอโทร.

ไปถาม คำาตอบคือโรงแรมข้างๆ ให้หกร้อยบาท สุดท้ายมันขึ้นไปถึง 

เก้ารอ้ยบาท แลว้เราจะไปเหลอือะไร เขานัง่ในออฟฟศิไดเ้กา้รอ้ย เราทำา

ทุกอย่างได้สามร้อย

พอเอเจนซี่ไม่สนใจสิ่งที่เราทำา แขกที่มาก็ไม่รู้เรื่อง โรงแรมป่วนไป

หมดเลย  เอเจนซ่ีรับเงินไปสบายๆ แต่เราต้องมารบักรรม แขกกร็บักรรม

ด้วย เพราะสิ่งที่โรงแรมเป็นไม่สอดคล้องกับสิ่งท่ีเขาต้องการ  ทีแรกผม

ไม่รู้ว่าเอเจนซี่จะเป็นแบบนี้ พอรู้ผมเลยขอหยุดสัญญาที่ทำาไว้ แต่ก็ไม่ได้ 

เลยตอ้งยอมระบบนีไ้ปหกเดอืน หลงัจากนัน้กไ็มใ่ชเ้อเจนซีอ่กีเลย เพราะ

เราไม่เห็นด้วยกับระบบพ่อค้าคนกลาง

แขกคนแรกของโรงแรมเปน็คนสเปน เขาวอลก์อนิเขา้มาเอง ผมเลย

บอกเขาวา่ใหช้ว่ยไปเขยีนรีววิในเวบ็ไซตท์ีส่งัคมนกัเดนิทางแลกเปลีย่นกนั 

ชอบหรอืไมช่อบไดห้มดเลย  จากวนันัน้กค็อ่ยเปน็คอ่ยไป จากทีใ่ชเ้อเจนซี ่ 

เราเปลี่ยนมาบอกแขกให้ช่วยเขียนรีวิว เอางบโฆษณาต่างๆ มาใช้เสริม

บรกิารใหแ้ขกทีเ่ขา้พกั  ตอนหลงักม็รีวีวิมากขึน้ คอ่ยๆ ไปอยูใ่นเว็บไซต์

การทอ่งเทีย่ว วนัแรกทีเ่ขา้ไปคอือนัดบั 35 จากสีร่อ้ยกวา่โรงแรม แลว้ก็

ขึน้มาเรือ่ยๆ  แต่ด้วยคาแร็กเตอรข์องโรงแรมเลยทำาใหเ้ติบโตแบบใหญ่ๆ  

ไม่ได้ เพราะการดูแลจะไม่ทั่วถึง

สิง่ทีย่ากคือการยนืยนัความเชือ่ ไมไ่ด้ยากทีค่นอืน่เลย ยากทีตั่วเอง  

ตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมามีหลายครั้งที่คนบอกให้กลับไปใช้เอเจนซี่เถอะ  
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ช่วงโลว์ซีซั่น ช่วงมีเหตุการณ์บ้านเมือง ที่จองมาก็ยกเลิก เหนื่อยเหมือน

กันนะ ทำาแล้วต้องมาเร่ิมใหม่ หุ้นส่วนและทีมงานก็ถามว่า เอาไหม ไป

ฝากเอเจนซี่ไหม เตรียมข้อมูลมาให้เราเพียบ (หัวเราะ)

ช่วงวิกฤติเรารัดเข็มขัดตัวเอง ประหยัดทุกทาง บอกให้พนักงาน

แต่ละคนรักษาตัวเองให้รอด ไม่ลดเงินเดือน แต่ไม่มีอะไรพิเศษให้  เรา

ไมล่ดราคา เพราะการใชก้ระบวนการเร่ืองราคาแสดงวา่ราคาทีผ่่านมาไม ่

สมเหตุสมผล แสดงว่าเราไม่มีไอเดีย ดังน้ันไม่ว่าจะเป็นไฮซีซ่ันหรือโลว์ซีซ่ัน 

ราคากไ็มแ่ตกตา่งกนั  เราทำาโรงแรมมา เรารูว้า่ตน้ทนุไมไ่ดต้า่งกัน  การ 

ข้ึนราคาในช่วงไฮซีซ่ันมันคือการฉวยโอกาส แล้วเราจะเป็นเพ่ือนกันได้ยังไง 

ถ้าเราฉวยโอกาส  สุดท้ายแล้วถ้าไม่มีทางจริงๆ จะใช้ก็ไม่ว่ากัน แต่ 

อยา่งนอ้ยควรได้คิดวา่มหีนทางอืน่อกีไหม  ทีผ่า่นมาพอเกดิวกิฤต ิทกุคน

ก็เกิดไอเดียว่าทำาแบบนั้นไหมแบบนี้ไหม เราค่อยๆ สะสมประสบการณ์

จากวิกฤติมาเรื่อยๆ

เรามีสทิธ์ิจะใหค้วามหมายใหมต่อ่ส่ิงทีเ่ราทำาไดเ้องเพ่ือใหส้อดคล้อง

กับตัวเรา  คำาว่าโรงแรม ธุรกิจ เซอร์วิส เราก็แปลใหม่ ไม่จำาเป็นต้อง

ทำาใหเ้ป็นแบบท่ีเคยเขา้ใจกนั  ท่ีพดูนีไ้มใ่ชไ่อเดยีทีค่ดิขึน้มา แตม่าจากสิง่

ที่เราเชื่อและทำาขึ้นมา แล้วพบว่าอยู่ที่เราเป็นคนให้ความหมาย

ด้วยความที่เราชอบเข้าไปยุ่งกับเรื่องที่เป็นมายา โรงแรมพระนคร

นอนเล่นเลยตั้งใจใช้เวิร์กชอปเป็นตัวสื่อสาร พาแขกไปเจอประสบการณ์

บางอย่างที่คิดว่าจำาเป็น คือการทำาอะไรด้วยตัวเอง เช่น อาหาร เสื้อผ้า 

เครื่องหอม  เวิร์กชอปที่ดูเป็นศิลปหัตถกรรมนี้ จริงๆ คือความตั้งใจพา

เขาหลุดออกจากมายาในชีวิต

ถามว่าทำาไมต้องทำาอาหารเอง ทำาไมต้องทำาเสื้อผ้าเอง เรื่องนี้มัน

เชือ่มโยงกับการดูแลส่ิงแวดลอ้มนะ  การบรโิภคคอืสาเหตหุลกัของปญัหา

สิ่งแวดล้อม เราบริโภคในปริมาณที่มากเกิน ไม่ใช่เพราะหิว แต่เพราะ

อยาก หรอืเพราะมนัเท่  ทำายงัไงถงึจะดีลกบัมายาได ้ถ้าทำาเสน้สปาเกตตี

เป็น ทำาเสื้อผ้าเองได้ อีกหน่อยไปซื้อข้างนอก คุณก็ไม่ติดที่แบรนด์แล้ว 

เข้าใจความขัดแย้งกับพ่อ

ชีวิตวัยเด็กของผมเติบโตมากับพี่ป้าน้าอา ตอนเด็กๆ สนิทกับ

ป้า  พ่อผมทำางานราชการอยู่ต่างจังหวัด ส่วนแม่เป็นพนักงานอยู่ตาม

เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า เวลาที่จะอยู่กับผมและน้องไม่ค่อยมี  พ่อ

มาเจอทีก็จะมาพร้อมของเล่น มาพร้อมกับของที่ทำาให้เขาเป็นคนพิเศษ  

ผมกับพ่อห่างกันมาก จนช่วงหลังกลายเป็นความขัดแย้ง

ตอนอายุประมาณเจ็ดแปดขวบ ผมยำาของเล่นขึ้นมาใหม่ ทำาเสร็จก็

รีบวิ่งเอาไปให้พ่อดู  ตอนนั้นเขาอยู่กับเพื่อน ผมก็ไม่รู้ว่าด้วยความเป็น

คนยุคก่อนหรือเปล่า เขาถึงต้องแสดงอำานาจในการควบคุมบ้าน พ่อพูด

ขึน้วา่ “เน่ีย วนัๆ มนัทำาได้แค่น้ี”  ผมชอ็กแลว้เงียบไปเลยนะ คือไมเ่ขา้ใจ

สถานการณ ์ตัง้แตเ่กดิมายงัไมเ่คยเจอคำาพดูแบบนี ้ ความเงยีบในวนันัน้

ยังดังอยู่จนทุกวันนี้ จากความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพ่อที่น้อยอยู่แล้ว 

เลยกลายเป็นความขัดแย้งมาเรื่อยๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างเราคงจะดีเท่าที่ดีได้ เพราะมีหลายอย่างที่ไม่

เขา้ใจกนัอยา่งแทจ้รงิไปแลว้ ทัง้งานทีเ่ราทำา ชว่งเวลาทีห่า่งกนั ทำาใหเ้รา

ทัง้สองตา่งสะสมอะไรบางอยา่ง พอมาเจอกนัอกีครัง้ ผมชอ็กนะ เขาเองก็

ชอ็กเหมอืนกัน เชน่ ผมทำามลูนธิฯิ เขาถามวา่ ทำาไปทำาไม ทำาแล้วไดอ้ะไร

แต่ผมเขา้ใจเขานะ ดูจากชวิีตในวัยเด็กของเขา ไมแ่ปลกใจเลยทีเ่ปน็

แบบนี้ มันไม่ใช่ความตั้งใจของใคร องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมที่อยู่

รอบๆ ทำาให้เขาเป็นแบบน้ี ด้วยบริบทที่เขาโตมามันไม่เอื้อให้เขามีความ
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สขุดว้ยตัวเองได้เลย มนัมเีหตปุจัจยัทีก่อ่รา่ง แนวพทุธเขาก็สอน ตอนไป

อยูก่บัธรรมชาตผิมเห็นเร่ืองนีชั้ด ทุกชีวติมเีหตผุลในการกระทำาของตวัเอง  

แต่ก่อนเราไม่เข้าใจ เลยโฟกัสที่ตัวบุคคลจนเกิดเป็นอารมณ์ แต่พอตอน

หลังคิดได้แบบนี้ ผมก็ไม่มีอารมณ์ ไม่ไปโจมตีตัวบุคคลอีก

ทกุวนันีผ้มคงไมไ่ปคดิอะไรกบัเร่ืองทีผ่า่นมาแลว้ ดว้ยความแรงของ

แต่ละฝ่ายที่น้อยลง แม้ไม่ได้สนิทแบบที่พ่อกับลูกปกติควรจะเป็น แต่ก็

ดีข้ึนกว่าแต่ก่อน เราเข้าใจกัน และยังช่วยเหลือกันในเวลาที่ต่างคนต่าง

ลำาบาก 

ลูก...สิ่งมีชีวิตผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

เดมิทผีมไม่คิดจะมลีกู พอแตง่งานกถ็กเถยีงกนักบัแฟน  ผมไมเ่ห็น

ความม่ันคง กลวัการมลีกูจะเปลีย่นชวิีตของตวัเอง เลยไมอ่ยากม ี แตผ่ม

มารู้สกึวา่ความรกัของแฟนทีม่ใีห้ผมนัน้มากเหลอืเกนิ เขาทุม่เทกบัผมมา

ตั้งแต่ปี 2533  การมีลูกคือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการ เราก็ควรมีให้เขา

พอมีลูก ผมเปลี่ยนความคิดเลยนะ รู้สึกว่าดีมากที่มี เป็นการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  ก่อนหน้านี้ว่าตัวเองคิดเยอะแล้วนะ แต่พอมีลูก 

ความคิดทุกอย่างเป็นท่ีเป็นทางมากขึ้น ผมทำาในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำาได้

หลายเรื่อง ทำาโดยไม่ต้องคิดเลย เช่น ตอนมีชีวิตอิสระผมจัดการเวลา 

ค่อนข้างยาก แต่พอมีลูก ผมจัดการเวลาได้โดยไม่คิดว่าเป็นภาระ ถ้าวัน

นี้ทำาไม่ได้ พรุ่งนี้ทำาได้เลย (ยิ้ม)  เรามีตัวเล็กๆ ที่ไม่รู้โลกมากกว่าอีก 

ในชีวิตเรามีเส้นเชื่อมโยงหลายเส้น ลูกก็เป็นเส้นหนึ่ง แต่ลูกมีเส้นเดียวที่

เชื่อมมาหาเรา ลูกไม่มีเรื่องเที่ยว ไม่มีเรื่องกิน มีแค่แม่กับพ่อ

“�หลายสิ่งจากพ่อส่งผลต่อความเป็นพ่อ 

ที่ผมเป็นทุกวันนี้� เราอยากทำาสิ่งที่เรา

อยากได้ตอนเด็ก�ๆ � และอะไรที่เราไม่ชอบ�

เราสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำากับลูก�  

ซึ่งมันก็ยาก� เพราะสิ่งที่เราไม่ชอบนั้น 

ก็กลายเป็นพื้นของเราส่วนหนึ่งด้วย�  

ผมต้องต่อสู้กับมันพอสมควร� �  

มันไม่ใช่บทเรียนพ่อแสนดีมาจากที่อื่นเลย�

แต่เป็นบทเรียนที่เราประสบมา”� �
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สว่นเรือ่งการจดัการอารมณ ์หลายสิง่จากพอ่สง่ผลตอ่ความเปน็พอ่

ที่ผมเป็นทุกวันน้ี เราอยากทำาสิ่งท่ีเราอยากได้ตอนเด็กๆ และอะไรที่เรา

ไมช่อบ เราสญัญากบัตวัเองวา่จะไมท่ำากบัลกู ซึง่มนักย็าก เพราะส่ิงทีเ่รา

ไมช่อบนัน้กก็ลายเปน็พืน้ของเราสว่นหนึง่ดว้ย พอเราถกูปลกูมาแบบน้ัน

มันก็ทำาให้เรามีธาตุนั้น ผมต้องต่อสู้กับมันพอสมควร  มันไม่ใช่บทเรียน

พ่อแสนดีมาจากที่อื่นเลย แต่เป็นบทเรียนที่เราประสบมา  

ยกตวัอย่างเชน่ การจดัการบางอยา่งดว้ยความรนุแรง ผมบอกตวัเอง

เลยนะ “มงึสญัญากบัตวัเองไมใ่ชเ่หรอ วา่จะไมท่ำา” แตพ่อถงึจุดทีจั่ดการ

อะไรไม่ได้แล้ว สุดท้ายก็ยังทำา  ตอนลูกผมอายุสักสามขวบ เขามักงอแง

โดยไมมี่เหตผุล จะซา้ยขวาหนา้หลงั เขาปฏเิสธหมดเลย  ผมไม่เขา้ใจ คอื

อะไรวะ !  ผมจดัการกับสิง่ทีเ่กดิขึน้ไมไ่ด ้จนเผลอตลีกู  มองยอ้นกลับไป 

มนัคงมสีิง่ทีเ่ราถูกปลกูมา พอเดก็ไดร้บัการกระทำาทีร่นุแรง มนัมแีนวโนม้

ว่าจะถ่ายทอดต่อในอนาคต

หลงัจากเผลอทำาไปแลว้กเ็สยีใจ เกดิความรู้สกึสะอดิสะเอยีนตวัเอง

เลย  ผมพยายามให้อภัยตัวเอง แต่ทำาไม่ได้ทันทีหรอก ก็จมอยู่กับความ

รู้สึกแย่ๆ ท่ีเรียกว่า “กรรม” ซึ่งเป็นผลที่ได้รับเดี๋ยวนั้น รู้สึกเด๋ียวนั้นเลย  

แตเ่รากลบัไปแก้กรรมไมไ่ดห้รอก ทำาได้แคท่ำาเร่ืองอืน่ใหม้นัแทรกเร่ืองนัน้ 

แลว้หวงัวา่ความผดิพลาดจะถกูกลบดว้ยสิง่ดีๆ  ทีท่ำาให้มากทีส่ดุ  จรงิๆ 

ตอนแรกผมไมไ่ดต้ัง้ใจให้อภัยตวัเองขนาดนัน้ แตผ่มมภีาระหนา้ทีต่อ้งทำา

ต่อกับเขา ผมต้องดูแลเขาต่อ มันไม่มีทางเลือกอื่น  งานนี้เป็นงานแห่ง

ชีวิต เราต้องทำา เราเลิกคิดไม่ได้นะ ผมเลยรู้สึกว่าต้องจัดการตัวเอง เอา

วะ อย่าทำาอีกละกัน

ต่อมาผมไปเจอบทความหนึ่ง เขาพูดว่าเด็กวัยสามขวบจะเริ่มมีตัว

ตนของตัวเอง ก่อนหน้านั้นเขาเชื่อมโยงกับแม่ตั้งแต่ทางกายภาพในท้อง 

พอออกมาก็ยังเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ  วันหนึ่งรู้ว่าไม่ได้เชื่อมโยงแล้ว 

ข้างในเขาเจ็บปวด ด้วยความเป็นเด็กเขายังจัดการไม่ได้ เลยแสดงออก

มาดว้ยการงอแง  ทแีรกผมไมเ่ขา้ใจ เลยลองสมัพนัธก์บัความรูส้กึนัน้โดย

จินตนาการว่า ถ้าวันใดวันหน่ึงเรารู้สึกไม่เชื่อมโยงกับคนที่เรารักที่สุดใน

โลก มนัจะเปน็ยงัไง กพ็บคำาตอบวา่มนัแยเ่หมอืนกันนะ  พอเขา้ใจเทา่นัน้

แหละ เรากย่ิ็งเสยีใจอยา่งสาหัสเลย เพราะเราไปสร้างความเจบ็ปวดเพ่ิม

ให้คนที่เรารักที่สุดในโลกในขณะที่เขาเจ็บปวดอยู่แล้ว 

ตะกอนประสบการณ์

แต่ก่อนด้วยวัยหนุ่ม ผมเป็นคนมีพลัง แต่พลังน้ันทิ่มแทง เป็น

เหมือนหอกที่ทำาลาย  ถึงแม้จะทำางานสร้างสรรค์ แต่ในนามธรรมมัน

ทำาลาย เป็นการทำาลายในรูปแบบการสร้างสรรค์ ซึ่งเราว่าไม่ใช่สร้าง

สรรค์จริงๆ เหมือนมันใช้มายาอยู่ มันเคลือบการทำาลายตัวเองไว้ในงาน

ที่ดูเหมือนสร้างสรรค์

ทกุวนันีผ้มรูส้กึวา่ไมม่พีลงัในดา้นตวัตนเทา่ไร เราสนใจวา่ประโยชน์

ท่ีเกิดขึ้นคืออะไร สนใจการเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ มากกว่าจะโฟกัสไปที่

พลงัหรอืการเปลีย่นแปลงของใครคนใดคนหนึง่  เราถอนตวัเองออกจาก

เน้ือเรือ่งได้ ไมไ่ด้ให้ความสำาคัญกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึน มนัต้องเกดิ

อยูแ่ลว้ เราแคท่ำาอะไรบางอยา่ง มนัถงึจดุทีเ่หมาะสมแลว้ตอ้งทำา  ตวัเรา

สามารถถอยออกมาได ้ถึงแมเ้ราจะอยูข่า้งหนา้ แตส่ิง่นัน้ไมไ่ดเ้กดิเพราะ

เรา มันเป็นเพราะหลายๆ องค์ประกอบทำาให้เกิดขึ้น เป็นความเข้าใจ

โลกแบบใหม่  เมื่อก่อนเราอาจเห็นตัวเองสว่างขึ้นมาเลยในการทำาสิ่งใด 

สิ่งหนึ่ง แต่มองย้อนกลับไป มันเป็นแค่ความหลงไป
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ที่ผ่านมาผมทำาเพียงเรื่องเดียว แตกต่างกันที่วิธีการ ทำาค่ายก็ใช้วิธี

หนึง่ อยูท่ีโ่รงแรมพระนครนอนเลน่กใ็ช้อกีวธีิ แตท่ัง้หมดมนัคอืการเชือ่ม

โยงโลกข้างนอกและโลกข้างใน  โลกข้างนอกก็เป็นไปตามวิถีของมัน แต่

โลกข้างในเราจัดการได้หมดเลย  ถ้าโลกข้างนอกและข้างในเชื่อมต่อกัน

ได้ คุณจะมีความสุข วิธีทำาให้มีความสุขก็ต้องเข้าใจตัวเอง เข้าใจโลก 

ข้างนอก มันจะเกิดการปรับเปลี่ยนเข้าหากันเอง 
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 “ การเข้าใจตัวเองที่ลึกซึ้งที่สุด 
คือเข้าใจความเป็นเพศของตัวเอง”

จิตติมา ภาณุเตชะ
ผู้อำานวยการมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส.

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์  : สัมภาษณ์
ศุภจิต สิงหพงษ์  : ถ่ายภาพ

จากจุดเริ่มต้นที่เลือกทำางานด้านเด็กและผู้หญิงเป็นอาชีพ เมื่อคลุกคลี

แลว้การงานอาชพีกบัความสนใจสว่นตวัคอ่ยๆ หลอมรวมเปน็สิง่เดยีวกนั 

นับถึงปัจจุบัน จิตติมา ภาณุเตชะ อยู่ในแวดวงนี้มาเป็นเวลายี่สิบปี จน

เป็นเสมือนภาพตัวแทนคนทำางานด้านสุขภาพผู้หญิงไปแล้ว ดังนั้นเมื่อมี
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ข่าวคราวเกี่ยวกับความรุนแรงและความไม่เสมอภาคทางเพศ เช่น การ

ข่มขืน ท้องวัยใส จึงมักเห็นเธอปรากฏตัวทางสื่อต่างๆ อยู่เสมอ

หลังเรียนจบด้านการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

จิตติมาเริ่มต้นทำางานด้านแรงงานเด็ก แล้วเปลี่ยนมาจับงานด้านผู้หญิง 

ปจัจบัุนเป็นผู้อำานวยการมลูนธิสิรา้งความเข้าใจเรือ่งสขุภาพผู้หญงิ (สคส.) 

และผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จิตติมาให้คำานิยามตัวเองว่าเป็นนักกิจกรรมท่ีต้องการเห็นความ

เปลี่ยนแปลงในสังคม  เนื้อหาหลักในการทำางานคือการรู้เท่าทันกรอบ

ความเปน็หญงิชายทีค่รอบงำาความคดิกระแสหลกัในสงัคมไทยและสงัคม

โลก ท้ังยังเป็นรากฐานของปญัหาตา่งๆ ในสงัคม โดยเฉพาะปญัหาความ

รนุแรงตอ่เด็กและผู้หญงิ รวมทัง้สขุภาวะทางเพศ  เธอเชือ่วา่การรูเ้ทา่ทนั  

กา้วขา้มกรอบความเปน็หญงิชาย และเขา้ใจวถิชีีวติทางเพศทีห่ลากหลาย 

จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลและสังคมในที่สุด

รู้จักตัวเองจากการเรียนพัฒนาชุมชน

การท่ีเราเข้ามาทำางานด้านเด็กและผู้หญิงไม่ได้เร่ิมต้นจากเห็น

ปัญหาสังคมแล้วทุ่มเทเป็นอาสาสมัคร และไม่ได้มีรากฐานจากอิทธิพล

ของผูช้ายในครอบครวั  เราเกดิและเตบิโตในครอบครวัคนจีนก็จรงิ แตพ่ี่

นอ้งหกคนเปน็ผูห้ญงิลว้น จงึไมม่พีีน่อ้งผูช้ายมาใหเ้ปรยีบเทยีบ  พอ่แมม่ี

อาชีพค้าขาย ฐานะปานกลาง  สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวปลูกฝังมาโดยตลอด

คือ ท่ีบ้านไม่มีสมบัติ ต้องเรียนหนังสือ เราจึงมีความเชื่อว่าต้องเลือก

เรียนส่ิงที่เอาไปประกอบอาชีพได้และเป็นอาชีพท่ีตัวเองชอบ  ตอนนั้น

อยากทำางานพฒันาชนบท เพราะไดแ้รงบนัดาลใจจากการอา่นนยิายของ 

โสภาค สวุรรณ เรือ่ง ปลุากง ทีน่างเอกเปน็พฒันากร ตอนสอบเขา้เรยีน

ปริญญาตรีก็เลยเลือกพัฒนาชุมชนทั้งหกอันดับ

เราเคยเป็นประธานค่ายอาสาพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัย  สิ่ง

ที่ได้จากการเป็นนักกิจกรรมคือได้ทดลองทำางานบางอย่างกับเพื่อน

นักศึกษา มีการปะทะสังสรรค์กับคนที่อยากทำางานทางสังคม  โชคดีที่

การเรยีนพฒันาชุมชนส่ีปทีำาใหไ้ดรู้้จกัตัวเองวา่ไมใ่ชน่กัพฒันาแบบทีช่อบ

ทำางานฝังตัวอยู่ในพ้ืนที่  การไปอยู่กับคนในหมู่บ้านมันไม่มีระยะห่าง 

ซึ่งขัดแย้งกับวิถีชีวิตตัวเองที่เป็นคนเมืองและต้องการพ้ืนท่ีส่วนตัว  เม่ือ

เข้าใจตัวเองแล้วว่าไม่อยากให้การทำางานขัดแย้งกับวิถีชีวิตส่วนตัว ก็เลย

เบนเข็มเข้าเมือง

พอเรียนจบก็ทำางานประเด็นแรงงานเด็ก ทำาศูนย์แจ้งเหตุและให้

ความชว่ยเหลอืเฉพาะราย ไดเ้หน็ความไมเ่ปน็ธรรมหลายอยา่ง  ชว่งนัน้

เป็นยุคเปลี่ยนผ่านปัญหาแรงงานเด็ก เด็กถูกค้าแรงงานในโรงงานนรก

เริ่มไม่ค่อยมี กรมคุ้มครองแรงงานขยับเรื่องน้ีเยอะ เริ่มมีมาตรการแก้ไข

ปญัหาการคา้มนษุย ์ปญัหาเปลีย่นรปูแบบไปเปน็การจา้งงานไมเ่ปน็ธรรม 

การทำางานประเดน็แรงงานเดก็ตอ้งหนัมาสูก่ารพฒันาศกัยภาพเดก็ทีเ่ปน็

แรงงานมากกวา่  ทำางานด้านแรงงานเดก็ไดส้ามสีป่กีอ็ยากหาอะไรใหม่ๆ  

เลยเปลี่ยนมาทำางานด้านผู้หญิง

เรียนรู้รากเหง้าของปัญหาสุขภาพผู้หญิง

ทำางานที่มูลนิธิผู้หญิงช่วงปี 2539-2541  ตอนน้ันเน้นปัญหา

ความรุนแรงต่อผู้หญิง ความรุนแรงในครอบครัว การข่มขืน  ช่วงแรกที่
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เข้ามาคลุกคลีแล้วรู้สึกอิน เพราะได้ทำาความเข้าใจกับสิ่งท่ีถูกมองเป็น

เร่ืองธรรมดา ว่ามันส่งผลกระทบมากมายในชีวิตผู้หญิง ได้เห็นว่ามีการ

ทำาร้ายกันได้ขนาดนี้ แค่สามีเช่ือว่าภรรยาเป็นสมบัติของตัวเองก็ถือว่า

มีสิทธิ์ทำาร้ายตบตี  เรารู้สึกว่าผู้หญิงต้องได้รับการปกป้องดูแล รัฐต้อง

เข้ามาดูแล ต้องจับผู้ชายไปลงโทษ แต่บ่อยครั้งก็สงสัยว่าภรรยาโดน

สามีซ้อมแล้วซ้อมอีก ทำาไมสักพักก็ดีกันอีกแล้ว ทำาให้เราเข้าใจความ 

ซับซ้อนของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงมากขึ้นว่าต้องแก้ไขปัญหาใน

หลายระดับ เช่น ระดับนโยบายหรือกฎหมาย ส่วนใหญ่เวลาพูดเรื่องนี้

เรามักนึกถึงเรื่องทางกฎหมาย ถือเป็นหลักประกันว่าผู้หญิงต้องได้รับ

การคุม้ครอง  ระดบักลไกการให้ความช่วยเหลือและสวสัดกิาร ระดบัการ

เยยีวยาฟ้ืนฟูตวัผูห้ญิงทีไ่ดร้บัผลกระทบ และระดบัการใหค้วามรูแ้กส่งัคม

ปลายป ี2541 เริม่ทำางานประเดน็สขุภาพผูห้ญงิในโครงการรณรงค์

เพือ่สทิธอินามยัเจรญิพนัธ์ุ ขององคก์รระหวา่งประเทศชือ่ สภาประชากร 

(Population Council) มีโอกาสทำางานกึ่งนโยบายและงานวิชาการที่ทำา 

ให้เข้าใจความเช่ือมโยงระหว่างปัญหาปรากฏการณ์สุขภาพทางเพศกับ

รากเหง้าวัฒนธรรมทางเพศ ทำาให้เห็นสิ่งที่ชี้ว่าอะไรถูกอะไรผิดสำาหรับ

หญิงชายอยู่ในสังคมทั่วไปหมด และความคิดความเชื่อของคนในสังคมก็

มีผลต่อสุขภาพผู้หญิง โดยเฉพาะสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

มีขอ้เทจ็จรงิมากมายทีท่ำาใหเ้หน็วา่รากเหงา้ของปญัหาคอืเรือ่งเหลา่

นี ้อย่างตอนทำาความเข้าใจเรือ่งมะเรง็ปากมดลกู ชดุขอ้มลูทางการแพทย์

คือดูว่าถ้ามีเชื้อเอชพีวี1 ไปติดตามเนื้อเยื่ออ่อนๆ ก็จะเกิดพัฒนาการ

โรค เช่น อักเสบ หูดหงอนไก่ และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด  สิ่งที่ทาง

สาธารณสุขพยายามกดดันคือ ทำาไมผู้หญิงไม่รักตัวกลัวตาย ทำาไมไม่ไป

1 HPV - Human papillomavirus เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก

ตรวจ  ในขณะที่เราทำางานด้วยความเชื่อว่าถ้าจะทำาให้ผู้หญิงมีสุขภาพดี 

ต้องมีแว่นตาความเข้าใจมิติวัฒนธรรมทางเพศซ่ึงมีความละเอียดอ่อน 

ต้องเข้าใจว่าสาเหตุที่ผู้หญิงไทยไม่ไปตรวจก็เพราะความอาย  รัฐไทย

และสาธารณสุขควรทำาความเข้าใจมิติเหล่านี้เพื่อปรับปรุงระบบบริการ 

และทำาให้พวกเขารู้สึกมั่นใจว่าสามารถดูแลตัวเองได้ ทำาให้พวกเขารู้สึก

สะดวกสบายใจกับเรื่องเพศของตัวเองก่อน ไม่ใช่ไปขู่เขาด้วยมะเร็ง

เคยคุยกับเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งหนึ่ง สิ่งที่ได้รับรู้มันสะท้อน

ว่าเรื่องท่ีถูกมองว่าธรรมดา อย่างเรื่องบนเตียง เรื่องผัวเมีย กระทบต่อ

สุขภาพผู้หญิงเยอะมาก  เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าใครไม่รู้จะไปหาหนังยาง

ที่ไหน ให้ไปหาที่สถาบันมะเร็ง เพราะสิ่งที่หมอเจอบ่อยในช่องคลอด 

ผู้หญิงท่ีไปตรวจภายในคือ หนังยาง โดยผู้หญิงแทบไม่รู้ตัวเลยว่ามันเข้าไป 

อยูไ่ดย้งัไง  สาเหตกุคื็อผูช้ายมคีวามเชือ่วา่ตอ้งอดึตอ้งทน และเชือ่วา่ถา้

เอาหนงัยางรดัอวยัวะเพศจะชว่ยใหห้ลัง่ชา้ พอทดลองใช ้หนงัยางกห็ลดุ

เข้าไปในช่องคลอดผู้หญิง ทำาให้เกิดอาการอักเสบ

“�เมื่อสองปีที่แล้วมีช่วงเปลี่ยนผ่านสำาคัญในชีวิต�คือเรา

ต้องมารับหน้าที่เป็นผู้อำานวยการ�สคส.�มันทำาให้เราอยู่

กับความกดดันว่ามีภาระบนบ่าที่ต้องขับเคลื่อนองค์กร�

แต่พอคิดได้ว่ากระบวนการสำาคัญที่สุดในภาวะการนำา 

ก็คือ�ทำาให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองนำาได้�ทำาให้เกิดการมี

ส่วนร่วมมากท่ีสุด�ความกดดันท่ีแบกรับไว้ในการนำาองค์กร 

ก็น้อยลง”
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การได้ยินเรื่องราวลักษณะนี้บ่อยๆ มันสะท้อนว่าเรื่องเหล่านี้เป็น

แกนหลักท่ีส่งผลต่อความสุขความทุกข์ในชีวิตคน แต่กลับไม่ได้รับความ

สำาคัญ  เราอยู่ในสังคมท่ีท้ังผู้ชายและผู้หญิงถูกกดดันเรื่องเพศ สังคม

ท่ีไม่คุยกันเร่ืองเพศ เพราะเชื่อว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เคยมีวงสนทนา 

แลกเปลีย่นเพือ่นำาไปสูก่ารทำาความเขา้ใจวา่ความคาดหวงัเรือ่งเพศทำาให้

เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้อย่างไร หรือทำาอย่างไรจึงจะสร้างทักษะในการ

ใช้ชีวิตให้เป็นสุข ปลอดภัย และเกื้อกูลกันจริงๆ ทั้งเรื่องเซ็กซ์ ความรัก 

และความสัมพันธ์ในชีวิตคู่  เมื่อไม่มีการสร้างทักษะก็อาจนำาไปสู่การใช้

อำานาจข่มขู่และความรุนแรง

รู้เท่าทันกรอบความเป็นหญิงชาย

ภายใต้ภูเขาน้ำาแข็งของปรากฏการณ์ปัญหาหลายเรื่องในสังคมมี

สาเหตหุนึง่มาจากกรอบความเปน็หญงิชาย ซึง่เปน็เรือ่งสำาคญัมากๆ จน

แทบจะเรียกว่าเป็นคุณค่าหลักในตัวมนุษย์ที่มักถูกมองข้าม  แท้จริงสิ่ง

ท่ีแบ่งแยกมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดคือเพศหญิงชาย  กรอบความเป็นผู้หญิง

ผู้ชายบางอย่างเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ เช่น 

กรอบความเป็นชายในสังคมไทยคือความเข้มแข็ง อนุญาตให้ผู้ชายแสดง

อารมณโ์กรธ กลา้หาญ กา้วรา้ว แตห้่ามแสดงอาการเสยีใจรอ้งไห ้เพราะ

จะถูกมองว่าอ่อนแอ  ส่วนกรอบความเป็นหญิงคือการรักนวลสงวนตัว  

การมองเห็นกรอบวิเคราะห์เรื่องความเป็นหญิงชายไม่ได้บอกว่าใครผิด

ใครถูก แต่มันทำาให้เข้าใจว่าเรื่องน้ีส่งผลต่อสุขทุกข์ในชีวิตอย่างไร ส่งผล

ต่อโอกาสและปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเรามากน้อย 

แค่ไหน และทำาให้เราเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

เราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดกระแสหลักของสังคมได้แบบพลิก

ฝ่ามือ แต่สิ่งที่จะช่วยเราได้คือ ต้องเท่าทันกรอบสังคมที่มีต่อความเป็น

ผู้หญิงผู้ชายซึ่งมาพร้อมกับความคาดหวัง  เมื่อเท่าทันก็จะรู้ตัว ทำาให้มี

เป้าหมายว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพได้อย่างไร  คนเป็นพ่อ

แมต่อ้งเทา่ทนัเรือ่งน้ี ถ้าไมเ่ทา่ทนัจะทำาใหส้ง่ต่อความคาดหวังและความ

ทุกข์ให้ลูกโดยไม่รู้ตัว หรือไปปิดกั้นการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ

ของลูก เช่น มีลูกชายที่สนใจทำาอาหารมาก อยากเป็นเชฟ แต่ถ้าพ่อแม่

รู้สึกว่าเป็นงานผู้หญิง ก็เท่ากับว่ากำาลังปิดกั้นไม่ให้เด็กได้พัฒนาตัวเอง  

หรือเด็กผู้หญิงที่สนใจเครื่องยนต์กลไกแล้วถูกห้าม เพราะผู้ใหญ่มองว่า

เป็นงานผู้ชาย เด็กก็ขาดโอกาสที่จะพัฒนาตัวเอง

ทกุวนัน้ีเราอยูใ่นสงัคมทีซั่บซ้อนมากขึน้ ต้องอาศยัเครือ่งมอืทีท่ำาให้

เหน็ความซบัซอ้นเหลา่นี ้และมทีกัษะเพือ่นำาไปสูก่ารตดัสนิใจ  การทำาให้

เดก็ฉลาดรูเ้รือ่งเพศกเ็หมอืนความฉลาดรูท้ัว่ไป คอืตอ้งรูจ้กัตวัเอง เขา้ใจ

ตัวเอง เข้าใจสังคม และตัดสินใจได้  เราใช้คำาถามเพื่อช่วยให้เด็กเท่าทัน

ตวัเองและเทา่ทันสงัคม แลว้เด็กจะตัดสินใจได้เองวา่จะมีความเสีย่งอะไร 

ตามมา เขาจะเลือกได้เอง เช่นเวลาสอนเด็กผู้หญิง เราบอกว่าหนูจะแต่งตัว 

อย่างไรก็ได้ถ้ารู้ว่าตัวเองชอบแบบน้ัน สิ่งที่ควรรู้คือเราอยู่ในสังคมแบบ

ไหน เราอยูใ่นสงัคมทีห่ลายคนไมส่นใจว่าเราชอบหรอืไม ่แต่เขาคอยมอง

และตดัสนิวา่คนทำาแบบนีเ้ปน็แบบนี ้เราจะถกูมองวา่แต่งตัวเชือ้เชญิผูช้าย  

นี่ไม่ใช่เพราะหนูเป็นคนไม่ดี แต่เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่ตัดสินคนอื่นและ

อาจไม่เคารพทางเลือกแบบนี้ เราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร

สำาหรับตัวเรา เรื่องกรอบความเป็นหญิงชายไม่ค่อยมีผลกระทบ

แบบชดัๆ เทา่ไหรนั่ก เพราะเติบโตมาในครอบครวัทีม่ผีูห้ญงิลว้น จงึไมม่ี

ประสบการณ์การถูกปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างลูกสาวกับลูกชาย ส่วน

ใหญ่จะรู้จากเวลาเพื่อนๆ สะท้อนให้ฟังมากกว่า  แต่การได้มาทำางาน
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ในประเดน็เหล่านีท้ำาให้เราเห็นและอธิบายประสบการณ์เดมิๆ ไดช้ดัเจน

และเขา้ใจมนัมากขึน้ เชน่สมยัเดก็ๆ เราชอบเลน่กฬีา เวลาเลกิเรยีนหรอื

ช่วงวันหยุดก็อยากไปสนามกีฬา พ่อแม่ก็ไม่อยากให้ไป ทำาให้เรารู้สึกว่า

ไม่ควรไปในสถานที่ที่ผู้หญิงไม่ควรไป  เมื่อมาทบทวนก็เข้าใจว่าพื้นที่

สาธารณะและกฬีามนัเป็นพืน้ท่ีของผูช้าย พอบวกกบัความหว่งกังวลเรือ่ง

อนัตรายทางเพศจงึทำาใหเ้ดก็ผูห้ญงิถกูเกบ็ไวใ้นบา้น หากมองอกีมมุหนึง่

ก็เท่ากับเป็นการจำากัดโอกาสของเด็กผู้หญิง

กรอบคิดเรื่องเพศเหล่านี้อยู่ในสังคมและในตัวเราทุกคน แม้แต่ตัว

เองถงึจะทำางานเร่ืองนีม้านาน แตบ่อ่ยครัง้กห็ยบิมนัมาใชม้องและตดัสนิ

คนอืน่ อยา่งเรามีหลานสาวทีเ่ริม่โตเปน็สาว เขากช็อบใสข่าสัน้ตามแฟชัน่

สมยันี ้เรายอมรบัวา่ตวัเองรูส้กึขัดหขูดัตา เชือ่วา่เคยเผลอแสดงอาการวา่

ไมโ่อเคเทา่ไหร ่มนัทำาใหเ้หน็วา่แคเ่ราเทา่ทนัและเขา้ใจกรอบคดิเรือ่งเพศ

ในสังคมอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมี “สติ” ให้เร็วพอที่จะเท่าทันตัวเองใน

ยามเผลอ และทา้ยทีส่ดุหากทำาไมไ่ดก้ต็อ้งเมตตาตวัเอง เพราะเรากเ็ปน็

ผลผลิตหนึ่งในสังคมที่เรากำาลังอยากจะเปลี่ยน

เพื่อนร่วมทาง  เธอคือแรงบันดาลใจ

สิง่สำาคญัอยา่งหน่ึงทีค่น้พบคอื ถา้จะเปลีย่นสงัคม อยากสรา้งความ

ร่วมมือ และทำางานกับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดให้ได้ คน

ทำางานตอ้งเปล่ียนตวัเอง เปลีย่นความเชือ่ และเปลีย่นวธีิทำางานเสยีกอ่น  

จดุเปลีย่นสำาคัญของตัวเองคือต้ังแต่ป ี2549 เปน็ต้นมาเราเริม่ต้นทำางาน

ทีเ่รยีกวา่ แผนงานสรา้งเสรมิสุขภาวะทางเพศ ทีใ่ชก้รอบแนวคดิเรือ่งเพศ

ภาวะ (gender) และเพศวถิ ี(sexuality) มาวเิคราะหป์รากฏการณป์ญัหา 

เรื่องสุขภาพทางเพศในสังคม ซึ่งจากกรอบวิเคราะห์เหล่านี้จะต้องทำาให้

มาเปน็ปฏบิติัการทางสงัคมใหไ้ด ้ เรารูว้า่การเปลีย่นมนัไมไ่ดง้า่ยเหมอืน

พลกิฝา่มอื จงึใชว้ธีิมองใหญแ่ตท่ำาเลก็ คอืเปลีย่นทีค่นเลก็ๆ  การไดเ้รยีน

รู้จากชีวิตจริงของผู้คนจำานวนมากทำาให้เรามีแว่นตาที่จะมองเห็นความ

ทุกข์ของคนได้ชัดเจน เห็นความซับซ้อนของปัญหามากขึ้น และเห็นตัว

คนมากขึ้นกว่าตัวประเด็น  ถ้าจะทำาให้ทุกอย่างดีขึ้น เราต้องทำางานกับ

คน และไม่ละเลยคนในสังคม
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คนกลุม่แรกคอืคนธรรมดาท่ีได้รบัผลกระทบ  ตลอดการทำางานเรือ่ง

ผู้หญิงมาเกือบยี่สิบปี แรงบันดาลใจสำาคัญที่ไม่มีวันหมดคือเรื่องราวชีวิต

ของผู้หญิงธรรมดาๆ ทุกคนที่เราได้เห็นได้ฟังตอนลงพื้นที่ชุมชน ตอน

เป็นกระบวนกรในงานฝกึอบรม  เราไดฟ้งัเรือ่งราวของผูห้ญงิทีถ่กูทำารา้ย 

คนที่ก้าวผ่านกรอบความเป็นเพศแล้วชีวิตเปลี่ยน  การเปิดพื้นที่ให้คน

เหล่านี้ได้เปล่งเสียงทำาให้เราได้เรียนรู้ว่านี่คือชีวิตจริงๆ ของคน

คนกลุม่สองคือคนทำางานประเดน็ทางสงัคม นกักจิกรรม นกัพฒันา  

ยุคแรกของงานสุขภาวะทางเพศเราเริ่มจากภาคีเครือข่าย ใช้เครื่องมือ

ที่เรียกว่า กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิด 

สุขภาวะทางเพศกับการเปลี่ยนแปลงสังคม (Core Sexuality Training)  

ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ 

ผู้หญิง (สคส.) กับโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม โดยมี 

อวยพร เขื่อนแก้ว ที่ทำาเรื่องคนชายขอบและการเปลี่ยนแปลงสังคมจาก

การเปลี่ยนแปลงภายในเป็นผู้ออกแบบกระบวนการร่วมกับ สคส. ที่มี

ประสบการณ์การทำางานเรื่องผู้หญิงและสุขภาพทางเพศ  หลักสูตรน้ีใช้

เวลาสบิวนั กระบวนการเนน้การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์เปน็ไดอะลอ็ก 

(การพูดคุย) เกือบทั้งหมด อาศัยกระบวนการทำาให้เห็นตัวเองว่าเราถูก

กล่อมเกลาให้เป็นคนแบบนี้ได้อย่างไร เห็นว่าสังคมบนโครงสร้างอำานาจ

ต่างๆ มีความไม่เท่ากันหลายเรื่อง ทั้งเพศ การศึกษา ชนชั้น และความ

ไมเ่ทา่กนัเร่ืองเพศสง่ผลกระทบตอ่ชวีติผูค้นอย่างไร  หลกัสตูรนีท้ำาใหเ้รา

ได้เพื่อนร่วมทางที่เรียกว่าผู้นำาการเปลี่ยนแปลงจำานวนไม่น้อยเลย

เรามีเพื่อนร่วมทางทางความคิดมากข้ึนแล้วไปสร้างเครือข่ายการ

ทำางานของตวัเองทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาต ิ สบิปทีีผ่่านมา สคส. 

มเีพือ่นรว่มงานเกอืบหนึง่พนัห้ารอ้ยคน เราใช้กระบวนการให้คนมองเรือ่ง

การทำางานในมุมใหมต่อ่ประเดน็ความเปน็หญงิชายและเพศวถีิ และชว่ย

กันคน้หากระบวนการทำางานรปูแบบใหมท่ีจ่ะสานพลงัคนในสงัคมรว่มกนั  

ในหลายพืน้ทีท่ีม่กีารทำางานชมุชนปฏบิตักิารสขุภาวะทางเพศ เราจะเหน็

คนทีเ่ปน็พลเมอืงตืน่รู ้กลุม่ประชาสงัคมทีม่มีมุมองเรือ่งเพศมมุใหม ่มอง

ว่าเรื่องเพศเป็นธรรมดา เป็นวิถีชีวิต เริ่มคิดว่าควรจะสร้างการเรียนรู้ให้

คนในชุมชนลุกขึ้นมาทำางานกันเอง แล้วเปิดวงหยิบเรื่องที่เคยถูกมองว่า

สว่นตวั เรือ่งในครอบครัว มาเปน็ประเด็นในชมุชน แบบให้มองเห็นว่ามนั

เปน็คณุภาพชวีติ ผา่นกระบวนการใหเ้หน็วา่มนัสำาคญัตอ่ตวัเขาเอง  จาก

ประสบการณเ์รา คนจะรูส้กึสนกุมากเพราะมนัเอาไปใชไ้ด ้ไดเ้ขา้ใจตัวเอง

มากขึ้น หลังจากนั้นก็ไปคิดว่าจะเปลี่ยนสังคมอย่างไร

คนทีเ่ลอืกมาทำางานพฒันาสงัคมในฐานะอาชพีนกัพฒันาตอ้งเจอกบั

แรงเสยีดทานเรือ่งความมัน่คงในอาชพี ซ่ึงเปน็แรงเสยีดทานทีเ่กดิจากทัง้ 

คนรอบขา้งและครอบครัว  เม่ือเจอเยอะๆ กม็คีวามหวัน่ไหว ความลงัเล 

ความกลวัตอ่อนาคตของตนเอง แตค่นจำานวนมากกย็งัคงมัน่คงและเลอืก

เดนิบนเสน้ทางนี ้เพราะมคีวามเช่ือวา่งานทีท่ำานัน้มปีระโยชน์และมคีณุคา่  

กลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นแรงบันดาลใจในการทำางานของเรา เรานับถือใจพวก

เขา และเชื่อว่าคนแบบนี้คือข้อต่อสำาคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงใน

ชุมชนและสังคม ขณะที่สังคมกระแสหลักมองการเปลี่ยนแปลงสังคมว่า

เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบเชิงโครงสร้าง โดยมองข้ามคนเล็กคนน้อยซึ่ง

เป็นทรัพยากรที่สำาคัญไป

สคส. ใช้กระบวนการทำาให้พวกเขาเห็นว่างานที่ทำามีคุณค่ามีความ

หมาย พวกเขาคอืคนทีม่คีณุคา่ เปน็สว่นสำาคญั เปน็ผูน้ำาทีจ่ะเปลีย่นแปลง

สงัคมในระดบัพืน้ทีซ่ึง่ สคส. และ สสส. ทำาไมไ่ด ้แตน่ั่นไมไ่ดห้มายความ

ว่าเราเป็นผู้สร้างพวกเขา มันเป็นการมองว่าเรามีต้นทุนและโอกาสอะไร 

ส่วนพวกเขาลงแรงอะไรได้บ้าง แล้วมาเป็นเพื่อนร่วมทางเกื้อกูลซึ่งกัน

และกัน
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คนกลุ่มสามคือคนที่เห็นต่าง เรามองว่าคนที่มีความคิดแตกต่าง

ไม่ใช่เพราะไม่เห็นด้วย แต่เพราะไม่รู้ เช่นเวลามีข่าวผู้หญิงถูกข่มขืนจะมี

คนบอกวา่เปน็เพราะผูห้ญงินุง่สัน้  ถา้พวกเราทีท่ำางานเรือ่งผู้หญงิตดัสนิ

ทนัทีวา่เขาไม่เขา้ใจ ความคดิแบบนีใ้ชไ้มไ่ด ้แบบนีก้จ็บเลย แต่เราจะมอง

วา่เขาไม่รู ้เขาพดูจากความหว่งใย เขาเหน็วา่เปน็ปญัหาพฤตกิรรมบคุคล 

ถา้ได้เรียนรูเ้ขาจะเขา้ใจวา่ ขอ้แรก ผูห้ญงิไมค่วรถกูทำารา้ย  สอง สถิติคน

ถูกข่มขืนโดยคนใกล้ชิดมีถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์  และสาม การข่มขืนไม่ได้

เกดิจากอารมณท์ีค่วบคมุไมไ่ด้ แตเ่กดิจากความเช่ือวา่ทำาไดเ้พราะอกีฝ่าย

มีอำานาจน้อยกว่า  การถูกคนใกล้ชิดข่มขืนล้วนเกิดจากการคิดวางแผน 

ไม่ใชอ่ารมณท์ีเ่กดิอยา่งกะทนัหนั แตเ่พราะเราอธบิายปรากฏการณเ์รือ่ง

เพศด้วยประเด็นทางศีลธรรมมาโดยตลอด เลยไม่เกิดความเข้าใจ

เราไม่ได้ไปล้างสมองใคร แต่ถ้าเขาได้ฟังก็จะหาทางออกร่วมกันได้  

เมื่อมีเพื่อนร่วมทางที่เห็นความสำาคัญของประเด็น และเห็นว่าสุขภาวะ

ทางเพศเช่ือมโยงกับตัวเขาอย่างไร เห็นเป็นเรื่องการใช้ชีวิต เห็นว่าสิ่งที่

สง่ผลตอ่สุขภาวะทางเพศมรีากฐานมาจากความเปน็ผูห้ญงิผูช้าย เขาจะมี

แวน่ตาอันใหม ่ไมว่า่จะทำาตรงไหนอยา่งไร เรือ่งนีจ้ะอยู่ในเนือ้ในตวั  ด้วย

วิธีการทำางานแนวใหม่คือหาเพ่ือนหากัลยาณมิตรเพ่ือก้าวข้ามข้อจำากัด 

เราเชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนสังคมด้วยคนเล็กๆ แบบนี้

ทำางานด้วยกรอบคิดและมุมมองที่ถูกต้อง

เวลาเราพูดเรื่องการทำางานประเด็นผู้หญิง มันไม่ใช่การเรียกร้อง

สิทธิอยากได้ใคร่มีพิเศษกว่าคนอื่น แต่เรากำาลังทำาให้ทุกคนกลับมามอง

เหน็ความเปน็มนุษยอ์ยา่งแทจ้รงิในมมุการเขา้ใจตัวเอง เขา้ใจคนอ่ืน และ

เข้าใจสงัคม รบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกตา่งได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเดน็

ที่มีการถกเถียงกัน

กระบวนการที่เราเชื่อและได้เรียนรู้คือ การทำาให้คนมีความเข้มแข็ง

ภายในจะช่วยให้ออกจากทุกข์ได้ การบูรณาการที่ได้ผลจริงๆ คือทำาให้

คนได้มาลงมือทำาอะไรบางอย่างแบบมีเป้าหมายร่วมกัน  เครื่องมือ

สำาคัญที่ทำาให้คนเข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น และนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

สงัคมมทีัง้การไดอะลอ็ก สมาธ ิสต ิและการสือ่สารอยา่งสนัต ิ หัวใจของ

กระบวนการนี้คือต้องให้ความสำาคัญกับความเป็นมนุษย์ แต่ความเป็น

มนุษย์อย่างเดียวไม่พอ เมื่อเห็นอกเห็นใจ เข้าใจเป้าหมายร่วมกันแล้ว 

ตอ้งอาศยักรอบคิดเพือ่ไปใหถ้กูทาง เชน่ผูห้ญงิคนหนึง่บอกวา่รูส้กึแยท่กุ

ครั้งเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นที่บ้าน เพราะกรอบสังคมท่ีคาดหวังว่าผู้หญิง

ต้องทำางานบ้าน ต้องทำาอาหารมันอยู่ในหัวเขา พอจะทำาก็รู้สึกแย่ พอไม่

ทำาก็รู้สึกเป็นหน้าที่  เมื่อเข้าใจรากของความไม่พอใจว่ามาจากกรอบคิด 

มันจึงไม่ใช่อยู่แค่ว่าทำาหรือไม่ทำา แต่ทางออกคือต้องคุยกันว่าสามีคาด

หวังอะไร ทั้งสองคาดหวังมื้อเย็นร่วมกันอย่างไร  สิ่งที่อยู่ในหัวเป็นการ

“�ประสบการณ์จากการทำางานเปลี่ยนเราจากที่เคยใช้ชีวิต

ด้วย�‘ฐานหัว’�มาใช้�‘ฐานใจ’�มากขึ้น�ให้ความสำาคัญ 

กับความสัมพันธ์ของคนทำางานและผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น�

และทำางานโดยเน้นกระบวนการมากกว่าผลสำาเร็จ�� 

เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำาให้ตัวเองขับเคลื่อน 

เรื่องเพศในแง่มุมสุขภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ได้ดีขึ้น”
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เดาบทบาทความคาดหวัง แต่พอมีโอกาสพูดกันมันก็เปลี่ยนตัวเองได้

ช่วงนีเ้รือ่งท้องวยัรุน่แมว่ยัใสถกูพดูถงึเยอะมาก กระบวนการสำาหรบั

เรื่องนี้คือทั้งกลุ่มเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ชาย ควรพูดคุยกัน  กรอบ

คิดหรือแนวทางสำาคัญคือต้องไม่มองว่าเด็กคือตัวปัญหา ไม่ใช่เรื่องเด็ก

ใจแตกหรือได้รับการเลี้ยงดูไม่ดี แต่เด็กต้องได้รับการโอบอุ้มช่วยเหลือ

จากสังคม  วิธีการสำาคัญที่คนทำางานต้องใช้เยอะคือพื้นที่ว่างในใจและ

การยอมรับความแตกต่าง  ท้ายที่สุดเวลาทำางานเร่ืองเพศในชุมชนเรา

ต้องเชื่อม่ันในฐานความรักและความหวังดีที่ชุมชนมีให้เด็กและเยาวชน 

หลังจากนั้นเปิดวงพูดคุยเพื่อให้เกิดบทสนทนาในชุมชนเยอะๆ เพราะ

เราต้องการให้ทุกคนฟังความเห็นที่แตกต่างได้  พอกระบวนการแบบนี้

เกิดขึ้นบ่อยๆ ได้สร้างจุดร่วมในชุมชน ได้เห็นวิธีการและมุมมองใหม่ๆ 

ที่จะทำาให้เด็กเข้มแข็ง มีความฉลาดรู้เรื่องเพศมากขึ้น ก็พบว่าส่วนใหญ่

เปิดกว้างที่จะพูดคุยกัน

สิ่งสำาคัญอีกอย่างคือให้ความรู้เด็กในการเตรียมทักษะชีวิต ติดตั้ง

มุมมองการรักตัวเอง เห็นคุณค่าตัวเอง การคิดตัดสินใจ และเชื่อม่ันใน

ตวัเองตัง้แตเ่ดก็  เราเร่ิมเห็นวา่การทำางานเรือ่งสขุภาพทางเพศไมค่วรเน้น

เฉพาะเรือ่งขอ้มลู ดงันัน้เวลาทำาเวริก์ชอปคยุเรือ่งเพศกบัลกู เราจะสรา้ง

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ง้ันพ่อแม่จะติดกับดักความคาดหวังและ

ความห่วงใยว่าเรื่องเพศเป็นอันตราย นำาไปสู่การพยายามหาวิธีป้องกัน 

คืออยู่ให้ห่างไกลและหลีกหนี แต่ไม่มีเครื่องมือที่ทำาให้ลูกปลอดภัยได้

ยกตัวอย่างกระบวนการพูดคุย เช่นเราพูดถึงการสอนทักษะการใช้

ถนนอย่างปลอดภัยให้ลูก ในหนังสือก็สอนให้ข้ามถนนตรงทางม้าลาย

และสะพานลอย พอลูกเริ่มเดินได้ พ่อแม่ก็จูงมือลูกข้ามถนน แต่พ่อแม่

รู้มั้ยว่าลูกข้ามถนนตามลำาพังครั้งแรกเมื่อไหร่ เช่นเดียวกับเรื่องเพศ รู้

มั้ยว่าลูกจะมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกเม่ือไหร่  แน่นอนว่าเด็กทุก

คนรู้ว่าถุงยางอนามัยป้องกันโรคได้ รู้ว่าถ้าไม่อยากท้องต้องกินยาคุม 

และเช่ือว่าเมื่อถึงเวลาก็ใช้เป็น แต่เอาเข้าจริงเด็กไม่มีโอกาสทำาความ

คุ้นเคยกับเครื่องมือเหล่าน้ีเลย  ถ้าคิดอย่างเป็นธรรมคือเรากำาลังปล่อย

ให้เด็กเผชิญสถานการณ์ชีวิตโดยไม่ได้เตรียมพร้อมกันเลย  ถึงเวลาเกิด

ปัญหา เด็กประสบอุบัติเหตุชีวิตในเรื่องเพศ คือถูกข่มขืนหรือไปข่มขืน

ใคร สังคมก็จะโทษเด็ก นอกจากไม่ช่วยแล้วยังประณาม ผลักเด็กเข้าไป

เผชิญปัญหา  พอเราทำาให้ผู้ใหญ่เชื่อมั่นว่าการฝึกทักษะให้เด็กไม่ใช่เรื่อง

ชี้โพรงให้กระรอก แต่เป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กฉลาดรู้เรื่องเพศ พวก

เขาก็รู้สึกสะดวกสบายใจเรื่องเพศมากขึ้น  ถ้าเราทำาให้คนเห็นสิ่งเหล่านี้

ก็จะเปลี่ยนสังคมได้

นีค่อืสิง่ทีเ่ราบอกทมีงานและพอ่แมว่า่ทำาไมตอ้งใชก้รอบคดิและมมุ

มองที่ถูกต้องในการทำางาน น่ีคือมุมมองที่สำาคัญมากต่อการเห็นปัญหา 

และนำามาสู่ทางออกในการแก้ไขเพ่ือทำาให้คนมีความปลอดภัยทางเพศ 
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แต่ถ้ายังทำางานบนกรอบเรื่องตัดสินถูกผิดกับคนท่ีประสบปัญหา มันจะ

แก้ยาก เพราะมันเชื่อมโยงกับการปลูกฝังเยาวชนและเด็ก

สู่การนำาที่ไม่นำา

เม่ือสองปีที่แล้วมีช่วงเปล่ียนผ่านสำาคัญในชีวิต คือเราต้องมารับ

หน้าท่ีเป็นผู้อำานวยการ สคส.  มันทำาให้เราอยู่กับความกดดันว่ามีภาระ

บนบ่าที่ต้องขับเคลื่อนองค์กร จึงง่ายมากท่ีจะทำาให้เรากระโจนไปสู่การ

มองหาผลสำาเร็จโดยไม่นึกถึงกระบวนการ แต่พอคิดได้ว่ากระบวนการ

สำาคญัทีส่ดุในภาวะการนำากค็อื ทำาให้ทุกคนรูส้กึวา่ตวัเองนำาได ้ทำาใหเ้กดิ

การมสีว่นรว่มมากทีสุ่ด ความกดดนัทีแ่บกรบัไว้ในการนำาองคก์รกน็อ้ยลง

ภาวะการนำาที่ทุกคนช่วยกันจะเกิดขึ้นได้ถ้าแต่ละคนรู้สึกว่าเป็น

นายของตัวเอง มองเห็นคุณค่าและเป้าหมายในการทำางานอย่างชัดเจน 

และสร้างวัฒนธรรมการทำางานบางอย่างร่วมกัน เช่น การแบ่งปันข้อมูล 

แบ่งปันความยากลำาบากและอุปสรรค  ที่น่ีประชุมบ่อย เป็นการประชุม

ปรึกษาหารือและมีโจทย์ให้ช่วยกันออกแบบการทำางาน  เราต้องเป็น 

กระบวนกรช่วยให้คนมีโอกาสแลกเปล่ียนสังสรรค์ แต่ท้ายที่สุดต้องคอย

เขย่าธงว่าเป้าหมายคืออะไร และบางทีก็ต้องมีการฟันธง

สำาหรบัเราคำาวา่ “ฟนัธง” จะทำาไดต้อ้งใหเ้วลากบัการปรกึษาพดูคยุ

เยอะๆ  ท้ายที่สุดมองว่ามันคือกระบวนการเจรจาและความเช่ือมั่นต่อ

กัน  ในภาวะหนึ่งเราต้องเชื่อมั่นในประสบการณ์ ในญาณทัสนะของเรา

“�การทำางานประเด็นผู้หญิงและเพศวิถีตลอดยี่สิบปีที่ผ่าน

มาทำาให้เราได้เรียนรู้และเติบโต�เราไม่ได้ทำางานเพื่อคนอื่น 

เท่านั้น�แต่เพื่อขัดเกลาตัวเองด้วย�ทำาให้เข้าใจตัวเอง�

เข้าใจมนุษย์�และเข้าใจโลกมากขึ้น��การเปลี่ยนแปลงที ่

ยิ่งใหญ่คือการทำางานเพื่อเข้าใจตัวเอง�และการเข้าใจตัวเอง 

ที่ลึกซึ้งที่สุดคือเข้าใจความเป็นเพศของตัวเอง”
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และกลุม่ เชน่เราอาจจะพดูวา่ “ขอนะเรือ่งนี ้เพราะรูส้กึวา่น่าจะเปน็ทาง

นี ้และมองวา่เคยทำามาแลว้สองสามรอบมนัเป็นแบบนี ้และเรามเีวลาไม่

มาก จำาเป็นจริงๆ ที่ต้องขอเลือกทางนี้”

การทำางานสขุภาวะทางเพศตอ้งเจอคนหลากหลายความคดิ แมเ้ปน็

สังคมที่มีอำานาจร่วม แต่ต้องเข้าใจว่าแหล่งอำานาจอยู่ที่เรา  คนเป็นผู้นำา

ต้องรับรู้ความรู้สึกของคนได้เร็ว มีสติ และเปิดพื้นที่เช้ือเชิญให้พูดคุยกัน

เยอะๆ บ่อยๆ ไม่งั้นเราจะได้ทีมที่ทำาตามความฝันของเรา แต่ทีมไม่ได้

ทำาตามความฝันของตัวเอง และไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง  

พวกเราจะมีวาระอัปเดตทุกข์สุข แต่ต้องสะท้อนความรู้สึกแบบมี

วุฒิภาวะ ต้องพยายามใคร่ครวญและทำางานกับตัวเองด้วย เพราะถ้าให้

ความสำาคัญกบัฐานใจมาก มนัจะกลายเปน็สิง่สงูสง่มากกวา่หัว กลายเปน็

เร่ืองอารมณ์ ใครเศร้ามากกว่าจะได้รับความเห็นอกเห็นใจมากกว่า  มัน

ต้องยกระดบัเปน็การเรยีนรู ้ไมใ่ชต่โีพยตพีาย  ทา้ยทีส่ดุจะถามวา่เพราะ

อะไร ทำาไมถงึรูส้กึอยา่งนี ้เราเขา้ใจวา่คณุไมโ่อเค และเราขอโทษ...เราพดู

ขอโทษกบัเพือ่นรว่มทมีบอ่ยครัง้ ขอโทษทีท่ำาใหรู้ส้กึไมด่ ีแล้วจะถามวา่ถ้า

เรามีโจทย์แบบนี้ ครั้งหน้าจะทำาอย่างไร

เราไมส่ามารถเลอืกสงัคมทีเ่ราโอเคไดท้กุอยา่ง เราตอ้งเจอกับคนที่

เป็นคนจริงๆ และเราก็มีความเป็นมนุษย์  สิ่งแรกท่ีต้องทำาคือรู้ตัว บาง

ภาวะไม่ไหวก็ไม่ฝืน ถ้าไม่พร้อมคุยก็ไม่คุย และพบว่าสิ่งที่ช่วยเยอะคือ

ต้องใช้ชีวิตสมดุล แบ่งเวลาทำาอะไรที่ตัวเองชอบ เช่น ออกกำาลังกาย ว่ิง 

นอน

จากการงานสู่การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา

ทุกวันนี้เรานิยามตัวเองว่าเป็นนักกิจกรรมที่ต้องการเห็นความ

เปล่ียนแปลงในสังคมในประเด็นที่คนทำางานเชิงสังคมทั่วไปจะมองว่า

เป็นประเด็นเย็น คือมุ่งเน้นการช่วยเหลือเยียวยากับสงเคราะห์เป็นหลัก 

ไม่เหมือนการต่อสู้กับความยากจน สิ่งแวดล้อม หรือเรื่องแรงงาน  แต่

เมื่อเราทำาๆ ไปมันชัดเจนมากๆ ว่าเรากำาลังทำางานเปลี่ยนแปลงสังคม  

ประเด็นที่ทำาอยู่เป็นงานใหญ่แต่สนุก เราทำาเพราะเชื่อมั่นเรื่องการสร้าง

พืน้ที ่การให้โอกาส เชือ่มัน่ในความเปน็มนุษย ์และพลงัการเปลีย่นแปลง

ทีอ่ยู่ในคนเล็กๆ  มีความสุขทีเ่หน็คนมคีวามตัง้ใจในประเด็นทีส่ำาคญัต่อ

ตวัเขาเอง และถา้คนอ่ืนไดม้โีอกาสเรยีนรู ้เขา้ใจ และมองใหม ่มนัจะปลด

ล็อกสำาคัญๆ ได้

เอาเข้าจริงพอทำางานเร่ืองนี้ไปเรื่อยๆ เราคิดว่าการทำาความเข้าใจ

เรื่องกรอบความเป็นหญิงชาย ความเป็นเพศหลากหลาย เป็นเรื่องเดียว

กับการพฒันาสขุภาวะทางปญัญาของเรา เพราะเรือ่งเพศเปน็เรือ่งสำาคญั

ในชีวิตมนุษย์ แต่เป็นเรื่องที่ถูกแบ่งแยกไว้ว่าผู้หญิงเป็นแบบนี้ ผู้ชายเป็น

แบบนี้ แล้วเราก็ใช้ชีวิตกับมันไปโดยไม่ต้ังคำาถามกับสิ่งที่ถูกบอกถูกสอน

มา ท้ายที่สุดมันก่อตัวให้เราเป็นคนแบบหนึ่ง แล้วคนแบบนี้ถูกให้คุณค่า

วา่ด ีเชน่เปน็ผูห้ญงิตอ้งเรยีบรอ้ย รกันวลสงวนตวั ขณะทีผู่ช้ายเจา้ชูน้ดิๆ 

จะดูมีเสน่ห์ แข็งแกร่ง แต่แท้จริงแล้วเมื่อถูกหล่อหลอมเยอะ มันก็กลับ

มาทำาร้ายกันได้  เรื่องเพศเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ เป็นเร่ือง

ใกล้ใจคนมากที่สุด แต่กลับถูกลดทอนให้มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและไร้

สาระ  ถ้าทำาให้เห็นว่าเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและสงบ

สุขได้ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเดี่ยว แบบคู่ หรือคนเพศเดียวกัน 

มันจะทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญมาก
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การทำางานประเด็นผู้หญิงและเพศวิถีตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมาทำาให้

เราได้เรียนรู้และเติบโต ทั้งงานและคนที่ทำางานด้วยกันช่วยสอนเรา เรา

ไม่ได้ทำางานเพื่อคนอื่นเท่านั้น แต่เพื่อขัดเกลาตัวเองด้วย ทำาให้เข้าใจ 

ตัวเอง เข้าใจมนุษย์ และเข้าใจโลกมากขึ้น

เราได้เรียนรู้ว่าคนทำางานเปลี่ยนแปลงสังคมต้องมีฐานความเข้าใจ

เรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเองและการทำางานด้านในของตนเองเพื่อไป

เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยพลังเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำางานเร่ือง

เพศทีเ่ปน็เรือ่งใกลต้วั เป็นการทำางานกบัทัศนคตแิละมมุมองความคดิของ

ผูค้น คนทำางานจงึตอ้งเขา้ใจตวัเองในเรือ่งนีก้อ่น ตอ้งก้าวขา้มความยาก

ลำาบากเรื่องเพศวิถี เช่น เราเป็นผู้หญิงแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้า

เรายังอยู่กับความโกรธจะทำาให้ทำางานยาก  การทำางานเรื่องเพศคือการ

ทำางานเรื่องตัวเอง และไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าใจแล้วจะหลุดพ้นเลย 

มีเผลอได้ จึงต้องใช้สติกำากับทุกกรณี

ประสบการณ์จากการทำางานเปลี่ยนเราจากท่ีเคยใช้ชีวิตด้วย “ฐาน

หัว” คืออยู่กับความคิดวิเคราะห์เป็นหลัก มาใช้ “ฐานใจ” มากขึ้น ให้

ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ของคนทำางานและผู้เก่ียวข้องมากขึ้น และ

ทำางานโดยเนน้กระบวนการมากกวา่ผลสำาเรจ็  เราเชือ่วา่การเปลีย่นแปลง

นีจ้ะทำาใหต้วัเองขบัเคลือ่นเรือ่งเพศในแงม่มุสขุภาวะแหง่ความเปน็มนษุย์

ได้ดีขึ้น

ตัวอย่างเช่นทุกวันน้ีเราเผชิญปัญหาเรื่องท้องวัยรุ่น  ถ้าเราเน้นผล

สำาเร็จเราก็จะมุ่งไปยังตัวชี้วัดทั่วไปในการแก้ปัญหา คือต้องลดอัตราการ

ตัง้ทอ้งของวยัรุน่อายตุ่ำากวา่สบิเกา้ปใีหไ้ด ้ แตใ่นทางปฏบัิตเิราไมส่ามารถ

นำาวยัรุ่นทุกคนมาสแกนใหใ้ชถ้งุยาง ทางทีเ่ราเชือ่คอืถา้เขา้ใจเดก็และเหน็

วา่เดก็ไม่เป็นปัญหา ในอกีสบิปขีา้งหนา้สถติกิารทอ้งวยัรุน่จะลดหรอืไม ่ก็

ไม่สำาคัญเท่ากับคนรอบตัวเด็กเข้าใจเด็ก

ยิง่ทำางานกย็ิง่เห็นความสำาคญักบัเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ มคีวามละเอยีด

ออ่นมากขึน้  ถา้ใครมาบ่นเกีย่วกับเรือ่งทีมั่กถกูมองวา่เปน็เรือ่งเลก็ๆ เชน่ 

ความรกั เรือ่งในมุง้ เรือ่งครอบครวั เราจะนัง่ลงและตัง้ใจฟงัอยา่งเปดิใจ 

เพราะรู้ว่ามันเป็นแก่นสำาคัญของชีวิตและเป็นเรื่องใกล้ใจ  ยิ่งเป็นเรื่องที่

สงัคมไมย่อมรบั เชน่ความสมัพนัธซ้์อนหรอืนอกใจแฟน กม็โีอกาสมากที่

จะถกูตดัสนิ แตเ่มือ่เขากลา้พดูกบัเราแสดงวา่เขาทกุขส์าหสั และสะทอ้น

ว่าเขาวางใจเรา

สำาหรับคนทั่วไปถ้าเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีแฟนเลวก็มักจะรู้สึกว่า

ทนอยู่ได้อย่างไร เป็นเขาเขาจะไม่เลือก  แต่สำาหรับเราพอทำางานเรื่องน้ี

เรื่อยๆ เราจะฟังโดยไม่ตัดสิน มองว่าผู้หญิงคนนั้นอาจมีเงื่อนไขบริบทที่

ไมก่ลา้พดูคยุ  ถา้เราเปดิใจรบัฟงัแลว้จะพบเหน็ความซบัซอ้นของปญัหา 

เห็นถงึวิธคิีดในบางแง่มมุทีเ่ขาคิดว่ามนัเกือ้กลูเขา  พอเราฟงั เขาจะเหน็

ชดัเจนขึน้เองจนอาจไม่ต้องใส่ใจความทกุขน์ีก้ไ็ด ้หรอืรูว้า่จะอยูก่บัผูช้าย

คนนี้อย่างไรโดยไม่ต้องทุกข์มาก  

ทา้ยทีส่ดุพบว่าเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศวถีิและความเปน็หญงิชายไมม่ี

สตูรสำาเรจ็หรอืคำาตอบถกูผดิ เราตอ้งใหโ้อกาสคนได้พดู และตัง้คำาถามให้

เขาใคร่ครวญว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไร

นี่คือความสนุกในเชิงการพัฒนาตัวเอง แต่ไม่ได้ทำาให้รู้สึกว่าเป็นผู้

เชี่ยวชาญหรือสูงส่ง  การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คือการทำางานเพื่อเข้าใจ

ตวัเอง และการเขา้ใจตวัเองทีล่กึซึง้ทีส่ดุคอืเขา้ใจความเปน็เพศของตวัเอง 

นี่เป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ “อิน” กับประเด็นนี้ อินเพราะมันคือชีวิตของ

เราและผูค้น จนทำาใหก้ารทำางานกลายเปน็ส่วนหน่ึงของชวีติจนถงึทกุวนันี้



53

 “ มนุษยท์ุกคนตอ้งค้นพบตัวเอง
ว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไร”

ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบางกอกฟอรั่ม

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์  : สัมภาษณ์
ศุภจิต สิงหพงษ์  : ถ่ายภาพ

การใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและส่วนตัวอยู่ในแวดวงการเมืองและภาค

ประชาสงัคมมาเปน็เวลานาน และการทีแ่ตล่ะคนได้สมัผสัเขาแคบ่างชว่ง

บางตอนของชีวิตอันหลากหลาย ทำาให้น้อยคนนักจะให้คำาจำากัดความ

สำาหรับ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ได้อย่างครอบคลุม
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เคยมีคนเรียกขานเขาว่า “ไลฟ์สไตล์แอ็กทิวิสต์” หมายถึงนัก

เคลื่อนไหวด้านเมือง ความรู้ ความคิด การใช้ชีวิต และการเมืองแบบมี

แอ็กชั่น เช่น ขึ้นเวทีอภิปราย ซึ่งเขาบอกว่า “นี่คือแบรนด์ของผม”

ชัยวัฒน์เกิดท่ีนครศรีธรรมราช  หลังเรียนจบชั้นมัธยมเขาข้ามน้ำา 

ข้ามทะเลไปเรียนต่อในประเทศเยอรมนีกว่าสิบปี จากน้ันกลับมาทำางานเป็น 

นกัหนงัสือพมิพท์ีน่ติยสารการเมอืงในชว่งทีข่บวนการนกัศกึษาไทยกำาลัง

เข้มแข็ง และระบอบคอมมิวนิสต์กำาลังก่อร่างสร้างตัว ระหว่างน้ันเขาใช้

เวลาส่วนใหญ่เดินสายสร้างเครือข่ายทางสังคม หวังจะปรับโครงสร้าง

สังคมแบบถอนรากถอนโคน

ต่อมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบางกอกฟอรั่มเพื่อทดสอบความคิด

เร่ืองพลเมืองตื่นรู้ซึ่งเขาได้สัมผัสและชื่นชมที่เยอรมนี  ผลงานโดดเด่น

คอืการทำาโครงการถนนคนเดนิ ณ ถนนพระอาทติย ์จนกลายเปน็แมแ่บบ

ของถนนคนเดนิทัว่ประเทศ และทำาโครงการชีวติสาธารณะ-ทอ้งถิน่นา่อยู ่

ในฐานะผู้รับผิดชอบชุมชนถึงสามสิบเมือง จึงทำาให้เขาเป็นที่รู้จักและ 

โดดเด่นในวงการประชาคม

ปัจจุบันชัยวัฒน์เป็นประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชา

สงัคม การงานหลกัคือจดักระบวนการเรยีนรูท้ีช่ว่ยให้บคุคลคน้พบตวัเอง

เพือ่สรา้งความเปลีย่นแปลงสว่นบคุคล อนัจะนำาไปสูก่ารพัฒนาชมุชนและ

สังคมในท่ีสุด ถือเป็นการงานซึ่งตอบรับกับเป้าหมายในชีวิตของเขา คือ

การเปลี่ยนแปลงสังคมนั่นเอง

จิตวิญญาณอันเปิดกว้างและรักความยุติธรรม

ผมคิดว่าประวัติศาสตร์หรือพื้นที่ที่เราเกิดมีความหมายต่อบุคคล 

ความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมแต่ละสังคมที่สืบทอดยาวนานจะผูกพัน

กับปัจจุบัน ดูได้จากประเทศจีนซึ่งถือเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

ระดบัตน้ของโลก ยาวนานกว่าโรมนั กรกี หรืออาจรุน่เดียวกบัอารยธรรม

อินคา มายา อียิปต์ แต่อารยธรรมโบราณเหล่านั้นหายไปเลย ขณะที่

วัฒนธรรมจีนยาวนานไม่เคยหยุดนิ่ง ความรู้และหลักปรัชญาก็ถูกนำามา

ใช้อยู่ อย่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนบอกว่า “เรานำาอดีตมารับใช้ปัจจุบัน” 

โดยรูตั้วหรอืไมก่ต็าม เราเสพมนั เราหายใจเอามนัเขา้ไป ผมอยากจะพูด

ว่ามันเป็นระดับจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวผม

ผมเกิดที่นครศรีธรรมราช  นครฯ เป็นหัวเมืองใหญ่ มีบทบาททาง

พุทธศาสนา ในอดีตเป็นเมืองท่าติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ  เมืองที่

สัมผัสกับโลกตลอดเวลาจะทันโลกและเปิดกว้าง ผมสังเกตเห็นบุคลิก

แบบน้ีในคนยุโรปที่อยู่ตามเมืองท่า ฮัมบูร์ก อัมสเตอร์ดัม อังกฤษ  คน

องักฤษมบีคุลกิความเปน็ประชาธปิไตย คนนครฯ กเ็หมือนกนั  คนนครฯ 

ให้ความสำาคัญกับการรู้เท่าทันโลก อยากจะทันสมัย รับไม่ได้ถ้าตัวเองโง่  

รู้ไม่ทันเพื่อน ฆ่ากันให้ตายเสียดีกว่าโดนเพื่อนหลอก  แม้กระทั่งในวง

กาแฟกต้็องคุยโมโ้ออ้วดกนัตลอดเวลา คุยต้ังแต่เรือ่งระดับโลก เปน็อะไร

ทีต่อ้งโชว ์ คนนครฯ รกัอสิระ คนรุน่ทวดปูย่า่ตายายจะเลา่เรือ่งพวกนีใ้ห้

ฟงั ในหนังตะลุงกเ็ลา่เร่ืองความเปน็คนนครฯ ทีไ่มย่อมให้ใครกดขีข่ม่เหง 

ไม่ยอมสยบต่ออำานาจความไม่เป็นธรรม  จะเห็นว่าเวลากรุงศรีอยุธยา

ผลัดแผ่นดิน นครศรีธรรมราชก็จะขอเป็นอิสระ จนมีคำาพูดว่า “ไม่รบ

นาย ไม่หายจน”

มเีหตุการณ์ในวัยเด็กทีส่ะทอ้นให้เห็นคุณลกัษณะแบบน้ีของเมอืงซ่ึง
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ถ่ายทอดมายังตัวผม จำาความได้ว่าไปงานเลี้ยงของญาติ เราถูกจัดให้นั่ง

อยู่ในที่ที่ไม่ควรนั่ง เราเป็นครอบครัวขุนนางบ้านนอกตกยาก เป็นพวก

รบัราชการ  ผมไมช่อบเลย ผมตอ้งการความเสมอภาค ตอ้งมเีกียรติตาม

สภาวะที่ควรเป็น

ผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมของครอบครัวใหญ่ที่มีสามครอบครัวอยู่ใน

อาณาเขตเดยีวกนัรวมกนัเปน็รอ้ยชีวติ มคีรอบครวัทีส่ง่เสรมิให้รกัการอ่าน 

ผมชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับความเสมอภาค นิยายโบราณจะมีเรื่องแบบ

นี้ พระเอกไม่ยอมสยบให้แก่ความไม่ยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำา  หนังสือ

ท่ีอ่านครั้งแรกและอ่านจนจบคือ สามก๊ก ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)  

อ่านแล้วชื่นชมบุคลิกตัวละคร ชอบกวนอู จูล่ง และชอบขงเบ้งมากที่สุด 

ขงเบง้อยูใ่นดวงใจเพราะเปน็คนฉลาด  อา่นจบครัง้แรกตอนอายเุจ็ดขวบ 

อ่านบ่อยหลายครั้ง แต่จำาไม่ได้ว่าอ่านกี่ครั้ง

ค้นหาความหมายของชีวิตจากหนังสือ

หลังเรียนจบชั้นมัธยม ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ 

แต่แม่กัดฟันส่งไปเรียนที่เยอรมนี  โชคดีที่ได้ไป ไม่อย่างน้ันจะมีชีวิตอีก

อย่าง  ผมไปเยอรมนีตอนอายุสิบแปด เป็นวัยที่กำาลังเรียนรู้ มันเป็นการ

เปดิโลก เพราะชว่งนัน้เปน็ยคุทีค่นยโุรปและอเมรกิาคน้หาความหมายของ

ชวีติ เปน็คนรุน่เบบีบ้มูทีไ่มไ่ด้ลิม้รสสงครามและความยากลำาบาก สบาย

แล้วจึงแสวงหาความหมายของชีวิต ไม่พอใจนโยบายอเมริกาท้ิงระเบิด

เวียดนาม เกิดการต่อต้านสงคราม ทำาให้เกิดขบวนการสันติภาพที่เป็น

รากฐานพรรคกรนีในเยอรมน ีเกดิขบวนการสทิธสิตรแีละความเสมอภาค

เม่ือเอาชนะระบบทุนนิยมไม่ได้ ความใฝ่ฝันแบบยูโทเปียมันเป็นไป

ไมไ่ด ้กป็รบัไปซือ้สนิค้าโลกทีส่าม ทำาใหเ้กดิความคิดเรือ่งแฟรเ์ทรด การ

พฒันาเร่ืองระบบนเิวศคอ่ยๆ เกดิขึน้ แลว้กค็น้หาความคดิดา้นใน เปน็ยคุ

ทีต่ะวนัออกและตะวนัตกมาเจอกนั เริม่จากโยคะแล้วกพ็ทุธศาสนา เชน่ 

เดอะบเีทลิสไ์ปอนิเดยี เชอเกยีม ตรงุปะ เขยีนหนงัสอื ชมับาลา  ตัวอยา่ง

คนรุน่น้ีคอื ฟรติจอฟ คาปรา ทีเ่ขยีนหนงัสอื เตา๋แหง่ฟสิกิส ์ เทพเจา้คน

รุน่ผมคือ แฮรมั์นน์ เฮสเส มอีทิธพิลเยอะ โดยเฉพาะประเทศทีพู่ดภาษา

เยอรมัน  อิทธิพลมาร์กซิสต์ก็มาแรง

ผมชอบเรียนปรัชญาและการเมือง แต่พ่อไม่อยากให้เรียน พ่อ

อยากให้เป็นวิศวกรเพราะเป็นอาชีพทำารายได้ในสมัยน้ัน ผมเลยเลือก

เรียนบริหารธุรกิจโดยมีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ แต่มันไม่ได้ให้คำาตอบ

เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทำาให้ต่อมาผมทิ้งการศึกษาตอนเรียน

ปริญญาโท เพราะมันไม่มีความหมายแล้ว ผมไม่ยอมให้ตัวเองกลับ

“�ผมชอบเรียนปรัชญาและการเมือง� แต่พ่ออยากให้เป็น

วิศวกรเพราะเป็นอาชีพทำารายได้ในสมัยนั้น�ผมเลย

เลือกเรียนบริหารธุรกิจโดยมีพื้นฐานเศรษฐศาสตร�์  

แต่มันไม่ได้ให้คำาตอบเกี่ยวกับความหมายของชีวิต�

ทำาให้ต่อมาผมทิ้งการศึกษาตอนเรียนปริญญาโท�  

สิ่งที่ทำาให้ตัดสินใจเช่นนี้เพราะการค้นหาความหมาย

ของชีวิตจากหนังสือ”



58 59

นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น

ไปสู่โลกระบบทำามาหากินอย่างทุนนิยมอีกเลย  ส่ิงที่ทำาให้ตัดสินใจ

เช่นนี้เพราะการค้นหาความหมายของชีวิตจากหนังสือของ แฮร์มันน์  

เฮสเส  หนังสือ สิทธารถะ มีอิทธิพลสูงสุด  ต่อมามีหนังสือของ อีริค  

ฟรอมม์ นักจิตวิทยาที่ เอาความคิดของมาร์กซ์มาผสมผสาน ชื่อ

หนังสือ The Art of Loving1 พูดถึงการค้นหาคุณค่าความหมายของ 

ชีวิตที่ต้องการมีหรือต้องการเป็น และ The Road Less Traveled ของ 

สกอตต ์เพกต์ ทีต่อ่มา วทิยากร เชียงกลู นำามาแปลฉบบัภาษาไทยในชือ่ 

บทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากบอกให้โลกรู้ 

ชีวิตเปลี่ยนเมื่อมองเห็นความงามของดอกหญ้า

นอกจากหนังสือจะเป็นส่วนสำาคัญที่ค่อยๆ บ่มจนถึงจุดระเบิดแล้ว 

มีจุดเปลี่ยนอีกครั้งตอนเรียนอยู่ระดับปริญญาโท  วันหน่ึงในฤดูใบไม้

ผลิปี 2512 ผมกำาลังเดินจากบ้านไปมหาวิทยาลัย วันน้ันแดดสวยเป็น

พิเศษ อากาศดีเหลือเกิน ไม่น่าไปฟังเล็กเชอร์ เลยโดดเรียน น่ังอยู่ใน

สวนสาธารณะทีเ่คยเดนิทกุวนั ชืน่ชมธรรมชาติ มคีวามสขุมากเลยเอนตวั

ลงนอน มองทอ้งฟ้าสคีรามผา่นดอกหญา้ ดอกหญา้สเีหลอืง ก้านสเีขยีว 

สวยงามมาก มันคือดอกแดนดิไลออนหรือเขี้ยวราชสีห์ในภาษาเยอรมัน  

ภาพที่เห็นทำาให้ผมเข้าใจว่าคำาว่า “ปีติ” คืออะไร มันเหนือความสุขใดๆ 

ทั้งสิ้น ลึกล้ำามากจนถึงสภาวะความสุขสูงสุด

ปจุฉาวสิชันากบัตวัเองวา่ทำาไมดอกหญ้าเหลา่นีส้วยเหลอืเกิน เราไม่

เคยเหน็ความงามของมนัทัง้ทีเ่ดนิผา่นทกุวนัเพราะไมม่เีวลาสงัเกต ความ

1 ฉบับภาษาไทยใช้ชื่อว่า ศิลปะแห่งการรัก

งามแบบน้ีกเ็ปน็ความสขุนะ เมือ่เรยีนจบไปเปน็นักธรุกจิ อยูใ่นกลไกการ

ทำามาหากนิทีต้่องทำาตามระบบ เราจะมเีวลาแบบนีใ้หช้วีติมัย้ เราอาจไมม่ี

ชวีติเปน็ของตัวเอง ซ่ึงไมไ่ด้ให้ความปติีได้หรอก จะทำาอยา่งไรดีเมือ่ความ

สุขที่แท้ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็น

ตอนน้ันกระแสมาร์กซิสต์กำาลังมาแรง ผมก็อ่านหนังสือ The 

German Ideology ที่เขียนโดย คาร์ล มาร์กซ์ และ ฟรีดริช เองเกลส์  

ซึ่งพูดถึงสภาวะที่มนุษย์แปลกแยกจากสิ่งที่เป็น มนุษย์เลยไม่ได้เป็น 

มนุษย์  พออ่านหนังสือเล่มนี้ก็คิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วละ  

จังหวะนั้นก็ไปอ่านหนังสือเล่มอื่นๆ ที่พูดเรื่องความแปลกแยก เราเป็น

มนษุย์แต่ไมไ่ด้ทำาอยา่งทีม่นุษยค์วรเปน็ เราควรทำางานแค่สองชัว่โมงกพ็อ 

ไปทำากจิกรรมทางสงัคม วาดภาพ เลน่ดนตร ีชวีติจะไดม้คีวามสขุ ทำางาน
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เยอะๆ ตายไปก็ไม่ได้อะไร แนวคิดนี้มามีอิทธิพล นี่เป็นเหตุผลว่าทำาไม

หนงัสือ แฮรม์นัน ์เฮสเส ทีม่กัพดูถงึประเด็นความแปลกแยกจงึขายดมีาก

ถ้าเราอยู่ในสังคมที่มนุษย์เป็นมนุษย์ เราจะมีความสุขตามไปด้วย  

ผมมีความสุขเพราะอยู่เยอรมนีซึ่งมีระบบการปกครองที่ดี คนเท่าเทียม

กัน แม้เป็นกรรมกรก็ได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ รายได้ดี มีความ

ปลอดภัยในชีวติและทรพัยส์นิ  เราอยูก่บัธรรมชาต ิเปน็เมอืงทีไ่มร่กุราน

ธรรมชาต ิบรรยากาศด ีสิง่แวดลอ้มด ีน้ำาทีไ่หลผา่นสะอาด มปีา่ มตีน้ไม ้

มสีวนสาธารณะ ขบัรถออกจากเมอืงไปยีส่บิสามสิบนาทกีเ็จอบา้นชาวนา 

ชวีติเมืองกบัชนบทใกลก้นัมาก มดีนตรแีจส๊ มห้ีองสมดุใหน้ัง่อา่นหนังสอื 

มันเจริญงอกงามออกมา  เราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่

เท่าเทียมกัน และมีคอร์รัปชั่น

บุคคลผู้จุดประกายความคิด

จงัหวะสำาคญัทีสุ่ดซ่ึงทำาให้ความคดิท่ีบ่มเพาะเปรีย้งขึน้คอืเมือ่เดอืน

พฤษภาคม 2513 ผมกับเพื่อนๆ ขับรถจากเยอรมนีเข้าพบอาจารย์ปรีดี 

พนมยงค์ ที่เพิ่งย้ายจากเมืองจีนมาฝรั่งเศสได้ไม่กี่เดือน  การได้คุยกับ

ท่านจดุประกายความคดิทีอ่ยากเปลีย่นแปลงสงัคมใหอ้ยูอ่ย่างมคีวามสขุ

เสมอภาคงดงาม มันเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผม

ความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงสังคมมีอยู่ในหัวใจชัดเจนขึ้นๆ จาก

การอ่าน การไปอยู่ต่างประเทศ และการไปพบกับอาจารย์ปรีดี  เม่ือผม

ได้เป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนี ท่านก็มากล่าวปาฐกถาให้  

กอ่นกลบัเมอืงไทยเมือ่เดอืนตุลาคม 2517 ไดไ้ปกราบท่านทีป่ารสี ไดค้ยุ

กับท่านหลายอย่าง เห็นความรักชาติรักสยามของท่าน ประทับใจชีวิตที่

ทา่นอทุศิใหเ้มอืงไทย เลยยดึถอืทา่นเปน็แบบอยา่ง อยากจะทำาสิง่ทีท่า่น

ทำาแลว้ยงัไมจ่บ อยากสานความคดิของทา่นใหเ้ปน็จรงิขึน้มา เพราะเรารู้

เจตนารมณ์ของท่าน

อาจารย์ปรีดีถามว่าจะกลับไปเริ่มต้นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทยใหด้ขีึน้  ผมคดิวา่ตวัเองทิง้ประเทศมาสบิกวา่ป ีเพือ่นฝงูกไ็ม่

สนิท ตอ้งไปเริม่ต้นอะไรสกัอยา่งเพือ่พบคนทำางาน นักศกึษา ปญัญาชน  

สหภาพแรงงาน ชาวนา ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการเปลี่ยนแปลง เราต้อง

ไปเชื่อมกับเขาให้ได้  

กลับเมืองไทยด้วยใจมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสังคม

ผมกระโดดเข้าทำางานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมโดยเลือกเป็นนัก

หนังสอืพมิพท์ีน่ติยสาร มหาราษฎร ์สมยันัน้โดง่ดงัมาก เปน็หนงัสอืออก

ซ้ายหน่อย  ต่อมาปี 2518 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  

“�มนุษย์ทุกคนต้องค้นพบตัวเองว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อ

อะไร� � ชีวิตผมเปลี่ยนเพราะดอกหญ้าช่วยฉุดให้คิด 

ว่าผมเกิดมาทำาไม� และโชคดีที่หลาย�ๆ �คนซึ่งผ่านมา 

ในชีวิตช่วยผลักดันและเจียระไนให้เดินมาสู่จุดนี�้ �  

ผมค้นพบตัวเองจากการอ่านหนังสือ�สนทนากับผู้คน�

สนทนากับดอกไม้� เหล่านี้เป็นครูหมด”
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คุณบุญชู โรจนเสถียร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  คุณบุญชูมี

ความคดิกา้วหนา้อยากเปน็ประชาธิปไตยแบบสงัคมนยิม เขารูว้า่ผมเปน็

ลูกศิษย์อาจารย์ปรีดี เคยเป็นนักเรียนเยอรมัน เคยเรียนเศรษฐศาสตร์ 

และทำางานเพือ่สรา้งแนวรว่ม เลยชวนมารว่มงานดว้ย  คณุบญุชเูปน็แนว

รว่มการเมอืงเพือ่การเปลีย่นแปลงสงัคมของผม ตอนนัน้ผมเปน็วทิยากร

กระบวนการแรงงาน กระบวนการชาวไร่ชาวนา

สิง่เหลา่นีเ้ปน็ฐานใหผ้มทำางานทางการเมอืงมาตลอด โดยความคดิ

ความอ่านเหมือนเดิมคือใฝ่ฝันอยากเห็นสังคมที่เป็นธรรมและมีความสุข 

เปน็รฐันติธิรรมทีม่คีวามเปน็ไปไดแ้ละยงัดำารงอยูเ่หมอืนประเทศเยอรมน ี

สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ฟินแลนด์ ออสเตรีย  ทุกวันน้ีแม้ทุนนิยมจะมา

แรงในประเทศเหล่าน้ี ทำาให้มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างในเชิงวิธีการ แต่

อุดมคติยังไม่เปลี่ยนแปลง

บางกอกฟอรั่ม...สร้างเมืองที่มนุษย์เป็นมนุษย์

ก่อนมาทำางานสังคมเมือง ผมอยากเห็นประเทศพัฒนาเพราะเคย

เห็นเมืองที่มีความสมดุล เมืองมีความสุข ธรรมชาติใกล้ชิดเมือง คน

ชนบทกยั็งเอาของมาขายในเมอืง  เราเหน็อยูแ่ละคิดวา่เปน็ไปได้ ยิง่กลบั

ไปเยี่ยมเยอรมนียิ่งเห็นชัดเจนว่าประชาธิปไตยคือการเมืองท่ีประชาชน

กินได้ คือทำาเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย โรงเรียน

ดีมีคุณภาพ  เราต้องการสังคมที่มนุษย์เป็นมนุษย์ ต้องสร้างระบบการ

บริหารจัดการเมือง ระบบความยุติธรรม เมืองที่น่าอยู่ต้องมีความเป็น

ธรรม คนมีงานทำา เมืองสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีระบบการศึกษาที่เด็ก

ไดพั้ฒนาความคิด  เปา้หมายชวีติของผมคือการเปลีย่นแปลงประเทศไทย

ใหด้ขีึน้ เมือ่กอ่นคิดภาพใหญว่่าจะเปลีย่นแปลงทัง้ระบบทีต้่องสูก้บัอะไร

เยอะมาก แต่ตอนหลังทำาระดับย่อยไปก่อน ทำาให้คนค้นพบตัวเองแล้ว

เปลี่ยนจากข้างล่างขยายขึ้นไปข้างบน ระดับนี้ประชาชนจัดการได้ทำาได้ 

ถ้าทำาดีๆ จากร่วมมือกับการเมืองระดับท้องถ่ินสู่ระดับชาติก็สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้

บางกอกฟอรัม่เปน็ตวัทดสอบความคดิเร่ืองพลเมอืงตืน่รู ้เปน็โมเดล

แรกๆ ที่ดึงพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการชีวิต  เราทำาเพราะ

คิดว่ามันมีความหมายต่อชีวิต ถ้าอยากเห็นกรุงเทพฯ ดีเหมือนเยอรมน ี

เราก็ต้องทำาอะไรสักอย่าง เช่นเมื่อปี 2541 ใช้เวลาเตรียมงานหนึ่งปีเพื่อ

ปิดถนนพระอาทิตย์วันเดียว ทำาให้คนเห็นว่าเป็นไปได้ เด๋ียวน้ีมีกิจกรรม

ปิดถนนทุกวัน ที่เชียงใหม่กลายเป็นเหตุการณ์ประจำา  

ต่อมาปี 2543-2545 ผมทำาโครงการชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่า

อยู่  ชีวิตที่ดีต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตตัวเองกับชีวิตสาธารณะ

และการเมือง คือการทำาให้ชีวิตสาธารณะดีขึ้น  เราต้องการสร้างคน
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ข้ึนมาเป็นผู้นำา สร้างผู้นำาจาก

เมอืงตา่งๆ ชวนมาคยุวา่มปีญัหา

อะไรในท้องถิ่น จะแก้อย่างไร  

เราทำาทั้งหมดสามสิบห้าเมือง 

ผมทำาเองสามสิบเมือง อาจารย์

ขวัญสรวง อติโพธิ ทำาห้าเมือง  

ใช้หลักสูตรการคิดเ ชิงระบบ 

สนุทรยีสนทนา การถอดบทเรยีน 

ภาวะผู้นำา  หลักสูตรอบรมทำา

เพือ่ให้คนมคีวามรู้แลว้ไปทดลอง

ทำาตามแตล่ะพืน้ที ่ทา้ยทีส่ดุการ

เปลี่ยนแปลงที่แท้คือการลงมือ

ทำา ฝึกเอง ทำาเอง แล้วมาถอด

บทเรียน

ผมอยู่ที่บางกอกฟอรั่มมา

ประมาณสิบสามปีแล้วถ่ายเท

งานให้น้องๆ ทำาแทน ผมยังเป็นท่ีปรึกษา  ตอนนี้บางกอกฟอรั่มทำามา

ยีส่บิปแีลว้ แนวคดิคอ่ยๆ เบ่งบาน ในอกีห้าปจีะเบ่งบานมากขึน้ ตอ่รอง

กับนักการเมืองได้มากขึ้น 

  

มนุษย์ทุกคนต้องค้นพบตัวเอง

ต่อมาผมตั้งสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคมร่วมกับ

อาจารย์อนุชาติ พวงสำาลี เพ่ือทำาเรื่องกระบวนการเรียนรู้  ผมเป็นคน

ชอบเรียนรู้ มีความสุขเม่ือได้ไปเรียนที่ต่างๆ ได้พบเพื่อนฝูง ได้เปิดโลก  

ความรู้ของผมก็จะเป็นบุคลิกของคนนครฯ บวกกับคนเมืองท่า ทำาให้

เป็นตัวเชื่อมระหว่างระบบความรู้สมัยใหม่  ในช่วงหาหลักสูตรอบรมก็

ไปศึกษาหาความรู้โดยการอ่านหนังสือ เรียน และเวิร์กชอปตามที่ต่างๆ  

ส่วนมากไปต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2538 ผมไปต่างประเทศติดกันสิบส่ี 

สิบห้าปี เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการอบรมก็ไปเรียนหนังสือ  ผมไปเรียน

มาไมรู่ก้ีส่บิสำานกั แลว้เอามาผสมเปน็ตวัเราเอง  การเปลีย่นแปลงตวัเรา

เป็นการทดลองเรื่องการเรียนรู้ไปด้วยในตัว ส่วนการฝึกอบรมเป็นเรื่อง

การพัฒนาคนให้เขาค้นพบว่าอยากไปถึงขั้นไหน

มนุษย์ทุกคนต้องค้นพบตัวเองว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไร  ชีวิตผม

เปลี่ยนเพราะดอกหญ้าช่วยฉุดให้คิดว่าผมเกิดมาทำาไม เพื่ออะไร และ

โชคดีที่หลายๆ คนซึ่งผ่านมาในชีวิตช่วยผลักดันและเจียระไนให้เดินมา

สู่จุดนี้  ผมค้นพบตัวเองจากการอ่านหนังสือ สนทนากับผู้คน สนทนา

กับดอกไม้ เหล่าน้ีเป็นครูหมด  สุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า “เมื่อศิษย์พร้อม 

ครกูม็า”  ถ้าเราไมพ่ร้อม แมค้รอูยูต่รงหน้ากไ็มเ่หน็  ครเูปน็ได้ทัง้ดอกไม ้

สายฝน เหตุการณ์บางอย่างในชีวิต แววตาเด็กบางคน ความช่วยเหลือ

จากคนบางคน

ความรู้ เป็นเรื่องกระบวนการ เห็น รู้ สึก สัมผัส และกลั่นขึ้น

มา  ความรู้ไม่ได้อยู่ในตำาราในห้องสมุดเท่านั้น แต่ต้องได้สัมผัสกับ

ประสบการณต์รงด้วย  สิง่สำาคญัทีส่ดุซึง่เปน็หวัใจคือการมเีวลาอยูก่บัตวั

เอง มเีวลาใครค่รวญ (reflection)  กระบวนการของผมให้มกีารใครค่รวญ

บอ่ย การใครค่รวญคือการสนทนากบัตัวเองหรอืสนทนากบัพระเจา้ว่ามนั

เป็นอย่างไร เพราะอะไร  ผมเห็นเป็นเรื่องสำาคัญเพราะการค้นหาความ

จรงิไมใ่ชก่ารเชือ่อะไรงา่ยๆ  พระพุทธเจ้าย้ำานักย้ำาหนาไมใ่หเ้ชือ่ทา่น แต่

ตอ้งทดลองทำา ลงมอืทำา  ความรูบ้างอยา่งถ้าเราไมไ่ปหากไ็มม่วีนัรู ้ไมเ่อา

การคิดเชิงระบบ   
(System Thinking) 

•  เป็นระบบเปิด โดยเฉพาะระบบ
ของสิ่งมีชีวิต เป็นองค์ประกอบ
ของส่วนต่างๆ

•  ระบบต่างๆ จะซ้อนกันเป็นชั้นๆ 
จากใหญ่ ไปย่อย ไปจิ๋ว

•  เป็นวิธีคิดที่เชื่อมโยงกับบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบสิ่งนั้น 

•  เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์เชื่อม
โยง ไม่ได้อยู่อย่างโดดๆ หรือ
แยกส่วน และหัวใจอยู่ที่การ
เชื่อมสัมพันธ์ย้อนกลับระหว่าง
องค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ 

•  เป็นการคิดอย่างเป็นกระบวนการ



66 67

นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น

ตัวเขา้ไปสมัผสักไ็ม่มีวนัซึง้  หลายส่ิงหลายอยา่งพอเอาตวัเขา้ไปหา จะมี

บางสิง่บางอยา่งทีเ่หนอืคำาอธบิาย เมือ่เราเขา้ไปหา มนัจะปรากฏ เช่นผม

เข้าใจประโยคในหนังสือได้ดีขึ้นเพราะมีเวลาได้สัมผัสกับทะเล ท้องฟ้า 

สายน้ำา สายลม ธรรมชาติ หรือไม่ก็ไปเล่นกีฬา

พวกเราโดยส่วนมากที่ยังก้าวไม่ค่อยพ้นในภาวะผู้นำาเป็นเพราะ

ยังเห็นการเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนห้องประชุมสัมมนาเวิร์กชอป  แม้ผม

จะพาไปนอกห้องเพื่อฝึกฐานกาย แต่ไม่ใช่ มันไม่พอ  การออกแบบ

กระบวนการใหส้มัผสัจรงิๆ หรอืการให้คำาแนะนำามนัได้แคย่ีส่บิเปอรเ์ซน็ต ์

ส่วนอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณต้องไปหาเองในชีวิตจริง ในธรรมชาติ ใน

ผูค้น  ถา้สงัเกตมนัแลว้ปรชีาญาณหรอืการหยัง่รูจ้ะแวบเขา้มา มนัเกิดใน

สภาวะวา่งทีไ่มค่ดิอะไรเลย บางทีจะมบีางอยา่งเลือ่นไหลเขา้มาในหวั มัน 

เกดิขึน้กบันกัดนตร ีนกักฬีา เป็นสิง่ท่ีล้ำาลกึมาก ผมถงึใหค้ณุคา่และความ

หมายกับสิง่เหลา่นี ้ ผมไมใ่ช่นกัปฏิบัตธิรรม แตค่ดิวา่สภาวะแหง่การมสีติ

สมาธกิบักจิกรรมตา่งๆ น้ันสดุยอด ปรชัญาแหง่การตืน่อยูเ่สมอของทา่น

ติช นัท ฮันห์ นั้นใช่เลย

การเข้าคอร์สอาจเป็นแค่ตัวแนวคิด และอยู่ที่บุญวาสนาด้วย บาง

คนทั้งชีวิตอาจไม่ได้สัมผัสความจริง และบุญวาสนาไม่จำาเป็นต้องมาใน

ทางดีเสมอ อาจมาจากการสูญเสีย เจ็บปวด  ทุกอย่างในชีวิตเกิดจาก

การพลิกสภาวะที่อยู่กับมัน ถ้าโชคดีก็จะมีเพ่ือนช่วยสะกิดให้กำาลังใจ 

ช่วยดึงในยามท่ีจะหมดแรง พูดคำาเดียวป๊ิง เช่น องคุลิมาล  ส่ิงท่ีได้จากการ 

อบรมคอืการสรา้งบรรยากาศ ทีเ่หลอืกค็อืบุญวาสนา  เราตอ้งมชีอ่งทาง

หลายๆ ช่องใหเ้หมาะกบัจรติตวัเอง  ผมดหูนงั ฟงัเพลง เลน่กีฬาบ้าง คยุ

กบัคน ชวีติผมจะเจอคนทีไ่มค่ดิวา่จะไดเ้จอ แลว้พาผมไปพบสิง่ตา่งๆ ที่

นา่สนใจ  เราตอ้งเปดิใจพรอ้มจะเรยีนรูแ้ละฟงัความรูสึ้กภายใน มคีวาม

รูส้กึกบัอะไรบางอยา่งกไ็ปหามนัเลย ปลอ่ยให้หวัใจพาไปแลว้ไมเ่คยพลาด  

ความฉลาดไม่ได้อยู่ที่หัว แต่อยู่ที่หัวใจ  บางทีความรู้ไม่เฉลยทันทีทันใด 

เก็บไว้ก่อน ยังอธิบายไม่ได้ มีบางอย่างยังไขรหัสไม่ได้ แล้ววันหนึ่งจะมี 

คำาตอบมาให้เราเอง ความรู้แบบนี้มีค่ามีความหมายมาก

สุนทรียะสรรค์สร้างพลังบวก

ผมว่าความรูจ้ะอยูท่ีค่วามรกัในสิง่น้ัน  ผมรกัการอา่น รกัการเรยีนรู้

สิง่ใหม่ๆ รกัทอ้งถิน่ รกัปูย่า่ตายาย ภมูใิจว่าชวิีตเราโชคดนีะ ทัง้ธรรมชาติ 

ปู่ย่าตายาย เพ่ือนมนุษย์ ให้เรานะ เราทำาอะไรไม่เป็นสักอย่างเลย ไม่มี

คนนั้นคนนี้ชีวิตคงลำาบาก ทั้งผักปลาข้าว เราก็ต้องรักเมตตาเขา ถ้ามอง

ด้วยสายตาอย่างนี้จะให้อะไรมาก  บางเรื่องคิดด้วยสมองไม่ได้ แต่หาก

ได้สัมผัสจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ลึกลงไป  คนเราถ้าทำาอะไรแล้วทำา

ดว้ยความรกัมนัจะยัง่ยืน เพราะเรือ่งมนัยากมาก (ลากเสียง) มนัไมไ่ด้ดัง

ใจ ชีวิตนี้อาจจะไม่ได้เห็นสิ่งที่ปรารถนาจะได้เห็น ถึงเห็นก็จะไม่ได้อย่าง

ที่ฝัน  อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คนในชีวิตที่ผม 

ใกล้ชิดก็ไม่ได้อย่างที่ท่านอยากมี แต่ท่านก็ทำาเพราะเป็นสิ่งที่รัก

เวลาที่ต้องทำาอะไรยากๆ สุนทรียะจะเป็นพลัง  บางครั้งในการ

ทำาเทรนนิงถ้าผู้เข้าร่วมไม่อินด้วย ผมจะไม่พาเขาไป  ถ้าเขาอิน ผมจะ

พูดถึงแหล่งพลัง เพราะผมมีแหล่งพลังในตัว ผมสามารถฟื้นคืนชีพ มี

น้ำาอมฤตได้ด่ืมกินตลอดเวลา  ผมอยากให้คนทำางานเพ่ือส่วนรวมหรือ

คนทำางานยากๆ มีสุนทรียะ ถ้าไม่มีจะอ่อนล้า หมดแรง ขาดชีวิตชีวา 

โดยเฉพาะนักรบท้องถนน ถ้ามองโลกลบก็จะมีแรงลบ จะไม่สร้างสรรค์  

เมื่อก่อนผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงคือการทำาลายสิ่งเก่า ต้องยึดอำานาจ

รัฐ ต้องโค่นล้ม ต่อสู้ แต่เข้าใจแล้วว่าสิ่งเก่ามันจะพังไปโดยตัวมันเอง 
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การเปลี่ยนแปลงคือการสร้างสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่า และการสร้างน้ีต้อง

อาศัยแหล่งพลัง

พลังในตัวผมเองก็มีขึ้นมีลง เมื่อหมดแรงก็ต้องดึงพลังตัวเองขึ้นมา 

สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง  การเป็นผู้นำาคือการเล่นกับพลัง คือพลัง

ในตัวเรา พลังของคู่ต่อสู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรา พลังที่ไม่ไปทางเดียวกัน

หมด  ระบบที่มีชีวิตล้วนต้องการพลังงาน เรานั่งอยู่ได้ก็ต้องการพลัง 

เราต้องสร้างแหล่งพลังด้วยการไปอ่านหนังสือหรือทำาอะไรก็ได้ ต้อง

สร้างสายน้ำาหล่อเลี้ยงชีวิตท่ีไม่เหือดแห้ง อย่าให้มีตาน้ำาตาเดียว แต่ต้อง

มีทั้งน้ำาใต้ดิน และน้ำาฝน  บางทีผมมีหลักสูตรการใคร่ครวญการสนทนา

ท่ีสนับสนุนให้ผู้คนไปใส่ใจความรู้นอกห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็นหนังดีๆ 

นิยาย วรรณกรรม ดนตรี ภาพวาด พักผ่อนหย่อนใจ ท่องเที่ยว ทำาให้

ต่ืนตัว ทำาให้ชีวิตมีพลัง มีความสุข และซาบซ้ึงกับสิ่งที่บรรพบุรุษและ

ธรรมชาติให้เราก็พอแล้ว 
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 “ ความรู้สึกว่าชีวิตคือความ
ศักดิ์สิทธิ์ทำาให้ผมมองว่า 
ชีวิตทั้งหลายมีคุณค่าในตัวเอง”

ณัฐฬส วังวิญญู
ผู้ก่อตั้งสถาบันขวัญแผ่นดิน

ขวัญชาย ดำารงค์ขวัญ  : สัมภาษณ์
ศุภจิต สิงหพงษ์  : ถ่ายภาพ

ณฐัฬส วงัวญิญ ูกอ่ตัง้ “สถาบนัขวญัแผน่ดนิ” ขึน้เมือ่ป ีพ.ศ. 2550  เนือ้

งานคอืจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยพาผูค้นสำารวจโลกภายใน เรือ่งราวทีเ่คย

กระจดักระจายของทัง้ระดบัครอบครวั องคก์ร หรอืแมแ้ตใ่นตวัเอง คอ่ยๆ 

ได้รับการจัดเรียงผ่านกระบวนการต่างๆ ที่เขาสะสมองค์ความรู้มาจาก
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การร่ำาเรียน ค้นคว้า และประสบการณ์การทำางาน

ย้อนไปยังวัยเด็ก ชีวิตณัฐฬสค่อนข้างราบเรียบ แต่ละวันเคลื่อน

ไปตามส่ิงที่สังคมบอกว่าดีงาม  แม้ไม่มีความกดดันจากพ่อแม่ แต่ก็

ตั้งใจเรียนจนได้คะแนนดีเสมอมา  เมื่อถึงระดับอุดมศึกษาเขาสอบเข้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหวังว่าคงได้รับ

ผลตอบแทนเป็นการงานดีๆ กระทั่งพบว่าโลกการศึกษาในระบบไม่

สอดคล้องกับความสนใจ คำาถามต่อเป้าหมายชีวิตจึงดังข้ึนเรื่อยๆ  เขา

ย้ายจากบทเรียนในห้องส่ีเหล่ียมสู่วงสนทนาของ วิศิษฐ์ วังวิญญู ผู้เป็น

อาแท้ๆ และกลุ่มเพื่อนของอา ทำาตัวเป็นผู้สังเกตการณ์และผู้ฟังที่ดี นำา

เอาเร่ืองเล่าต่างๆ มาใคร่ครวญ จนเปลี่ยนจากคนไม่เคยอ่านหนังสือที่มี

เนือ้หาจรงิจงั มาอ่านหนงัสือเกีย่วกบัการศกึษา ปรัชญา และศาสนา บาง

คร้ังนำาสิง่ทีผ่ดุขึน้ในหวัมาถกเถยีงตอ่ ในทีส่ดุจงึคน้พบเปา้หมายของชวีติ 

คือการเป็นนักบวชและทำางานเอ็นจีโอ

หลงัจากแขง็ใจเรยีนจนจบปริญญาตร ีณฐัฬสตดัสินใจออกบวชเพ่ือ

แสวงหาคำาตอบให้แก่ตัวเอง  วิถีนักบวชพาเขาไปสัมผัสความสงบจาก

การปฏิบัติภาวนา พร้อมกันนั้นเขายังเป็นนักบวชที่ทำางานกับชาวบ้าน

ในพื้นที่อีกด้วย  ทว่าด้วยเหตุผลหลายประการ หลังจากใช้ชีวิตนักบวช

อยู่นานหนึ่งปีกับอีกสิบวัน เขาจึงลาสิกขาออกมา จากนั้นเร่ิมต้นด้วย

การทำางานหนงัสือ กอ่นจะมาเปน็ผูป้ระสานงานให้ “เสมสกิขาลยั” ตาม

ด้วย “อาศรมวงศ์สนิท” ในเวลาต่อมา  การได้พบกับอาจารย์และนัก

คิดทางกระบวนทัศน์ใหม่เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งนำาณัฐฬสไปสู่การศึกษาต่อที่

มหาวิทยาลัยนาโรปะ อันเป็นช่วงเวลาสำาคัญที่เขาได้สะสมความรู้และ

ประสบการณ ์แลว้ปะตดิปะต่อ เลอืกสรร จนกลายเปน็ตวัเองในทกุวนัน้ี

“ชีวิตคือความศักด์ิสิทธ์ิ” เป็นถ้อยคำาสรุปอย่างส้ันกระชับสำาหรับ

สิ่งท่ีชายคนนี้ได้รับจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ ซึ่งเส้นทางการ

เติบโตตั้งแต่วัยเด็กจวบจนปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงระหว่างทาง และ

ความรู้สึกนึกคิดใหม่ๆ ที่ได้รับ คงสามารถช่วยอธิบายถ้อยคำานี้ได้บ้าง

พอสมควร 

วัยเด็ก วัยรุ่น  และวัยแสวงหา

ผมโตมาในครอบครัวชนชั้นกลาง พ่อทำางานธนาคาร เป็นคนคิด

บวก ไม่เคยด่า พูดชื่นชมลูกตลอด  แม่ทำางานพยาบาล เป็นคนสบายๆ 

ดุบ้างตามประสา  พวกเขาไม่คาดหวังให้ลูกประสบความสำาเร็จ แต่ผมก็

ตัง้ใจเรยีนและทำาได้ดี มองวา่การเรยีนคือหน้าที ่ นอกจากการเรยีนผมก็

ชอบทำากิจกรรม หัดเล่นดนตรีตั้งแต่อายุเก้าขวบ ดนตรีไทย ดนตรีสากล 

เอาหมดเลย แลว้กช็อบเลน่กฬีา ว่ายน้ำา บาสเกตบอล  เปน็เดก็ในกรอบ 

เงยีบๆ ขีอ้าย ไมพ่ยายามโดดเด่น ชอบสงัเกตพฤติกรรมและความคิดคน

สมัยเรียนมัธยมปลายมีรุ่นพี่ที่เรียนวิศวฯ มาพูดที่โรงเรียน ทำาให้

มองว่าอาชีพน้ีดูเท่ ยังไงก็มีงานดีๆ  แล้ววิชาคำานวณ ฟิสิกส์ เคมี เรา

ชอบหมดเลย สนุกกับการแก้ปัญหา  สมัยนั้นอ่านหนังสือแนวโลกพิศวง

แล้วรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์คือความลี้ลับ มีคำาตอบที่รอให้ขบคิดไขปริศนา 

ผมเลยตดัสนิใจเรยีนตอ่วศิวฯ ที ่ม.เกษตรฯ  แตพ่อไปเรยีนจรงิๆ รูส้กึวา่

สอนผวิๆ ไมล่กึถึงแกน่ ส่วนใหญก่เ็อาความรูเ้ดิมๆ มาสอน มนัธรรมดา 

ไม่ล้ีลับเลย เทียบกับตอน ม.ปลาย ผมเรียนฟิสิกส์โดยไม่ต้องท่องสูตร 

พอเขา้ใจทีม่า เรากท็ำาออกมาด ี อกีอยา่งคอืวศิวฯ ทีผ่มเรยีนไมค่อ่ยเนน้

ปฏิบัติ ถ้าได้ปฏิบัติจะสนุก ได้หาความรู้จากการลงมือทำา

เวลาน้ันไม่มีอาจารย์คนไหนเป็นแรงบันดาลใจทางความรู้เลย รู้สึก

วา่ไมใ่ชก่ารแสวงหาความรู้ แต่พยายามตอบโจทยบ์างอยา่งมากกว่า  พอ
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เบ่ือๆ เลยเริม่ไปคุยกบัอาใหญ ่(วศิษิฐ์ วังวญิญ)ู แกกระตุน้เรา ตัง้คำาถาม 

ชวนอา่นหนงัสอื แลว้มาคยุกนั ไดเ้จอเพือ่นๆ แกในวงประชมุ วงกินขา้ว  

สว่นใหญ่ผมฟังผูใ้หญ่นัง่ลอ้มวงคยุกันถกกนั เรือ่งประสบการณช์วีติแตล่ะ

คน เรื่องบ้านเมือง แนวคิดใหม่ๆ  พวกเขาเป็นคนเดือนตุลา เรื่องเล่า

ต่างๆ จึงเป็นเหมือนตำานานให้เราแสวงหา  อาใหญ่ให้มุมมองว่าระบบ

การศึกษาล้มเหลวยังไง  ตอนนั้นผมเริ่มอ่านหนังสือวิจารณ์การศึกษา

ท้ังหลาย เช่นหนังสือของ เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์, กฤษณมูรติ เข้าใจบ้าง

ไม่เข้าใจบ้าง แต่ทำาให้รู้ว่าเราไม่ได้ผิดปกตินี่หว่า การศึกษาต่างหากที่

ผิดปกติ (หัวเราะ)

จริงๆ แล้วความอยากรู้คงมีมาตั้งแต่เด็กแล้วละ แต่ปกติชอบใช้วิธี

สังเกต ดูหนัง คิด คุย มากกว่าอ่านหนังสือ ไม่มีความอดทนพอจะอ่าน

วรรณกรรม  ทีน้ีพอมาพูดคุยกับผู้ใหญ่ก็สนุกและกระตุ้นความกระหาย

ใคร่รู้มากขึ้น เลยเริ่มอ่านหนังสือที่จริงจังขึ้น อย่างหนังสือของท่านพุทธ-

ทาส, แฮร์มันน์ เฮสเส, ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี  พบว่าคำาตอบของชีวิต

ไม่ได้มีสูตรสำาเร็จ ไม่ใช่แค่เรียนจบ ได้เป็นวิศวกรแล้วจะเรียกว่าประสบ

ความสำาเร็จ  สิ่งที่ได้เรียนรู้ทำาให้สนใจชีวิตแหวกกรอบ สนใจความเป็น

นกัคดิ เริม่มีอุดมการณท์างสงัคม อยากชว่ยเหลอืคนทีเ่ดอืดรอ้น  ชว่งน้ัน

รูส้กึวา่การเรยีนไมม่คีวามหมาย ไมรู่จ้ะเรยีนไปทำาไม ตอนป ี3 ผมไมไ่ป

เรียนเป็นเทอมเลย ไปทำางานธุรกิจขายคอมพิวเตอร์กับอาใหญ่ สนุก ได้

เรียนรู้ไปอีกแบบ เกือบจะเรียนไม่จบแล้ว แต่ก็พยายามจนจบเพ่ือให้พ่อ

แม่สบายใจ

อิทธิพลจาก วิศิษฐ์  วังวิญญู

แม้ลึกๆ จะมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่พิเศษในตัวเอง แต่

ผมถูกปลูกฝังให้คิดว่าตัวเองธรรมดา ถูกสอนมาให้ถ่อมตัว ในแง่หนึ่ง

ก็กดตัวเองไว้ เวลาไปเข้าค่ายเยาวชนต่างๆ จะรู้สึกว่าตัวเองเงียบที่สุด 

เป็นผู้สังเกตการณ์ สงสัยว่าทำาไมคนอื่นกล้าพูด มีความเป็นผู้นำา โดด

เด่น แต่เราไม่ใช่แบบนั้น  อาใหญ่เป็นคนช่วยสร้างความเช่ือมั่นว่าเรามี

อะไรดีอยู่ข้างใน สร้างความภูมิใจในตระกูล กระตุ้นให้มีเป้าหมาย มัก

ใหญ่ใฝ่สูงทางปัญญา ซ่ึงเป็นด้านที่เราไม่ค่อยมี  ทำาให้รู้สึกว่าเราเป็นคน

พิเศษ พิเศษในความเป็นนักปราชญ์ สติปัญญา ความเป็นผู้นำา การจับ

ประเด็น  ช่วยให้เราค้นพบศักยภาพของตัวเองมากขึ้น ทั้งการพูด การ

เขียน ภาษาทีใ่ช้  ทำาใหเ้ริม่เห็นความเปน็ตัวเองหรือเอกลกัษณบ์างอยา่ง 

มันเป็นยาที่ดีสำาหรับเรา

เติบโตภายใต้วิถีนักบวช

ในโลกของหนงัสอืทีผ่มอา่นไมม่ใีครทำาธรุกจิหรอืเปน็วศิวกรเลย แลว้

แนวคิดของ มหาตมะ คานธี, ท่านพุทธทาส, อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 

อาจารยป์รดี ีพนมยงค,์ อาจารยส์ลุกัษณ ์ศวิรกัษ ์กม็อีทิธพิลตอ่ผมมาก 

เลยมคีวามคดิวา่อยากบวชกบัอยากเปน็เอน็จีโอ  พอเรยีนจบผมตดัสนิใจ 

บวชเลย ตอนแรกบวชที่วัดพระธาตุศรีจอมจันทร์ จ.เชียงราย อยู่ที่นั่นได้

สักพักแล้วอาใหญ่ฝากผมกับหลวงพี่ไพศาล วิสาโล เลยย้ายมาอยู่ที่วัด

ป่ามหาวัน จ.ชัยภูมิ

ช่วงเวลาที่อยู่วัดป่ามหาวันผมได้อยู่กับตัวเองเยอะ ห่างไกลจาก
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ญาตโิยม ได้เจริญสต ิอยูก่บัธรรมชาต ิสรงน้ำาทกีไ็ปตกัจากบ่อ ชว่งอากาศ 

เย็นๆ ก็ต้มน้ำาร้อนอาบ กินน้ำาพริกแจ่ว ข้าวเหนียว แมลง ไข่ต้ม ผักสด 

เปน็ชวีติทีเ่รยีบงา่ยมาก  อยูท่ีว่ดัปา่มหาวนัไดป้ระมาณสองสามเดอืน ที่

บ้านก็อยากให้กลับเชียงรายเพราะเห็นว่าป่ามันใหญ่ สัตว์เยอะ กลัวเรา

ถูกงูกัดตาย  เราเองก็คิดถึงบ้านด้วย ตอนน้ันหลวงพี่ไม่ค่อยอยู่วัด เรา

ปฏิบัติเอง มีพระเป็นเพื่อนไม่กี่รูป อบอุ่นระดับหนึ่ง แต่นานๆ ไปก็รู้สึก

เคว้งเหมือนกัน  มาอยู่เชียงรายจนกระทั่งสึกเลย รวมทั้งหมดก็บวชนาน

หนึ่งปีกับอีกสิบวัน

ปจัจยัทีท่ำาใหส้กึมหีลายอยา่ง เริม่จากรูส้กึวา่ครแูละสงัฆะไมแ่ขง็แรง  

ถ้าไปบวชที่วดัของพระอาจารย์ชา สุภัทโท ผมอาจลงลกึไปในทางปฏิบัติ 

แต่พอไม่ได้อยู่ในที่ที่ปฏิบัติเข้มข้น เลยไปสนใจทางสังคม  ตัวอย่างที่ดี

ของพระท่ีปฏิบัติและทำางานเพื่อสังคมด้วยซึ่งเราได้เห็นในช่วงน้ันก็คือ

หลวงพี่ไพศาล  งานท่ีผมทำาตอนเป็นพระก็คือไปเยี่ยมบ้านชาวเขา ชวน

เปลี่ยนจากการทำาเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ พาชาวบ้านไปดูงาน 

สอนหนังสือเด็ก จัดค่ายเยาวชนโดยเกณฑ์น้องๆ จากมหาวิทยาลัยมา

ช่วย  แรกๆ ก็สนุก แต่พอเวลาผ่านไปเริ่มเฉยๆ  การพัฒนาชาวบ้านก็

ไมง่่ายอยา่งทีค่ดิ เขาตอ้งการเงนิ ตอ้งการบัตรประชาชน ซึง่เปน็ประเดน็

ใหญ่กว่าเราจะเข้าใจและจัดการได้

มีช่วงหนึ่งอาใหญ่ชวนลงมาประชุมเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก 

ตอนนัน้เขาเปน็บรรณาธกิารหนงัสอืช่ือ หวักะท ิกช็วนเราเขยีน ทำาใหเ้ริม่

สนใจการทำาหนงัสอื นติยสาร การศกึษาทางเลอืก เร่ิมเหน็วา่เปน็อกีพืน้ที่

สำาหรับการแสวงหา บวกกับเมื่อเวลาผ่านไปเริ่มรู้สึกว่าวิถีนักบวชไม่เอื้อ

ตอ่การทำางานเพือ่สงัคม รวมถึงอยากกลบัไปมชีวีติสบายๆ ไดท้ำาอะไรที่

เคยทำา ทัง้เดนิทาง เลน่ดนตร ีหรอืมคีวามรกัแบบหนุม่สาว เลยตัดสนิใจ 

กลับมาเป็นฆราวาสเหมือนเดิม

ถ้ามองย้อนกลับไป การบวชทำาให้เด็กที่โตมาในเมืองอย่างผม

ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายในชนบท วิถีการอยู่แบบพระ การ

“�ความรู้สึกว่าชีวิตคือความศักดิ์สิทธิ์ทำาให้ผมมองว่า

ชีวิตทั้งหลายมีคุณค่าในตัวเอง�มีพลัง�มีเป้าหมายใน

การดำารงอยู่� ผมจึงเคารพคุณค่าของสิ่งเล็ก�ๆ �น้อย�ๆ �

ไม่ว่าดิน�ก้อนหิน� แม่น้ำา� � จิตใจเราก็มีความศักดิ์สิทธิ์

นะ�มันโหยหาอยากทำาอะไรดี�ๆ � มันทำาให้ผมอยาก

ทำางานที่ช่วยให้คนกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเอง”
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อยู่ในสังฆะ ได้เห็นมิติของสังคมนักบวช รู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นนัก

มานุษยวิทยาที่ชอบศึกษาว่าสังคมพระอยู่กันยังไง ชาวบ้านสัมพันธ์กับ

พระอยา่งไร ตา่งเอ้ืออาศัยในทางจติใจและสังคมอยา่งไร ส่วนการปฏบิตัิ

ก็ทำาให้เห็นตัวเองมากขึ้นและนิ่งขึ้นประมาณหนึ่ง 

นับหนึ่งบทบาทคนทำางานภาคสังคม

หลงัจากสกึออกมาอาใหญ่ชวนไปทำาท่ี หัวกะทิ  ทำาไดไ้มน่าน พีเ่ปด็ 

(พิภพ อุดมอิทธิพงศ์) ก็ให้ไปรับช่วงเป็นผู้ประสานงานเสมสิกขาลัยต่อ

จากเขา ไดจ้ดัคอรส์ตา่งๆ ซึง่สนกุและไดเ้รยีนรูเ้ยอะ โดยเฉพาะจากการ

ทำางานกับอาจารย์สุลักษณ์

ตอนนัน้ผมกลวัอาจารยส์ลุกัษณ ์เวลาแกฉุนเฉยีวผมจะรูส้กึวา่ทำาไม

ลุงคนนี้ไม่เหมือนหนังสือที่เคยอ่าน ไม่เหมือนท่ีคิดไว้ ดูไม่อารยะเลย 

(หัวเราะ)  เราคิดว่าคนเป็นผู้นำาน่าจะอ่อนโยน เมตตา กรุณา ในแบบ

ที่เราชอบ ซึ่งอะไรแบบนั้นก็มีบ้างเป็นช่วงสั้นๆ พออยู่ในโหมดทำางาน 

แกจะเหมือนราชสีห์ท่ีพร้อมตะครุบเหยื่อ  แต่เราไม่ได้ลดความชื่นชมใน

ตวัอาจารยส์ลุกัษณล์ง ความเปดิเผยตรงไปตรงมาของแกน่ีแหละทีท่ำาให้

เราเคารพแกไดม้าก  ถา้มองในแงม่มุความเปน็มนษุย ์เรากไ็มไ่ดค้าดหวงั

ให้แกเป็นแบบทะไลลามะ หรือ ติช นัท ฮันห์  แกเองก็ไม่เคยกล่าวอ้าง

ว่าตัวเองสมบูรณ์

สิ่งสำาคัญที่ได้เรียนรู้จากการทำางานกับอาจารย์สุลักษณ์คือความ

กลา้ทีจ่ะเปน็ตัวของตวัเอง กลา้พดูความคดิตวัเอง ไดเ้รียนรูแ้นวคดิตา่งๆ 

เยอะ ท้ังการตีแผ่เรื่องศาสนา เร่ืองการศึกษา สำานึกทางสังคม  แกเป็น

ตวัอยา่งของคนทีรู่ว้า่หนา้ทีต่วัเองไมใ่ชแ่คอ่ยูร่อดไปวนัๆ แตค่วรทำาอะไร

ก็ได้ที่สามารถทำาได้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม  เรื่องน้ีแกไม่ได้ตั้งใจสอน

หรอก แต่ใช้ชีวิตให้เห็นมากกว่า

ทำาอยู่ที่เสมฯ เกือบปีแล้วย้ายไปช่วยงานที่อาศรมวงศ์สนิท เป็น

งานที่เซตโปรแกรมไว้เรียบร้อย  ผมทำางานจัดการ ประสานงาน ดูแล

คนเรียนและวิทยากร พาคนไปดูงาน  ทำาที่อาศรมฯ อยู่เกือบปี สนุกนะ 

ได้เปิดโลก มีโอกาสเข้าฝึกอบรมในประเด็นต่างๆ เช่น นิเวศวิทยาแนว

ลึก สันติวิธี กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ เป็นช่วงเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ วิธีคิด วิธีการทำางาน ทำาให้เข้าใจประเด็นทางสังคมมาก

ขึน้ มคีวามกลา้มากขึน้ ไดซ้มึซบัจากคนทีเ่ปน็โรลโมเดล อยา่งการทำางาน

กบัพีป่ระชา หุตานวุตัร ทีส่อนเรือ่งการใชช้วีติ ทำาใหเ้ราไดฝ้กึฝนตวัเองให้

เป็นอย่างกระทิง คือมีเป้าหมายแล้วต้องทำาให้ได้

“�ตอนเริ่มจับงานภาคธุรกิจผมตั้งคำาถามกับตัวเองเยอะ

ว่ากำาลังทำาอะไรอยู่� ลังเลว่าไม่ใช่หรือเปล่า� แต่พอได้

สัมผัสมากขึ้น�มันเปลี่ยนความคิดผมมาก�ผมได้เรียนรู ้

ว่าพวกเขาก็มนุษย์เหมือนกัน�มีความปรารถนาดีต่อ

คนอื่น� แสวงหาการเติบโตทั้งภายนอกและภายใน�  

และมีศักยภาพที่จะตื่น� ไม่ต่างจากภาคสังคม”
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การศึกษาเชิงลึกที่นาโรปะ

การตัดสินใจไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ1 เริ่มจากผมได้รู้จัก

และเป็นแฟนกับชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งเข้ามาเป็นอาสาสมัครที่อาศรม 

วงศ์สนิท แล้วผมไปเยี่ยมบ้านเขาที่อเมริกา เวลาน้ันความคิดเรื่องเรียน

ต่อก็มีอยู่บ้าง บวกกับอยากรู้ว่านาโรปะมันน่าสนใจอย่างที่หลายคน

แนะนำาไหม ผมกับแฟนไม่รู้จะคบกันต่อยังไง การเรียนต่อน่าจะดี ก็เลย

สมัครแล้วเรียนเลย

ผมไปเรียนสาขาผู้นำาสิ่งแวดล้อม (Environmental  Leadership) 

เรียนสิ่งแวดล้อมเชิงลึก สิ่งแวดล้อมเชิงระบบ มุมมองทางมานุษยวิทยา 

วัฒนธรรม วิถีชนเผ่า ความเชื่อของมนุษย์ที่มองตัวเอง สิ่งแวดล้อม 

จักรวาล เกิดเป็นการสร้างกรอบคิดต่างๆ ใช้มุมมองทางศิลปศาสตร์

มากกวา่วทิยาศาสตร ์และไมใ่ช่สิง่แวดลอ้มแบบชนช้ันกลาง  แลว้ก็เรยีน

เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ ได้อ่านหนังสือ  The  Turning  Point 2  ของ  

ฟริตจอฟ คาปรา มันน่าทึ่งมาก ไม่เคยอ่านมาก่อน  กระบวนทัศน์ใหม่

สนับสนุนมุมมองโบราณด้วยความรู้ชุดใหม่ มองว่าธรรมชาติมีปัญญา 

จักรวาลมีเป้าประสงค์บางอย่างร่วมกัน ชีวิตไม่ได้แค่ดำารงอยู่เพื่อต่างคน

ต่างอยู่  ส่ิงท่ีได้เรียนที่นาโรปะมันต่างจากระบบการศึกษาที่เคยเรียนมา

ซึ่งไม่มีมิติเชิงลึก ไม่ได้ปลูกฝังให้เข้าใจว่าจักรวาลมีชีวิต

1 มหาวิทยาลัยนาโรปะเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทางเลือก ตั้งอยู่ในเมืองโบลเดอร์  

รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา  ก่อตั้งโดย เชอเกียม ตรุงปะ วัชราจารย์ชาวทิเบต

2 ฉบับภาษาไทยใช้ชื่อว่า จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ

การเรียนท่ีนาโรปะต้องใช้จินตนาการเยอะเหมือนกัน  อาจารย์คนหน่ึง 

ชื่อ ฟอร์เรสต์ เค็ตชิน ให้อ่านหนังสือ  Ishmael3  เขียนโดย แดเนียล  

ควนิน ์เลม่นีเ้ป็นหนงัสอืทีน่า่สนใจ เนือ้หาคอืลงิมาคยุใหม้นษุยฟ์งัวา่มอง

เรายังไง  หรือเวลาแกสอนเรื่อง Human and Nature Contact ก็มีวิธี

สอนง่ายๆ ใช้วิธีเล่าเรื่อง  ส่วนใหญ่เราเรียนคลาสตอนเย็น มาถึงก็ค่ำา

แล้ว แกก็ปิดไฟ ให้เรานอนฟัง สร้างพ้ืนที่ให้เรากลับไปอยู่ในความเป็น

ชนเผา่ ลอ้มวงฟงัผูใ้หญเ่ลา่ตำานาน ได้ซึมซับความรูส้กึว่าธรรมชาติมชีวีติ

ของตวัเอง ไดอ้อกไปเรยีนรูก้บัธรรมชาต ิแมน่้ำา  วธิสีอนของเขาทำาใหเ้รา

ตัง้คำาถาม แสวงหา สนใจ เปน็อารมณแ์มม่ดนิดหน่ึง แต่เปน็แบบสงบนะ 

ไม่ใช่แม่มดเจ้าอารมณ์

ช่วงแรกก็รู้สึกบ้าง แต่ไม่เยอะ ไม่ถึงขนาดคุยกับต้นไม้ใบหญ้า

ท้องฟ้าราวกับเป็นบุคคล เพราะระบบความคิดเชิงเหตุผลทำาให้เราไม่

สัมผัสอะไรง่ายๆ เราไม่ได้เป็นชนเผ่า เราเช่ือความคิดตัวเองมากกว่า

เชื่อลางสังหรณ์ ก็รู้สึกแปลกๆ ว่าคิดไปเองหรือเปล่า  แต่เราชอบ รู้ว่า

ต้องพัฒนา ก็พยายามเรียนรู้และสัมผัสไปกับมัน  กว่าจะเข้าใจ กว่าจะ

ยอมรับได้ ต้องมาฝึกและถอดรื้อตัวเองที่เมืองไทยอีกเยอะ เรียนจบมา 

ตัง้นานกย็งัไมเ่ชือ่เลยวา่ทีเ่ราคดิอะไรขึน้มาเปน็เพราะอะไรบางอยา่งดลใจ

ให้คิด เรายังคิดว่าตัวเองเป็นผู้ผลิตความคิด 

3 ฉบับภาษาไทยใช้ชื่อว่า อิชมาเอล : จิตวิญญาณทัศนาจร
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วิถีแห่งการเข้าถึงความรู้

ก่อนจบจากนาโรปะผมกลับมาทำาโพรเจ็กต์จบ ทำาแผนที่ภูมินิเวศ

วัฒนธรรม ที่กลุ่มบ้านแม่ลานคำา อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  เป็น

ชว่งเวลาทีอ่นิกบัชีวติชนเผา่เพราะลงพืน้ทีท่กุเดอืน ไดเ้รยีนรูกั้บชาวบา้น

เผา่ปกาเกอะญอ ไดเ้ข้าใจวธีิคดิและการเปน็อยูข่องเขา  ตอนน้ันเหมอืน

ไปอยู่ในโลกอีกใบที่ย้อนยุคมาก กลางคืนจุดเทียนคุยกัน มีพิธีกรรมดื่ม

เหล้าเพราะมีพิธีไหว้ผี หนึ่งจอกวนกินกันหมด

สมัยเด็กๆ บ้านอยู่เชียงราย เวลาได้ไปเยี่ยมบ้านชนเผ่า มองด้วย

สายตาคนนอกก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเรียบง่าย มีเสน่ห์ มีน้อยแต่มีความสุข 

ทำาให้อยากรู้ว่าเขากินอยู่ยังไง กลางคืนไม่มีทีวีแล้วอยู่ยังไง  พอโตเป็น

ผู้ใหญ่แล้วได้มาสัมผัสอย่างจริงจังก็รู้สึกว่าทำาไมมันเรียบง่ายขนาดน้ัน 

บางแง่มุมเรียบง่ายกว่านักบวชอีก  ความคิดหลายอย่างของเราก็เปลี่ยน

ไป อย่างมิติเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของป่า เราเคยมองว่าเป็นไสยศาสตร์ 

เป็นพวกผีป่า แต่พอเราไปผ่านระบบคิดแบบนาโรปะ กระบวนทัศน์ใหม่ 

มันทำาให้สามารถเปิดรับความเช่ือ เปิดรับพิธีกรรมที่เขามีด้วยความทึ่ง

และสนใจมากยิ่งขึ้น

ตอนหลังพอมาทำากระบวนการเรียนรู้กับธรรมชาติด้วยตัวเอง จัด

กจิกรรมนิเวศภาวนาเรือ่ยๆ แตล่ะครัง้กไ็ดเ้รยีนรูแ้ละสะสมประสบการณ์

มากขึน้  การฝกึปฏบิตัใินกระบวนการนีไ้มจ่ำาเปน็ตอ้งอยูแ่ตกั่บธรรมชาติ

นะ บางโปรแกรมกใ็หอ้ยูก่บัความขดัแยง้ อารมณ ์ความทกุข ์จนหวัใจเรา

สลาย ไมม่ทีีจ่ะยนื เพราะการจะเขา้ถงึความรูแ้บบนีไ้ดต้อ้งอาศยัการฝกึ

จติเพือ่สลายตวัตน เหมอืนกบัการฝกึปฏบิตัใินศาสนาทีเ่ปา้หมายคอืการ

ลดตวัเอง สละตวัเอง เปดิรบัปญัญา มีการเช่ือมกบัพระเจา้ กบัสิง่ทีม่าก 

กว่าตัวเรา  ถามว่าต้องพยายามมีชีวิตแบบจิตวิญญาณไหม ก็ไม่จำาเป็น 

“�ขณะที่เราสอน�คนเรียนก็เป็นครูให้เราได้เช่นกัน�

อย่างเวลาเขาเล่าความทุกข์ในครอบครัว�ผมก็ได้

ใคร่ครวญปัญหาของตัวเองไปด้วย� เช่น�การใช้

อำานาจในครอบครัว� เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ�่ �

พอได้ใคร่ครวญก็เห็นตัวเองมากขึ้น� จากที่เคย

อหังการว่าตัวเองถูกต้องกว่า�ก็เปลี่ยนมาถ่อมตัว

และรับฟังมากขึ้น”
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ความโหยหาทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องธรรมชาติ ถึงจุดหน่ึงมันจะเกิดขึ้น

เอง  วถีิการเรยีนรู้แบบนีท้ำาใหเ้หน็ธรรมชาตขิองชีวิตว่าไมม่อีะไรยดึไดเ้ลย 

แต่เราต้องเสพมันก่อนนะถึงจะรู้ว่าดียังไง แล้วยึดไม่ได้ยังไง

ชีวิตคือความศักดิ์สิทธิ์

การเรยีนทีน่าโรปะทำาใหผ้มพบวา่ชวีติคอืความศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่อธบิาย

ยากว่าคืออะไร มันเป็นความรู้สึก เป็นประสบการณ์บางอย่างท่ีมาจาก

หลายๆ องค์ประกอบ ทั้งการอ่าน การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ เรื่องเล่าที่

มีอิทธิพลต่อเรา 

ผมยกตัวอย่างละกัน เคยมีนักจัดการสิ่งแวดล้อมคนหน่ึงชื่อ อัลโด 

ลีโอโพลด์ เขียนเล่าประสบการณ์งานควบคุมประชากรกวางและหมาป่า 

เมื่อถึงจุดหนึ่งที่หมาป่ามีเยอะเกินไป เขาก็ใช้ความคิดแบบมนุษย์เป็นผู้

จัดการว่าพวกเธอควรมีประชากรเท่าไร เขาจึงต้องออกล่าเพื่อให้จำานวน

ลดลง  วันหนึ่งเขาออกไปยิงหมาป่าแก่ๆ ซ่ึงคงเป็นตัวหัวหน้าฝูง ยิง

แล้วก็เดินเข้าไปดู เขาสบตากับหมาป่าที่นอนอยู่ตรงหน้า ในแววตามัน

มีแสงที่ค่อยๆ หรี่ลงๆ มันสวยมาก สวยยิ่งกว่าพระจันทร์  เขาบรรยาย

ว่า เป็นชีวิตที่สง่างามเกินกว่าจะอธิบาย  ช่ัวขณะนั้นเขามีความเศร้า

อย่างประหลาด เกิดคำาถามว่าเขามีสิทธิ์ทำาลายความงามที่เขาไม่ได้

เป็นผู้สร้างเหรอ มนุษย์สร้างชีวิตไม่ได้ แล้วเขามีสิทธิ์ทำาลายเหรอ (เน้น

เสียง)  เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนมุมมองของเขาไปเลย จนเขากลายมาเป็น

นักสิ่งแวดล้อมที่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้  นั่นคือตัวอย่างของช่วงเวลาที่

มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์เปน็ประสบการณท์ีม่คีวามสมบรูณใ์นตวัเอง ซึง่อธิบาย

เป็นข้อมูลหรือตัวเลขได้ยาก

หลายๆ อย่างที่ได้เรียนรู้ที่นาโรปะทำาให้ผมรู้สึกทึ่ง และรู้สึกถึง

ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่ว่าเราสร้างชีวิตเอง

ไมไ่ด ้ไมม่ใีครสรา้งชวีติตวัเอง เราถกูใหม้าทัง้นัน้ แมก้ระทัง่สิง่ทีเ่ราคดิวา่

เปน็แคแ่รธ่าต ุวตัถ ุเชน่ แมน่้ำา กอ้นหนิ เรากไ็มไ่ดส้รา้งเอง  ผมไดเ้รียน

รูร้ะบบนเิวศวทิยาทีไ่มใ่ช่แคส่ิง่แวดลอ้ม แตม่ฟีงักช์ัน่หนา้ทีท่ีท่ำาใหช้วีติอยู่

ได้  จริงๆ แล้วเรากับสิ่งแวดล้อมคือสิ่งเดียวกัน พระอาทิตย์ พระจันทร์ 

คลืน่ ลม ธาตทุัง้หลาย คอืสว่นหนึง่ของเรา คอืชวีติเรา แตภ่าษามนัทำาให้

เกิดการแบ่งแยก พอใช้คำาว่า “สิ่งแวดล้อม” ที่ไม่ได้สื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือตัว

เรา เป็นร่างกายของเรา มันเลยแยกกันระหว่าง “เรา” กับ “สิ่งแวดล้อม”

ความรูส้กึว่าชวิีตคือความศกัดิส์ทิธิท์ำาใหผ้มไมคิ่ดวา่ตัวเองเหนอืกว่า

ใครหรอืส่ิงใด ผมมองวา่ชวีติทัง้หลายมคีณุคา่ในตวัเอง มคีวามศกัดิส์ทิธิ์

เท่ากัน มีพลัง มีเป้าหมายบางอย่างในการดำารงอยู่ ผมจึงเคารพคุณค่า

ของสิง่เลก็ๆ นอ้ยๆ ไมว่า่ดนิ กอ้นหนิ แมน้่ำา  จติใจเรากมี็ความศกัดิส์ทิธิ์

นะ มันโหยหาอยากทำาอะไรดีๆ อยากมีเมตตา กรุณา ปัญญา มันทำาให้

ผมอยากทำางานทีช่ว่ยใหค้นกลบัมาเหน็คุณค่าของตัวเอง ไมว่า่จะทำางาน

อะไร มีรายได้มากน้อยแค่ไหน สิ่งที่แต่ละคนทำาก็มีคุณค่า

ความศักด์ิสิทธิ์อีกอย่างก็คือวิถีปฏิบัติแบบ “ชัมบาลา” ที่มีแนวคิด

พืน้ฐานวา่ไมม่ชีีวติไหนตอ้งแกไ้ข ชวีติแสวงหาสิง่ทีเ่ปน็ความอดุมสมบรูณ์

ในตัวมันเอง  นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำาอะไร เพียงแต่ทำาจาก

ความเช่ืออะไรมากกว่า  ชัมบาลาพูดถึงหัวใจนักรบที่ไม่กลัวความทุกข์ 

ไม่กลัวความแหลกสลาย ความเจ็บปวด  หัวใจที่เปิดรับ สัมผัส ให้

โอกาสตัวเองได้สัมผัสความจริงซึ่งมีทั้งสุขและทุกข์  ส่วนใหญ่เราจะหนี

ประสบการณ์ความเจ็บปวด แต่ถ้าไม่ผ่านประสบการณ์เหล่าน้ันเราจะ

ไม่รู้ว่าความเจ็บปวดน้ีไม่สามารถทำาอะไรเราได้ มันทำาลายจิตวิญญาณ

เราไม่ได้ แต่กลับยิ่งทำาให้แข็งแรงขึ้นด้วยซ้ำา
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เผชิญความทุกข์จากความสัมพันธ์

หลงัเรยีนจบนาโรปะ ผมกบัแฟนชาวอเมรกินักย็งัคบกันตอ่  เขาเป็น

คู่คิดท่ีดีเลยนะ ฉลาด จับประเด็นดี อ่านหนังสือเยอะ เป็นเฟมินิสต์ มี

ความคดิเชงิสงัคม  แต่ความสมัพนัธ์มนัไมง่า่ย เราตดัสนิกนัเพราะบุคลกิ

ต่างกัน ผมจะสบายๆ ไม่กดดันตัวเอง ขณะที่เขาจะกดดันตัวเอง ต้องมี

เปา้ ตอ้งหาเงนิ ไม่ใชบ้่าทนุนยิมนะ แตม่องวา่ตอ้งจดัการชวีติ  ผมไมรู่ต้วั 

วา่สิง่ท่ีตัวเองเป็นมันไปหนกัอกหนกัใจเขายงัไง ไมเ่ขา้ใจว่าทำาไมตดัสนิเขา  

ทำาไมไม่แฮปป้ีเม่ืออยู่กับเขา ทำาไมเขาควบคุมบงการตัดสิน ชี้นำามากจน

เราอดึอัด พอไม่มีวธีิบอกเขาตรงๆ กท็ำาใหเ้กดิความทกุข ์ จรงิๆ ตา่งคน

ตา่งรกักนัแหละ มนัเปน็ความสมัพนัธจ์รงิจงัครัง้แรกในชีวติ เกือบแตง่งาน

กัน แต่ยิ่งอยู่แล้วไม่ใช่ ก็แยกกันหลังจากคบได้ห้าปี

ความสัมพันธ์ครั้งนั้นเป็นส่วนสำาคัญของการเรียนรู้ เพราะตอนเลิก

กันมันกระทบชีวิตมาก ผมไม่เคยเผชิญความทุกข์ที่มาจากความสัมพันธ์

เยอะขนาดนี ้ถงึขนาดหาครทูีป่รกึษา อยูก่บักระบวนการเยยีวยา ไวอ้าลยั

อยูห่น่ึงถงึสองปเีลย  เปน็ชว่งเวลาทีผ่มไดเ้ขา้ใจความทุกขซ์ึง่เกดิจากการ

ยึด จากความต้องการของตัวเอง  แน่นอนว่าเราสามารถหาอ่านเรื่อง

ความทกุขไ์ด ้แตม่นัไมเ่ทา่กบัเรียนรูจ้ากประสบการณห์รอก พอตอ้งเจอ 

จริงๆ ผมก็ยอมรับและเข้าใจได้มากขึ้น

จากบทเรียนสู่การทำางานจริง

หลังจากเรียนจบผมตั้งใจว่าจะทำาอะไรก็ได้ท่ีนำาไปสู่กระบวนการ

เรียนรู้อย่างลึกซึ้งแบบที่เรียนมา การเรียนรู้ที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่

ลกึซึง้ขึน้  ตอนแรกกม็คีนชวนทำางาน

ที่กรุงเทพฯ แต่ตอนนั้นผมอิ่มตัวกับ

กรุงเทพฯ ตั้งเป้าว่าอยากกลับไปอยู่

เชียงราย เช่ือว่าคำาตอบคือการเลือก

ชีวิตท่ีใช่ เมืองเล็กๆ อย่างเชียงราย

คือที่ที่คิดว่าใช่  ตอนแรกว่าจะเป็น

อาจารย์มหาวิทยาลัย แต่ไม่ค่อยอิน 

กับวิถีการทำางาน เลยเลือกทำางาน 

เอ็นจีโอก่อน เริ่มที่สมาคมสร้างสรรค์

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสาน

งานตา่งประเทศ จดัทรปิศลิปนิแมน่้ำา

โขง รณรงค์หาเงินมาทำาโรงเรียนให้เด็กชนเผ่า  อยู่ในแวดวงเอ็นจีโอที่

เชียงรายก็สนุกและอบอุ่นดี แต่ไม่ได้ใช้ความรู้ที่มีมากนัก ใช้แค่ภาษา

อังกฤษ ทำาอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งปี

ระหว่างน้ันมีโอกาสมาเป็นล่ามให้ อีไลแอส เอมิดอน กับ เอลิ- 

ซาเบท โรเบิร์ตส์ ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่เคยสอนตอนอยู่นาโรปะ เขามาจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่เมืองไทย เดินป่าภาวนา ทำาให้ผมรู้สึกว่าถ้าได้

ทำางานแบบนี้ก็ดี เป็นงานที่มีความหมาย มีความสุข ช่วยเหลือผู้คนให้

เรียนรู้  พอมีความสนใจก็เลยไปเข้าคอร์สอบรมกระบวนกรยี่สิบเอ็ดวัน 

โดยพ่ีประชา หตุานวุตัร, พีอ่วยพร เขือ่นแกว้ และ จอรจ์ เลกี ้ รูส้กึสนกุ 

ท้าทาย และคิดว่าน่าจะทำาได้ดี

พอมาอยู่เชียงรายกับอาใหญ่ มีกลุ่มพูดคุยกัน ผมเอาเรื่องนาโรปะ

มาแชร ์แกกส็นใจอยูแ่ลว้ เอาเรือ่งสุนทรยีสนทนามาอ่าน เลยทดลองดว้ย

กัน  ตอนแรกๆ มีคนเชิญไปบรรยาย ต่อมาก็ทำากระบวนการ จนกระทั่ง

เกิดเป็นสถาบันขวัญเมือง รับงานสอน บรรยาย ทำากระบวนการ อบรม

สุนทรียสนทนา (Dialogue)

การสนทนาโดยใช้กระบวนการที่
นำาเสนอโดย เดวิด โบห์ม  มีหลัก
สำาคัญสี่ประการ คือ ฟังอย่าง
ลึกซึ้งด้วยความตั้งใจ (Deep 
Listening) เคารพและให้เกียรต ิ
ผู้ร่วมสนทนา (Respecting) 
ห้อยแขวนการตัดสิน คือ 
ไม่ตัดสินคน ไม่ตัดสินความคิด
คนอื่น (Suspending) และเปิด
เผยเสียงจากภายใน (Voicing)
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พระ บุคลากรในโรงพยาบาล ข้าราชการ แล้วก็มีกลุ่มธุรกิจเข้ามา  เป็น

งานท่ีสนุกนะ ตื่นเต้นดี รู้สึกภูมิใจ ได้ทำาอะไรที่ไม่ค่อยมีใครทำา อย่าง

นอ้ยกใ็นเชยีงราย งานมคีวามสรา้งสรรค ์ไดล้องนัน่ลองน่ี เริม่กลายเปน็

ชุมชนขึ้นมา คนก็เริ่มรู้จักเรา

หวัขอ้อบรมก็มีเร่ืองกระบวนทศันใ์หม ่การศกึษา สุขภาพ  ตอนหลงั

สนุทรยีสนทนามาเปน็พระเอก เพราะมนัทำาใหค้นมาสะทอ้นตวัเอง เหน็

ตวัเอง  แงห่นึง่มันคลา้ยการภาวนา แตเ่ปน็แบบคยุกบัตวัเอง คยุกับเพือ่น 

ฝึกฟัง เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอ่ืน ได้สร้างพื้นท่ี สร้างบรรยากาศของ

การทบทวน  คนก็ชอบนะ ไม่ต้องมีพิธีรีตอง มีกลิ่นอายความศักดิ์สิทธิ์ 

ความสงบ  ผมก็เอาอารมณ์แบบนาโรปะเข้ามา อาใหญ่ก็มีทฤษฎีเรื่อง

สมอง กระบวนทัศน์ใหม่ การเลี้ยงลูก  การทำากระบวนการให้คนมาฝึก

ฟัง ฝึกพูดจากใจ ฝึกห้อยแขวนคำาตัดสิน ฝึกดูสมมุติฐานความเชื่อและ

การตัดสินของตัวเอง ฝึกสังเกตกระบวนการคิดของตัวเองขณะที่พูดคุย 

มันเป็นอะไรที่สังคมยังไม่ค่อยมี

ผมอยูก่บัอาใหญไ่ปถงึจดุหนึง่กม็คีวามคดิอยากทำาอะไรเปน็ของตวั

เอง เหตุผลหนึ่งก็คือสไตล์ที่แตกต่างกันเริ่มทำาให้อึดอัด  จริงๆ ถ้าผมมี

ความกลา้ยืนยันมันก็อยูก่นัได้แหละ แตด้่วยความทีเ่กรงใจ เกบ็ความรูส้กึ

ไว้ พอถึงจุดหน่ึงเขาก็รู้ ก็เลยแยกกันทำา แต่ไม่ได้โกรธกันนะ  ช่วงแรกก็

เป็นสถาบันขวัญเมืองสาขากรุงเทพฯ พอเริ่มรับงานหลากหลาย รับงาน

ด้านธุรกิจมากขึ้นถึงค่อยแยกมาเป็นสถาบันขวัญแผ่นดิน

ผมตั้งใจให้สถาบันขวัญแผ่นดินเป็นพื้นที่ของชุมชนเล็กๆ ให้คนที่

สนใจการมชีวีติอสิระไดท้ำางานท่ีตวัเองรกั ไดพ้ฒันาตวัเอง เรยีนรูร้ว่มกนั 

ช่วยเหลือคนอื่นและสังคมได้ และมีรายได้พอประมาณ  ตอนแรกก็เปิด

ใหค้นทัว่ไปเขา้ คลา้ยทีเ่สมฯ ทำา แตต่อนหลงัเราไม่ไดม้คีนเยอะ และพอ

ผมมีครอบครัว ทำางานเสร็จก็อยากอยู่บ้าน เลยเปิดโปรแกรมสาธารณะ

น้อยลง แต่มีงานภาคสังคมมากขึ้น  เราเก็บเกี่ยวและต่อยอดความรู้

ให้ตัวเองก็อยากจะให้เวลากับภาคสังคมบ้าง พออธิษฐานก็มีงานด้าน 

โรงพยาบาล เครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายการศึกษา มหาวิทยาลัย  

เขา้มา  ตอนนีค้อรส์หลกัๆ กม็สีนุทรียสนทนา การพัฒนาทกัษะกระบวน-

กรเพือ่การเปลีย่นแปลง การใหก้ารปรกึษารายบคุคล (Personal Coach-

ing) แล้วก็นิเวศภาวนา

ปรับตัวในโลกความจริง

ช่วงแรกส่ิงที่เราทำามันดูแปลกๆ ไม่ทันสมัย ดูเป็นลัทธิไปนิดหน่ึง  

เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ก็เลยปรับตัวเยอะ ต้อง

เรียนรู้ที่จะใส่ยีน เสื้อเช้ิต เสื้อยืด สแล็กส์บ้าง  ตอนหลังมาทำางานกับ

ฝัง่ธรุกจิมากขึน้ เปน็บททดสอบวา่เราจะสือ่สารกบัโลกธรุกจิไดไ้หม หรอื

ต้องอยู่ฝั่งสังคมเท่านั้น

การให้คุณค่าของสองฝั่งก็ต่างกันเยอะ ฝั่งสังคมให้คุณค่ากับการ

เรยีนรู ้รปูแบบความสมัพนัธเ์ปน็พีเ่ปน็นอ้ง มนังา่ย แตถ่า้มคีวามขดัแยง้ 

มันก็ไม่ได้ง่าย ทุกที่ยากหมด  ส่วนฝั่งธุรกิจจะมีความเช่ือบางอย่างที่

บลอ็ก เมือ่รปูแบบการจดักระบวนการชา้ลง กระบวนการอยูก่บัความรูส้กึ

มาก แลว้เราอธิบายได้ไมดี่วา่ทำาไมต้องทำาแบบน้ี เรากเ็ปดิประตูเขา้ไมไ่ด้

ตอนเริ่มจับงานภาคธุรกิจผมต้ังคำาถามกับตัวเองเยอะว่ากำาลังทำา

อะไรอยู่ มีความรู้สึกผิด ลังเลว่าไม่ใช่หรือเปล่า แต่พอได้สัมผัสมากขึ้น

มันเปลี่ยนความคิดผมมาก ผมได้เรียนรู้ว่าพวกเขาก็มนุษย์เหมือนกัน มี

ข้อจำากัด การไม่เห็นตัวเอง มองเฉพาะเป้าหมายส่วนตัว ขณะเดียวกัน

ก็มีความเมตตากรุณา ความปรารถนาดีต่อคนอ่ืน แสวงหาการเติบโต
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ทั้งภายนอกและภายใน และมีศักยภาพที่จะตื่น ไม่ต่างจากโลกของภาค

สังคม

ผมเหน็วา่การเปน็องคก์รธุรกจิไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งเปน็เซลล์

มะเรง็ของสงัคม คนในภาคธุรกจิไมไ่ดเ้ปน็แบบทีเ่ราสรา้งภาพในใจวา่จะ

ต้องแสวงหาแต่กำาไรไปซะท้ังหมด คือมันอาจจะใช่ในระดับหนึ่ง อยู่ที่ว่า

องคก์รนัน้ๆ ถกูตัง้เพือ่อะไร เพือ่ช่วยเหลอืสงัคมหรอืกอบโกยใหม้ากทีสุ่ด  

แล้วจริงๆ ความเป็นมืออาชีพของธุรกิจทำาให้เราได้ฝึกเยอะ ถ้าไปทำากับ

ราชการ อะไรก็ดไีปหมด เขาไมก่ลา้ใหฟ้ดีแบ็กเรา แตค่นในภาคธุรกจิเขา

จะตรงๆ มฟีดีแบก็ทีช่่วยใหเ้ราไดเ้รยีนรู ้เราไมไ่ดเ้ปน็อาจารยผู้์ศกัดิส์ทิธิ ์

แต่เป็นคนธรรมดาที่เป็นมืออาชีพ

เหตผุลหลกัๆ ทีผ่มทำางานกบัภาคธุรกจิดว้ยเพราะเปน็ยคุทีเ่อน็จโีอ

หาเงนิยาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ไมใ่ชเ่อ็นจโีอทีม่คีวามสามารถเขา้ถงึทนุ  

แล้วการรับทุนก็ต้องทำาตามวาระอีก ยุ่งยากเยอะ เลยคิดว่าอยากพ่ึงตัว

เองได้ ทำางานหาเงินเองดีกว่า ถ้าอยากทำาอะไรให้ใครค่อยไปทำาของเรา

เอง  ดูคนท่ีพยายามโปรโมตชีวิตเรียบง่ายบางคนก็เป็นเจ้าสัว บางคน

เหมือนไม่มีเงินมาก แต่พี่น้องเขาก็มี  เพื่อนๆ เราเป็นเอ็นจีโอก็บ่นให้

ฟงัวา่พ่อแม่ปว่ย ไม่มีเงนิ เรากถ็ามตวัเองวา่ถา้ทำางานเพือ่สงัคมแลว้ตอ้ง

ยอมรับชะตาชีวิตแบบนี้ด้วยเหรอ ต้องจนเหรอ ผมคิดว่าไม่ใช่

เรียนรู้และเติบโตจากการทำางาน

เวลาผมจัดกระบวนการแล้วเห็นการแสดงอารมณ์ของแต่ละคน มี

คนร้องไห้ มันทำาให้อารมณ์ของผมสะเทือนไปด้วย เพราะลึกๆ เราก็

มีความหว่ันไหว แต่เพราะถูกสอนมาตลอดว่าผู้ชายต้องไม่แสดงความ

อ่อนแอ เราจึงสร้างเกราะขึ้นมาปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงไว้ ทั้งที่มันเป็น

ส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์  พอได้เจออารมณ์เหล่านี้เข้าบ่อยๆ มัน

ทำาให้ผมเป็นธรรมชาติมากขึ้น ยอมรับอารมณ์ต่างๆ ของตัวเองมากขึ้น 

ซึง่มนัคือการรกัตวัเอง เมตตากรณุาตอ่ตวัเอง ทำาใหม้คีวามสขุขึน้ มคีวาม

สอดคลอ้งระหวา่งสิง่ทีค่นอืน่เหน็และสิง่ทีเ่ราเปน็โดยไมต่อ้งเสแสรง้  สิง่

ที่เราสอนมันเป็นการแนะนำาตัวเราเองไปด้วย ความรู้ที่ยังไม่เป็นเนื้อ 

เปน็ตวั ไมเ่ปน็นสิยั มนักย็งัไมใ่ชค่วามรูท้ีท่ำาไดจ้รงิ หรอืยงัทำาไดไ้มเ่ต็มที่

นอกจากนี้ขณะที่เราสอน คนเรียนก็เป็นครูให้เราได้เช่นกัน อย่าง

เวลาเขาเล่าความทุกข์ในครอบครัว ผมก็ได้ใคร่ครวญปัญหาของตัวเอง

ไปด้วย เช่น การใช้อำานาจในครอบครัว การไม่ฟังคนอื่น เอาความคิด

ตัวเองเป็นใหญ่  พอได้ใคร่ครวญก็เห็นตัวเองมากขึ้น รู้ตัวมากขึ้น จาก

ที่เคยอหังการว่าตัวเองดีกว่า เหนือกว่า ถูกต้องกว่า ก็เปลี่ยนมาถ่อมตัว

และรับฟังมากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงหลังจากมีลูก

การมลีกูสรา้งความเปลีย่นแปลงใหผ้มเยอะนะ ผมไดเ้รยีนรูช้วีติ ได้

มองย้อนกลับไปว่าชีวิตมันถูกพัฒนามาอย่างไร เหมือนได้ดูพัฒนาการ

การเติบโตของตัวเองอย่างใกล้ชิด  เมื่อก่อนเห็นลูกคนอื่นก็เล่นด้วยนิด

หน่อย แตน่ีเ่ราดแูลใกลช้ดิเขา เหน็เลยวา่กระบวนการเรยีนรูข้องเดก็เกดิ

ขึน้ตลอดเวลา แตก่ระบวนการศกึษามนัไปครอบโดยไมเ่ขา้ใจกระบวนการ

เหลา่นัน้  นอกจากนีค้นเปน็พอ่แมจ่ะตอ้งหมัน่ดตูวัเองเสมอ เพราะสิง่ที่

เราเป็น ภาวะภายในหรืออารมณ์ของเรามันมีผลต่อเด็ก

สิ่งที่ได้จากลูกอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือ แรงบันดาลใจ  การมีลูก
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ทำาให้รู้เลยว่า เวลาเราท้อ เราเหนื่อย ทำาไมเราคิดถึงเขา เข้าใจเลยว่า

ทำาไมพ่อแม่รักลูกมาก เพราะลูกเองก็ให้อะไรแก่พ่อแม่มากพอๆ กับที่

พ่อแม่ให้ลูก เขาให้ความสดใส และให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแก่พ่อแม่

เส้นทางประสบการณ์ สู่พัฒนาการของตัวตน

ผมมองว่าหัวใจสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านในคือ หนึ่ง 

ประสบการณ์ตรง ไม่ว่าเราจะอ่านมามากขนาดไหน มันยังไม่ใช่

ประสบการณ์ตรง เราต้องหมั่นเอาส่ิงท่ีเป็นประสบการณ์มาทบทวนตัว

เองเรื่อยๆ เพื่อสะท้อนตัวเอง ช่วยให้เห็นตัวเองมากขึ้น

สอง เราต้องมีครู อาจหมายถึงเพื่อนร่วมงาน คนอายุน้อยกว่าก็ได้

นะ เขาสะท้อนได้ ให้ฟีดแบ็กเราได้ หลายเรื่องเขาจะรู้ว่าเราเป็นยังไง

มากกวา่ทีเ่ราจะยอมรบัวา่ตวัเองเปน็ยงัไง  ครจูะเกือ้หนนุเรา ทา้ทายเรา 

เหมือนที่อาจารย์สุลักษณ์พูดว่า กัลยาณมิตรจะช่วยให้เราเติบโต

แตเ่หนอืสิง่อืน่ใด การมเีพือ่น มคีร ูไมไ่ดห้มายความวา่เราจะเตบิโต

หรอก เราตอ้งกลา้เผชิญความทุกขด้์วย ไมว่า่เรือ่งท่ีอึดอดั ไมส่บายใจ ขุน่

เคืองใจ เราต้องเปิดรับ ต้องเชื้อเชิญเพื่อดูตัวเอง

ทุกวันนี้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้น กล้าแสดงออกในส่ิงที่ตัวเองเป็น 

มั่นใจท่ีจะทำางานหรือใช้ชีวิตที่ตัวเองเชื่อ  เมื่อก่อนเหมือนผมค้นหา 

ตอนนี้ผมอายุส่ีสิบสี่ เริ่มเห็นว่าอะไรเวิร์ก อะไรตอบโจทย์ภาพรวมกับ

สังคมมากขึ้น ซึ่งก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องลงลึกในทุกๆ พื้นที่ของ

สังคม ในกระบวนการศึกษา  การอยู่ร่วมกันในองค์กรท้ังหลายมีปัญหา

เรื่องภาวะผู้นำาเยอะ ภาวะผู้นำาที่เป็นอยู่มันกดขี่ ไม่ปลดปล่อยศักยภาพ

ของมนษุย ์นีเ่ป็นโจทยห์ลกัของสงัคม  ตอนนีเ้รามเีคร่ืองมอืมากพอทีจ่ะ

ปลดปล่อยศักยภาพ ถ้ามนุษย์ได้รับการดูแลตั้งแต่เด็กๆ แต่ละคนจะค้น

พบตัวเองได้เร็วขึ้น รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร สนใจอะไร ถนัดอะไร หรือ

อยากจะพัฒนาอะไร

ช่วงนี้ผมสนใจการได้ใช้ชีวิตง่ายๆ ทำาตามความต้องการพื้นฐาน 

ดแูลตวัเอง ดแูลสขุภาพ อยูก่บัลกู ครอบครวั อา่นหนงัสอื มเีวลาเงยีบๆ 

ให้ได้ใคร่ครวญ และมีความสุขกับการทำางานที่ได้เรียนรู้ไปกับผู้คนหลาก

หลายกลุ่ม ให้เขาได้กลับมาต้ังคำาถามกับตัวเอง หาความหมายให้ชีวิต 

ตั้งเป้า และเลือกชีวิตที่ตัวเองอยากเป็น 
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 “ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 
แต่ละจังหวะชีวิตการทำางาน 
เป็นแรงขับต่อเนื่อง”

ณาตยา แวววีรคุปต์ 
บรรณาธิการข่าวสังคมและนโยบายสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์  : สัมภาษณ์

เมื่อเอ่ยชื่อ ณาตยา แวววีรคุปต์ สังคมรู้จักเธอในฐานะนักข่าวและพิธีกร

ผู้คร่ำาหวอดอยู่ในวงการข่าวโทรทัศน์มานาน เป็นพิธีกรข่าวที่พูดคุยเรื่อง

ยากและหนัก บอ่ยครัง้มกัมชีือ่ปรากฏเปน็ขา่วอนัเนือ่งมาจากบทบาทการ

ทำางานของเธอเอง เช่น เป็นหน่ึงในกบฏไอทีวี เป็นพิธีกรที่ถูกถอดออก
เอื้อเฟื้อภาพ โดย  ณาตยา แวววีรคุปต ์
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จากรายการข่าวเพราะตั้งคำาถามพาดพิงการรัฐประหาร

ความตั้งใจอยากเป็นนักข่าวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย 

แม้ไม่ได้เรียนจบด้านสื่อสารมวลชน แต่ณาตยาก็มุ่งมั่นแสวงหาความรู้

เพ่ิมเติมจนได้เป็นนักข่าว และยังคงยึดอาชีพสื่อมวลชนสายข่าวมาจน

บัดนี้เป็นเวลาเกือบยี่สิบปี โดยมุ่งเน้นการนำาเสนอประเด็นความไม่เป็น

ธรรมในสังคม และเปิดพื้นที่ให้คนด้อยโอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวของตัว

เองให้สังคมรับรู้  แรงบันดาลใจในการนำาเสนอเรื่องราวเหล่านี้เกิดจาก

ความไม่เป็นธรรมท่ีเธอได้สัมผสัมาในวยัเดก็ เมือ่มาผสมผสานกับพืน้ฐาน 

ความรู้จากการเรียนด้านมานุษยวิทยาจึงทำาให้ข่าวด้านวัฒนธรรมและ 

สิง่แวดลอ้มทีเ่ธอทำามคีวามเขม้ขน้ ท้ังยังเผยให้เห็นความเปน็มนษุยอ์ยา่ง

ลึกซึ้งและรอบด้าน โดยเฉพาะเรื่องราวของคนชายขอบ

ณาตยาเริม่กา้วสูเ่สน้ทางอาชพีสือ่สารมวลชนโดยเป็นนักขา่วหนังสอื

แนวธุรกิจในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนจะทำาหน้าที่นักข่าวอย่างเต็มตัวในสาย 

สิ่งแวดล้อมที่หนังสือพิมพ์ มติชน ราวสองปี จากนั้นไปทำาข่าวโทรทัศน์

ที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวีเป็นเวลาสี่ปี จนเมื่อเข้าร่วมกับพนักงานกลุ่มหน่ึง

ออกแถลงการณต่์อตา้นกรณกีารเขา้มาซือ้หุน้โดยกลุม่การเมอืงใหญ ่เธอ

และผู้ร่วมเคลื่อนไหวทั้งหมดจึงถูกเลิกจ้าง และมีชื่อพ่วงท้ายว่า “กบฏ

ไอทีว”ี  หลงัวา่งเวน้จากการเปน็นักขา่วมสีงักัดไปเปน็คนทำาสือ่อิสระ ทำา

กจิกรรมปฏริปูสือ่รว่มกบันักวชิาชพีสือ่สารมวลชนจากหลายสงักัดนานสี่

ปี ณาตยากลบัมาเปน็คนทำาข่าวอกีครัง้ทีส่ถานโีทรทศันไ์ทยพบีเีอสตัง้แต่

วันแรกของการเปิดสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย

จนถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์อันยาวนานบนเส้นทางส่ือมวลชนไม่เพียงทำาให้ณาตยา 

เรียนรู้และเติบโตด้านทักษะการนำาเสนอข่าวเท่านั้น ทว่าการเผชิญกับ

เหตุการณ์ท้าทายในการทำางานข่าวหลายครั้งยังทำาให้เธอได้เรียนรู้และ

เตบิโตด้านในอยา่งต่อเน่ือง  การเติบโตน้ีเปน็อาวุธเชงิปญัญาอนัทรงพลงั

ที่จะใช้รับมือกับการทำางาน ซ่ึงนับวันจะยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตาม

ความซับซ้อนของสังคมไทยที่เต็มไปด้วยความแตกแยกและแบ่งขั้ว จน

สื่อสาธารณะไม่อาจใช้วิธีนำาเสนอข่าวแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป

เริ่มต้นจากเห็นความไม่เป็นธรรม

ตอนเป็นเด็กเราอยู่ต่างจังหวัด เห็นความไม่เป็นธรรมหลายแบบ 

ชาวบ้านบางคนถูกตำารวจจับไปโรงพัก สักพักก็ปล่อยตัวมาเพราะให้เงิน

ไป  เราจงึมคีำาถามตัง้แตเ่ดก็ๆ วา่ทำาไมชาวบา้นคนธรรมดาๆ ตอ้งอดทน 

ต้องยอมคนมีอำานาจ  ต้ังใจตั้งแต่น้ันมาว่าถ้าเรียนหนังสือหรือทำาอะไร

ได้ก็อยากมีส่วนที่ทำาให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้น  ตอนเด็กไม่ได้คิดถึงการ

เป็นนักข่าวเลย แต่อยากเป็นนักกฎหมาย เป็นทนายความ จะได้มีความ

รู้ไปคุยกับตำารวจ และเพ่ิมอำานาจในการต่อรองกับคนที่ใช้อำานาจอย่าง

ไม่เป็นธรรม

สั่งสมความรู้เรื่อง  “ชายขอบ” ผ่านมานุษยวิทยา

จังหวะของชีวิตทำาให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ที่คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเลือกเรียนวิชาเอกมานุษยวิทยา  เรียนแล้วมี

ความสุขมาก ได้ทำาความเข้าใจวัฒนธรรม เขา้ใจกลุม่ชาติพันธุต่์างๆ รูจ้กั

คนชายขอบหลายรูปแบบ ทั้งชายขอบเรื่องชาติพันธุ์ วัฒนธรรม สถานะ

ทางสงัคม และสถานะทางเศรษฐกจิ  ได้ไปลงภาคสนามทกุปี ปลีะหลาย
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วชิา สมัผสักบัสนามจรงิทัง้ดา้นโบราณคดแีละมานษุยวทิยา มหีลายเรือ่ง

เกีย่วข้องกับปัญหาในสงัคม เชน่ เดก็เรร่อ่น คนชนบททีเ่ข้ามาเปน็แรงงาน

รับจ้างขนผักที่ปากคลองตลาด  การเรียนทำาให้เริ่มสัมผัสและทำาความ

เข้าใจเรื่องพวกนี้ ทำาให้เราเริ่มชัดขึ้นว่าสิ่งที่เห็นคือความไม่เป็นธรรม

เรื่องที่ประทับใจชัดๆ คือเรื่องเด็กเร่ร่อนท่ีสะพานพุทธ เราไปอยู่ที่

นั่นเพื่อเก็บข้อมูลนานพอสมควร  ตอนนั้นรู้สึกว่าการที่บางคนเรียกเด็ก

เหล่านี้ว่า เด็กจรจัด ก็เหมือนมองเขาไม่ต่างอะไรจากสุนัขจรจัด เป็นคำา

เรียกท่ีเจือด้วยอคติรุนแรง และมองว่าเด็กเร่ร่อนคือเด็กที่สร้างปัญหา  

พอเราลงไปคุยจึงได้รู้สาเหตุที่ทำาให้เด็กออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านว่าเป็น

ผลผลิตจากการถูกกระทำาโดยคนในครอบครัว แล้วสังคมก็กดทับเข้าไป

อีก เอาอคติที่มองว่าเด็กมีปัญหาไปครอบไปตัดสินเขามากยิ่งขึ้น ทำาให้

เด็กเหล่านี้อยู่ในสภาพการเป็นคนผิดในสังคมโดยไม่มีโอกาสอธิบายเลย

ส่วนการเรียนเรื่องนิเวศวิทยาวัฒนธรรมช่วยให้ทำาความเข้าใจเรื่อง

สภาพแวดล้อมกับการกำาหนดวัฒนธรรมคนบริเวณน้ัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน

สำาคัญมากที่ทำาให้เราเข้าใจเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงว่าทำาไมต้องทำา

ไร่ข้าวหมุนเวียน ซึ่งในสายตาทางการเรียกว่า ไร่เลื่อนลอย ทั้งที่มันมี

ความแตกต่างกัน

มุ่งมั่นสู่การเป็นนักข่าว

ช่วงท่ีเรียนหนังสือมีความเปลี่ยนแปลงในสื่อโทรทัศน์ คือเกิดทีม

ข่าวแปซิฟิคของ ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล ได้เห็นการทำางานของพี่ๆ นัก

ข่าวเช่น พ่ีนก-นิรมล เมธีสุวกุล ยืนรายงานข่าวในชนบทแล้วชอบ พอได้

เรียนบางวิชาที่ทำาให้มองเห็นเช่ือมโยงกันว่า ถ้าเราเป็นสื่อมวลชนก็ทำา

หน้าท่ีเพิ่มดุลความเป็นธรรมให้คนเหล่านี้ได้เหมือนกัน เลยแน่วแน่มาก

ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยว่าอยากเป็นนักข่าว

ด้วยความที่ไม่ได้เรียนมาทางสายสื่อสารมวลชนโดยตรง เลย

สมัครเรียนการเขียนข่าวเบ้ืองต้นที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทยอยู่สามเดือน จากนั้นได้ฝึกงานที่หนังสือ โลกธุรกิจราย

สัปดาห์ ในเครือแนวหน้า ทำาได้หนึ่งเดือนแล้วได้เป็นพนักงานประจำา 

อยู่แวดวงข่าวธุรกิจ เขียนคอลัมน์การทำามาหากิน ไปงานเปิดตัวสินค้า

เอื้อเฟื้อภาพ โดย  ณาตยา แวววีรคุปต ์
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บ้าง ทำาได้สามเดือนก็ลาออกเพราะอยากไปทำางานข่าวอย่างที่เคยตั้งใจ

ในท่ีสุดก็ได้งานที่หนังสือพิมพ์ มติชน ทำาข่าวสิ่งแวดล้อมอยู่หนึ่งปี 

แล้วมาทำาหน้า “มติชนสุขสรรค์” มีโอกาสใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อทำาให้

สังคมเข้าใจเรื่องไร่ข้าวหมุนเวียนและกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวรที่กำาลัง

ถูกไล่ออกจากป่า ได้ทำาเรื่องมลพิษท่ีลำาห้วยคลิตี้ เรื่องชุมชนเก่านางเลิ้ง 

เร่ือง 14 ตลุา กบัอดุมการณป์ระชาธปิไตยของกลุม่นกัศกึษาและเยาวชน 

รวมทั้งเรื่องเด็กเร่ร่อน 

พลังของสื่อสารมวลชน

ตอนทำาเรือ่งกะเหรีย่งทุง่ใหญน่เรศวรจะถกูไล่ออกจากปา่ เราไดเ้ขา้

พื้นที่ซึ่งขณะนั้นยากลำาบากมาก ไปหาข้อมูลเพื่อเขียนคอลัมน์อธิบายวิถี

ชีวิตวัฒนธรรมคนกะเหรี่ยง เป็นสื่อกลางที่ทำาให้โลกภายนอกเข้าใจคน

กะเหรี่ยงทุ่งใหญ่ฯ ว่าพวกเขาไม่ใช่คนทำาลายป่า แต่ช่วยรักษาป่าด้วยซ้ำา 

พวกเขานับถือพระแม่ธรณี แม้กระทั่งดินก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ แล้วเขา

จะทำาลายดินหรือ  ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจ มองจาก

ด้านบนแล้วตัดสินว่าการทำาไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงคือการถางป่า แต่

ไม่เคยมีใครอธิบายแทนพวกเขา หรือยังอธิบายไม่ดังพอว่าน่ันไม่ใช่ป่า 

แต่เป็นไร่ซากที่เคยปลูกข้าวแล้วต้องทิ้งไว้เพื่อให้ดินฟื้นตัวโดยไม่ต้องใช้

ปุ๋ย แล้วค่อยกลับมาทำาอีก นี่คือวัฒนธรรมของเขา...เราได้พูดสิ่งเหล่านี้ 

เรื่องที่เราเขียนได้ตีพิมพ์ในหน้าใหญ่ มีภาพสีด้วย

มอีกีครัง้ทีไ่ดก้ลับไปปา่ทุง่ใหญฯ่ เพราะมกีารตดัไมใ้นปา่  ทางฝ่าย

เจา้หนา้ทีอ่นรุกัษป์า่ไมพ้ยายามสรา้งวาทกรรมวา่คนกะเหรีย่งทำาลายป่า 

คนอยูก่บัปา่ไมไ่ด ้ตอ้งเอาคนออกจากปา่ ขณะเดยีวกนัก็มเีจ้าหน้าท่ีตดัไม้

ในป่าทุง่ใหญฯ่ เปน็ผนืกว้างเพ่ือทำาบา้นพักรบัรองนกัทอ่งเทีย่ว  เนือ่งจาก

มนัอยูใ่นปา่ลกึ จงึไมม่ใีครรู ้แตช่าวบา้นสง่ขา่วมาจนนกัขา่วพากนัเขา้ไป

ค้นหาหลักฐาน  ตอนแรกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำา แต่นักข่าวก็ไปหา

หลักฐานจนกระทั่งเจอไม้กองใหญ่ซ่อนอยู่ในป่า เราก็ถ่ายรูปเอามาเผย

แพรเ่ปน็ขา่วหนา้หนึง่ในหนงัสอืพมิพ ์ ตอนนัน้ทำางานกนัลำาบากมาก แต่

ได้ผลคุ้มค่าเพราะทำาให้โครงการน้ันหยุดชะงักไป หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าคนน้ันก็โดนย้ายเข้าส่วนกลาง โครงการสร้างบ้านพักรับรองนัก

ท่องเที่ยวก็ยุติ เป็นอีกเหตุการณ์ที่ทำาให้รู้สึกว่าสื่อมีพลัง 

ก้าวสู่สื่อโทรทัศน์ที่ไอทีวี ทีวีเสรี 

เราโชคดีที่ได้ทำาสื่อโทรทัศน์ และโทรทัศน์ช่องน้ันคือไอทีวี ซ่ึงมี

สโลแกนว่า “ทีวีเสรี”  เป็นทีวีที่เกิดจากอุดมการณ์พฤษภาคม 2535 มี

ทีม่าจากบาดแผลทีส่ือ่ถกูปดิกัน้ในเหตุการณค์ร้ังนัน้ ไอทวีจีงึถกูออกแบบ

มาใหเ้ปน็ทวีเีสรจีริงๆ ตัง้ใจจะเปน็ทวีขีองประชาชนเพือ่นำาเสนอขอ้มลูที่

ถว่งดลุอำานาจจรงิๆ  ถอืเปน็โอกาสสำาคญัอกีครัง้ทีไ่ดม้าทำางานในองคก์ร

สื่อที่มีอุดมการณ์แบบนี้

ที่ไอทีวีเราอยู่โต๊ะข่าวสังคม ทำาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

บางทีก็วิ่งไปทำาข่าว กทม. บ้าง การศึกษาบ้าง  โชคดีที่ได้เรียนรู้กับนัก

สือ่สารมวลชนทีม่ทีัง้ความสามารถและอุดมการณอ์ยา่งคณุเทพชยั หยอ่ง  

เรามีคุณจอม เพชรประดับ เป็นหัวหน้าโดยตรง  ได้เห็นการทำางานของ

อกีหลายคน เชน่คณุกติต ิสงิหาปดั, อลงกรณ ์เหมอืนดาว, กอ่เขต จันท- 

เลศิลกัษณ,์ เชดิชาย มากบำารงุ, ปฏวัิติ วสกิชาติ  พ่ีๆ ทกุคนลว้นเปน็ครู

ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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มองเห็นเป้าหมายร่วมกันแล้วเดินไปด้วยกัน

การทำาสื่อทีวีมันยากข้ึนกว่าหนังสือพิมพ์ เพราะบทข่าวทีวีไม่ได้

เน้นการเขียนถ้อยคำาให้สวยงาม แต่จะต้องนำาด้วยภาพที่มีพลังและเสียง

ท่ีบันทึกได้ ดังนั้นสิ่งสำาคัญและท้าทายคือเมื่อมองเห็นประเด็นแล้ว ทำา

อย่างไรจะสื่อสารให้ช่างภาพเข้าใจเหมือนกัน เพื่อจะเก็บภาพให้ตรงกับ

ทีเ่ราตอ้งการได้ เพราะเขาอาจไมม่ขีอ้มลูเทา่เรา ไมไ่ดค้ดิหรอืรูส้กึเหมือน

เรา  เราต้องอธิบายว่าเรื่องนี้สำาคัญอย่างไร มีความไม่เป็นธรรมอย่างไร 

ขาดอะไร เราจะคน้หาอะไร  สว่นใหญ่พอทีมไดไ้ปสัมผสัเรือ่งเหลา่นีด้ว้ย

ตวัเองมนักเ็กดิความเปลีย่นแปลงกบัพวกเขาด้วย พวกเขารูส้กึถงึความไม่

เปน็ธรรม รูส้กึวา่หนา้ท่ีของตวัเองสำาคญั และตัง้ใจทำาเรือ่งเหลา่นีด้ว้ยกนั

ให้ประสบความสำาเร็จ 

ยกตวัอยา่งตอนไปทำาขา่วคนกะเหรีย่งทุง่ใหญ่ฯ ถกูเผาบา้น ชว่งนัน้

เปน็หนา้ฝน ปกตคินจะไมเ่ขา้ไปทีน่ัน่กนัเพราะรถเขา้ไมไ่ด ้แตเ่รากเ็ขา้ไป

โดยใชเ้วลาเดินสองวนั ลยุน้ำาเช่ียวหลายลำาห้วย พอขึน้ไปถงึบนดอยกเ็หน็

กองขีเ้ถา้อยู่ตรงหนา้ เวลานัน้มดืแลว้เลยไมไ่ดถ้า่ย  เรากอ่ไฟนอนกบัคน

กะเหร่ียงในถ้ำา ต่ืนเช้ามาช่างภาพบอกว่าแบตฯ จะหมด เหลือถ่ายได้แค่

สามนาท ีซึง่ปกตทิำาสกูป๊ขา่วช้ินหนึง่ตอ้งถา่ยเป็นช่ัวโมง  ตอนนัน้เราตอ้ง

ตัง้สตมิาก คดิวา่ใชเ้วลาเดนิมาตัง้สองวนั และเห็นสิง่ทีเ่ปน็ขา่วสำาคญัอยู่

ตรงหนา้ ยงัไงกต็อ้งถา่ยให้ได ้เลยคยุกบัพีช่่างภาพวา่เราจะแกป้ญัหากนั

อย่างไรดี ช่วยกันวางแผนว่าจะเล่าเรื่องอย่างไร ช่างภาพก็เก็บภาพตาม

นั้นเลย ออกอากาศให้ได้ทั้งสามนาที ปรากฏว่าทำาได้เสร็จสมบูรณ์ออก

มาอย่างดี  เรื่องนี้ส่งผลกระทบมากเพราะมันปรากฏสู่สายตาประชาชน

ว่ากระท่อมบูชาท่ีอยู่บนตาน้ำาศักดิ์สิทธิ์ของคนกะเหรี่ยงถูกเผาเป็นขี้เถ้า 

บนขี้เถ้านั้นมีรูปเคารพของฤๅษีที่คนกะเหรี่ยงบูชา คนกะเหรี่ยงยังคง

“�เราเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ 

จังหวะชีวิตการทำางานเป็นแรงขับต่อเนื่อง�� 

การถูกไล่ออกจากไอทีวีทำาให้เรามีพลังมาก

ที่จะพาตัวเองกลับมาทำาหน้าที่ใน 

สื่อโทรทัศน์ที่มีอิสระอีกครั้ง�เป็นความคิด

ซึ่งไม่เคยหายไปแม้แต่วันเดียว”

เอื้อเฟื้อภาพ โดย  ณาตยา แวววีรคุปต ์
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นั่งก้มกราบไหว้กองขี้เถ้า  ข่าวนั้นทำาให้ทั้งเจ้าหน้าท่ีป่าไม้และทหารขอ

อธิบาย โดยปฏิเสธว่าไม่ได้เผา

มีอีกครั้งหนึ่งลงไปทำาเรื่องโรงพยาบาลในอำาเภอพะโต๊ะ จังหวัด

ชมุพร ซึง่ไมม่หีมอ มหีอ้งผา่ตัดแตไ่มไ่ด้ใช้งาน อุปกรณผ่์าตดัขึน้สนิมหมด  

กอ่นไปถงึพืน้ท่ีเราอธบิายใหช้า่งภาพเขา้ใจแลว้วา่ประเดน็คอือะไร พอไป

ถงึเหน็ชาวบ้านนัง่ลงไปกบัพืน้แลว้ยกมอืไหวท้ว่มหวั ชา่งภาพก็ไวมาก กด

บนัทกึภาพและเสยีงทนัท ีไดภ้าพทีม่พีลังมาก  ชาวบา้นขอรอ้งให้เอาเรือ่ง

นีไ้ปบอกใหห้นว่ยเหนอืรบัรูด้ว้ยวา่ทีน่ีไ่มมี่หมอ เวลาเจบ็ปว่ยตอ้งถกูส่งไป

ไกลๆ ถนนก็คดเค้ียว กว่าจะไปถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วยก็ตาย  เรื่องแบบ

นี้เราอิน แต่เราไม่สามารถใช้วิธีสั่งให้ช่างภาพทำา 1 2 3 4 ได้ แต่ถ้าเขา

เข้าใจเหมือนเรา เขาก็ไปกับเราด้วย

ไม่ค่อยชอบคำาว่า “ผู้นำา” และมองว่าตัวเองไม่ใช่ผู้นำา  ผู้นำาต้อง

มีความสามารถชวนให้คนอ่ืนเห็นด้วยและยินยอมเดินตามได้โดยไม่ใช้

อำานาจหรือคำาสั่ง แต่เราไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้น เราแค่ทำาหน้าที่

ของตัวเอง ทำาสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองตลอด

มา โดยเชื่อว่าเมล็ดพันธ์ุความคิดมีอยู่ในทุกๆ คน เพียงแค่มีพื้นที่พูด

คุยให้มองเห็นเป้าหมายร่วมกัน ถ้าคนอ่ืนเห็นด้วยก็เดินไปด้วยกัน หรือ

นำาเราไปกไ็ด ้แตบ่างครัง้คนอืน่ไมไ่ปกบัเรากม็ ีกลายเปน็ความขดัแยง้กม็ ี

เธอคือหนึ่งในกบฏไอทีวี

เราเชื่อม่ันในจุดยืนของการก่อตั้งไอทีวี การทำางานหลายๆ ชิ้นมี

แรงเสียดทานและความพยายามแทรกแซงการทำางานโดยกลุ่มธุรกิจ

ใหญ่ อย่างบริษัทน้ำามัน บริษัทเมล็ดพันธุ์ แต่เรายังได้รับการปกป้องให้

ทำาข่าวอย่างอิสระ ถ้าสื่อไม่มีอิสระและต้องพ่ึงพิงกับรายได้ก็จะทำาอย่าง

ไอทีวีไม่ได้ อย่างเรื่องทุจริตยา 1,400 ล้าน ไอทีวีเปิดโปงถึงขนาดเอา

นักการเมืองเข้าคุก ทำาจนกระทรวงสาธารณสุขออกใบประกาศแปะตาม

โรงพยาบาลว่าให้ระมัดระวังการให้ข่าวกับไอทีวี ยามไม่ให้นักข่าวไอทีวี

เข้าโรงพยาบาล ถ้าไม่ใช่ไอทีวีก็หยุดทำาเรื่องนี้ไปนานแล้ว

พอมีกลุ่มทุนใหญ่ซึ่งมีแนวโน้มจะชนะการเลือกตั้งมาเป็นเจ้าของ

ไอทีวี เราไม่ต้องคิดอะไรมาก ตัดสินใจกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ว่าจะยอมให้

เปน็แบบนัน้ไมไ่ด ้กเ็ขยีนแถลงการณ ์ ตอนขึน้เวทพูีดกบัพนกังานในหอ้ง

ประชมุใหญเ่ปน็ครัง้แรกทีไ่ด้พบความจรงิว่ามคีนจำานวนมากในองค์กรไม่

เหน็ดว้ยกบัเรา  เราเคยคิดว่าการถูกหลอ่หลอมมาเหมอืนกนัจะทำาใหท้กุ

คนคิดเหมือนกัน แต่กลับไม่ใช่  ไม่ได้โกรธเพื่อนพนักงานที่มีความคิด

แบบน้ัน ไม่ได้คิดว่าเขาผิด แต่เราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิด และยืนยันสิ่งที่

เราคิดและทำาต่อไป ยอมถูกไล่ออก  ตอนน้ันมีย่ีสิบเอ็ดคนที่ถูกเลิกจ้าง 

โดยเจ็ดคนถูกไล่ออกโดยไม่ได้รับค่าชดเชยเพราะร่วมออกแถลงการณ์ 

เราเป็นหนึ่งในเจ็ดคนนั้น

วันที่รู้ว่าโดนตั้งกรรมการสอบและโดนไล่ออก เรากำาลังทำาข่าวทั้ง

เรื่องคลิต้ี เรื่องน้ำาท่วมหาดใหญ่ที่ไม่มีหน่วยงานอะไรไปช่วยเหลือ รู้สึก

วา่นักขา่วไอทวีีกำาลงัทำาหน้าทีช่ว่ยชาวบ้านอยา่งเต็มที ่ เราไมเ่สียใจเลยที่

โดนไลอ่อก แต่สิง่ทีท่ำาใหเ้สยีใจคือความไมเ่ขา้ใจกนัของเพ่ือนรว่มองค์กร 

ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดที่เขามองเราเป็นศัตรู เป็นตัวปัญหา  มีพนักงานคน

หน่ึงขึ้นไปพูดตอบโต้และพูดถึงสิ่งท่ีเราทำาว่าเป็นการเผาบ้านตัวเอง มี

การทะเลาะกันในองค์กร ในกองบรรณาธิการ ใช้กำาลังกันด้วย เป็นสิ่งที่

คิดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้น



106 107

นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น

วิกฤติคือโอกาส...ช่วงเวลาแห่งการค้นพบสิ่งใหม่

ช่วงออกจากไอทีวีพบว่ามีกัลยาณมิตรที่คอยดูแลโอบอุ้มเราเยอะ

มาก ทัง้การดูแลช่วยเหลอืทางตรงและทางออ้ม มีคนบอกต่อๆ กนัมาวา่

ให้ดูแลเด็กพวกน้ีด้วย หางานให้เขาทำานะ แต่ที่สำาคัญที่สุดคือครอบครัว 

วันแรกที่ถูกไล่ออกเราไม่รู้ว่าแม่จะคิดอย่างไร พอโทรศัพท์ไป แม่บอก

ว่า “ถ้าทำาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นไร ก็ดีเหมือนกัน จะได้มีเวลาอยู่

บ้านบ้าง” นี่เป็นคำาพูดที่สำาคัญที่สุด

สงัคมขา้งนอกกส็ำาคัญ มเีครอืขา่ยต่างๆ ใหก้ำาลังใจ จดัเวทสีมัมนา

พูดคุย  ปฏิกิริยาทางสังคมที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำาให้เราโดดเดี่ยว แต่ยิ่งทำาให้

รู้สึกว่าสิ่งที่พวกเราทำาเป็นความถูกต้อง  มีความพยายามสร้างกลไก

ใหม่ๆ ขึ้นมาสานต่อเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ เราเป็นนักข่าวในไอทีวี

ไม่ได้ ก็ไปมีส่วนในการปฏิรูปสื่อกับองค์กรอื่นข้างนอก  ได้มีโอกาสจัด

รายการวิทยุ เวทีความคิด ร่วมกับคุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ซึ่งเป็นครูคน

สำาคญัอกีคนหนึง่ ไดเ้หน็มมุของการทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูบ้รหิารองคก์รสือ่โดย

“�การเรียนรู้ด้านในทำาให้เราเปลี่ยนไป�คือเราจะไม่ได้มอง 

แค่ตัวเอง�แต่มองเหตุปัจจัยของสิ่งที่เกิดขึ้น�เริ่มมองแบบ

ไม่ตัดสินหรือไม่ร้อนแบบที่เคยเป็น�เตือนตัวเองด้วย 

หลักคิดที่ได้จากการเรียนรู้�ตัดสินใจอะไรอย่างรอบคอบ

มากขึ้น�ไม่ทุกข์มากนักเวลาต้องทำางานใหญ่�ยาก� 

และซับซ้อน�หรือแม้จะทุกข์ก็รู้ว่าควรดูแลตัวเองอย่างไร”

ภาพ : ศุภจิต สิงหพงษ์
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ไม่ลืมอุดมการณ์ทางสังคมที่เคยมีในวัยหนุ่มสาว  สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง

หล่อเลี้ยงเราในช่วงเวลานั้น

เราเช่ือว่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในแต่ละจังหวะชีวิตการทำางานเป็น

แรงขับต่อเนื่อง  การถูกไล่ออกจากไอทีวีทำาให้เรามีพลังมากที่จะพาตัว

เองกลับมาทำาหน้าที่ในสื่อโทรทัศน์ที่มีอิสระอีกครั้ง เป็นความคิดซึ่งไม่

เคยหายไปแม้แต่วันเดียว  ขณะทำางานฟรีแลนซ์ อีกด้านหนึ่งก็ไปร่วม

ทำางานปฏิรูปสื่อ และเรียนปริญญาโทด้านการบริหารสื่อสารมวลชนที่

ธรรมศาสตร์ด้วย  เราทำาสารนิพนธ์เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ขา่วโทรทัศน ์ตอนแรกทีเ่สนอเร่ืองนีอ้าจารยท์ีป่รกึษาบางทา่นบอกวา่อยา่

ทำาเลย ไม่มีประโยชน ์เพราะไมม่ทีางท่ีโทรทศันจ์ะเปดิโอกาสให้ประชาชน

มสีว่นรว่ม เรากไ็ปหาหวัขอ้อืน่ แตต่อนหลงักม็าทำาหวัขอ้เดมิ ไมม่ก็ีให้รูว้า่

ไม่มี อยากสำารวจว่า ณ ปัจจุบันส่ือทีวีในประเทศไทยเป็นอย่างไร ทำาให้

ประชาชนมีส่วนร่วมได้แค่ไหน  เป็นอีกครั้งที่ได้พบครูที่มีความเมตตา

สูงอย่าง ศ. ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ซ่ึงรับเป็นที่ปรึกษา  เราได้ความรู้

เพิ่มขึ้นว่าการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ ท้ังระดับผู้ชม ผู้ส่งสาร ผู้กำาหนด

นโยบาย ไดร้วีวิเรือ่งโทรทศันส์าธารณะในหลายประเทศ และคดิวา่ถา้จะ

ทำาใหป้ระชาชนมพีืน้ทีใ่นสือ่สาธารณะไดจ้รงิๆ จะตอ้งไมใ่ชส่ือ่ทางธรุกจิ 

ไม่ใช่สื่อที่อยู่ในการควบคุมของรัฐภายใต้ระบบสัมปทาน

ช่วงแรกท่ีถูกไล่ออกจากไอทีวีก็ตกใจ รู้สึกว่าเป็นวิกฤติชีวิต แต่พอ

มองย้อนกลับไปเราพบว่าเกือบสิบปีที่ออกจากไอทีวีเป็นช่วงเวลาท่ีมีค่า

มาก ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง ทั้งโอกาสทำาเรื่องปฏริูปสื่อและสัมผัสกับ

กลุ่มคนที่ทำาเรื่องปฏิรูปสังคมด้วย เป็นอีกบทบาทหนึ่งซึ่งถ้าเราเป็นสื่อ

ก็ทำาไม่ได้  มีโอกาสได้ไปเรียนเรื่องนี้ ได้เรียนรู้โลกการทำางานในฐานะ 

ฟรีแลนซ์จริงๆ  ได้สัมผัสผู้คนเยอะแยะมากมายที่ทำาสื่อโทรทัศน์ใน

ฐานะคนที่ต้องทำางานเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ในวงการนี้ ได้เห็นความจริง

วา่ไมใ่ชท่กุคนจะทำางานดว้ยอดุมการณ์แบบทีเ่รายดึถอื การยดึมัน่อยูก่บั

อดุมการณม์นัอาจไปไมร่อด ของจรงิตอ้งมสีเีทามาเกีย่วขอ้ง แตฟ่รแีลนซ์

มสีทิธิเ์ลอืกตดัสนิใจวา่จะทำางานสเีทามัย้ หรอืเลอืกจะทำางานเพือ่ปฏริปู

สังคมโดยไม่มีผลประโยชน์ 

เรียนรู้ด้านใน มองเหตุและปัจจัยมากขึ้น

ชว่งทีเ่ปน็ฟรแีลนซเ์ราเขา้รว่มกจิกรรมกบักลุม่ Happy Media เพือ่น

สื่อมวลชนที่ทำากิจกรรมร่วมกันเชิงจิตตปัญญา ไปเวิร์กชอปเผชิญความ

ตายอย่างสงบ เรียนโยคะ วาดรูปที่ชายทะเล เวิร์กชอปกับเสมสิกขาลัย  

เขา้ไปตอนแรกๆ ฟงัไมรู่เ้รือ่ง แตส่กัพกัรูสึ้กวา่มนัดจีงัเลย มนัชวนใหเ้รา

ไดไ้ปสมัผสัส่ิงทีเ่ราไมเ่คยได้เรยีนรู ้ได้อยูน่ิ่งๆ ทบทวนตัวเองชา้ๆ ซ่ึงต่าง

จากปกติที่สไตล์คนทำางานสื่อมันต้องรุกเร็ว  การได้ทำากิจกรรมอย่างนี้

ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญอีกช่วงหนึ่งของชีวิต

จากตรงนีท้ำาใหไ้ด้ฝกึอานาปานสตแิละธรรมะทีส่วนโมกขน์านาชาต ิ

สุราษฎร์ธานี ทั้งที่ก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองไม่มีศาสนา เพราะทำาข่าวพระ

แย่ๆ มาเยอะ รู้สึกว่าทำาไมต้องกราบไหว้พระ ทำาไมต้องใส่บาตร แต่ใน

ทีส่ดุเราวางทกุอยา่ง แลว้เลอืกทีจ่ะไปทำาความรูจ้กักบัสมาธ ิหลงัจากนัน้

ก็เข้าคอร์สปฏิบัติอีกหลายครั้ง

การเรียนรู้ด้านในทำาให้เราเปลี่ยนไป คือเราจะไม่ได้มองแค่ตัวเอง 

แต่มองเหตุปัจจัยของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจภาพใหญ่มากขึ้นว่าที่ไอทีวีอยู่ไม่

ได้มันมีเหตุและปัจจัย เริ่มมองแบบไม่ตัดสินหรือไม่ร้อนแบบที่เคยเป็น 

เตอืนตัวเองดว้ยหลกัคิดทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้ตัดสนิใจอะไรอยา่งรอบคอบ

มากขึน้ ไมท่กุขม์ากนกัเวลาตอ้งทำางานใหญ ่ยาก และซบัซอ้น หรอืแมจ้ะ
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ทุกข์ก็รู้ว่าควรดูแลตัวเองอย่างไร

ความท้าทายที่ไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสอยู่ในช่วงเวลาที่โดนท้าทายด้วยปัจจัยต่างๆ เยอะมาก 

ท้ังสถานการณ์การเมือง ความขัดแย้งภายในองค์กร ความแตกแยกใน

สังคม และการแบ่งขั้วของมวลชนอย่างรุนแรง  เมื่อก่อนฝ่ายตรงข้าม

มวลชนคืออำานาจรัฐเท่าน้ัน แต่ตอนนี้มวลชนแตกแยกกันเอง เวลา

ทำาข่าวเรื่องหน่ึงก็จะไม่ถูกใจคนอีกฝ่ายหนึ่ง หรือแม้กระทั่งข่าวที่ไม่ใช่

เรื่องมวลชนสองฝ่าย แต่เป็นเร่ืองชาวบ้านชายขอบแบบที่เคยทำาก็ยังถูก

ค่อนแคะว่าไม่ได้ทำาอะไรนอกจากเรื่องคนชายขอบ มีการวพิากษ์วิจารณ์

ในสังคมและโซเชียลมีเดียที่พุ่งเป้ามายังตัวเราโดยอิงมาจากเรื่องงาน

หลายครัง้มาก คนเอาไปพดูกนัไมจ่บ ทำาให้เขา้ใจผดิมากมายและรนุแรง

มากกว่าตอนอยู่ไอทีวี

นอกจากมวลชนท้ังสองฝ่าย ยังมีอำานาจรัฐท่ีเข้ามาตรวจสอบด้วย 

เช่นพอทำาเรื่องปฏิรูปแล้วไปฟังเสียงประชาชนที่ต้องการปฏิรูป ไม่ใช่

รัฐบาลหรือทหารปฏิรูป เราก็จะโดนทหารตรวจสอบ หรือมาเตือนให้

เบาๆ หนอ่ย  มนัเปน็ภาวะกดดนัอีกอยา่งหนึง่ ถงึแมเ้ราจะยนืยนัชดัเจน

ว่าสิ่งที่เราทำามันถูก แต่ก็ไม่สามารถทำาได้  ไม่ใช่แค่อำานาจข้างนอกสั่ง

อย่างเดียว แต่คนข้างในไทยพีบีเอสเองก็ยังมีความเห็นต่าง มองต่าง

กันถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น บางคนคิดว่าต้องรักษาองค์กรไว้ก่อน  ใน

สถานการณ์อย่างนี้เราก็ต้องหาคำาตอบเอาเองว่าจะทำาอย่างไรให้องค์กร

อยู่ได้ ไม่ขยายความขัดแย้งจากความเห็นต่างของคนในองค์กร และใน

เวลาเดียวกันสิ่งที่ควรเป็นข่าวก็ยังมีโอกาสสื่อสารได้  ยอมรับว่าทำาได้ไม่

ดีนัก แต่ก็เห็นว่าในยุคปัจจุบันประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงสื่อมาก

และหลากหลายพอที่จะใช้ประโยชน์จากส่ือแต่ละรูปแบบในสถานการณ์

ต่างๆ 

จากข่าวเชิงเหตุการณ์สู่ข่าวเชิงโครงสร้าง

โจทย์ใหม่อีกอย่างที่ท้าทายให้ตัวเองหาคำาตอบอยู่ตลอดเวลาใน

ตอนน้ีคือ จะทำาหน้าที่สื่อสารการปฏิรูปโครงสร้างที่เราคิดอยากทำามา

ตลอดไดอ้ยา่งไร น่ีเปน็โจทยท์ีย่ากเพราะเปน็การปฏริปูภายใตอ้ำานาจการ

รัฐประหารที่ถูกต่อต้านจากประชาชนจำานวนมาก

ตอนเปน็นกัขา่วไอทวีกีย็งัไมไ่ดอ้ธบิายเชงิโครงสรา้ง คนทีช่วนใหค้ดิ

กค็อืพี่ๆ  ในไอทวีซีึง่ตัง้คำาถาม สอนใหเ้ราคดิเรามอง แลว้ใหไ้ปฝกึทดลอง

ทำาจนเกิดกระบวนการเรียนรู้คร้ังสำาคัญในการทำาข่าวที่ไม่ใช่ข่าวรายวัน

หรือสกู๊ปข่าวธรรมดา  เคยถามตัวเองว่าจะทำาไปอีกกี่เคส ทำาแล้วทำาอีก

“�สิ่งที่เจอในการทำางานที่ไทยพีบีเอส�หากเป็นเมื่อก่อน

เราคงเลือกที่จะพุ่งชน�แต่ตอนนี้พบว่าตัวเองมีความ

เปลี่ยนแปลง��การพุ่งชนอาจเปิดช่องให้เรื่องบานปลาย�

เราจึงเลือกที่จะอดทน�ปล่อยให้เรื่องเงียบไปเอง�คิดเสีย

ว่าความจริงก็คือความจริง�ไม่ต้องไปดิ้นรนเพื่ออธิบาย�

วันหนึ่งไม่เร็วก็ช้า�ความจริงจะปรากฏออกมาเอง”
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แต่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ตอนหลัง

เลยพูดเรื่องโครงสร้างและนโยบายมากขึ้นในรายการ แต่พอเขยิบมาพูด

ระดบันีม้นัเลยเปน็เรือ่งยาก เพราะหา่งไกลจากรปูธรรมทีเ่ปน็เคสๆ  มนั

จงึท้าทายวา่ทำาอยา่งไรใหก้ารพดูระดบัโครงสรา้งสง่ผลกระทบในวงกวา้ง 

ต้องมีคนดูจำานวนมากหรือไปถึงกลุ่มเป้าหมายตรงๆ  นี่เป็นสิ่งที่ทีมของ

เราต้องหาคำาตอบและพัฒนาแนวทางการทำางานไปเรื่อยๆ

ไทยพีบีเอสนำาเสนอเรื่องการปฏิรูปมาตั้งแต่ก่อนปี 2553  ก่อนที่

รัฐบาลจะทำาเรื่องปฏิรูปรอบแรกในสมัยนายกอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เราจัด

เวทีสาธารณะคุยเรื่องปฏิรูปความเหลื่อมล้ำาซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่

ในช่วงนั้น  เราชักชวนเปิดพื้นที่บนหน้าจอสื่อกระแสหลัก ชวนคนมาพูด

คยุกนัเรือ่งนโยบาย อยา่งนโยบายปฏริปูกระบวนการยุติธรรม ปฏริปูการ

ศกึษา ปฏริปูอำานาจการปกครอง ช่ือรายการ 2563 เปลีย่นประเทศไทย 

ดูว่าสิบปีข้างหน้าประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร  คนที่มาเจอกันใน

เวทีน้ันกลายเป็นคนที่มาทำางานร่วมกันในตอนน้ีหลายกรณี เช่น การ

ปฏิรูปการศึกษาที่มีความก้าวหน้าเยอะมาก เราก็ภูมิใจว่าเป็นส่วนหน่ึง

ท่ีทำาให้ผู้คนมาเจอกัน  นอกจากงานบนจอทีวีเรายังบันทึกสิ่งเหล่าน้ัน

เปน็หนงัสอืด้วย อยา่งเล่มการปฏิรปูกระบวนการยตุธิรรมก็มอีาจารย์ดา้น

นิติศาสตร์เอาไปให้นักเรียนที่เป็นผู้พิพากษาอ่าน 

ตอนนั้นรู้สึกสบายใจท่ีได้ทำา เพราะยังไม่มีอำานาจรัฐมาสั่งว่าต้อง

ปฏิรูป ประชาชนและสังคมพูดกันเองได้อย่างอิสระ  แต่ตอนน้ีมีอำานาจ

บางอย่างมาบอกว่าต้องปฏิรูป และเลือกบางคนบางกลุ่มมาทำาเรื่อง

ปฏริปู ขณะท่ีคนบางกลุ่มทีอ่ยูภ่ายใตส้ภาวะความแตกแยกซบัซอ้นรนุแรง 

ปฏิเสธและต่อต้านอำานาจที่ได้มาโดยการรัฐประหาร ก็เห็นว่าไม่มีความ

ชอบธรรม เราจึงต้องถามตัวเองชัดๆ ด้วยว่าในสถานการณ์แบบนี้เรา

จะทำาหน้าท่ีอย่างไร ซึ่งคำาตอบที่ตกผลึกที่สุดในเวลาน้ีก็คือ ต้องยึดหลัก

การพื้นฐานของวิชาชีพสื่อสารมวลชนและองค์กรสื่อสาธารณะ คือการ

รายงานข้อเท็จจริง และการมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย 

ใช้ความเงียบและอดทน แทนที่จะพุ่งชน

สิ่งที่เจอในการทำางานที่ไทยพีบีเอส หากเป็นเมื่อก่อนเราคงเลือกที่

จะพุง่ชน แตต่อนนีพ้บวา่ตวัเองมคีวามเปลีย่นแปลง คดิมากขึน้วา่เราอยู่

ในฐานะที่ไม่ใช่ตัวเราเท่านั้น แต่คือภาพขององค์กรด้วย ภายใต้สภาพที่

ต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ต้องยึดความคิดเห็นร่วมกัน  ประสบการณ์สอน

ว่าทำาอย่างไรให้มีโอกาสทำางานต่อไปได้ ในบรรดาสื่อโทรทัศน์ทั้งหมด

มีที่ไหนสามารถทำางานได้มากที่สุดในสภาวะแบบนี้ คำาตอบก็คือสื่อ

สาธารณะนีแ่หละ  การพุง่ชนอาจเปิดชอ่งใหเ้รือ่งบานปลาย เราจงึเลอืกที่

จะอดทน ปลอ่ยใหเ้รือ่งเงยีบไปเอง คดิเสยีวา่ความจรงิกค็อืความจรงิ ไม่

ต้องไปดิ้นรนเพื่ออธิบาย วันหนึ่งไม่เร็วก็ช้า ความจริงจะปรากฏออกมา

เอง หรือไม่ปรากฏก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยมันก็ปรากฏในใจเรา

ถามวา่แลว้อะไรทีท่ำาใหน้ิง่กบัเรือ่งแรงๆ ทีเ่กดิขึน้บ่อยๆ ได ้การจะ

อดทนอยู่ในสภาพนั้นได้โดยไม่ทุกข์มากนักก็ต้องดูแลตัวเอง ส่วนใหญ่ใช้

วธิปีลกีวเิวกไปอยูเ่งยีบๆ ไกลๆ คนเดยีว ทำาใหต้วัเองสงบลง ตดัชอ่งทาง

ที่จะตอบโต้ ถ้าไปไหนไกลไม่ได้ก็น่ังเย็บผ้าอยู่ที่บ้าน  การอ่านหนังสือ

ชวีประวตับิคุคลสำาคญักช็ว่ยไดเ้ยอะ เชน่เรือ่งของ กหุลาบ สายประดษิฐ,์ 

มหาตมะ คานธี, ท่านพุทธทาส, อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์, อาจารย์ปรีดี 

พนมยงค์ หรือคนร่วมสมัยอย่างนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 
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กัลยาณมิตรผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลง

ในชีวิตที่ผ่านมาได้เจอกัลยาณมิตรที่ให้ทั้งสติปัญญา คำาเตือน ชวน

ให้คิด และช่วยดูแลเมื่อเราตกอยู่ในสถานะยากลำาบากโดยเฉพาะเรื่อง

ความรู้สกึ  กลัยาณมิตรเหลา่น้ันมมีากมาย ทัง้ทีพ่บกนัอย่างเปน็ทางการ

และไม่เป็นทางการ ส่วนหนึ่งคือเพื่อนๆ อีกส่วนคือชาวบ้านที่เราไป

ทำางานดว้ย ซึง่ไมไ่ดเ้ปน็แค่แหลง่ข่าว แตเ่หมอืนเปน็เพือ่นทีค่อยใหก้ำาลงั

ใจ ถามไถ่ทุกข์สุข ดูแลกันพอสมควร

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนท่ีมีความคิด และมองเห็นว่าสังคมไทยเวลา

นี้กำาลังเจอเรื่องยาก คนที่ทำางานด้วยความตั้งใจจะอยู่ยากทำายาก และ

อาจตอ้งมีการดแูล เขากร็วมตวักนัเปน็กลุม่กลัยาณมติรเพือ่มาสนบัสนนุ 

อย่างโครงการผู้นำาแห่งอนาคตก็ทำาให้เราได้เจอกลุ่มคนเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และได้เรียนรู้จากกระบวนกรที่มาให้ความรู้  เครือข่าย

พัฒนาศักยภาพผู้นำาการสร้างสุขภาวะ (คศน.) ก็เป็นอีกโครงการที่ไม่ได้ 

มุ่งชวนคนมาเรียนเพื่อเอาประกาศนียบัตร แต่ชวนมารวมกลุ่มกันเพื่อ

จะได้เกาะเกี่ยวกันทำางานไปได้ยาวๆ ด้วยเครื่องมือต่างๆ สร้างความ

สัมพันธ์ ความไว้วางใจ และดูแลกันในยามยากลำาบาก  หรือการเรียน

ในหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขของสถาบันพระปกเกล้าท่ีทำาให้

ได้สัมผัสกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นข้าราชการระดับสูง นักธุรกิจ ได้เรียน

รู้จากเพื่อนที่หลากหลายมากขึ้น ฝึกการมองมุมอ่ืน ถึงแม้จะไม่เห็นด้วย

แต่ก็คุยกันได้ อยู่ร่วมกันได้

กัลยาณมิตรและคนที่สร้างแรงบันดาลใจในวงการสื่อมีหลายคน 

เร่ิมแรกมีพี่นก นิรมล เป็นจุดตั้งต้นที่ทำาให้อยากเป็นนักข่าว  ตอนหลัง

พี่นกให้ข้อความสำาคัญกับเราอย่างหนึ่งว่า “อะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งน้ัน” เป็น

ข้อความที่เรานึกถึงและเอามาใช้บ่อยๆ

คนสำาคัญคนหน่ึงในชีวิตเราตอนน้ีคืออาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ 

ตอนนี้เข้ามาตลอดเวลา (หัวเราะ)  ช่วงเป็นฟรีแลนซ์ได้อ่านหนังสือที่

อาจารย์เขียน แล้วต่อมาได้เจออาจารย์ ได้พูดคุยมากๆ จากการทำางาน

ตอนอยู่ไทยพีบีเอส ได้ไปอินเดียกับอาจารย์สิบหกวัน ไปทำาเรื่องพุทธ-

ศาสนา  ตอนไปอินเดียเจออุปสรรคหลายอย่างมาก อุณหภูมิ 46 องศา

เซลเซียส ต้องเจอสภาวะยากลำาบากพอสมควร แต่อาจารย์มีเมตตาสูง

มาก อาจารย์ไม่ชี้ไม่สั่งอะไรเลย  เมื่ออยู่กับอาจารย์จะสัมผัสได้ถึงคำา

สอนตลอดเวลาแม้ไม่พูด ซ่ึงมันลึกซ้ึงกว่าการสอนด้วยคำาพูด  กลับมา

ก็ค้นคว้าเพื่อทำาความเข้าใจพุทธศาสนา แล้วก็ได้เดินทางไปกับอาจารย์

อีกหลายที่ เป็นช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะ

หลายคนบอกว่าหลังกลับจากอินเดียเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

เมือ่ก่อนเวลาใครทำาอะไรให้ไมพ่อใจ เราจะพลุง่พลา่นตอบโตฉ้บัไวทนัท ี

แตช่ว่งนีจ้ะมองเขาอกีแบบหนึง่ คดิว่าเขาคงมปีญัหาอะไรบางอยา่งทำาให้

ภาพ : ศุภจิต สิงหพงษ์
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ตอ้งแสดงออกแบบนี ้เชน่ ความกลวั ลกึๆ เขาอาจจะกลวัอะไรบางอยา่ง 

เราก็ทำาความเข้าใจ แค่เข้าใจก็ไม่ทุกข์แล้ว และไม่ต้องตอบโต้ด้วย 

ทำางานที่รักและเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทาง

ตัวเองโชคดีที่ได้ทำางานที่รักและอยากทำา แม้จะทำางานจนไม่มีเวลา

วา่งเลย ไมไ่ดพ้กัรอ้นนานตอ่เนือ่งหลายป ีไมม่เีวลาไปเทีย่ว แตก่ไ็มรู่ส้กึ

ว่าการทำางานเป็นเรื่องยากลำาบากของชีวิต เพราะการออกไปทำางานก็

เหมือนได้ไปเที่ยว ได้พักผ่อน  การได้ไปเจอผู้คน ได้พูดคุยกับชาวบ้าน 

กเ็หมอืนไดเ้จอเพือ่น  บางทเีวลาไปทำางานตา่งจงัหวดั จัดเวทสีาธารณะ

เสร็จ แทนท่ีจะไปกับรถทีมงาน เราก็ขอนั่งไปกับรถชาวบ้าน รู้สึกว่าเป็น

ช่วงที่ได้ห่างมาจากงานบ้าง  มีครั้งหนึ่งเสร็จงานแถวดอยอินทนนท์จะ

กลับเข้าเชียงใหม่ นั่งรถไปกับชาวปกาเกอะญอ รถกระบะเก่ามาก เบรก

ไม่ดี แอร์ไม่เย็น แต่รู้สึกว่าเป็นช่วงพักที่ดีมาก ไม่ได้ตรงไปถึงที่พักใน

เมืองโดยเร็ว แต่ได้แวะตามทาง แวะบ้านคนรู้จัก กว่าจะกลับถึงโรงแรม

ท่ีเชียงใหม่ก็ดึกดื่น เราได้พักผ่อนระหว่างทาง ไม่ได้มุ่งไปสู่เป้าหมาย

อย่างเดียว

รู้สึกว่าคุณค่าของการทำางานไม่ได้อยู่ที่การบรรลุเป้าหมายอย่าง

เดียว แต่อยู่ที่ระหว่างทางเราได้เรียนรู้ด้วย ปัญหาที่ประสบคือบทเรียน 

เราได้ถอดบทเรียนจากการทำางานที่ไม่สำาเร็จ การได้เรียนรู้ถือเป็นความ

สำาเร็จอย่างหนึ่ง เช่น รายการ เวทีสาธารณะ เรตติ้งไม่ดี คนดูไม่เยอะ

มาก เพราะคนไม่ชอบนัง่ฟงัอะไรเยอะๆ นานๆ แตเ่รารูส้กึวา่การทำางาน

นี้เป็นพื้นที่ให้เรียนรู้ได้ดีมาก  แม้รายการจะออกอากาศแค่ชั่วโมงเดียว 

แต่เราได้คุยกับผู้คนสิบคน ยี่สิบคน ร้อยคน สามร้อยคน คุยทั้งวันหรือ

สองวันไม่นับวันเตรียมงาน มันเต็มไปด้วยข้อมูลที่ช่วยเพิ่มต้นทุนให้ท้ัง

ตวัเรา นกัขา่ว ผูป้ระสานงาน โปรดวิเซอร ์ แมแ้ตก่ารบนัทกึเทปรายการ

ก็คยุกันสองสามชัว่โมง มคีวามเขา้ใจชดัขึน้ๆ แลว้เอาขอ้มลูจากตรงนัน้ไป

ต่อยอดประเด็นหรือทำารายการข่าวอ่ืนๆ เป็นต้นทุนที่สามารถหยิบออก

มาใช้ได้ทันทีเมื่อทำาข่าว 
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 “ ชีวิตนี้ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหน 
ควรใช้เวลาทุกวันทำาประโยชน์
ให้ได้มากที่สุด”

บุบผาทิพย์  แช่มนิล
ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษากลุ่มรักษ์เขาชะเมา อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์  : สัมภาษณ์
ศุภจิต สิงหพงษ์  : ถ่ายภาพ

บุบผาทิพย์ แช่มนิล หรือ “แฟ้บ” ได้ชื่อว่าเป็นคนทำางานด้านเยาวชน

และชุมชนที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทย แม้เธอจะไม่เคย

กล่าวอา้งความสำาเร็จของเธอและกลุม่รกัษเ์ขาชะเมา แตส่ามารถวดัความ

สำาเรจ็ได้จากการทีร่ายการสำาหรบัเยาวชนและการพัฒนาในสือ่ชัน้นำาล้วน
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เคยนำาเสนอเรื่องราวของเธอและกลุ่มมาแล้วทั้งสิ้น

บัดน้ีเธอและกลุ่มรักษ์เขาชะเมา อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้ 

เดินทางเข้าสู่ขวบปีท่ีย่ีสิบเอ็ด  สมาชิกเก่าก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองท่ีรู้ร้อน 

รูห้นาว (Active Citizen) และสมาชกิรุน่ใหม่ๆ  เขา้มาในกลุม่อยา่งไมข่าด

สาย ขณะทีก่ารขบัเคลือ่นกลุม่มพีลวตัไมเ่คยหยดุนิง่ เร่ิมจากการทำางาน

ด้านสิ่งแวดล้อม สู่วัฒนธรรมและชุมชน รู้ทันระบบเศรษฐกิจสากลอย่าง

ทุนนิยม และพึ่งตัวเองได้ตามกระแสทางเลือก  นอกจากนี้ยังนำาแนวคิด

มาแปลงสู่การปฏิบัติด้วยการตั้งธุรกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้

แบรนด์ “ควายยิ้ม” และ “น้ำาใจ” นำารายได้เข้าสู่ชุมชนและกลุ่ม

ประสบการณ์ย่ีสิบปีที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้

แบบกลุ่มรักษ์เขาชะเมาสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพนับไม่ถ้วน ในอีกห้า

ปีข้างหน้าเธอและกลุ่มจึงมีเป้าหมายจะสร้างสถานอนุบาลเพื่อกล่อม

เกลาเด็กให้ผ่านกระบวนการ “รักษ์เขาชะเมา” นับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง

มหาวทิยาลยั โดยมคีวามเชือ่ม่ันวา่หากไดร้บัการดแูลใหอ้ยูใ่นสิง่แวดลอ้ม

ที่สวยงามและแวดล้อมด้วยความรักตั้งแต่เด็ก พวกเขาจะเติบโตไปทำา

ประโยชน์ให้สังคมในอนาคต

แรงบันดาลใจจากครอบครัว

ปจัจยัครอบครวัมสีว่นสำาคญัมากทีท่ำาให้เรามวีธิคีดิหรอืวถิชีวีติแบบ

ทีเ่ปน็อยู่ทุกวนันี ้ เรามชีวีติวยัเยาวท์ีส่วยงาม เปน็เดก็ซน ชอบเทีย่ว ชอบ

ขี่จักรยานไกลออกไปจากหมู่บ้าน ไปวัดสวดมนต์กับตากับยาย มีลุงเป็น

สัปเหร่อชอบเรียกไปทำาศพ  เราอยู่ในครอบครัวที่ให้อิสระ กล้าต่อรอง

กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก ไม่เคยมีคำาว่าห้ามหรือหยุด แม้กระทั่งการตียังตีเป็น

ระบบและพถิพีถัิน ถามวา่ผดิมัย้แลว้ใหเ้ราอธบิายเหตผุลของการกระทำา

เป็นชั่วโมง  เวลาตีจะใช้กิ่งลำาไย ถ้าความผิดเยอะ กิ่งลำาไยจะเยอะ เรา

จึงกลายเป็นคนที่ใช้เหตุผลตลอดเวลา ไม่ใช้ใจเลย จนกระทั่งโตขึ้นจึง

เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องไม่ต้องใช้เหตุผลมากก็ได้ เคยมีเพื่อนบอกว่าให้ใช้

หัวใจบ้างก็ได้ เพราะไม่อย่างนั้นจะยึดถือแต่เหตุผลจนมองไม่เห็นความ

รู้สึก บางครั้งการใช้เหตุผลอย่างเดียวก็ทำาให้ขาดความละเอียดอ่อนใน

การมองเรื่องบางเรื่องไป

จำาวรีกรรมตวัเองไดว้า่ตอน ป. 4 ถกูแมต่ดีว้ยไมข้นไก ่โกรธแมม่าก

เลยเขียนข้อความว่า “ยุคนี้ประชาธิปไตย หยุดใช้ไม้เรียว” ให้แม่อ่าน  ที่

เราเป็นแบบนี้อาจเพราะได้ยินคำาว่าประชาธิปไตยจากพ่ออยู่บ่อยๆ จำา

ได้ว่าช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา พ่อซ้ือหนังสือที่มีคำาว่า วีรชน อยู่บนหน้า

ปก พ่อสอนว่า “ไอ้สามคนน้ีเป็นทรราช”  เราไม่เข้าใจ แต่จะเอาปากกา

ขีดหน้าถนอม ณรงค์ ประภาส เป็นรูๆ

พ่อเป็นพ่อค้า เป็นคนธรรมดาที่มีหัวการค้า เขาเคยมีทรัพย์สิน

เป็นที่ดินและโรงงาน อยู่มาวันหนึ่งก็สละทุกอย่างหมดเลย เดิมชื่อวีระ

ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสละ ห้ิวกระเป๋าหนึ่งใบมาเปิดร้านยาห้องแถว  ที่บ้านมี

สวน วนัเสาร-์อาทติยจ์ะนัง่รถสองแถวไปแลว้เดนิเขา้สวนอกีหนึง่กโิล พอ

ถึงสวนพ่อก็จะให้ไปเก็บกาบหมากทำาเป็นจานช้อน กินข้าวในกาบหมาก  

พอ่สอนรอ้งเพลง “ต้นตระกลูไทย”  เคยไดย้นิวา่สมยัพอ่หนุม่ๆ มเีสรไีทย

คนหน่ึงหลบมาอยู่บ้าน  ตอนเด็กๆ ไม่เข้าใจสิ่งต่างๆ ที่พ่อทำา แต่พอ

โตขึ้นก็เข้าใจว่าพ่อผูกพันกับธรรมชาติ ใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรียะ มองชีวิต

สวยงาม รักชาติ รักความยุติธรรม

เราจะได้ยินคนพูดถึงพ่อว่าเขาเป็นคนเสียสละ ทำาประโยชน์เพ่ือ

สังคม อันนี้เป็นฐานที่ฝังมาถึงเรากับน้อง และเป็นแรงบันดาลใจให้

เรา  พ่อสอนว่าไม่ต้องเรียนเก่ง เพราะเดี๋ยวไปเอาเปรียบคนอื่น  เราจะ
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เห็นภาพพ่อกับแม่เป็นคนเอาธุระกับชุมชน เห็นพ่อกับเพ่ือนๆ ผู้อาวุโส

ในหมู่บ้านเอาน้ำาเอาไฟเข้าหมู่บ้าน ทำาทางเท้า เวลาใครมีปัญหา กลุ่ม

อาวโุสจะไปเคลยีร ์เรือ่งไม่เคยถงึตำารวจ ตอนเราโตขึน้จงึรูว้า่นัน่คอืระบบ

ยตุธิรรมชมุชน พอคนกลุม่นีห้ายไป เรือ่งจะไปถงึตำารวจ คนกจ็ะโกรธกนั

สมัยเรียนมัธยมมีเหตุการณ์ท่ีทำาให้เราลุกขึ้นมาปกป้องคนอื่น มี

เพื่อนไม่ได้รับความเป็นธรรม เราก็เลยอาละวาด ล้มโต๊ะในโรงอาหาร 

ต้ังคำาถามหน้าเสาธงวา่ทำาไมโรงเรยีนไมย่ตุธิรรม ปลอ่ยใหม้คีวามเหลือ่ม

ล้ำา  คนท้ังโรงเรียนรูจ้กัเราหมดเลย เราอธบิายกบัตวัเองไดว้า่ทนไมไ่ดท้ีม่ี

การเอาเปรียบ จะพูดแต่ “โรงเรียนไม่ยุติธรรม”  พอเรียนจบแล้วไม่กลับ

ไปเหยียบโรงเรียนเลยจนอีกหลายปีต่อมาได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์เก่า

ท่านหนึ่ง ท่านถามว่าทำาไมถึงไม่กลับไปที่โรงเรียน แล้วท่านก็บอกว่า

อาจารย์ขอโทษแทนโรงเรียนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่ิงหน่ึงที่โรงเรียนไม่

ได้ทำาคืออธิบายให้เด็กๆ เข้าใจ  เรื่องนี้กลายเป็นข้อจดจำาสำาหรับเราว่า

เวลาทำางานกับเด็กให้คิดเสมอว่าเด็กๆ ต้องการคำาอธิบาย 

ตั้งคำาถามกับความไม่เป็นธรรม

จุดเปลี่ยนสำาคัญครั้งหนึ่งในชีวิตคือตอนเรียนมัธยมได้อ่านนิยาย

เรื่อง ปุลากง ของ โสภาค สุวรรณ นางเอกเป็นพัฒนากรที่ลงไปทำางาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำาให้เราเห็นภาพคนทำางานกับชาวบ้านใน

ชนบท คิดอย่างเดียวว่าจะทำางานอย่างนี้ ไม่เคยอยากเป็นอย่างอื่น  

ตอนสอบเอ็นทรานซ์เลือกสังคมสงเคราะห์ ธรรมศาสตร์ เพราะจาก

การอ่านหนังสือและฟังเรื่องราวท่ีพ่อเล่า คิดว่าธรรมศาสตร์เป็นสถานท่ี

ประวัติศาสตร์และศักดิ์สิทธิ์ แต่สอบไม่ติด เลยไปเรียนรามคำาแหง

ตอนเรยีนรามฯ ทำาค่ายอาสาพัฒนา มหาวทิยาลยัรามคำาแหง (มร.)  

คา่ย มร. น้ีเปน็จดุเปลีย่นสำาคัญมาก เพราะไมเ่คยกลบัเขา้ไปเรยีนอกีเลย 

(ยิ้ม)  ตอนอยู่ในค่ายเป็นคนแถวหลัง มีเพื่อนเยอะ แต่ไม่เคยออกมา

แสดงความคดิเหน็ ไมเ่คยเปน็กรรมการคา่ย ไมโ่ดดเดน่เรือ่งกระบวนการ

คดิ  มรีปู คารล์ มารก์ซ ์ทีต่ดิในชมรมกย็งัไมรู่จ้กั  ส่ิงทีไ่ดจ้ากคา่ยคอืได้

อา่นหนงัสือเยอะมาก ไดรู้จั้กแนวคดิตา่งๆ ไดเ้ดนิทางไปตามหมูบ่า้นทัว่

ประเทศ ได้กัลยาณมิตร และได้เรียนรู้จากม็อบ

ม็อบแรกที่ไปคือปี 2530 เป็นม็อบคนงานศรีเก้าการทอ อยู่แถว

อ้อมน้อย  การเขา้รว่มชุมนมุครัง้นัน้ทำาใหเ้หน็ความไมเ่ปน็ธรรมในสงัคม  

ป ี2535 ไป ครม. สญัจรทีโ่คราช มขีา่ววา่ทีอ่ำาเภอปทมุรตัต ์รอ้ยเอด็ เดก็

ชายเวยีงลาครไูปขอทาน กต็ามไปด ูเหน็คนแกข่ดุหญา้ใหค้วายกนิและเขา้

แถวตักน้ำา พอออกจากหมู่บ้านไปที่ตัวอำาเภอเพื่อโบกรถกลับกรุงเทพฯ 

เห็นคนในอำาเภอปทุมรัตต์สาดน้ำาสงกรานต์สนุกสนาน ทั้งที่เราเพิ่งออก

“�จุดเปลี่ยนสำ�คัญครั้งหนึ่งในชีวิตคือตอนเรียนมัธยมได้

อ่�นนิย�ยเรื่อง�ปุลากง�ของ�โสภ�ค�สุวรรณ�น�งเอกเป็น

พัฒน�กรที่ลงไปทำ�ง�นในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้�ทำ�ให้

เร�เห็นภ�พคนทำ�ง�นกับช�วบ้�นในชนบท�คิดอย่�งเดียว

ว่�จะทำ�ง�นอย่�งนี้�ไม่เคยอย�กเป็นอย่�งอื่น”��
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มาจากหมู่บ้านที่เขาลำาบากมาก เราต้ังคำาถามกับสังคมตลอดเวลาว่า

ทำาไมเป็นแบบนี้ มันฝังในความคิดมาเรื่อยๆ

ช่วงพฤษภาคม 2535 พอเริ่มมีม็อบเราก็ใช้ชีวิตแบบสามโมงเย็น

นัง่เรอืจากวดัศรบุีญเรอืงไปราชดำาเนินแลว้นอนคา้ง เจด็โมงเชา้กลบับา้น  

วันที่ยิงกันโชคดีที่เรากลับมาก่อน  หลังม็อบกลับไปสอบวิชาสุดท้าย ชื่อ

วิชาแรงงานสัมพันธ์ ข้อสอบถามเรื่องกฎหมายแรงงาน แต่ความจริง

ของสงัคมในขณะนัน้คอืสหภาพแรงงานถกูยบุ ทนง โพธิอ์า่น ทีเ่ปน็ผู้นำา

แรงงานถกูอุม้ เลยเขยีนดา่ รสช. (คณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาต)ิ 

ในกระดาษคำาตอบไปสี่หน้า

ตอนนัน้ไม่คิดเลยวา่ในช่วงชวีติของตวัเองจะได้เหน็การฆ่ากัน พอมา 

เจอกับโลกความจริงท่ีแม้แต่ในข้อสอบก็ยังทำาในส่ิงที่ไม่ใช่ความจริงเลย 

รบัไมไ่ด ้ พอเรยีนไมจ่บกก็ลบับา้น ใชเ้วลาอยูร่ามฯ แปดปีแลว้สมคัรใหม ่

รวมท้ังหมดสบิสองปี ซึง่ไมไ่ดอ้ะไรเลย แตท่ีบ่า้นกไ็มไ่ดว้า่อะไร เขาไมเ่คย

บอกว่าต้องรีบเรียนให้จบ พ่อเพียงแต่เปรยๆ ว่าเมื่อไหร่ลูกจะเรียนจบ 

จะได้ออกรถคันหนึ่งแล้วเอาของใส่รถ ขับรถขายของไปเรื่อยๆ ค่ำาไหน

นอนนั่น  ตอนเด็กๆ แม่เคยบ่นว่าทำาไมไม่คิดอยากได้อยากดีเหมือนลูก

ชาวบ้านเขาบ้าง (หัวเราะ)

ร้านหนังสือน้ำาใจ  โอกาสสำาหรับเด็กในชุมชน

เรากลบับา้นเมือ่ป ี2536 ตอนนัน้ทีบ้่านเปน็รา้นขายยา  วนัหน่ึงมี

เด็กสองคนมาถามหาหนังสือเพื่อเอาไปทำารายงาน เราถามว่า “ทำาไมถึง

มาถามเรา”  เด็กตอบว่า “มีคนบอกว่าบ้านเจ๊แฟ้บมีหนังสือเยอะ”  เรา

หยิบหนังสือ แด่หนุ่มสาว ของกฤษณมูรติให้ดู เด็กๆ บอกว่าไม่เคยเห็น  

สมัยน้ันเด็กอ่านแต่หนังสือเรียน ตามร้านค้าส่วนใหญ่ก็เป็นนิตยสาร

นิยาย ไม่มีร้านหนังสือในหมู่บ้าน รู้สึกว่าเด็กบ้านเราขาดโอกาส เลย

ขอพ่อกับแม่โอนบ้านร้างที่ปิดทิ้งไว้เป็นชื่อเราแล้วไปจำานองเพ่ือเอาเงิน

มาเปิดร้านหนังสือ ชื่อร้านน้ำาใจ มีเพื่อนจากค่าย มร. ชื่ออี๊ด มาอยู่เป็น

เพ่ือน เพื่อนๆ มาช่วยทำาชั้นหนังสือจากไม้เก่า อี๊ดเป็นคนเลือกหนังสือ

เยาวชนทกุเลม่ ใครเชา่การตู์นหา้เล่ม แถมวรรณกรรมเด็กหน่ึงเล่ม อยา่ง  

โต๊ะโตะจัง, เปลือกหอยจากนางเงือก  มีรายได้วันละยี่สิบบาทก็อยู่ได้ 

เพราะบ้านไม่ต้องเช่า กินข้าวกับแม่ 

บาดเจ็บจากเรื่องการเมือง

ช่วงกลับไปอยู่บ้านมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล มีคนสมัคร

สิบสี่คน เอาเจ็ดคน  เรารู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องของเรา ถูกสอนมา

จากค่าย มร. ว่าการเมืองคือสิทธิเสรีภาพ จึงคิดว่าน่าจะจัดเวทีการเมือง

ให้ผู้สมัครมาพูด นึกภาพเหมือนกับลาน สวป. ที่แม่บ้านป้อนข้าวลูกไป

ฟังการเมืองไป เลยไปชวนคนในหมู่บ้านที่ดูเป็นคนุร่นใหม่ ตั้งกลุ่ม “เผย

แพรป่ระชาธปิไตยทอ้งถิน่” ไดค้นทีเ่หน็ดว้ยยีส่บิกวา่คน เขาบอกวา่ไปขอ

เงนิ ส.ส. มา เราก็ถามวา่เอาเงนิมาทำาไม แลว้ถา้เงนิเหลอืเอาไปไหน เกบ็

ผู้สมัครแค่คนละห้าร้อยบาทเป็นค่าเครื่องเสียงกับใบปลิวก็พอแล้ว 

พอเกบ็เงนิกป็รากฏวา่คนทีจ่ะมาร่วมจดัเวทกีารเมอืงหายไป เหลอื

แค่สามคน ต่อมาผู้สมัครคนหนึ่งถูกเผารถ กลุ่มเราถูกใส่ร้ายว่ากล่าวหา

อีกทีมว่าเป็นคนเผารถ  เราก็ไปติดต่อปลัดอำาเภอเพื่อขอความร่วมมือ 

เขาก็ถามว่าเราเป็นใคร และไม่ให้ความร่วมมือ  แต่ในเมื่อเวทีก็ต้องจัด 

เลยพาน้องคนหนึ่งไปแจกใบปลิว และเขียนบอร์ดกระดาษขาวเทาติด
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เชอืกตดิตน้ไม ้ใหเ้ดก็ๆ เลน่ละครรจนาเลอืกคู่ “รจนายังเลอืกคูท่ี่ดี พีน้่อง

ประชาชนกค็วรเลอืกคนดมีาปกครองบา้นเมือง”  ในทีส่ดุกมี็เวทกีารเมอืง

คร้ังแรกเกิดขึ้น แต่หลังจากนั้นดูเหมือนว่าคนในชุมชนจะมองเราด้วย 

สายตาแปลกๆ อาจเพราะเราเปน็ผูห้ญงิทีเ่พิง่กลบัมาอยูบ่า้น แถมไปยุง่

กบัการเมอืง ทำาใหด้เูหมอืนเปน็ตวัอนัตราย เราจึงกลบัไปอยูร่า้นหนังสอื

เงียบๆ ทำางานกับเด็กและเยาวชนอย่างเดียว

จากร้านหนังสือสู่กลุ่มรักษ์เขาชะเมา

พอเด็กๆ มากินนอนทำาการบ้านที่ร้านหนังสือ เราก็เริ่มพาไปเขา 

ชะเมา ไปเชา้เยน็กลบั ระยะทางสบิเจด็กโิลเมตร ไปเกบ็ขยะ ปลูกตน้ไม ้

ทำางานเสรจ็กร็อ้งเพลงเพือ่ชีวติและเลน่เกม  ตอ่มาเริม่มเีพ่ือนคอเดยีวกัน

มาชว่ย ทำามาเรือ่ยๆ กเ็ร่ิมพฒันาเปน็คา่ยสิง่แวดลอ้ม เชน่คา่ย “สานฝัน

สูป่า่สวย” ให้เด็กรูจ้กัธรรมชาต ิ ป ี2537 ตัง้ช่ือกลุม่ “รกัษเ์ขาชะเมา”  ป ี

2541 เริ่มมีค่ายวัฒนธรรมค่ายแรกช่ือ “เรื่องเก่าที่บ้านเกิด” ชวนเด็กๆ 

มาทำาขนมจีน เริ่มตั้งแต่โม่แป้งเลย  ค่ายที่สองช่ือ “เรื่องเก่ามาเล่าต่อ” 

สืบค้นความเป็น “ชอง” บรรพบุรุษของคนตะวันออก พาเด็กๆ ไปดูงาน

บ้านชองที่จันทบุรี และเอาคนชองมาแสดงศิลปะตอนกลางคืน  ตอน

นั้นเราไม่รู้เลยว่านี่คือห้องเรียนชุมชน การศึกษาบนฐานชุมชน  ถึงวันน้ี

ค่ายวัฒนธรรมทำามาได้สิบแปดปีและกลายเป็นประเพณีหมู่บ้านไปแล้ว

ปี 2542 ได้เป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการลงทุนทาง

สังคม (Social  Investment Fund - SIF หรือกองทุนชุมชน)  การทำางาน

กองทุน SIF เป็นโลกใบใหม่ มันเป็นเวทีความคิด ได้เห็นผู้คน ได้เรียนรู้ 

เร่ืองการพัฒนาชุมชน ได้ทำางานชุมชนจริงๆ เหมือนได้เป็นศุภราใน ปุลากง  

(หัวเราะ) ชอบมากและมีความสุขมาก เราไปทั่วจังหวัดจนมีคนบอกว่า

สมคัร ส.ว. ไดเ้ลย ทุกวนันีก้ย็งัทำางานประชาสงัคมจงัหวัดภาคตะวนัออก

แปดจังหวัด  รู้สึกว่าเรื่องประชาสังคมเป็นเรื่องสำาคัญ ขบวนการประชา

สังคมเท่านั้นที่จะนำาไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ชว่งปทีีห่นึง่ถงึสบิกลุม่รกัษ์เขาชะเมาทำางานกับเดก็และเยาวชนอยา่ง

เดียว พอปท่ีีสบิเอด็เริม่ทำางานประชาสงัคม เราอยากทำางานเชงิลกึภายใต้

ชื่อ “ชุมชนเป็นสุข”  มันท้าทายเพราะในชุมชนไม่มีการรวมกลุ่มกันเลย  

เราเริม่สรา้งชมุชนใหม ่เดินเคาะประตูบ้านทกุหลงัต้ังแต่หา้โมงเยน็ถึงสีทุ่ม่
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เพื่อชวนคนออกมาช่วยกันสร้างสังคมไว้ให้ลูกหลาน ให้ลูกหลานเติบโต

ในสังคมท่ีแบ่งปันและมีความสุข  เริ่มต้นทำาแปดหมู่บ้าน ระยะเวลาครึ่ง

ปี ชวนคนสี่สิบคนมาร่วมคิดชุมชนเป็นสุขร่วมกัน ถึงปัจจุบันรวมระยะ

เวลาสิบปีแล้ว และแกนหลักๆ ยังอยู่กับเรา

รวมกลุ่ม  แบ่งปัน  และพึ่งตัวเอง 

เรากำาลังสนุกกับการทำาธุรกิจชุมชน ทดลองทำาเรื่องอาชีพ มี

แบรนด์ “ควายยิ้ม” ส่งผลไม้ปลอดสารของพี่น้องชาวสวนไปกรุงเทพฯ  

เราชว่ยทำาตลาดโดยกนัรายได้สว่นหนึง่เขา้กลุม่  ตอนน้ีมมีงัคดุ ลองกอง 

เงาะ ทุเรียน ติดแบรนด์ควายยิ้ม มาตรฐานรับรองสินค้าโดยชุมชนเอง  

เราสื่อสารกับคนกินมาสองปีแล้ว ส่งมังคุดไปกรุงเทพฯ ประมาณตัน

กว่า  คนกินกินด้วยความศรัทธาต่อคนทำา คนทำาผลิตด้วยหัวใจเอื้อผู้

บริโภค  ลึกไปกว่าการทำาการค้า น่ีคือศักดิ์ศรีของเกษตรกร  ส่วนเด็กๆ 

ก็ทำางานชุมชน ตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยการสำารวจไลเคนในสวน  

เราจะทำางานให้เป็นจ๊ิกซอว์เชื่อมต่อกันได้ เด็กๆ พระ ชาวบ้าน มีส่วน

ร่วม หน้าที่ของเราคือแค่บริหารจัดการ ทำาเองได้โดยไม่ต้องรอเอ็นจีโอ

ภายนอกมาทำาให้

ตอนนี้เร่ิมคิดถึงการทำาธุรกิจเพื่อสังคม เรามีเพื่อนเยอะ เพื่อนเป็น

เจ้าของบริษัทคอมพิวเตอร์บอกให้ทำาสินค้าชุมชนมา จะเอาไปใส่ตะกร้า

ให้ลูกค้าตอนปีใหม่ เราเลยทำาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบรนด์ “น้ำาใจ” ผลิตด้วย

น้ำาใจ จำาหน่ายด้วยศรัทธา มีแชมพูว่านหางจระเข้ ครีมนวดผมมะกรูด 

ครมีอาบน้ำาขมิน้ชนั โลชัน่น้ำามนัมะพรา้ว  เพิง่เริม่ทำาเมือ่ธันวาคม 2557 

ตอนนีม้เีงนิหมนุเวยีนจำานวนหนึง่แลว้  พอทำาแลว้โอเคเลย มนัขายความ

คิดเรา ข้อสำาคัญคือมีเงินเป็นรายได้เข้ากลุ่ม

กลุม่รกัษเ์ขาชะเมาคิดเรือ่งกระแสทางเลอืก ถา้สงัคมทนุนยิมกระแส

หลักเน้นเรื่องปัจเจก เราเน้นเรื่องการรวมกลุ่ม  ทุนนิยมเน้นเรื่องการ

แข่งขัน เราเน้นเรื่องการแบ่งปัน  ทุนนิยมเน้นเรื่องความรวย เราเน้น

เรือ่งความสขุ  นีคื่อสิง่ทีท่ำาใหเ้รายนืหยดัอยูไ่ด ้ เราดแูลกนั พึง่พาปจัจยั

ภายนอกน้อยมาก อะไรที่พ่ึงตัวเองได้ เราทำา  เราปลูกข้าว ทำาบ้านดิน 

เงนิมคีวามสำาคญันอ้ยลง  เรามปีรชัญาชวีติแบบใหม ่คอืไมต่อ้งสะสมเงนิ 

แต่สะสมเพื่อนก็มีบ้านได้  

สามสิ่งสำาคัญ...ต้องรู้ ควรรู้  และอยากรู้ 

คนทีเ่ขา้กลุม่รกัษเ์ขาชะเมาจะตอ้งเรยีนรูส้ามเรือ่ง เรือ่งแรกคอื เร่ือง

ตอ้งรู ้ ถ้าเด็กๆ รูจ้กับา้นตัวเอง รูจ้กัชมุชน เขาจะมีราก และจะรกัชมุชน

เหมอืนทีเ่รารกั ซึง่จะแตกตา่งจากเดก็ทีไ่มไ่ด้เขา้กลุม่ อยา่งเดก็ในตลาดที่

แม่ส่งไปเรียนอนุบาลในเมืองระยอง ห่างจากที่นี่ไปหกสิบกิโลเมตร ตีห้า

ออกจากบ้าน สองทุ่มกลับบ้าน เด็กก็จะไม่รู้จักใคร แต่เด็กในกลุ่มรักษ์

เขาชะเมาทำากิจกรรมมาต้ังแต่สองขวบครึ่ง ไปไหนใครๆ ก็รู้จัก ถึงจะ

ไปโตที่ไหน แต่เมื่อกลับมาบ้านก็มีราก เราจึงให้น้ำาหนักกับสิ่งต้องรู้มาก

เรื่องที่สองคือ เรื่องควรรู้  เราเอาสถานการณ์ทางสังคมมาปรับ

เป็นกิจกรรมแล้วไปถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่ม เช่น เขาควรจะรู้ว่าระบบ

โฆษณาทีวีหลอกเราอย่างไร เขาควรเท่าทันสื่อและสถานการณ์สังคม

อยา่งไร  เคยทำากจิกรรมไทมไ์ลนก์บัเดก็ๆ ถามวา่ใครจำาอะไรไดบ้า้ง พบ

วา่นอกจากวนัสำาคญัทีป่รากฏบนปฏทินิ เดก็ๆ จะจำาวนัเกดิแฟนได ้ เรา

จึงเอาไทม์ไลน์อีกชุดหน่ึงให้เด็กดูว่าเกิดอะไรข้ึนในสังคมบ้าง เช่น วัน
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รัฐประหาร มีการฆ่ากันในวันนั้น เอามาเทียบกันดู เด็กก็ประหลาดใจ

ว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายอย่างนี้เลยหรือ  แล้วก็มีกิจกรรมคนดี

ที่โลกลืม เช่น อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์, อาจารย์ปรีดี พนมยงค์, วนิดา 

ตันติวิทยาพิทักษ์, สืบ นาคะเสถียร ฯลฯ ให้เด็กๆ เรียนรู้ว่าคนเหล่านี้

ทำาประโยชน์และอุทิศตัวให้แก่สังคมอย่างไร

เรื่องที่สามคือ เรื่องอยากรู้  เราจะเติมจินตนาการตามความฝัน

ของเด็ก เช่น สอนทำาหนังส้ัน เรียนรู้เร่ืองกล้องถ่ายรูป  ทั้งหมดนี้ถ้าเรา

ผลติซ้ำา วนัหนึง่สิง่เหลา่นีจ้ะตดิตวัเขาไป บางคนเปน็สมาชกิในกลุม่ตัง้แต่

มัธยม เขาจะฝึกทำางานและเติบโตมาเรื่อยๆ 

ปัจจัยความสำาเร็จของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา

กลุ่มรักษ์เขาชะเมาเริ่มต้นจากความรักธรรมชาติ รักเด็ก  ช่วงแรก

เราสนุกที่จะทำา และไม่เคยคิดว่าจะมาได้ขนาดนี้  สิ่งที่ทำาให้เราทำางาน

กันมาไดถ้งึทกุวันนีเ้ปน็เพราะทกุคนมีวธิคิีดเหมอืนกนั คือไมส่นใจระบบ

ทุนนิยม ไม่หวังความรวย ไม่เคยคิดว่าต้องทำาเพื่อให้ได้กำาไร  เรารู้สึก

ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำาเพ่ือคนอื่น เพ่ือส่วนรวม  เราดำาเนินชีวิตปกติ ไม่

หลงใหลได้ปลื้มกับอะไร  ลาภ ยศ สรรเสริญ ทำาอะไรเราไม่ได้

แต่ภายใต้วิธีคิดที่เหมือนกันมันมีความหลากหลายของคนในกลุ่ม  

ก่อนหน้าน้ีเรามักต้ังคำาถามว่าทำาไมคนน้ันไม่เป็นอย่างน้ี ทำาไมทำาไม่ได้ 

มันต้องได้สิ ต้องเหมือนกันสิ  พอทำางานมาระยะหนึ่งเราเริ่มเข้าใจคน

อื่นมากขึ้น มองเห็นว่าเราทำาให้ทุกคนเป็นเหมือนกันไม่ได้ เพราะแต่ละ

คนเตบิโตมาต่างกนั มปีมวัยเยาว์ต่างกนั ประสบการณต่์างกนั และวยัวฒิุ

ต่างกัน เราเลยเรียนรู้ที่จะเข้าใจความหลากหลาย ทำาให้ทุกคนสามารถ
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อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเสรีภาพ ไม่มีใครต้องมาคอยบอกว่าคนน้ันต้องเป็น

อย่างนั้นอย่างนี้ 

ตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ของกลุม่รกัษ์เขาชะเมาคอื คนทำางานมคีวามสขุ 

ไม่มีใครรู้สึกไร้คุณค่า  เด็กกลุ่มเราจะท่องได้ว่าความสำาเร็จวัดจากจิตใจ

ข้างในสูงขึ้นไหม การบริหารความสัมพันธ์กับคนอ่ืนเป็นอย่างไร เพื่อน

นอ้ยลงหรอืเปลา่  เรามองทกุคนเปน็คนเก่ง ยึดหลกั “คนเกง่มทีีย่นื” ไมม่ี

ใครเลยท่ีไม่มีคุณค่า เขาสามารถเปน็ตวัของเขาเองได ้และแสดงคณุคา่น้ัน

ออกมา  บ้านเราขาดใครไม่ได้เลย เราบอกเสมอว่า “ถ้าพวกแกไม่อยู่ พ่ี

ดูแลเด็กได้ไม่กี่คน แต่ถ้าอยู่ เราดูแลเด็กได้สองร้อยคน”  เวลาเราหาย

ไปสามเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย เพราะทุกคนรู้หน้าที่หมด  ถ้าเราเก่ง

คนเดียว วันนี้กลุ่มฯ มาไม่ถึงปีที่ยี่สิบเอ็ดหรอก

บอกใครๆ เสมอวา่ถา้อยากเหน็ความเปน็ทมีของกลุม่รกัษเ์ขาชะเมา

ตอ้งไปกอ่นวนังานวฒันธรรม จะได้เห็นวา่ทุกคนกลบับ้านและทำางานตาม

จรติของตวัเอง มทีัง้ดาราแตง่ตวัสวยรบัแขก พวกทำาเวทตีากแดดตากฝน 

พวกทำาเอกสาร ออกแบบวุฒิบัตร  ทุกคนรู้งาน เขาโตจากงาน  เวลามี

งานค่ายวัฒนธรรม เราจะออกไปยืนนอกรั้วและมองมาอย่างมีความสุข

ที่ได้เห็นทุกคนมีความสุข

ทมีทำางานแขง็ๆ มอียูเ่จด็คนทีใ่ชช้วีติรว่มกนั  สมาชกิกลุ่มมกีารตอ่

รุ่นกัน และชีวิตของผู้คนที่ผ่านกระบวนการรักษ์เขาชะเมาเป็นความจริง 

ทุกคนจะถูกจัดวางฐานว่าให้มีอาชีพด้วยและทำางานในสังคมด้วย เป็น

พลเมืองท่ีรู้ร้อนรู้หนาว ไม่ใช่ทำามาหากินอย่างเดียว และไม่ใช่เอ็นจีโอที่

ต้องไปขอเงินโครงการใครตลอดเวลา

เรามีอ๊ีดท่ีอยู่ช่วยกันมายี่สิบสองปี  ทินเป็นคนขับรถวัสดุก่อสร้าง 

วันนี้เป็นกำาลังหลักดูแลเรื่องอาหาร  แก้วเป็นน้องจากค่าย มร. ที่มาอยู่

ด้วยกันแล้วสร้างบ้านดิน ตอนน้ีเป็นเจ้าของสวนควายย้ิม  น้องหลินอยู่

ในกลุ่มมาต้ังแต่ ม. 3 อยู่มาเจ็ดปีแล้ว ตอนน้ีเป็นนักพัฒนาอิสระที่เป็น

พีเ่ล้ียงและกำาลงัหลกัของกลุม่  นอกจากน้ันยงัมน้ีองๆ ทีเ่ปน็อาสาสมคัร

อกีหลายคน เชน่ หน ูณ ีดำา และมะล ิรวมทัง้นอ้งๆ ทีม่าเปน็อาสาสมคัร

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยงานตามรายสะดวก

ส่วนเด็กๆ ที่อยู่ในกลุ่มก็เริ่มกำาหนดอนาคตที่ชัดเจนของตัวเอง 

เช่น กิ๊ฟอยู่กลุ่มมาต้ังแต่สามส่ีขวบ เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มตอน ป. 4  ตอน 

ม. 3 เก็บข้อมูลแพทย์แผนไทย  ม. 6 ได้โควตามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น

เกษตรเคมี เลยไปเรียนแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา  

เดียร์เรียนเกษตร วางแผนชีวิตว่าจะกลับมาทำาเกษตรอินทรีย์ในกลุ่ม  

เจเคยเก็บข้อมูลประมงพื้นบ้าน พอไปเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้คะแนนสูงสุดในคณะ  กิ่งเข้ากลุ่มตอนสอง

ขวบคร่ึง วันน้ีไปเรียนต่อได้เกรดดี  น้องบางคนที่ไปขายเสื้อผ้าตลาดนัด

บอกว่า “ผมได้อะไรจากกลุ่มเยอะเลย ไปขายเสื้อผ้าตลาดนัดผมไม่เคย

เอาเปรียบลูกค้า”

“�ช่วงที่ไปสวนโมกข์คือช่วงเปลี่ยนมุมมองชีวิตและก�ร

เป็นผู้นำ��ว่�เร�จะประสบคว�มสำ�เร็จถ้�ยึดหลักของ

พระพุทธเจ้��คือทำ�ให้สมดุลระหว่�งประโยชน์ตน�

ประโยชน์ท่�น�และประโยชน์ส่วนรวม��ก�รยึดประโยชน์

ตนม�กทำ�ให้เห็นแก่ตัว�ประโยชน์ผู้อื่นม�กจะเบียดเบียน

ตัวเอง�ประโยชน์ส่วนรวมม�กก็อ�จจะล้มเหลว”
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ตอนนี้อยู่ในช่วงสั่งสมทรัพยากรความรู้ความสามารถ ในอีกห้าปี 

ขา้งหนา้เราจะทำาสถานอนบุาลเลก็ๆ ทีด่แูลเดก็สามขวบ เราเชือ่มัน่ว่าถา้

มีโอกาสดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่สามขวบจนจบมหาวิทยาลัย ให้เขาเติบโต

ในสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามทรงจำาสวยงาม ไดเ้รยีนรูห้ลกัสตูรสามตวัน้ี (ตอ้ง

รู้-ควรรู้-อยากรู้) และผลิตซ้ำาโดยแวดล้อมด้วยความรักความอบอุ่น เขา

จะเติบโตไปเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคม เด็กที่เติบโตมาในแนวทางน้ี

จะเป็นคนที่มีคุณภาพ

ธรรมะกับการนำาแบบปล่อยวาง

ใครๆ ก็เป็นผู้นำาได้ แต่สำาคัญไปกว่านั้นคือคนเป็นผู้นำาควรเติบโต

ขา้งในด้วย ซ่ึงมันจะสะทอ้นออกมาในวธิคีดิและวธิสีมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่  ผูน้ำา

ตอ้งรู้บทบาทตวัเอง ส่ิงทีจ่ะทำาให้รูบ้ทบาทตวัเองคอืการเรยีนรูธ้รรมะเพือ่

ข้ามพ้นการยึดติด  คนเป็นผู้นำาต้องยึดติดให้น้อย และลดตัวตนเพ่ืออยู่

ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

ความสุขของเราคือการได้เห็นคนอ่ืนมีความสุข เราไม่ได้รู้สึกว่าตัว

เองเปน็เจา้ของอะไรเลย แทบจะรูส้กึวา่ทกุอยา่งเปน็สาธารณะ แม้กระทัง่

โรงเรียนโรงเล่นของกลุ่มรักษ์เขาชะเมาซึ่งอยู่บนที่ดินของเรา เราก็คิดว่า

ทุกคนเปน็เจ้าของรว่มกนั  อีด๊กบัพนิทีท่ำางานดว้ยกนัทีน่ี่แตง่งานกันแลว้

ก็สร้างบ้านบนท่ีดินของเรา  ถ้าไม่เรียนรู้เรื่องนี้ คิดแต่ว่าไอ้นี่ของฉัน ไอ้

นั่นของกู ทั้งเราและคนอื่นก็จะไม่มีความสุข

วันหนึ่งช่วงปี 2538-2539 มีเพื่อนสองคนคุยกันเรื่องหนังสือ เล่า

ไว้เมื่อวัยสนธยา ที่เป็นอัตชีวประวัติท่านพุทธทาส  เราหยิบหนังสือมา

อ่านและตั้งคำาถามว่าอะไรทำาให้คนคนหนึ่งอุทิศตัวไปบวชถึงหกสิบเจ็ด

พรรษา เลยชวนเพือ่นสองคนนัน้ไปสวนโมกข ์ไปแค่สามวนั แตเ่หมอืนมี

ชวีติใหม ่ปฏบิตัเิคร่งครดัมาก ตีสีส่วดมนต ์ไมพ่ดูเร่ืองอืน่นอกจากธรรมะ 

เขา้ห้องสมดุอา่นแต่หนังสอืทา่นพุทธทาส น่ังสมาธติอนเชา้ฟงัเสยีงไกขั่น 

ลืมตาแล้วเห็นแสงแรกของวัน รู้สึกปีติมาก มันวาบขึ้นมาเลย  เด๋ียวน้ี 

เวลาไมส่บายใจภาพนีจ้ะปรากฏ เมือ่ยอ้นกลบัไปนกึถงึความรูส้กึนัน้แลว้

จะคลี่คลาย

ระหว่างอยู่สวนโมกข์มีหลายเหตุการณ์ที่ช่วยให้เราฝึกปล่อยวาง 

เหตุการณ์หนึ่งคือมีคนขโมยรองเท้าสกอลล์ซึ่งพี่สาวที่เรารักมากซื้อให้  

เรายอมเดินเท้าเปล่าแล้วยิ้มๆ ไม่เสียดาย แต่สงสารว่าคนขโมยคงอยาก

ได้มาก เพราะไม่ใช่สถานที่ที่จะมาขโมยของกัน เขาคงตัดสินใจอยู่นาน 

ให้เขาไปเถอะ  อีกเหตุการณ์คือเราพักอยู่ในห้องที่มีคุณยายคนหนึ่งอยู่

มาหลายปแีลว้ เราขอยมืถงัไปซกัผา้ แตค่ณุยายบอกวา่ “ไมไ่ด ้นีม่นัของ

สว่นตวัฉนั ถา้เธออยากใช ้ไปใชข้องขา้งลา่ง”  เรายิม้และปิง๊ขึน้มาวา่ แค่

ถังใบเดียว ยายอยู่สวนโมกข์มาสิบปี ยายยังปล่อยวางไม่ได้เลย

ออกจากสวนโมกขแ์ลว้กไ็ปบ้านพมุเรยีง บา้นเกดิทา่นพทุธทาส ไป

สวนโมกขเ์กา่ ไปดกูฏุทิา่นพทุธทาส  ระหวา่งเดนิทางสบิหา้วนัจะสนทนา

“�เร�ได้อนุสติจ�กอุบัติเหตุและก�รบ�ดเจ็บครั้งนั้นว่��

ชีวิตนี้ต�ยง่�ยม�ก�และไม่รู้ว่�จะต�ยตอนไหน�เร�ไม่มี

เวล�ม�กพอจะทุกข์กับเรื่องอะไร�เมื่อผ่�นเหตุก�รณ์ที่

เหมือนต�ยแล้วได้เกิดใหม่อีกครั้ง�ก็ควรใช้เวล�ทุกวัน

ทำ�ประโยชน์ให้ได้ม�กที่สุด”
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ธรรมเก่ียวกับท่านพุทธทาสเป็นหลัก  รู้สึกว่าช่วงที่ไปสวนโมกข์คือช่วง

เปลี่ยนมุมมองชีวิตและการเป็นผู้นำา ว่าเราจะประสบความสำาเร็จถ้ายึด

หลักของพระพุทธเจ้า คือทำาให้สมดุลระหว่างประโยชน์ตน ประโยชน์

ท่าน และประโยชน์ส่วนรวม  การยึดประโยชน์ตนมากก็จะทำาให้เห็นแก่

ตวั ประโยชนผู้์อ่ืนมากจะเบยีดเบยีนตวัเอง ประโยชนส์ว่นรวมมากก็อาจ

จะล้มเหลว

อนุสติจากการเข้าใกล้ความตาย

บทเรยีนชีวติท่ีสำาคญัอกีเหตกุารณค์อืตอนประสบอบุตัเิหตรุถตกเขา

ที่เมืองจีนเมื่อสี่ปีที่แล้ว เรากระเด็นออกจากรถแล้วสลบไป สักพักได้ยิน

เสียงคนเรียกอยู่ไกลๆ แล้วใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนได้สติว่ารถตกเขาและ

นอนอยู่ในสวนชาวบ้าน  เขาลำาเลียงเราขึ้นมาจากตีนเขาที่ลึกลงไปห้า

เมตร แลว้เอารถมอเตอรไ์ซคเ์ขน็เตยีง ไปลงเรอื แลว้ขึน้รถไปโรงพยาบาล

อาการบาดเจบ็ครัง้นัน้คอืเสน้เอน็ขาด กระดกูเชิงกรานสองขา้งรา้ว 

เจ็บปวดมาก จิบน้ำาหยดเดียวก็อ้วก เป็นช่วงเวลาของความทุกข์  เรา

ข้ามพ้นมาได้ด้วยการฝึกจิต สวดมนต์ มีความหวังทุกวันว่าจะต้องออก

ไปดูภูเขาข้างนอก จากปวดท่ีสุดก็ค่อยๆ ดีขึ้น แต่ก็เดินไม่ได้อยู่เกือบ

สองเดือน

เราไดอ้นสุตจิากอบัุตเิหตแุละการบาดเจบ็ครัง้นัน้วา่ ชวีติน้ีตายง่าย

มาก และไมรู่ว้า่จะตายตอนไหน เราไมม่เีวลามากพอจะทกุขกั์บเรือ่งอะไร 

เมือ่ผา่นเหตกุารณท์ีเ่หมอืนตายแลว้ได้เกดิใหมอี่กครัง้ ก็ควรใชเ้วลาทกุวนั

ทำาประโยชนใ์หไ้ดม้ากทีส่ดุ  ทุกวนันีม้คีวามสขุมากทีไ่ดใ้ชเ้วลาทีเ่หลอือยู่

กอ่ประโยชนใ์หม้ากท่ีสดุ  ตอนคา้นเร่ืองระเบดิหนิและมีคนรว่มคา้นถกูยงิ

ตาย มีกองปราบมาวางแผนชวีติว่าหา้มขบัรถไปเสน้ทางโนน่นีน่ัน่ แต่เรา

ก็ยังไป  วันหน่ึงขับรถไปกับแม่ แม่บอกว่า “อยากทำาอะไรก็ทำาไปเสียนะ 

เดี๋ยวจะเสียดายที่ไม่ได้ทำา เงินทองเรามี ไม่ต้องเสียดาย” 
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 “ ชีวิตที่ดีคือการมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านใน 
ให้เป็นอารยบุคคลให้ได้”

ประชา หุตานุวัตร
นักคิด นักเขียน  และกระบวนกรอิสระ

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์  : สัมภาษณ์
ศุภจิต สิงหพงษ์  : ถ่ายภาพ

อาจกล่าวได้ว่าในบรรดาคนที่สนใจปัญหาสังคมและการศึกษาทางเลือก 

น้อยคนนักจะไม่รู้จักคนชื่อ ประชา หุตานุวัตร

ในฐานะนักคิด นักกิจกรรม และนักเคลื่อนไหวเพ่ือปรับเปลี่ยน

โครงสร้างสังคม เขาเป็นสมาชิกกลุ่มยุวชนสยามต้ังแต่สมัยเรียนชั้น
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มัธยม เลือกเรียนทางด้านครูแทนที่จะเป็นหมอหรือวิศวกรท้ังๆ ที่เป็น

เดก็เรยีนเกง่ตดิอนัดบัโรงเรียนชัน้นำา เปน็สมาชิกองคก์รเยาวชนของพรรค

คอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทยในสมยัเรียนมหาวทิยาลยั และแมจ้ะใชเ้วลา

บวชและศกึษาธรรมะถงึสิบเอด็พรรษา เขากย็งัสนใจศกึษาหาทางออกให้

แก่สังคมไทยผ่านแนวคิดธรรมิกสังคมนิยม

ในฐานะนักเขียนและนักแปล เขาคือผู้สัมภาษณ์และเรียบเรียง

อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุเป็นหนังสือช่ือ เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา และ

ผูแ้ปลคัมภรี ์เตา๋เตก็เกง็ ของเลา่จือ๊ ซึง่มกีารแปลเปน็ภาษาไทยแลว้อยา่ง

นอ้ยยีส่บิหา้สำานวน โดยประชาแปลและตคีวามผา่นมมุมองเรือ่งผู้นำา จึง

ให้ชื่อว่า ผู้นำาที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ

ในฐานะนักปฏิบัติ ประชาเป็นสมาชิกยุคแรกๆ ของกลุ่มที่คิดฝัน

เรื่องชุมชนทางเลือกอาศรมวงศ์สนิท และต่อมาได้กลายเป็นผู้นำาชุมชน

ซึง่มบีทบาทตอ่เนือ่งและยาวนานทีส่ดุ  เขาเปน็ผูว้างรากฐานอาศรมวงศ์- 

สนิทให้เป็นชุมชนที่ให้ความสำาคัญกับการใช้ทั้งแรงกายและสมองในการ

ทำางานอย่างเท่าเทียม รวมทั้งทำาให้ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งบ่มเพาะองค์

ความรู้ทางเลือกแขนงใหม่ๆ ท่ีมิเพียงเบ่งบานอยู่ในสังคมไทย แต่ยังเผย

แพร่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

ในฐานะกระบวนกร เขาคือคนไทยคนแรกๆ ทีไ่ปเลา่เรยีนหลกัสูตร

กระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มทีอ่เมรกิา และกลบัมาจัดอบรมทีเ่มอืง

ไทยตอ่เนือ่งนบัสบิป ีจนถอืเป็นตน้ธารของกระบวนการเรียนรูแ้บบมสีว่น

ร่วมและกระบวนกรที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา

ประชาเรียนจบช้ันมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และลา

ออกขณะเรยีนระดบัปรญิญาตรีทีค่ณะครศุาสตร ์จุฬาฯ จากน้ันครองตน

ในเพศสมณะสิบเอ็ดพรรษา แล้วออกมาเป็นเลขาธิการเครือข่ายพุทธ- 

ศาสนิกสัมพันธ์เพ่ือสังคมนานาชาติอยู่สามปี และเป็นผู้นำาชุมชนทาง

เลือกอาศรมวงศ์สนิทประมาณสิบปี  ปัจจุบันงานหลักของเขาคือการ

เป็นกระบวนกรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจิตใจเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม 

เปลี่ยนชีวิตเมื่อวัยมัธยม

ช่วงมัธยมระหว่างปี 2510-2514 ผมเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ  

สมยัน้ันเราอยู่ในบรรยากาศการแขง่ขัน เพือ่นสว่นมากอยากสอบได้ทีห่นึง่

ของประเทศตอน ม.ศ. 5  ตอนผมอยู ่ม.ศ. 4 มรีุน่พี ่ม.ศ. 5 ชวนไปชว่ยจดั

งานประจำาปีของโรงเรียน  รุ่นพี่อยู่ห้องคิง เขาเรียนด้วยและทำากิจกรรม

ดว้ย เขาทำาเหมอืนโรงเรยีนเปน็ของเขา ไปดเูวทจีดังาน เหน็เวทโีทรมกซ็ือ้

ไฟมาตดิตัง้ ทำางานดึกดืน่  เม่ือกอ่นผมเรยีนอยา่งเดียว มุง่มัน่แตเ่รือ่งแขง่

กับเพ่ือน มีบางครัง้ชว่ยทำานทิรรศการบา้ง แต่การไดร่้วมจดังานประจำาปี

ครั้งนั้นทำาให้รู้สึกว่าชีวิตน่าตื่นเต้นดี มีความหมายอีกแบบหนึ่ง

ต่อมาผมเริ่มอ่านหนังสือ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับคนหนุ่มสาว 

ยุค สุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นบรรณาธิการ  หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อผม 

ทำาให้รู้กระแสอีกกระแสหน่ึง เริ่มคิดว่าคนหนุ่มสาวมีตัวตนแตกต่างจาก

คนอ่ืนในสังคม มีเอกลักษณ์ของตัวเอง และมีภาระหน้าที่เปล่ียนแปลง

สังคมให้ดีขึ้น  แนวคิดน้ีจุดประกายให้ผมเริ่มไม่เชื่อสิ่งที่เคยเชื่อ เริ่มต้ัง

คำาถาม และเริม่เถยีงคร ูในขณะทีก่่อนหนา้นัน้สงัคมไทยไมเ่คยสอนใหเ้รา

เป็นคนหนุ่มสาว แต่สอนให้เป็นเด็ก จากนั้นก็เป็นคนแก่ไปเลย

สิ่งที่เปล่ียนผมมากจริงๆ ในแง่แนวคิดคือการได้อ่านหนังสือของ

อาจารย์พุทธทาส รู้สึกว่างานของท่านแปลก เลยตามอ่านทุกเล่มที่มีใน

ตลาดและไปหาไปคุยกับคนพิมพ์  อาจารย์บอกว่านิพพานมีอยู่แล้วใน
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ตัวเรา ในชีวิตประจำาวัน ให้ดูให้ดีดูให้เป็น อ่านทุกเล่มมันมาแนวน้ีหมด 

จำาได้ว่าหนังสือกองจากพื้นขึ้นมาถึงโต๊ะอ่านหนังสือ  การอ่านทำาให้เกิด

ประสบการณ์ศาสนาบางอย่าง การอา่นตลอดเวลาทำาใหเ้ราดตูวัเองตลอด

เวลา เกิดภาวะสติรู้ตัวตามธรรมชาติ มีสติโดยไม่ต้องตั้งใจมีสติ ปฏิบัติ

โดยไม่รู้ตัว เช่น เวลาเอื้อมมือไปหยิบแก้วก็รู้ว่าเอ้ือมมือไปหยิบแก้ว เอา

มือจับราวรถเมล์ก็รู้ว่าเอามือจับ ตักน้ำามาอาบก็รู้ว่าตักน้ำามาอาบ

ตอนขึ้น ม.ศ. 5 ผมชวนเพื่อนหนีโรงเรียนไปสวนโมกข์สิบวัน ครั้ง

แรกได้เจอได้คุยกับอาจารย์พุทธทาสก็ประทับใจแบบเด็กๆ เช่นกลับมา

บ้านก็นอนหมอนไม้ (หัวเราะ)  หลังกลับจากสวนโมกข์ ผมกับ มนัส 

จนิตนะดลิกกลุ เพือ่นท่ีไปสวนโมกขด้์วยกนักจ็ดันทิรรศการห้องสวนโมกข์

ในงานสงัคมนทิรรศนเ์มือ่เดอืนสิงหาคม 2514 มเีพือ่นจากโรงเรยีนศกึษา

นารีที่เคยทำางานด้วยกันก่อนหน้านั้นมาร่วมด้วย  งานสังคมนิทรรศน์

นี้มีนักเรียนหลายสิบโรงเรียนมาร่วมจัด พวกเราพูดเรื่องท่านพุทธทาส 

น้ำาไหลไฟดับเพราะอ่านหนังสือท่านเยอะ เราสนุก เพื่อนก็สนุก

ระหวา่งจดันทิรรศการ ธรีชยั มฤคพทิกัษ ์(เขม้ มฤคพทิกัษ)์ เพือ่น

รุน่เดยีวกนัทีจ่ดันทิรรศการเลอืกตัง้จำาลองโดยเอาเดก็นกัเรยีนข้ึนปราศรยั

ทางการเมอืง เขาได้ข่าวว่าผมกบัมนัสพูดมนั กเ็ลยมาชวนไปพูดเรือ่งการ

ศกึษา ตอนเดนิกลบัธรีชยับอกวา่ไมอ่ยากใหก้ลุม่สลายไป อยากใหร้วมๆ 

กันไว ้นัน่เปน็เหตกุารณ์หนึง่ทีก่อ่ใหเ้กดิการจัดต้ังกลุ่มเยาวชนนกักจิกรรม

ระดับมัธยมกลุ่มแรกชื่อ “กลุ่มยุวชนสยาม” ในเวลาต่อมา

การตายของ โกมล คีมทอง 

เมือ่ป ีพ.ศ. 2514 เปน็อกีเหตกุารณ์

ที่มีอิทธิพลมาก (เน้นเสียง) ใน

การจัดต้ังกลุ่มยุวชนสยามและใน

การเปลี่ยนแปลงชีวิตผม  ผมได้รู้

เรื่องราวของโกมลเพราะอาจารย์

ฝึกสอนที่ เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับ

โกมลเอาหนังสืองานศพมาวาง

บนโต๊ะ เราสนิทก็ถือวิสาสะหยิบ

มาอ่าน  เรื่องราวของโกมลเปิด

โลกใหม่ให้เรา เป็นชีวิตที่พวกทีม

ชาติหรือนักสอบเพ่ือที่หน่ึงของ

ประเทศไทยไม่รู้จัก

งานเขียนของโกมลชวนฝันใฝ่

ถึงอุดมคติที่ดีงาม บรรยายชีวิตคน

ทำากิจกรรมในมหาวิทยาลัยและ

ชมรมปริทัศน์เสวนาอย่างออกรส

ออกชาติ เลา่การถกเถยีงทางความคิดในหมูน่สิิตนกัศกึษาทีห่ว่งใยสงัคม

และบ้านเมือง พูดถึงครูสุมน อมรวิวัฒน์ ครูในอุดมคติของเขาที่คณะ

“�การได้อ่านงานท่านพุทธทาสทำาให้ผมเริ่มไม่เชื่อใน

อุดมคติแบบอเมริกันดรีม�แต่ท่านทำาให้เชื่อว่าชีวิต 

ที่ดีคือการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านในให้เป็น 

อารยบุคคลให้ได้��ส่วนงานของ�โกมล�คีมทอง�ทำาให ้

ผมเปลี่ยนจากการมุ่งเรียนเพื่อก้าวขึ้นไปเป็นชนชั้นกลาง 

ที่มีฐานะ�หันมาสู่การทำางานเพื่อสังคม�จนตัดสินใจ

เรียนครูในที่สุด”
กลุ่มยุวชนสยาม

กลุ่มนักเรียนหัวก้าวหน้าที่เกิด 
จากการรวมตัวของนักกิจกรรม
โรงเรียนต่างๆ ราวหกสิบคน จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อปลายปี 2514 ต่อปี 2515 
โดยได้รับอิทธิพลจาก โกมล คีมทอง  
ซึ่งถูกลอบสังหารเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2514  สมาชิกรุ่นแรกๆ 
ที่สาธารณชนรู้จัก ได้แก่  
ประชา หุตานุวัตร, วิศิษฐ์ วังวิญญู, 
สันติสุข โสภณสิริ, ธงชัย วินิจจะกูล,  
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล  มีการจัด
กิจกรรมกลุ่มสนทนา ทำาวารสาร 
จัดค่าย และเข้าร่วมประท้วงใน
หลายเหตุการณ์  กลุ่มยุวชนสยาม 
กลายเป็นองค์กรใต้ดินหลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519
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ครุศาสตร์ จุฬาฯ เล่าถึงความฝันที่จะไปทำาโรงเรียนชุมชนในชนบทห่าง

ไกลทั้งๆ ที่ได้รับข้อเสนอให้ทำางานที่ได้เงินมากกว่านั้น  เรื่องราวเหล่านี้

ทำาใหผ้มรูส้กึวา่นีเ่ปน็วถิชีวีติมหาวทิยาลยัอนัทรงคณุคา่และมเีสน่ห์อยา่ง

เหลือหลายสำาหรับเด็กมัธยมที่มีแต่โลกของการเรียนเพื่อสอบ

การได้อ่านงานท่านพุทธทาสทำาให้ผมเร่ิมไม่เชื่อในอุดมคติแบบ

อเมริกันดรีมที่เคยถูกปลูกฝังมา คืออุดมคติชนช้ันกลางที่เอาแต่เรียน 

สอบเข้าหมอหรือวิศวะ สอบชิงทุนไปนอก ได้ทำางานที่เงินเดือนสูงๆ มี

บา้นหร ูมีรถยนตข์บั แตท่า่นทำาให้เชือ่วา่ชีวติทีดี่คือการมุง่พัฒนาคณุภาพ

ชวีติดา้นในใหเ้ป็นอารยบุคคลให้ได ้ สว่นงานของ โกมล คมีทอง มาเสรมิ

แรง คล้ายงานท่านพุทธทาส คือปฏิเสธโลกทัศน์แบบอเมริกันดรีม ขณะ

เดียวกันก็ทำาให้ผมเปล่ียนจากการมุ่งเรียนเพื่อก้าวข้ึนไปเป็นชนชั้นกลาง

ที่มีฐานะ หันมาสู่การทำางานเพื่อสังคม จนตัดสินใจเรียนครูในที่สุด

งานเขียนของโกมลทำาให้ผมรู้สึกว่าชีวิตครูมีคุณค่า เป็นชีวิตนัก

อุดมคติผู้อุทิศตัวเพื่อเด็กยากไร้  โกมลเล่าถึงการสอนหนังสือของเขา

และการคดิใครค่รวญเรือ่งการศกึษา  หนงัสอืเลม่นีค้ลา้ยๆ นิยายเพราะ

เวลาเขาเขียนจดหมายก็บรรยายความรู้สึกและบรรยากาศที่เขาอยู่ด้วย 

ยิ่งเขียนถึงผู้หญิงที่เขารัก เขาก็วาดฝันถึงชีวิตอันดีงาม ทั้งหมดน้ีทำาให้

ชีวิตครูมีเสน่ห์อย่างยิ่ง

มีครูคนหนึ่งเคยท้าว่า เด็กห้องเก่งอย่างพวกเรามใีครกล้าเป็นครู มี

แตพ่วกเรยีนไมเ่กง่มาเรียนคร ูอะไรทำานองนัน้ การเลอืกเรยีนครกูท็า้ทาย

คุณค่าที่ว่านี้ด้วย

พอได้อ่านหนังสืองานศพโกมล ผมก็ตามไปท่ีศึกษิตสยามซึ่งเป็น

แหลง่พิมพ ์ไปเจออาจารยส์ลุกัษณ ์ศิวรกัษ ์ไปเจอเพือ่นใหมจ่ากโรงเรยีน

ศึกษานารีอีกคู่หนึ่งที่ไปเพราะอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกัน

ต่อมาเมื่อตัดสินใจกับเพื่อนว่าจะจัดตั้งกลุ่มแน่นอนแล้ว ผมก็รับ

หนา้ทีอ่อกไปตระเวนตามโรงเรยีนต่างๆ เพ่ือดูว่าโรงเรยีนไหนมใีครสนใจ

เรื่องสังคม หรือออกหนังสือในโรงเรียน หรือแข็งขันขัดขืนกับครู เพื่อน

บางคนก็ออกไปด้วย ทำากันอยู่จนต้ังกลุ่มยุวชนสยามอย่างเป็นเรื่องเป็น

ราว และทำาค่ายยุวชนคร้ังแรกโดยเอาความคิดแบบโกมลเรื่องค่ายฝึก

กำาลังคนเปน็แนวทาง เป็นค่ายที่กลุ่มนักเรยีนทำาเอง ตดัสินใจเอง หาทนุ
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เอง  ไปขอทนุจากอาจารย์สลุกัษณ ์แกกใ็หเ้อาหนงัสือมาขาย  บางครัง้ก็

รับจ้างเหมางานมาทำาเพื่อหาทุน และขอจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด้วย

อีกเรื่องที่เกี่ยวข้องมากคือการได้รับคำาชวนให้ไปร่วมสัมมนาเรื่อง

อดุมคตคินหนุม่สาว ทีว่ดัอโุมงค ์เชยีงใหม ่ตอนเดือนพฤศจกิายน 2514 

ซึ่งเป็นช่วงหลังจากจอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอำานาจตัวเองใหม่ๆ  

นักศึกษาที่เป็นตัวหลักในกิจกรรมจากทุกมหาวิทยาลัยไปรวมกันที่น่ัน 

เพื่อนกับผมเป็นนักเรียนนุ่งกางเกงขาสั้นสองคนเท่านั้นที่ไปร่วมกับเขา

พวกเราเล่าเรื่องที่จะตั้งกลุ่มและทำาค่ายให้รุ่นพี่บางคนฟัง ก็ได้รับ

การสนับสนุนเต็มที่  คนสำาคัญคือพี่อ๋า-ธัญญา ชุนชฎาธาร เอาหนังสือ

ค่ายมาให้ดู เราก็เห็นตัวอย่างการเขียนโครงการขอเงินทำาค่าย พี่อ๋า

แนะนำาเรื่องแหล่งทุนด้วย  ตอนนั้นเพื่อนๆ ของพี่วิทยากร เชียงกูล 

รวบรวมงานเขียนต่างๆ พิมพ์เป็นหนังสือ ฉันจึงมาหาความหมาย ออก

มาพอดี โลกการอ่านของผมกก็วา้งออกไปอกี และได้มาเจอตัวเป็นๆ ของ

ผูค้นทีโ่กมลเขยีนไวใ้นหนงัสอื  รุน่พีเ่หลา่นีม้กัทำาหนงัสอืรายสะดวกเลม่

ละบาทมายนืขายตามหนา้มหาวทิยาลยั หรอืเดนิขายตามโตะ๊ท่ีนกัศึกษา

นั่ง หนังสือเหล่าน้ีก็ตกมาถึงเราด้วย  เมื่อเริ่มคบหากับรุ่นพี่เหล่านี้ โลก

ของการอ่านก็นำาไปสู่การขยายโลกของความคิดด้วย มันทำาให้พวกเรา

รูส้กึวา่ตวัเองเปน็สว่นหนึง่ของขบวนการคนหนุม่สาวทีก่ำาลงัตืน่ตวักันทัว่

โลก ความเชื่อมั่นในวิถีใหม่ก็มั่นคงยิ่งขึ้น

กิจกรรมท้ังหมดในช่วงมัธยมทำาให้ผมมีฐานทางธรรมะและการ

ทำางานด้านสังคม ท้ังยังเปลี่ยนความคิดหลายเรื่อง  ตอนผมตัดสินใจ

ว่าจะเรียนครูก็ไปขอแม่ว่าแม่มีลูกหลายคน ขอยกให้สังคมคนหนึ่งได้มั้ย  

น้องผมสอบเข้าแพทย์ที่เชียงใหม่ได้ พี่ชายอีกคนได้ทุนฟุลไบรท์จนจบ

ปริญญาเอก  แม่นิ่งไป แล้วตอบตกลง หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยว่าอะไรเลย

เมื่อผมทำางานสังคม

สู่อิทธิพลฝ่ายซ้าย

พอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ได้อิทธิพลฝ่ายซ้าย ช่วงน้ันพรรค

คอมมวินสิต์แหง่ประเทศไทยเริม่ทำางานกบันสิตินกัศกึษาอยา่งแขง็ขนั พอ

เขา้มหาวิทยาลยัผมกถู็กประกบ เขามาดูแลและจดัต้ังความคิด ในทีส่ดุผม

ก็เขา้สงักดัปกีเยาวชนของพรรคคอมมวินสิตฯ์ ทีเ่รยีกวา่เปน็ ย. คอืสงักดั

สันนิบาตเยาวชนรักชาติแห่งประเทศไทย ศึกษาลัทธิมาร์กซ์และทำางาน

เป็นเร่ืองเป็นราว อุทิศตัวให้งานพรรคสามปีเต็มๆ ช่วงปี 2515-2517  

การสังกัดองค์กรของพรรคนี้เป็นงานใต้ดิน งานบนดินก็เป็นกิจกรรม

นักศึกษาที่สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อิทธิพลสำาคัญที่ได้

รับจากการร่วมกับฝ่ายซ้ายก็คือ การคิดเชิงโครงสร้างเป็น และจิตสำานึก 

รับใช้ประชาชน ทำางานให้คนที่ด้อยโอกาสกว่าเรา

ผมโชคดทีีเ่ข้าไปรว่มในพรรคคอมมวินสิต์ฯ ค่อนขา้งเรว็ กลุ่มจดัต้ัง

ดแูลผมดีมาก เหมอืนอยูใ่นสงัคมอดุมคติ มคีวามจรงิใจต่อกนั มปีญัหาก็

มาเล่าให้ฟัง  มีกรณีหน่ึงที่รุ่นพ่ีเล่าว่าการจัดต้ังแบบน้ีข้างล่างต้องขึ้นอยู่

กับข้างบน มีการจัดตั้งซ้อนๆ กันขึ้นไป ทุกคนต้องให้เงินพรรค กรรมกร

ก็ส่งไปให้ข้างบน แล้วมีการนำาไปใช้ส่วนตัว  เรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่ปัญหา

คอร์รัปช่ันส่วนบุคคล แต่เป็นเชิงโครงสร้าง ข้างล่างตรวจสอบข้างบนไม่

ได้เลย มันป้องกันการโกงไม่ได้น่ีนา  อีกอย่างคือแนวทางขบวนการนัก

ศึกษารวมๆ หลัง 14 ตุลาคม 2516 น้ันซ้ายจัดมาก ออกไปทางรุนแรง 

เกรี้ยวกราดกับผู้คน  เราไม่เห็นด้วยกับกระบวนการ ก็เอาเข้ามาคุยใน

หน่วยจัดตั้ง

ในที่สุดเราเริ่มไม่เชื่อ คิดว่ามาไม่ถูกทาง  ตอนน้ันมีเพ่ือนอีกกลุ่ม

ที่ทำากิจกรรมสมัยยุวชนสยามไปตั้งกลุ่มอหิงสา เช่น วิศิษฐ์ วังวิญญู, 

สนัตสิขุ โสภณสริิ, รสนา โตสติระกลู, ไพศาล วงศ์วรวสิทิธิ ์(พระไพศาล 
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วิสาโล), พจนา จันทรสันติ  เราเห็นกลุ่มนี้เป็นเพื่อน ไม่เคยตัดความ

สมัพนัธ ์พอมปีญัหากับฝา่ยซ้ายกม็าคยุกบัฝา่ยน้ี คยุแล้วหมดศรทัธาเรือ่ง

พรรคคอมมวินสิตฯ์ ว่าจะนำาไปสูส่งัคมท่ีดีงามได้ กอ็อกมาอยู่กลุม่อหงิสา   

กลุ่มน้ีต่อต้านการปฏิวัติด้วยความรุนแรง เช่ือสันติวิธี เช่ือ มหาตมะ คานธี   

ปรากฏว่ามีเพื่อนบางคนในกลุ่มอหิงสาไม่ไว้วางใจเรา หาว่าสายจัดตั้ง

ส่งมาเป็นไส้ศึก

วิศิษฐ์ วังวิญญู เช่ือเรา เขาบอกให้ไปบวช สีแดงจะได้ละลาย ให้

สีเหลืองมาฉาบหน่อย  อาจารย์สุลักษณ์ติดต่อให้ได้บวช  บวชไม่ถึง

อาทิตยอ์าจารยส์ลุกัษณก์ช็วนไปสมัมนาทีเ่ชียงใหม ่ทำาใหไ้ดเ้จออาจารย์ 

พงษ์ศักดิ์ เตชะธัมโม วัดผาลาด ท่านอธิบายเรื่องสมาธิจนเรารู้สึกว่านี่

คือสิ่งที่เราขาดในชีวิตนี้ ก็ขออยู่และเรียนสมาธิกับท่าน เขียนจดหมาย

ไปบอกผู้หญิงที่เรารักว่าจะภาวนาสักครึ่งพรรษา แต่แล้วกลายเป็น 

สิบเอ็ดพรรษา (หัวเราะ)

ภาวนาและหาคำาตอบให้สังคม

ช่วงสี่พรรษาแรกผมตระเวนหาครูบาอาจารย์เพื่อเรียนกรรมฐาน 

ต่อมาส่วนใหญ่อยู่ที่สวนโมกข์และเรียนรู้กับอาจารย์พุทธทาส การเรียน

รู้สำาคัญคือเรื่องการปฏิบัติ ความคิดลึกๆ ทางศาสนธรรม และโยงกับ

เรื่องสังคม  ช่วงสามพรรษาสุดท้ายทำางานเขียนประวัติท่านพุทธทาส

ชื่อ เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา  หนังสือเล่มนี้เกิดจากอาจารย์สุลักษณ์บอกว่า

อยู่ใกล้ๆ ครูบาอาจารย์ให้ศึกษาชีวิตท่านด้วย  ผมเขียนไว้ในคำานำาว่า

ได้บอกอาจารย์พุทธทาสว่าอยากบันทึกไว้เป็นหนังสือ ท่านเบี่ยงบ่าย

อยู่นานเพราะคิดว่าชีวประวัติเป็นเรื่องโอ้อวดตัวเอง แต่พอคุยแล้วสนุก 

อ่านหนังสือแล้วซักถาม ในที่สุดท่านก็ยอม ท่านให้ไปดูจดหมายส่วนตัว

ทั้งหมดในห้องที่ไม่มีใครได้เข้า  ท่านอาจารย์ชอบความเนี้ยบ เราก็ทำา

อย่างเนี้ยบเต็มที่

ท่านพุทธทาสเป็นครู ท่านเอาธรรมะมาทำาให้คนเข้าใจง่าย ท่าน

เป็นคนธรรมดา อยู่แบบธรรมดา  ผมไม่ได้เห็นด้วยกับท่านทุกอย่าง ผม

อาจเป็นคนเดียวที่อยู่แถวน้ันแล้วเถียงและซักท่าน ท่านก็พอใจ  ท่าน

เปดิกวา้งและใจกว้างมาก (เน้นเสียง)  ถ้าผมเถียงเกนิเลยไป ทา่นก็ดุเอา

แรงๆ เราก็ยอมเพราะถือว่าท่านเป็นครู

ระหว่างบวชผมก็คิดเรื่องสังคมตลอดเวลาว่าถ้าลัทธิมาร์กซ์ไม่ใช่ 

คำาตอบของสังคม แล้วคำาตอบคืออะไร  ผมเขียนลง ปาจารยสาร อยู่เสมอ 

และมคีนเชญิไปพดูคยุ  พอบวชไดส้องสามพรรษา ฝา่ยซา้ยกเ็ริม่ออกจาก

ป่า มีการพูดคุยถกเถียงกับเพ่ือนฝ่ายซ้าย รวมทั้ง สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล  

และเริ่มมองเห็นว่าทางออกคืออะไร
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เรานำาเสนอมุมมองจากฝ่ายพุทธ ทางโน้นนำาเสนอจากฝ่ายซ้าย 

คำาตอบก็พัฒนาไป  เราอยู่สายอาจารย์พุทธทาส คำาตอบคือธรรมิก-

สังคมนิยม ผมคิดว่าพุทธศาสนามีคำาตอบเชิงโครงสร้างด้วย  ตอนน้ัน

มีงานแปลเรื่อง เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ของ อี.เอฟ. ชูเมกเกอร์ ออก

มาแล้ว  ชูเมกเกอร์ใช้แนวคิดมรรคมีองค์ 8 บอกว่าเราไม่สามารถแยก

เศรษฐศาสตร์ออกจากมิติทางจิตวิญญาณได้ มรรคมีองค์ 8 เป็นมรรค

เดยีวแตม่หีลายองคป์ระกอบ เศรษฐกจิกเ็ปน็ส่วนหนึง่ของศาสนธรรมดว้ย 

ถา้จะจดัระบบเศรษฐกจิกต็อ้งเอาคณุคา่ทางศาสนธรรมไปรวมดว้ย หวัใจ

ของมนัคือตอ้งไมเ่พิม่ความโลภ ในขณะทีท่นุนยิมเพิม่ความโลภ  เราเชือ่

แนวนี ้เรยีกวา่เปน็ซา้ยใหมแ่บบหน่ึงทีไ่มป่ฏเิสธศาสนธรรมซึง่เชือ่วา่ตอ้ง

เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง

การเปล่ียนแปลงสำาคญัทีเ่กิดขึน้กบัผมขณะบวชคือ ขอ้แรก ลดความ

แปลกแยกกบัตวัเองได้ระดับหนึง่อยา่งนา่พอใจ ทำาให้รกัและเคารพตวัเอง

เปน็  กอ่นหนา้นัน้รูส้กึตวัเองเกง่ไมพ่อ (ผลจากสมยัเรียนสวนกหุลาบฯ) 

ดีไมพ่อ (ผลจากสมยัเปน็ซา้ย)  สอง ฝกึรกัศตัร ูรกัคนทีเ่คยทะเลาะด้วย  

ถ้าแผ่เมตตาให้คนเหล่านี้ไม่ได้ ใจเราก็ไม่สงบ ทำาสมาธิก็ไม่สำาเร็จ  สาม 

แยกความคิดออกจากความจริงได้  สี่ ฝึกมองโลกแบบไม่เอาตัวเองเป็น

ศูนย์กลาง (อนัตตา) ผ่านหลักคิดแบบสวนโมกข์ในเร่ืองอิทัปปัจจยตา 

ตถตา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ฝึกงานแปลงานเขียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว  งาน

แปลนั้นเป็นหนี้บุญคุณอาจารย์สุลักษณ์อย่างไม่ต้องสงสัย อาจารย์เชื่อ

ว่าการแปลหนังสือเป็นการฝึกคิดให้ชัดท่ีสำาคัญมาก  งานเขียนน้ันเกิด

เพราะเขียนลง ปาจารยสาร เป็นหลัก  สมัยนั้น อาทร เตชะธาดา เป็น

บรรณาธิการ เขาทำาหน้าที่ดีเยี่ยม  เราเป็นพระ มีเวลามาก ก็มีเวลาค้น

และเขียนอย่างเต็มที่ อาจารย์พุทธทาสก็สนับสนุนเพราะท่านเป็นนัก

เขียนด้วย  พอแปลและเขียนแล้วมีคนอ่าน พอพูดแล้วมีคนฟัง ความ

มั่นใจแบบโลกๆ ก็เกิดขึ้นคู่กับความมั่นใจลึกหน่อยจากสามสี่ข้อข้างต้น

สิ่งที่น่าเสียใจก็คือความมั่นใจแบบโลกๆ มันมากไปหน่อย ความ

มั่นใจแบบธรรมะน้อยไปหน่อย พอผมสึกหาลาเพศออกมาเลยทำาอะไร

ผดิพลาดอกีหลายอยา่งในชวีติ เพราะฐานของคนกเิลสหนาปัญญาหยาบ

มันแรงกว่า

สัมผัสความสุดโต่งสองขั้วของเอเชีย 

หลงัจากผมสกึแลว้อาจารยส์ลุกัษณก็์สง่ผมไปรอ่นเรพ่เนจรทีอิ่นเดยี

หน่ึงปี ให้ไปดูอาศรมคานธีทั่วอินเดีย ได้ไปเห็นความเสื่อมของอาศรม

ตา่งๆ  การดงูานนีท้ำาให้ได้เหน็การจดัการบางอยา่ง เชน่ ทีค่านธนีเิกตนั  

คนเงินเดือนสูงสุดกับต่ำาสุดต่างกันไม่เกินสองเท่า มีการผลิตเพื่อใช้ใน 

ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง  ตอนหลังๆ ได้ไปเป็นอาสาสมัครทำางาน

สันติภาพที่ศรีลังกา เชื่อมระหว่างชาวทมิฬกับชาวพุทธ ซ่ึงหลังจากน้ันก็

ใช้เป็นฐานในการทำางานองค์กรพุทธศาสนาเพื่อสังคม

จากนั้นได้ทุนไปญี่ปุ่น เขาให้ไปอ่านหนังสือที่มหาวิทยาลัย 

อ่านอะไรก็ได้ ไม่ต้องเขียน ทุนน้ีเข้าท่า (หัวเราะ)  ผมอ่านเกี่ยว

กับกระบวนการศาสนาใหม่ในญี่ปุ่น ศาสนาเดิมซ่ึงทำาหน้าที่เรื่อง

อุตสาหกรรมงานศพเป็นหลักเริ่มเสื่อม  เวลาพูดถึงศาสนา คนรุ่นใหม่

ในมหาวิทยาลัยจะหัวเราะเยาะ เห็นได้ชัดว่าความทันสมัยทำาให้สังคม

ญี่ปุ่นเป็นโลกิยะมากๆ จึงมีกระบวนการศาสนาใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อตอบ

สนองคนชั้นกลาง ในแง่หนึ่งคล้ายธรรมกาย สันติอโศก แต่ที่น่ันมีเป็น

ร้อยๆ คณะ เพราะเขาต้ังศาสนาใหม่ได้ตลอดเวลา  ผมไม่ได้ดูว่าดีไม่ดี
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อย่างไร แต่ดูในแง่ปรากฏการณ์สังคมสมัยใหม่ท่ีสถาบันศาสนาเดิมไม่

สามารถตอบสนองคนในโลกสมัยใหม่ได้ แบบพุทธศาสนาของเราตอนนี้ 

พูดอีกอย่างก็คือพุทธศาสนาแพ้ศาสนาทุนนิยม วัฒนธรรมลดกิเลสแพ้

วัฒนธรรมเพิ่มกิเลส

การได้ไปอินเดีย ศรีลังกา และญ่ีปุ่น ทำาให้เห็นความสุดโต่งสองขั้ว

ของเอเชีย ท่ีเอเชยีใตท้กุอยา่งโกลาหล สว่นญีปุ่น่ทกุอยา่งเน้ียบ  สิง่ทีเ่หน็

ในต่างประเทศทำาให้รู้สึกว่าบ้านเมืองเรามีดีหลายอย่าง คืออุดมสมบูรณ์

กว่าเขามาก ไม่มีเรื่องชนช้ันวรรณะเหมือนแขก ไม่มีเรื่องเคร่งเครียดจน

คนไม่มีความสุขเหมือนญี่ปุ่น

สร้างสังคมอุดมคติที่อาศรมวงศ์สนิท

ผมคดิเรือ่งการสรา้งสงัคมอดุมคตติลอดเวลา เหน็ว่าลทัธมิารก์ซ์ไม่

สามารถสรา้งสงัคมอดุมคตไิด ้อาศรมคานธีทีไ่ปเหน็กป็วกเปยีก ศาสนา

ในญี่ปุ่นก็โคตรครอบงำาคน เผด็จการความคิดมาก ต้องคิดแบบเดียวกัน

หมด ทำาเหมือนๆ กันหมด พอกลับมาผมจึงพยายามสร้างอาศรมที่เป็น

สงัคมอดุมคตใินระดบัหนึง่ ใหน้กักจิกรรมไดท้ำางานรบัใชส้งัคมและฝกึฝน

ตวัเองด้วย ได้เติบโต ค้นพบตัวเองวา่เปน็ใคร เหมาะกบัอะไร และทกุคน

มีส่วนตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งเสียเวลาประชุมมาก (หัวเราะ)

ที่อาศรมวงศ์สนิทเราได้ทดลองหลักคิดหลายอย่าง เช่น เราเชื่อว่า

มนุษย์ควรทำางานแรงงานด้วย ทำางานสมองด้วย ภาวนาด้วย แต่ยาก 

(เน้น)  ได้เห็นข้อจำากัดต่างๆ ของสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นคำาตอบ เช่น การมี

ส่วนร่วมจะใช้แบบสุดโต่งไม่ได้ กว่าจะรู้ว่าต้องมีการนำาด้วย มีส่วนร่วม

ดว้ย เราใชเ้วลาหลายปใีนการหาดลุตรงนี ้ เมือ่เกดิความพอดมีนักส็ง่ผล

ให้คนที่นี่ได้เรียนรู้และเติบโต

ผมเชือ่วา่กระบวนการตดัสนิใจรว่มกันเปน็หลกัการสำาคญัอยา่งหนึง่ 

แก่นของมันคือการแบ่งปันอำานาจ แต่อำานาจกับความรับผิดชอบต้องไป

ด้วยกัน คุณต้องมีความรับผิดชอบก่อนจึงจะร่วมตัดสินใจได้  เวลาเถียง

กันแล้วหาข้อยุติไม่ได้ ก็ต้องมีคนที่สามารถมองเห็นคุณของข้อถกเถียง

ทั้งสองฝ่าย  ประชาธิปไตยจะสำาเร็จได้ต้องมีผู้นำาด้วย เพราะแต่ละคนมี

ความแตกต่างกันทั้งพื้นฐาน ความสามารถ การรับรู้ ความเข้าใจ  ผู้นำา

คอืคนทีเ่ปดิโอกาสใหทุ้กฝา่ยไดพ้ดูเตม็ที ่ไดฟั้งกนัและกนัอย่างเตม็ที ่จาก

นั้นความเข้าใจจะตามมาเสมอ

ความเปน็ผูน้ำาถอืเปน็บทบาท คนเปน็ผูน้ำาไมจ่ำาเปน็ตอ้งเปน็หวัหนา้  

ความเป็นผู้นำาอยู่ที่การยอมรับ ไม่ใช่การบังคับ  สมมุติว่าคนทำาสวนมี

ความรับผิดชอบ ตั้งใจอุทิศตัว เขาก็เป็นผู้นำาได้ คนรอบๆ จะยอมรับ

กันเอง เขาพูดก็มีคนฟัง

สิ่งสำาคัญอีกอย่างที่ผมได้ทำาตอนอยู่อาศรมวงศ์สนิทคือ ทำาให้ฐาน

เงินเดือนระหว่างคนทำางานความคิดกับคนทำางานแรงงานไม่ห่างกันนัก 

และเอาเงินเดือนส่วนหนึ่งมาเก็บด้วยกัน เพื่อนที่เดือดร้อนก็ยืมมาใช้ได้ 

“�ผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากอาศรมวงศ์สนิท�เรื่องที่

สำาคัญคือผมเชื่อมั่นในมนุษย์และยอมรับข้อจำากัดของ

มนุษย์ตามความเป็นจริงได้มากขึ้น�มีความอ่อนน้อม

ถ่อมตนในการเรียกร้องสังคมอุดมคติแบบสุดโต่ง�

พร้อมกับเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการมีส่วนร่วม

และการเปิดโอกาสให้คนได้เติบโต”
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ทำาให้หลายคนตั้งตัวได้ มีบ้านช่องที่ทางของตัวเอง

ผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากอาศรมวงศ์สนิท ได้เติบโตจากโอกาสที่

อาจารยส์ลุกัษณม์อบใหด้แูลอาศรม ใหค้ดิ ตดัสนิใจ และทำาเองทกุอยา่ง 

โดยแกซึ่งเป็นใหญ่ในองค์กรแสดงบทบาทผู้นำาที่ไม่เคยเข้ามาก้าวก่าย 

นอกจากเราจะขอคำาปรึกษา

ผมไดต้ระหนกัวา่ความคดิฝนัอนัเปน็อดุมคตดิงีามทัง้หลายเก่ียวกบั

การสร้างสรรค์สังคมนั้น เวลาเอามาปฏิบัติจริงมันยากกว่าที่ฝันมากมาย

มหาศาล เช่น ความเสมอภาคระหว่างคนใช้สมองกับคนใช้แรงกาย 

กรรมสิทธิ์ของส่วนรวม การสร้างวัฒนธรรมทวนกระแส ความสัมพันธ์

หญิงชายที่ไม่เอาเปรียบกัน การหาดุลระหว่างการทำางานกับการภาวนา 

การดูแลเด็กอย่างอุดมคติ ความอิจฉาริษยา การพูดความจริงในชุมชน  

ถือว่าอาศรมฯ เป็นที่กำาราบอัตตาหรือความมั่นใจแบบโลกๆ ของผม

อย่างดียิ่ง

อีกเรื่องที่สำาคัญคือผมเช่ือมั่นในมนุษย์และยอมรับข้อจำากัดของ

มนุษย์ตามความเป็นจริงได้มากขึ้น  แม้การทำาตามอุดมคติจะยากเย็น

เพียงไหน ผมก็เห็นคนเติบโตตลอดเวลา ทั้งตอนอยู่ด้วยกัน และตอน

แยกออกไปทำางานอ่ืน  ขณะเดียวกันผมก็เห็นว่าคนบางคนเติบโตได้เท่า

นี ้คาดหวงัจากเขามากกวา่นีไ้มไ่ดแ้นน่อน ไมว่า่จะให้โอกาสมากมายแค่

ไหนกต็อ้งยอมรบัเขาอยา่งทีเ่ขาเปน็  หลายคนอาจเห็นความจรงิน้ีง่ายๆ 

แตผ่มเปน็คนดือ้ กวา่จะเหน็กต็อ้งเหนือ่ย ตอ้งลองด้วยตวัเองจึงประจกัษ์

ชัด  ประเด็นนี้ทำาให้ผมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนในการเรียกร้องสังคม

อดุมคตแิบบสดุโตง่ พรอ้มกับเพิม่ความเชือ่มัน่ในกระบวนการมสีว่นร่วม

และการเปิดโอกาสให้คนได้เติบโต

ผมทำาท่ีอาศรมวงศส์นทิอยูส่บิปก็ีออก  ตอนนัน้ผมแตง่งานกบัหญงิ

ชาวอังกฤษ เขาอยากกลับบ้าน ผมอยากอยู่เมืองไทย แต่เขาป่วย ก็ต้อง

ไปดูแลเขาครึ่งปี  พอกลับมาเห็นว่าน้องๆ ทำากันได้ คนท่ีคิดว่าจะขึ้นมา

เป็นผู้นำาก็ทำาได้ ถ้าผมอยู่ก็ไปบังเขา ต้นไม้ใหญ่บังต้นไม้เล็กไม่ให้โต ผม

เลยออกมา เขาเรียกเมื่อไรค่อยเข้าไป1

ทบทวนชีวิตผ่านเต๋า

เม่ือผมออกจากอาศรมฯ ไปอยู่ที่อังกฤษก็มีเวลาศึกษาและแปล

คัมภีร์ เต๋าเต็กเก็ง ของเล่าจื๊อที่ผมเคยสนใจอยู่แล้ว  การศึกษาเรื่องเต๋า

ช่วยให้ผมได้ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา คิดชัดขึ้นกับทุกเรื่องในชีวิต ไม่สุดโต่ง

ไปดา้นใดด้านหน่ึง อยา่งเรือ่งการนำา เต๋าชว่ยให้เห็นวา่การมสีว่นรว่มต้อง

มกีารนำา แต่การนำาอยา่งเดียวกเ็ปน็เผดจ็การ ทัง้ยงัใหแ้งคิ่ดเกีย่วกบัผูน้ำา

ทีต่อ้งทำาประโยชนเ์พือ่คนหมูม่าก และอกีหลายประการ จนได้เขยีนเปน็

หนังสือออกมา  เสียใจอยู่อย่างเดียวที่ไม่ยอมเรียนภาษาจีนเมื่อเตี่ยจะ

สอนใหต้อนเดก็ ทกุวนันีผ้มกย็งัไมพ่อใจกบัการแปลงานนัน้ และยงัอยาก

แปลร่วมกับผู้รู้ภาษาจีนโบราณอีกสักรอบ

งานกระบวนกร  เปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก

ผมเริ่มทำางานกระบวนกรต้ังแต่ทำางานที่อาศรมวงศ์สนิท  ปี 2537 

เมื่อผมพักงานจากอาศรมฯ เพราะเหนื่อยมาก ช่วงพักครึ่งปีได้ทุนไป

เรียนนิเวศวิทยาแนวลึกที่แคลิฟอร์เนีย จากนั้นได้เข้าเรียนหลักสูตร

1 อ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือ เรื่องเล่าชาวอาศรมฯ การทดลองใช้ชีวิตในชุมชนทางเลือก
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กระบวนการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมทีฟ่ิลาเดลเฟียซึ่ง จอร์จ วลิโลบี จัดให ้ 

จอรจ์เป็นนกักจิกรรมสนัตวิธิแีละเปน็เพือ่นอาจารยส์ลุกัษณ ์ผมถอืวา่เขา

เป็นครูแห่งชีวิตอีกคนของผม

คอร์สนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน คนเรียนราวสิบห้าคน คนสอน

คือ จอร์จ เลก้ี โดยนักเรียนกับครูช่วยกันสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรม  

ตอ่มาผมเชญิเขามาสอนในเมอืงไทยตดิตอ่กนัหลายป ีผมเปน็ลา่มแปลให้

ก็ได้เรียนไปด้วย  ตอนเรียนกับ จอร์จ เลกี้ ผมกับหลวงพี่ไพศาล วิสาโล 

คุยกันว่าวิธีแบบนี้ปรับมาสอนธรรมแทนการเทศน์ได้ แล้วเริ่มทำางาน

อบรมพวกนี ้พรอ้มๆ กนันีผ้มกเ็ชิญ อไีลแอส เอมดิอน และ เอลิซาเบท 

โรเบิร์ตส์ มาสอนงานอบรมด้านนิเวศวิทยาแนวลึกในเวลาไล่เลี่ยกันด้วย

เราจัดอบรมประมาณสิบปี งานกระบวนกรบ้านเราแตกไปจากตรง

นี้ไม่น้อย กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเสมสิกขาลัยก็มาจาก

ตรงน้ี  เราพัฒนาองค์ความรู้ต่อจากการเรียนที่ฟิลาเดลเฟีย พอเราทำา

มันมีมิติทางพุทธศาสนาของเราเอง มีมิติการเจริญสติเข้ามาชัดเจนมาก 

ทำาให้เปลี่ยนคุณภาพไปอีกขั้นหนึ่ง

“�งานกระบวนกรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวผมอย่าง

มหาศาล�ผมเรียนรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นครูมากกว่า

อะไรอื่น�ผมมีฉันทะที่จะเรียนรู้และจัดการเรียนรู�้ 

รวมทั้งทำาเรื่องยาก�ๆ �ให้ง่าย��ผมมีความสุขเมื่อได้เห็น

การเติบโตของผู้เรียน�ได้เห็นดวงตาที่เป็นประกาย 

เมื่อเขาได้ค้นพบสิ่งใหม่�ๆ �ที่สำาคัญสำาหรับชีวิต”

เรือ่งหนึง่ทีส่ำาคญัมากคอืหลงักลบัจากอเมรกิา ทางพมา่ชวนไปชว่ย

สร้างกระบวนการเอ็นจีโอ เข้าไปครั้งแรกปี 2537 เริ่มอบรมจริงๆ ปี 

2539 ใช้กระบวนการแบบที่ฟิลาเดลเฟีย แต่ปรับกลุ่มเน้ือหาให้เหมาะ

กับบริบทของท้องถิ่น  ผมกับ เจน ราสบาช อดีตภรรยา ร่วมทำางานนี้

เป็นเรื่องเป็นราวเกือบสิบปี เจนยังช่วยหาทุนมาทำางานในพม่าจนถึงทุก

วันน้ี  เราอุทิศให้พม่าเยอะ ตอนน้ีมีกระบวนกรผ่านกระบวนการแบบ

นี้สี่ห้าร้อยคนทั่วพม่า พวกเขาจัดการเรียนรู้ได้เองหมด ทำางานเอ็นจีโอ 

ทั่วประเทศ เป็นกำาลังหลักทำางานอยู่ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม 

ชายขอบ  งานในพม่าทำาให้ผมค้นพบศักยภาพด้านงานกระบวนกรและ

อุทิศตัวให้งานด้านนี้จนทุกวันนี้

อาจพูดได้ว่าเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตผมในช่วงสิบปีน้ันคือการทำางาน

ในพม่า  จำาได้ว่าวันแรกที่ไปกราบเจดีย์ชเวดากอง ผมอธิษฐานว่าให้เรา

เป็นปัจจัยหน่ึงของการสร้างสันติภาพในพม่า ทำาให้คนต่างผิวต่างพันธุ์ที่

ทะเลาะกันมาสามสิบสี่สิบปีได้ดีกัน

เมือ่ผมไปอยูช่มุชนฟนิดฮ์อรน์ทีส่กอตแลนดพ์รอ้มอดตีภรรยา เพือ่น

ทีน่ัน่เริม่เปดิสอนหลกัสตูรการศกึษาเพือ่การออกแบบหมูบ้่านนเิวศวทิยา 

(Ecovillage Design Education)  และชวนผมไปร่วมสอนด้วยแต่แรก 

เป็นการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเดิมโดยปรับบ้านเมืองให้น่าอยู่ ไม่ทำาลาย

สิ่งแวดล้อม ตอนนี้ทำามาครบสิบปีแล้ว มีเครือข่ายทั่วโลก 

เนือ้หาและวธิกีารของงานฝกึอบรมหรอืงานกระบวนกรนัน้เกดิจาก

การผสมผสานหลายส่วน ส่วนสำาคัญคือเนื้อหาทางจิตวิญญาณ ซึ่งก็คือ

การเจริญสติและพัฒนาปัญญา จะมาจากฐานพุทธศาสนาและเต๋า และ

อาจนำาความรู้เรื่องการเข้าใจตนเองที่พัฒนาขึ้นใหม่มาผสานด้วย  อีก

กระแสคอืการวเิคราะหส์งัคมกน็ำามาจากภมูหิลงัฝา่ยซา้ยของผม แตข่ยาย

ใหก้วา้งขวางว่าเราอา่นสงัคมได้หลายแบบ แลว้แต่ความเชือ่ทางการเมอืง 
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เพื่อให้คนเรียนรู้เท่าทันโครงสร้างที่ครอบเราอยู่

อีกส่วนเป็นเรื่องระบบนิเวศและสำานึกเรื่องวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่เรา 

กำาลังเผชิญอยู่ อันน้ีมาจากเร่ืองนิเวศวิทยาแนวลึกซ่ึงผมถือว่าใกล้กับพุทธ- 

ศาสนามาก  เนือ้หาอืน่ๆ นอกจากนีก้ม็าจากความจำาเปน็ของแตล่ะกลุม่

เปา้หมาย  ตวักระบวนการกใ็ช้แบบมสีว่นรว่มมากท่ีสดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้

อนันีเ้รยีนรู้มาจากชาวเควกเกอรท์ีฟ่ลิาเดลเฟยีและสำานกัอืน่ๆ ทีไ่ดเ้รยีน

รูใ้นเวลาตอ่มา สว่นมากกเ็รยีนรูแ้บบครพูกัลกัจำา ทัง้หมดนีส้อนในกรอบ

กระบวนทัศน์ใหม่

งานกระบวนกรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวผมอย่างมหาศาล 

ประการแรก ผมเรียนรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นครูมากกว่าอะไรอื่น ผม

มีฉันทะที่จะเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ รวมท้ังทำาเรื่องยากๆ ให้ง่าย  ผม

มีความสุขเมื่อได้เห็นการเติบโตของผู้เรียน ได้เห็นดวงตาที่เป็นประกาย

เมื่อเขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่สำาคัญสำาหรับชีวิต

ประการที่สอง การสอนที่ดีนอกจากกระบวนกรต้องคิดชัดเจน

ในเรื่องท่ีตนสอนแล้ว กระบวนกรต้องฟังเสียงจากภายในซึ่งไม่ได้มา

จากความคิดด้วย การไว้ใจเสียงจากภายในจิตที่สงบจะช่วยให้การฟังมี

คุณภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

ประการต่อมา กระบวนกรลดอัตตาลงได้เท่าไร การเรียนรู้จะดีขึ้น

เท่าน้ัน  ภาษาแบบเต๋าก็ต้องว่า ถ้าสอนแบบไม่สอน ทำาแบบไม่ทำาได้

มาก ผู้เรียนก็เรียนได้มาก เป็นการหาดุลระหว่างการพูดกับการฟัง การ

แทรกแซงกับการปล่อยให้กระบวนการเดินไปเอง การให้ข้อมูลจาก

กระบวนกรกับการสังเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ม

การได้สอนคนหลายกลุ่มในหลายประเทศทำาให้เห็นชัดว่า ปัญหา

ร่วมของมนุษย์สมัยใหม่คือความแปลกแยกจากตนเอง การตำาหนิตนเอง 

เห็นว่าตนเองดีไม่พอ ทำาไม่พอ เก่งไม่พอ มีไม่พอ  หัวใจของการศึกษา

คือการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากกรงขังนี้ กรงขังภายในที่โครงสร้าง

สังคมทุนนิยมโลกาภิวัตน์สร้างขึ้นในหัวสมองและจิตใจของมนุษย์สมัย

ใหม่ทั่วโลก

เรือ่งทีไ่ดเ้รยีนรูค้วบกนัไปกค็อือทิธพิลจากวฒันธรรมและโครงสรา้ง

ทนุนิยมสามานยน์ีม้หาศาลจรงิๆ แต่กม็คีวามพยายามจากปจัเจกบคุคล

และกลุ่มคนทั่วโลกที่จะหาทางเลือกออกจากกระแสหลักน้ี ทั้งยังมี

ตัวอย่างดีๆ มากมายที่เรียนรู้จากกันและกันได้  คำาตอบสำาหรับอนาคต

ไม่ได้มาจากคัมภีร์ของศาสนาหรืออุดมการณ์ใดๆ แต่มาจากการถอด 

บทเรียนของการลองถูกลองผิดเหล่านี้

ทุกวันนี้โลกทั้งโลกกำาลังเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีคิดขั้นพื้นฐาน 

ปัญหาปัจจุบันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมาก คนทั่วโลกกำาลังหาหนทางว่าจะ

เปลีย่นอยา่งไร ถา้เปลีย่นแลว้จะเปน็อย่างไร  ผมอยากเหน็กระบวนการ

จัดการศกึษาสรา้งคนทีม่คีวามคิดกระบวนทศันใ์หมซ่ึ่งสามารถนำาโลกออก

ไปจากวิกฤติต่างๆ ได้ เพราะวิธีแบบเดิมๆ ไปไม่รอด  ผมจัดการศึกษา

ตามกระบวนทัศน์ใหม่ให้หลายกลุ่ม และตอนน้ีอยากเห็นมหาวิทยาลัย

ระดับภูมิภาค พม่า ไทย เขมร ลาว จีน แขก และอื่นๆ มาเรียนด้วยกัน 

คิดด้วยกัน เพ่ือหาทางออกร่วมกัน คิดนอกเหนือจากการเป็นสมาชิกรัฐ

ใดรัฐหนึ่งเท่านั้น

สำาหรับงานกระบวนกร ผมทำาเรื่องเดียวคือการเปลี่ยนข้างในและ

เปลี่ยนข้างนอก เปลี่ยนโครงสร้างจิตใจและเปลี่ยนโครงสร้างสังคม  ผม

ยงัคงทำางานกระบวนกรอยูต่ลอดเวลา ถา้ยงัหายใจอยูผ่มกย็งัทำางานเพือ่

เปลี่ยนแปลงสังคม
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 “ สิ่งที่มากกว่ารายได้ 
คือความสุขที่ได้รับ”

พยอม อ่อนสลุง
อาสาพัฒนาชุมชน ตำาบลโคกสลุง อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ขวัญชาย ดำารงค์ขวัญ  : สัมภาษณ์
ศุภจิต สิงหพงษ์  : ถ่ายภาพ

เดิม-เป้าหมายชีวิตของ “มุ่ย” หรือ พยอม อ่อนสลุง ชาวบ้านตำาบลโคก-

สลุง อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แทบไม่ต่างจากคนจำานวนมาก

ในสังคม เธอคาดหวังจะมีการงานอันมั่นคง รายได้มากพอเลี้ยงตัวเอง

เพื่อส่งเสียให้ลูกมีชีวิตที่ดีในภายภาคหน้า  แต่เมื่อชีวิตไม่เป็นดังหวัง ทั้ง
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ยังต้องแบกภาระหนี้สินหลายแสนบาท วิกฤติครั้งนั้นผลักดันให้เธอกลับ

มาทบทวนทิศทางชีวิต กระท่ังในที่สุดเร่ิมพบว่า ในโลกที่การจับจ่ายคือ

เครื่องมือสำาหรับการแลกเปลี่ยน การมีเงินทองนั้นจำาเป็นแน่ แต่หาใช่ 

คำาตอบหลักของชีวิตมนุษย์

จากชวีติชาวไรท่ีอ่ยูใ่นปา่คอ่นป ีกอ่นจะพลดัหลงไปสู่ธุรกิจขายตรง 

เมือ่ไม่ประสบความสำาเรจ็ดงัหวงั เธอเริม่ตน้จบังานพฒันาชุมชนเพือ่หวงั

สร้างภูมิต้านทานให้ลูกน้อยที่กำาลังเติบโต พยอมพาลูกไปมีส่วนร่วมกับ

หลากหลายกิจกรรม เป็นการทำางานในฐานะผู้ให้ที่เธอรู้สึกว่าตัวเองได้

รับอยู่ตลอดเวลา

“ถ้าสังคมดี ลูกเราก็อยู่ได้ คนอื่นได้ประโยชน์ เราก็ได้ด้วย” เป็น

ความรู้สึกเมื่อเธอจับงานพัฒนาชุมชน

พยอมก้าวสู่งานพัฒนาชุมชนโดยเริ่มจากการเป็นคนเบ้ืองหลังให้

แก่สามี (ประทีป อ่อนสลุง)  เธอเรียนรู้ ลองผิดลองถูก จนเปลี่ยนจาก

คนเคยหวั่นกลัวการนำาเสนอความคิดในที่สาธารณะมาเริ่มเชื่อมั่นใน

ตัวเอง และมีบทบาทชัดเจนมากยิ่งขึ้นในงานด้านเยาวชน กระทั่งได้รับ

ภารกิจเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว อย่างเต็ม

ตัวอยู่หลายปี

ปัจจุบัน-เป้าหมายชีวิตของหญิงชาวบ้านคนนี้เปลี่ยนไปไม่น้อย 

จากความสุขที่เคยผูกติดกับเงินทอง เปลี่ยนมาเป็นการลงแรงลงใจริเริ่ม

โครงการตา่งๆ  ความสขุในแตล่ะวนัคอืการพฒันาชมุชนโคกสลงุใหน่้าอยู่

ขึน้กวา่เดมิ พรอ้มกนันัน้เธอยงัใหเ้วลากบัการเตรยีมตวัสูว่ยัชรา เพ่ือการ

เปน็ “ยายมุ่ย” ของเด็กๆ ในชมุชน บอกเลา่เสน้ทางการทำางาน และส่งตอ่

ภูมิปัญญาต่างๆ ของชุมชนให้มีอายุยาวนานเท่าที่เป็นไปได้

หากชี้วัดความสุขกันด้วยรายได้ ซ่ึงแต่ละเดือนเธอได้รับเพียงน้อย

นิด เราคงรู้สึกว่าเธออาจมีชีวิตท่ีไม่ราบรื่นเป็นแน่ แต่ความจริงไม่เป็น

เช่นน้ัน รอยยิ้มขณะพูดคุยบอกเราได้อย่างชัดเจน ความสุขอันเรียบง่าย

ของเธอเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

เมื่อชีวิตไม่เป็นดังหวัง

ที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่ มีพ่ีน้องสิบคน  เราเรียนจบจากโรงเรียน

แค่ ม. 3 เพราะฐานะที่บ้านค่อนข้างยากจน ชีวิตส่วนใหญ่ทำาไร่อยู่ในป่า 

ทำาสารพดัอยา่ง ขบัรถอตีอ๊ก หาบตะกรา้ขา้วโพด ทำาทกุอยา่งท่ีผูช้ายทำา 

อยู่ในป่าเกือบทั้งปี ไม่ค่อยได้กลับบ้านหรอก  ต่อมามีการเปิด กศน. ใน

อำาเภอ ก็เลยมาเรียน  เวลาเดินทางไปเรียนต้องปั่นจักรยานผ่านป่า ลง

เรอืขา้มแมน่้ำา มาถึงบา้น แลว้ขึน้รถไฟไปเรยีนหนงัสอืวันเสาร-์อาทติย ์พอ

เย็นวันอาทิตย์ก็กลับไปป่าเหมือนเดิม ระยะทางประมาณยี่สิบกิโลเมตร 

ทำาแบบนี้อยู่สองปีครึ่งก็จบ ม. 6

หลังจากเรียนจบ ที่หมู่บ้านเปิดสหกรณ์การเกษตรแล้วต้องการ 

เจ้าหน้าท่ี เลยไปสมัคร ทำาอยู่ฝ่ายบัญชี ขายสินค้าต่างๆ ให้สมาชิก ทำา

สตอ็กสนิคา้ สิน้ปกีป็ดิบัญชี  ทีน่ัน่มีพีมื่ด (ประทปี ออ่นสลุง ผูน้ำาทอ้งถิน่

ชุมชนโคกสลุง) ทำางานอยู่ เลยได้เจอกันแล้วเป็นแฟนกัน

ตอนพีม่ดืมาทำางานกับชมุชน เราพอมคีวามรูจ้ากการทำางานสหกรณ ์

เลยมาช่วยทำาบัญชี ฝึกชาวบ้านทำารายงานการประชุม เขาออกประชุม

ข้างนอก เราช่วยงานอยู่ในหมู่บ้าน พอเรามีลูกเลยลาออกจากสหกรณ์  

ช่วงน้ันเพื่อนชวนมาทำาธุรกิจขายตรงที่กำาลังบูมมากในโคกสลุง ไม่ค่อย

มีใครทำา  เราคิดว่าอาจเป็นอีกทางให้มีเงิน อยากหามรดกให้ลูก ทำาไร่

ทำานาไปด้วย งานชุมชนก็ทำาอยู่ในหมู่บ้าน ถึงเวลายังขายของให้คนใน

หมู่บ้านได้ด้วย
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ตอนนั้นเชื่อว่าธุรกิจนี้จะสร้างรายได้ให้ ช่วงแรกได้เงินเยอะเลยนะ

ได้ง่ายๆ เลย ออกไปข้างนอกเพื่อขายสินค้า เอาเรื่องดีๆ ไปบอกให้คน

อืน่ได้ลองใช้ เรากไ็ด้เงนิ  แต่พอเวลาผ่านไป ด้วยความท่ีไม่มคีวามรูเ้รือ่ง

ธรุกจิ เลยทำาให้ค่อยๆ เป็นหนี ้สาเหตเุพราะอยากทำายอดขายเพือ่อปัตวั

เองเป็นอกีระดบัหนึง่ ถงึเวลาต้องปิดยอดแล้ว เหลอือกีสกัหมืน่สองหมืน่

เลยซื้อสินค้ามาตุนไว้ ในใจคิดว่าเดี๋ยวสมาชิกก็มาซ้ือต่อ ไม่ได้คิดเลย

ว่าต้องขายของเก่าก่อนจะซื้อ พอทำาแบบนี้บ่อยเข้า หนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆ 

แล้วเราไม่ใช่นักธรุกจิไง เป็นคนมคีวามสงสาร อะลุม่อล่วย บางคนมาซ้ือ

แล้วตดิเงนิไว้ เรากค็ดิว่าปล่อยไปก่อน ทำาให้มหีนีเ้พ่ิมอกี  ช่วงนัน้มดีาวน์

ไลน์สามสบิสีส่บิคน เวลาพาไปประชุมในตัวเมอืงบ้าง ทีก่รงุเทพฯ บ้าง ก็

ต้องออกค่ารถให้ ต้องทำาตัวเป็นคนใจป�า้ ไม่ได้คิดถงึค่าใช้จ่ายทีต้่องดแูล 

เขา  แต่ถงึแม้หนีจ้ะเยอะก็เลกิไม่ได้ เพราะมดีาวน์ไลน์เยอะ เลยฝืนทำาไป 

ก่อน คิดว่าเดี๋ยวคงมีโอกาสที่ดี

เวลานั้นคิดว่าการจะเป็นผู้ได้ เราต้องเป็นผู้ให้ก่อน  ถ้าจะอัปเกรด

ตัวเองข้ึนไปอีกระดับ เราก็ต้องให้ดาวน์ไลน์ขึ้นมาด้วย เรื่องนี้ธุรกิจขาย

ตรงสอนได้ดี  แต่เราไม่รู้ว่าต้องรับผิดชอบเรื่องอ่ืนอีกมากมายซึ่งต้องใช้

เงิน ทำาอยู่สองปี รวมเงินที่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย เป็นหนี้อยู่สองสาม

แสน ตลอดมาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นหนี้ขนาดนี้ เลยคุยกับพี่มืดว่า

ไม่ไหว ต้องหยุดแล้ว 

ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง

ชว่งทีเ่ปน็หน้ี ชีวิตทกุขม์าก เปน็วิกฤติของครอบครวัเลย  ช่วงวิกฤติ 

มากๆ เราเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้อย่างเข้มข้น  

ขับรถไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เปิดกระจก ไม่แต่งตัว ไม่ซื้อ 

ข้าวของอะไรเลย พยายามใช้ชีวิตให้ไม่เป็นหนี้เพิ่ม  เงินในบัญชีเหลือ 

นอ้ยมาก กนัไวเ้วลาเจบ็ปว่ย  พอไดเ้งนิจากการทำาไรก่เ็อาไปตดัดอกเบีย้ 

พอตัดดอกเบี้ยได้ก็จะเริ่มตัดเงินต้นได้ทีละนิด ทำางานมาเรื่อยๆ ใช้หนี้ที

ละหน่อย ค่อยๆ หาเงินจากพ่ีน้องแบบไม่มีดอกเบ้ีย เขาก็เต็มใจช่วยเรา 

เป็นช่วงที่ต้องใจเย็น ใช้เวลาประมาณห้าหกปีก็หมดหนี้ คุยกับพี่มืดเลย
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ว่าต่อไปนี้จะไม่สร้างหนี้อีก

ตอนนีล้กูสาวเรยีนมหาวทิยาลยัก็ไมใ่ช่วา่เรามเีงินนะ แตก็่ไมใ่ห้เขากู้

เงิน กยศ. บอกลกูวา่แมเ่คยเป็นหนีม้า แมท่กุขม์ากเลย แมแ้ตบ่าทเดยีวก็

ไมส่บายใจ เพราะเราตอ้งคนืเขา ฉะนัน้หนกูอ็ยา่สรา้งหน้ี ใหใ้ชเ้งินอยา่ง

ประหยดั  เราเจอปญัหาอะไรกเ็ลา่ให้ลกูฟงั ใหเ้ขารูว้า่ครอบครวัมปีญัหา

แม้ก้าวพลาด แต่ยังได้พัฒนาตัวเอง

พอได้ถอยหลังออกมาแล้วหันกลับไปมองสังคมของธุรกิจขายตรง 

พบวา่เรากา้วพลาดไป สงสยัวา่ทำาไปไดย้งัไง ตอ้งเปลีย่นตวัเองเยอะทัง้ที่ 

มันไม่ใช่ตัวเราเลย ตัวเองไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าก็ต้องมาแต่ง ไม่เคยนุ่ง

กระโปรงก็ต้องนุ่ง ไม่ซื้อเครื่องสำาอางก็ต้องซื้อมาใช้เพื่อจะขายเคร่ือง

สำาอางใหไ้ด ้ ตอนนัน้พีม่ดืมาช่วยด้วย เขาไมเ่คยใสส่ทูผูกไทกต็อ้งใส่  ทกุ

ครัง้ทีไ่ปประชุมหรอืไปพดูนำาเสนอสนิคา้ เรารูส้กึวา่ไมอ่ยากไป ไมม่คีวาม

สขุเลยท่ีตอ้งทำางานด้วยความไมเ่ปน็ตวัของตวัเอง  แตพ่อมาทำางานชุมชน 

ทำาไรใ่นปา่ ใชช้วิีตแบบบ้านเราสมยักอ่น เหมอืนชีวติตอนเดก็ๆ ทีไ่มม่เีงิน

เลย เรากลับมีความสุข

ถึงจะเลิกทำาแต่ก็ไม่รู้สึกเป็นลบกับธุรกิจน้ีนะ เพราะนอกจากได้

ความคดิเรือ่งการใหต้ดิมาด้วยแล้วยงัไดพ้ฒันาตวัเอง คอืเมือ่กอ่นจะพูด

ในทีป่ระชมุสมาชกิสหกรณก์ท็ำาไมไ่ดแ้ลว้ มนัอาย แตท่ำางานนีเ้ราตอ้งพดู

ให้ได้ เรามีดาวน์ไลน์ ต้องเป็นผู้นำา ไปประชุมก็ต้องฝึกตัวเองเพ่ือเป็น 

เอ็มซี เรากล้าไปยืนหน้าผู้คนได้ก็เพราะการทำางานกับบริษัทนี้แหละ

เส้นทางงานพัฒนาชุมชน

ช่วงที่เป็นหนี้ ตอนนั้นลูกสาวเริ่มเข้าอนุบาลแล้ว จากที่เคยตั้งใจว่า

จะหามรดกเปน็เงนิให้ลกู เลยเปลีย่นมาคดิวา่แมไ้มม่มีรดกให ้แตต่อ้งให้

ความรู้ลูก ทำาให้เขามีภูมิต้านทาน  เราเริ่มเห็นความไม่แน่นอนของชีวิต 

ญาตบิางคนเสยีไปโดยไมไ่ดม้าดแูลลกู เรากไ็มรู่ว้า่ตวัเองจะอยูไ่ดน้านแค่

ไหน รูสึ้กวา่การทำางานใหช้มุชนจะชว่ยใหสั้งคมดี  ถ้าสงัคมดี ลกูเรากอ็ยู่

ได้ คนอื่นได้ประโยชน์ เราก็ได้ด้วย

เราเริม่จากชว่ยพ่ีมดืทำางานในชมุชน ไปรว่มประชมุ ไปเห็นวา่มกีลุม่

อาชพี กลุ่มเดก็เยาวชน  พอเริม่ทำางานชุมชนเปน็ ทางจงัหวัดกม็อบหมาย

ให้ช่วยงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund - 

SIF หรือกองทุนชุมชน) พ่ีมดืเปน็แกน เราเขา้ไปชว่ย  ตอนหลังพอเราเริม่

เขา้ใจ อาจารยท์ีเ่ปน็ประธานจงัหวัดกใ็ห้เขา้ไปชว่ยจดรายงานการประชมุ 

ประสานงานกับหน่วยงาน ทำาฝ่ายทะเบียน เป็นเลขา มีเงินให้บ้าง เป็น

“�การทำางานพัฒนาชุมชนช่วยให้เราได้พัฒนาศักยภาพ

ตัวเอง�จากเมื่อก่อนที่ทำางานอยู่ในป่า�ทำางานสหกรณ�์

เราไม่มีความกล้าเลยนะ� แต่พอมาทำางานพัฒนาชุมชน

อย่างเต็มตัวก็เริ่มมองเห็นว่าตัวเองสามารถทำาในสิ่งที่

ไม่เคยทำาได้”
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อีกทางให้พอมีรายได้

ต่อมามีโอกาสได้ไปอบรมโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-

ท้องถิ่นน่าอยู่ ของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เป็นโครงการที่อาจารย์

ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ จัดกระบวนการ ฝึกเรื่องการคิดเชิงระบบ การสร้าง

เครือข่าย สุนทรียสนทนา การแสดงพลังทางสังคม สภาวะผู้นำา  เรานำา

ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมมาทดลองใช้กับการทำางานในพื้นที่จริง การ

อบรมครั้งต่อไปก็ต้องเอาผลไปเล่าให้ฟัง ปีต่อมาก็ลงลึกขึ้น

หลังจากนั้นพอมีพระราชกฤษฎีกาตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(พอช.) เรากม็าทำางานกบั พอช. โดยเปน็คณะทำางานจงัหวดั เราเปน็เลขา 

พีม่ดืเป็นประธานจงัหวดั  ตอ่มา พอช. ของจงัหวดัมปีญัหาบางอยา่ง เรา

สองคนเลยคุยกันว่าทำางานเพื่อชุมชนทำาตรงไหนก็ได้ แต่ถ้าทำาแล้วไม่มี

ความสุข ไม่ทำาดีกว่า เลยลาออกกันมา

ระหวา่งทำาอยู่ พอช. ตวัเองกเ็ริม่มงีานในชมุชนแลว้ กเ็ลยมาทำาเรือ่ง

เด็กและเยาวชนต่อ  พอลูกสาวเริ่มโตเราก็อยากให้เขาได้ฝึกความเป็น

ผู้นำา ตอนลูกสาวอยู่ ป. 1 ก็เข้าไปคุยกับครูว่าทำาออมทรัพย์ไหม ให้เด็ก

ฝากวันละบาท จนเด็กบางคนมีเงินฝากเป็นพันเลย โรงเรียนก็ชอบ ตั้ง

เป็นกรรมการโรงเรียน เราเป็นประธานเครือข่ายของโรงเรียน พาเด็กชั้น

อื่นทำาด้วย  พอ ป. 2 ก็เข้าไปชวนครูว่าทำาแปลงผักไหม ฯลฯ

ตั้งแต่เริ่มทำางานพัฒนาชุมชน เรามีอาชีพชัดเจนตอนเข้ามาเป็น 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ 3 วัยฯ ทำางานกับคนทุกกลุ่มในตำาบล ตั้งแต่อยู่ในท้อง 

จนถึงคนแก่ มีงบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ปีละหน่ึงล้านห้าแสนบาท   

เราอยู่ฝ่ายกิจกรรม คิดโครงการต่างๆ เช่น กลุ่มคนท้อง เราก็ไปติดต่อ

ขอรายชื่อคนท้องมาจากอนามัย พัฒนาเขาให้รู้ว่าต้องดูแลลูกยังไง  

กลุ่มเด็กก็เข้าไปในโรงเรียนเลย เช่น เด็ก ป. 5-ป. 6 ต้องรู้เรื่องเท่าทัน

สื่อนะ  ถ้า ป. 3-ป. 5 ก็เอาเรื่องภูมิปัญญาไปถ่ายทอดได้ ไปจัดกิจกรรม

ห้องเรียนภูมิปัญญาในโรงเรียน  ถ้ามัธยมก็เป็นเรื่องเตรียมตัวเด็ก ใคร

เก่งอะไร อย่างดนตรี ศิลปะ ก็ส่งเสริม  ถ้าเป็นกลุ่มอาชีพก็ส่งเสริมการ

ทอผ้า เอามาแปรรูป  เราทำาต้ังแต่ปี 2553 จนถึงเมื่อกันยายน 2558 

ศูนย์ฯ ก็เพิ่งปิดตัวไป 
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จุดเปลี่ยนสำาคัญ บ่มเพาะความเชื่อมั่นในตัวเอง

การได้เรียนรู้กับอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ นับเป็นจุดเปลี่ยนของ

ชีวิตเลย เป็นช่วงเวลาที่ได้ฝึกทั้งกระบวนการทำางานและแนวคิดต่างๆ 

ที่ช่วยติดอาวุธให้เรา  รู้สึกว่าเป็นการอบรมที่ดีมาก แต่ก็ยากมากด้วย 

บางทีกลับมาอ้วกเลย  ช่วงแรกๆ เราบอกพี่มืดเลยว่าไม่ไปแล้ว แต่

อาจารยท์ีเ่ปน็ประธานจงัหวดัเชือ่มัน่เราแลว้ จะไมไ่ปก็ไมไ่ด ้ถงึเวลาเลย

ต้องไปอีก  กลับมาเราสองคนก็คุยกัน สรุปสิ่งที่เรียนรู้มา ต่อยอดความ

คดิสูก่ารปฏบิตั ิ จากเมือ่กอ่นทีเ่หน็คนนัน้คนนีท้ำาแลว้ชืน่ชมวา่เขาเก่งจัง

เลย หลังๆ เราสองคนสามารถคิดได้ ให้คุณค่ากับสิ่งที่คิด ตั้งใจคิดก่อน

เสนอ และกล้านำาเสนอ “อาจารย์คะ โครงการนี้มีกิจกรรมนี้ดีไหม”  วัน

ไหนลองเสนอสิ่งที่ตัวเองคิด เหง่ือเราออกเต็มเลย ลังเลว่าจะพูดดีหรือ

ไม่ดี อยากลองนำาเสนอว่าสิ่งที่คิดจะใช่หรือเปล่า พอเสนอแล้วเขาเห็น

คุณค่า ให้เรารับผิดชอบโครงการนี้ไปเลย ก็รู้สึกภูมิใจ ค่อยๆ บ่มเพาะ

จนเกิดเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่า เราก็ทำาได้นี่ !

พอปีที่สอง จากที่เคยไม่อยากไปก็เปลี่ยนมารอที่จะไป เตรียมตัว

ก่อนไปด้วย รู้สึกว่ายาก แต่อยากทำา อยากนำาเครื่องมือมาทำาประโยชน์

ในหมู่บ้าน  ตอนนั้นรู้สึกว่าการทำางานในชุมชนด้วยความตั้งใจเท่านั้นไม่

พอ แต่ต้องรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาเราจะเอาวิธีการแบบไหนไปแก้ไข ทำาอันนี้

ก่อนอันนั้น แล้วจะเกิดผลอย่างนี้ ซึ่งการเรียนรู้กับอาจารย์ชัยวัฒน์สอน

ให้เราแก้ปัญหาด้วย อย่างตอนไปชวนเด็กในโรงเรียนทำากิจกรรมต่างๆ 

ผู้ปกครองบางคนไมใ่หเ้ดก็เขา้รว่ม เรากไ็ปคยุกบัผูป้กครองเลย พยายาม

เอาโรงเรยีนมาการนัต ีเพราะตวัเองไมไ่ดม้ชีือ่เสียงอะไร เราคอ่ยๆ หาวธิี

แก้ไขปญัหา ไมค่ดิวา่สิง่ทีเ่จอเปน็ปญัหา คดิแตว่า่จะแกไ้ขสิง่ทีเ่กดิข้ึนยังไง 

แล้วพอมันแก้ได้ สิ่งที่เราได้คือความอิ่มเอม

“�แต่ก่อนนี้ความสุขคือการได้เงินมา� แต่พอมาทำางาน

ชุมชน�สิ่งที่มากกว่ารายได้�คือความสุขที่ได้รับ�  

ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อทำาแต่ละโครงการสำาเร็จ� �  

เป้าหมายชีวิตไม่คิดถึงเรื่องเงิน�ทุกวันนี้ไม่นึกอยากได้

อะไรเลย�ความสุขมันง่ายข้ึน�แค่รู้สึกถึงอากาศท่ีเย็นสบาย� 

ฟังเสียงนกเสียงกา�ก็มีความสุขแล้ว”
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การทำางานพัฒนาชุมชนช่วยให้เราได้พัฒนาศักยภาพตัวเอง จาก

เมื่อก่อนที่ทำางานอยู่ในป่า ทำางานสหกรณ์ เราไม่มีความกล้าเลยนะ แต่

พอมาทำางานพัฒนาชุมชนอย่างเต็มตัวก็เริ่มมองเห็นว่าตัวเองสามารถ

ทำาในสิ่งที่ไม่เคยทำาได้

มากกว่ารายได้คือความสุข

ตัวเองเชื่อในความคิดว่า ยิ่งให้จะยิ่งได้  ถ้าอยากให้ความสุขกับตัว

เอง กต็อ้งยิง่ให ้ การทำางานเพือ่ชมุชนอาจไมม่รีายไดห้รอืมน้ีอยมาก แต่

ถา้ทำาสิง่นีด้ว้ยความรกัจะไมรู่ส้กึวา่เงนินอ้ยเลย เงินทกุบาททีไ่ดส้ามารถ

ใช้ทำาอะไรได้อีกตั้งเยอะ เช่นเอามาทำากิจกรรมกับเด็ก  งานที่ทำาคือวิถี

ของเราเลย กิน นอน อยู่กับเด็กเต็มบ้าน ช่วงท่ีใช้ชีวิตอยู่กับเด็กๆ เป็น

ช่วงที่มีความสุขมาก

เรามองว่าสิ่งท่ีทำาคือทำาให้ตัวเอง เราเห็นแก่ตัวนะ คือพยายาม

จะสร้างครอบครัวให้มั่นคง พยายามจะสร้างปัญญาและภูมิคุ้มกันให้

ลูก เพราะเราไม่มีสมบัติให้  เวลาทำางานพวกนี้ไม่สามารถทำาแค่สามคน 

ต้องทำาทั้งชุมชน สิ่งไหนที่เราคิดว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก ทำาให้ชีวิตดี

ขึ้น เราทำาหมดเลย  พอคิดว่าทำาให้ตัวเองถึงได้มีกำาลังใจทำาต่อ  สิ่งหนึ่ง

ท่ีเห็นก็คือ ลูกเราเติบโตทางความคิด กลายเป็นแกนนำาเด็กไปในตัว นี่

คือเป้าหมายที่ต้องการ

แตก่อ่นนีต้อนทำาธุรกจิขายตรง ความสขุคอืการไดเ้งินมา สามหมืน่

บ้าง ห้าหม่ืนบ้าง แลกกับการต้องแต่งตัว แลกกับการต้องพรีเซนต์อะไร

ก็ไม่รู้ ความสุขแลกกับความทุกข์  แต่พอมาทำางานชุมชน สิ่งที่มากกว่า 

รายได้ คือความสุขที่ได้รับ ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อทำาแต่ละโครงการ 

ออกมาสำาเร็จ  ถ้าถามว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไร ตัวเองก็แปลกใจนะว่า

ทำาไมไม่คิดถึงเรื่องเงินเลย ทั้งที่เงินก็มีความจำาเป็น คนเราก็ต้องมีความ 

อยากได้ แต่ทุกวันน้ีไม่นึกอยากได้อะไรเลย แต่งตัวก็ไม่ชอบ อาหารการกิน 

ก็กินของป่า ความสุขตอนน้ีมันง่ายขึ้น แค่รู้สึกถึงอากาศที่เย็นสบาย ฟัง

เสียงนกเสียงกา ก็มีความสุขแล้ว

เราไม่ได้รู้สึกว่าเงินมีค่าถ้าไม่ได้เอามาทำาอะไรให้มีประโยชน์ อาจ

เพราะตอนใช้ชีวิตแบบพอเพียงเราไม่ได้ให้คุณค่ากับเงิน แต่ให้คุณค่ากับ

การอยู่ยังไงให้อยู่ได้ เงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์จะมีค่าเพราะเก็บเงินไป

ใช้หน้ี  ยิ่งเห็นบางคนที่มีเงินแต่ไม่มีความสุขเลย คนจนก็ทุกข์ คนรวยก็

ทกุข ์ย่ิงเหน็ชดัเลยวา่เงนิไมไ่ดเ้ปน็ตัวบง่บอกหรอกว่ามแีลว้จะมคีวามสขุ 

บั้นปลายชีวิต ยายมุ่ยของเด็ก ๆ   ในชุมชน

มีคนมาถามเราว่าเมื่อก่อนเป็นยังไง สอนอะไรได้บ้าง สอนทำาขนม

เบ้ืองหน่อย ร้องเพลงพื้นบ้านให้ฟังหน่อย เพราะเรามีภูมิรู้เรื่องเพลง

พื้นบ้าน  เราอยากเป็นคนเล่าเรื่อง ถ้าเด็กอยากรู้ประวัติชุมชน เราก็เล่า

ได้ อยากรู้ว่าสมัยก่อนเราทำาอะไรมาบ้างก็เล่าได้ อยากถ่ายทอดสิ่งที่เรา

ทำาให้แก่เขาในวันที่เขาต้องกอบกู้ชุมชนตัวเอง  สิ่งที่เราอยากให้คงอยู่ก็

คือ วิถีดั้งเดิม สิ่งดีงาม ขณะที่ความสมัยใหม่ก็มี

ความรู้สึกอยากถ่ายทอดคงเกิดขึ้นจากที่เราพาเด็กๆ ไปทำางาน 

แล้วได้ฟังคนแก่เล่าเรื่องสมัยก่อน เล่าแล้วหน้าตาเขาก็มีความสุข เรา

จินตนาการตามก็เห็นภาพ บางส่วนเหมือนกับความทรงจำาในวัยเด็ก นั่ง

ฟังแล้วเราก็ยิ้ม แล้วก็จด นึกต่อว่าถ้าเป็นเราจะเล่ายังไง เราก็ไปเก็บ

ข้อมูลเหมือนกันว่าอนาคตเราจะเป็นแบบนี้แหละ  อย่างโครงการผู้นำา
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แห่งอนาคตก็ตอกย้ำาความเป็นตัวเรา ทำาให้เห็นตัวจริงๆ ของเรามากขึ้น 

ความคิดที่จะไปเป็นยายมุ่ยตอนแก่ก็มาชัดเจนจากโครงการนี้แหละ

กย็งัสงสยัอยูว่า่ตวัเองไมค่อ่ยมีเวลาอ่านหนงัสอื แตท่ำาไมถงึสามารถ

รู้และคิดอะไรได้ คิดว่าเป็นเพราะการพูดคุยแลกเปล่ียน  เราชอบน่ัง

ฟัง บางทีไม่พูดเลย แต่จะฟัง บางครั้งมันได้มากกว่าการอ่านหนังสืออีก

นะ  แต่การอ่านหนังสือก็ดี แล้วก็สอนลูกแบบนี้ด้วย เขาชอบน่ังฟัง น่ัง

คุย เรียนจบมาเกรดไม่ใช่ขี้เหร่ เราถึงม่ันใจว่าการอ่านไม่ใช่คำาตอบเดียว  

ส่วนการคุย ไม่ใช่ว่าคุยแล้วฟังไปเฉยๆ ให้ผ่านหู แต่ต้องทำาความเข้าใจ

ไปด้วย ทักษะอันนี้ถือว่าสำาคัญ

หลงัออกจากศนูย์ 3 วยัฯ กม็าเปน็ผูดู้แลพพิธิภณัฑพ์ืน้บ้านไทยเบิง้  

ทำากิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนร่วมกับกลุ่มเด็ก เยาวชน แม่บ้าน และ 

ผู้สูงอายุ เป้าหมายคือการเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใน

ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาหรือ Living Museum มีการฝึกเด็กให้

เป็นมัคคุเทศก์น้อย  งานอีกอย่างคือการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว 

ในตำาบลโคกสลุง มีแกนนำาเด็กเยาวชนใช้ช่ือว่า “กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือก

ไทยเบิ้ง” ที่เริ่มทำามาตั้งแต่ปี 2550 และยังพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง

นอกจากงานเหลา่นีก้อ็ยากจะทำาความฝนัใหเ้ปน็จรงิละ คอืการเปน็

ยายมุย่ในอนาคต  คดิวา่อีกสกัสบิหรอืยีส่บิปี หลงัเกษียณอยากจะอยูก่บั

ธรรมชาติ อยากเป็นคนที่มีคุณค่า  ช่วงนี้กำาลังสะสมความรู้อยู่ เดี๋ยวจะ

ไปเรียนจักสาน ไปฝึกอะไรอีกเยอะเลย มีพลังมากกว่าเมื่อก่อนอีก  ถ้า

วันที่เราแก่ตัวลงแล้วมีเด็กมาถามว่า “ยายมุ่ยทำาอะไร สอนหนูหน่อย” 

นั่นคือความสุขเลยนะ 



177

 “ อยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู ่
ทำางานแบบนี้เพื่อพัฒนาตัวเอง 
และพัฒนาจิตวิญญาณ”

เพ็ญวดี  แสงจันทร์์
ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์  : สัมภาษณ์
ศุภจิต สิงหพงษ์  : ถ่ายภาพ

เพญ็วดี แสงจนัทร ์เปน็เด็กเรยีนทีไ่ด้รบัแรงบนัดาลใจจากภาพยนตรแ์ละ

หนังสือ และมุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นจริงในเวลาต่อมา  การดู

หนงัอนิเดียทีส่ะทอ้นชวิีตกรรมกรผูถู้กเอารดัเอาเปรยีบและมทีนายความ

ช่วยเหลือ ทำาให้เธอมุ่งมั่นเรียนกฎหมายเพื่อเป็นทนายความ  การอ่าน
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วรรณกรรมเกี่ยวกับความยากจนและความทุกข์ยากของมนุษย์ทำาให้เธอ

ปรารถนาจะทำางานเพื่อช่วยเหลือคนจน

หลังเรียนจบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพ็ญวดี

ฝึกงานในสำานักงานทนายความหลายแห่ง ได้เรียนรู้การทำางานทั้งคดี

แพง่และคดอีาญา  เมือ่พบวา่การเปน็ทนายไมส่ามารถชว่ยคนยากจนได้

ดังใจหวัง ก็เปลี่ยนเส้นทางไปเป็นนักกฎหมายประจำามูลนิธิดวงประทีป 

มีหน้าที่ช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนในชุมชนแออัดที่ถูก

ไลท่ี ่ จากนัน้เมือ่ครปูระทปี อึง้ทรงธรรม ประธานมลูนธิิดวงประทปี ได้

เป็นสมาชิกวุฒิสภา เธอจึงไปช่วยทำางานด้านกฎหมายให้แก่กลุ่ม “ส.ว. 

เอ็นจีโอ” ในยุคนั้น

ประสบการณ์สอนให้เธอค้นพบว่าการเป็นทนายความสามารถช่วย

คนได้ทีละคน ส่วนการให้ความรู้ด้านกฎหมายสามารถช่วยคนได้เป็น

กลุ่มๆ แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่นการออกกฎหมายหรือแก้ไข

กฎหมายสามารถช่วยคนหมู่มากไม่ให้เผชิญปัญหาตั้งแต่ต้น

การได้ทำางานแก้ปัญหาทั้งเชิงเหตุการณ์และเชิงโครงสร้างทำาให้

ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อคนคนน้ัน

เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์หรือมีมุมมองที่ถูกต้อง เธอจึงหันไปเรียนรู้มิติ

ด้านจิตวิญญาณและฝึกฝนศาสตร์พัฒนาตนเองหลายแขนง แล้วกลับ

มาทำางานที่มูลนิธิดวงประทีปอีกครั้งเมื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดนั้นหมดวาระ

ปจัจบุนังานดา้นกฎหมายท่ีเพญ็วดทีำาไมใ่ชก่ารวา่ความ แตเ่ปน็การ

ให้ความรู้และคำาปรึกษาเรื่องกฎหมายแก่ชาวชุมชน องค์กร มุ่งเน้นงาน

พฒันาคนเพือ่สรา้งความเปลีย่นแปลงให้แกต่วับุคคลและองค์กร ซึง่แมจ้ะ

ยากกวา่งานดา้นกฎหมาย ตอ้งพบอปุสรรคจากความเชือ่และวัฒนธรรม

ขององคก์รหรอืผูค้นทีส่ัง่สมมานาน แตเ่ธอยงัคงมุง่มัน่ทำาตอ่ไปเพือ่พัฒนา

ตัวเองและพัฒนาจิตวิญญาณ

จุดประกายอาชีพในฝันจากภาพยนตร์

เราอยูใ่นครอบครวัทีป่ลกูฝงัเรือ่งความเหน็อกเหน็ใจคนยากจน ยาย

อยูใ่นครอบครวัทีเ่คยทำานามากอ่น พอไปเยีย่มญาติทีบ่า้นเกา่ยายกไ็ด้เหน็

ว่าชาวนาลำาบากอย่างไร เห็นภาพน้ำาท่วมนาข้าว แล้วแม่ก็เล่าว่าชาวนา

ใช้เวลาและแรงงานทั้งปีเพ่ือปลูกข้าว แต่พอน้ำาท่วม ทุกอย่างที่ทำามาท้ัง

ปีหายไปหมด  จำาได้ว่าแม่ซื้อข้าวไปให้ที่วัดเพื่อให้ชาวนาที่นั่นเอาไปกิน 

บอกว่าเมื่อทำานาได้แล้วค่อยใช้คืน

ชว่งปดิเทอมตอนเรยีนชัน้ประถมตน้ยายจะพาไปบา้นญาตยิาย แต่

น้ำาทว่ม เขา้ไปลำาบาก ยายเลยไปคนเดยีว ใหเ้ราไปรออยูบ่า้นญาตทิีเ่ปน็

ทางผา่น  วนัหน่ึงเราไปตลาดแลว้เดินผ่านโรงหนัง เหน็ใบปดิหนังอนิเดีย 

เรามสีตางค์ทีย่ายให้ไว ้เลยซ้ือต๋ัวเขา้ไปดูคนเดียวโดยไมไ่ด้บอกใคร  หนัง

เป็นเรื่องชีวิตรันทดของกรรมกรก่อสร้างที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำา 

ตัวเอกถูกกลั่นแกล้งจนต้องไปขึ้นศาล  หนังทำาให้เราเห็นว่าทนายกับ

อัยการมีอำานาจมากในการเอาคนเข้าหรือออกจากคุก เราเลยอยากเป็น

อยัการหรอืทนายความ  ตอนเด็กๆ เราเปน็คนชอบตอ่ปากตอ่คำา ไมย่อม

จำานนง่ายๆ ญาติๆ ก็บอกว่าเหมาะกับนิสัยเรา  ตอนน้ันมีสองสาขาที่

อยากเรียนคือกฎหมายหรือไม่ก็สถาปัตย์ เพราะคิดว่าจะออกแบบบ้าน

ได้ ไม่คิดอยากเป็นผู้พิพากษาเพราะรู้สึกว่าไม่สนุก

ยังจำาได้ว่าวันนั้นพอดูหนังเสร็จออกมาเจอน้าสาวยืนหน้าบึ้งตึงอยู่

หน้าโรงหนัง เพราะเราหายไปไม่ได้บอกใคร ญาติๆ เลยพากันตามหา

ยกใหญ ่เขากลวัเราไปเลน่น้ำาแลว้ตกน้ำาตายโดยไมม่ใีครรู ้หาตามลำาหว้ย

ก็ไม่พบ น้าสาวนึกขึ้นได้ว่าเราชอบดูหนัง เลยไปดักรออยู่หน้าโรง
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เด็กหน้าห้องผู้เกื้อกูล

สมัยเรยีนมัธยมเกดิแรงบันดาลใจเรือ่งการเกือ้กลูเพือ่น เราเปน็เดก็

เรียนเก่งแถวหน้า เรียนโรงเรียนที่ต้องสอบข้อสอบที่เป็นมาตรฐานของ

จังหวัด  ช่วงใกล้จบ ม.ศ. 3 ครูประจำาชั้นที่สอนวิชาคณิตศาสตร์เรียกไป

คุยว่า อยากให้เราบอกคำาตอบของเราในข้อสอบปรนัยวิชาคณิตศาสตร์ 

เรขาคณิต และภาษาอังกฤษ เพ่ือช่วยเพื่อนที่น่าจะทำาข้อสอบอัตนัยไม่

ได ้จะทำาใหไ้ดม้ัย้  ครบูอกวา่ถา้ไมช่่วยจะมเีพือ่นหลายคนสอบตก เพราะ

ในร้อยคะแนนจะเป็นปรนยัหา้สิบคะแนน  ตอนนัน้งงมาก เพราะครูคนนี้

เคยสอนพีช่าย และพีช่ายเคยเลา่ให้ฟงัวา่ครเูปน็คนจรงิจงัมาก พีช่ายเคย

โดนเรียกไปถามว่าให้เพื่อนลอกข้อสอบหรือเปล่า มาถึงรุ่นเรากลับบอก

ให้บอกคำาตอบเพื่อนได้  แต่พอเราคิดว่าถ้าไม่ช่วย เพื่อนจะต้องซ้ำาชั้น 

ไปสอบเรียนต่อท่ีอ่ืนไม่ได้ ก็เลยตกลงบอกคำาตอบให้เพื่อนทั้งห้อง มีครู

เป็นคนดูต้นทาง  เรื่องนี้ทำาให้เราเปลี่ยนวิธีคิด เริ่มเห็นว่ากฎกติกาเป็น

เรื่องไม่ตายตัว ความถูกผิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเสมอไป  ถ้ากฎที่เคยยึดไม่

ไดเ้กือ้กลูเพือ่นมนุษย ์เรากข็า้มกฎน้ันไปได ้ไมค่วรเอากตกิาของการสอบ

มาเป็นอุปสรรคในการเดินต่อของชีวิตคน เพราะบางครั้งการวัดผลด้วย

ข้อสอบก็ไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าเด็กคนนี้มีความสามารถหรือไม่ 

ตอนเรียน ม.ศ. 4 มีเพื่อนเรียนไม่เก่งและเป็นเด็กเกเรเยอะ เราไม่

ให้เพ่ือนลอกการบ้าน แต่ช่วยสอนให้ สอนคณิตศาสตร์หลังเลิกเรียนให้

เพื่อนเป็นกลุ่มจนเริ่มเป็นเพ่ือนกับเด็กท้ายห้อง  มีผู้ช่วยครูใหญ่มาเห็น 

บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นเด็กช่วยกันและเอาเวลามาใช้ให้เป็นประโยชน์  

ต่อมาครูประจำาช้ันเรียกไปพบ บอกว่าเพื่อนคนหนึ่งเกเรมาก ครูจะตั้ง

เขาเปน็หวัหนา้หอ้ง และขอให้เราเปน็รองหวัหนา้ ครอูยากใหเ้พ่ือนภมูใิจ

ในตัวเองและมีความรับผิดชอบ อยากให้เราคอยช่วยเพื่อน เราก็ตกลง 

รับเงื่อนไข หลังจากน้ันเลยเป็นเพ่ือนกับเด็กหลังห้องได้ดีมาก และเด็ก

หน้าห้องกับหลังห้องก็ไม่ทะเลาะกัน  เรามานั่งนึกว่าครูฉลาดมาก ครู

คงคดิว่าถ้าไมเ่อาเราไปเปน็รองหัวหน้าห้อง พวกเด็กหน้าห้องจะรูส้กึไมดี่

ช่วงนี้เป็นจังหวะชีวิตที่ค่อยๆ ทำาให้เราเปลี่ยนทัศนคติบางอย่าง 

ได้เห็นว่าเด็กหลังห้องไม่ได้ร้ายกาจ พวกเขาเป็นคนสนุกสนาน และบาง

ครั้งก็มีมิติที่เรามองไม่เห็น  เราไม่เหมือนเด็กหน้าห้องทั่วไป ต่างจากพี่

ชายทีเ่ปน็เด็กเรยีนดี เขาจะไมเ่ขา้ใจเด็กทา้ยหอ้ง มองว่าเปน็เด็กมปีญัหา 

เพราะฉะน้ันโลกของเขาจะพัฒนาไปอีกแบบหน่ึง คือต้ังใจเรียน สอบได้

คะแนนดี ไปอยู่ในแวดวงธุรกิจ  

“�ตอนเรียนกฎหมายคิดว่าถ้าได้เป็นทนายความจะช่วย

คนได้�แต่งานที่มูลนิธิดวงประทีปทำาให้พบว่าการช่วย

คนมีหลายแบบ�ช่วยแบบทนายจะช่วยได้ทีละคน�ช่วย

ให้คนเข้มแข็งด้วยการรู้กฎหมายดีกว่าไปช่วยในศาล�

เหนื่อยครั้งเดียวแต่ช่วยคนได้เป็นสิบเป็นร้อยคน� 

มันได้พลังเยอะกว่ามาก”

รู้จักความทุกข์ยากจากโลกของการอ่าน

พ่อแม่เราเป็นคนค้าขาย  ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเราเลือกเรียน

กฎหมายตามที่เคยอยากเป็น แต่เราใช้ชีวิตเป็นคุณหนู ตีแบด ร้องเพลง 

เล่นกีฬา ไม่เคยสนใจงานค่าย  ต่อมาช่วงเรียนมหาวิทยาลัยปีสอง คุณ
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แม่เสียชีวิตกะทันหันเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ เราทุกข์มาก พอทุกข์

ก็ไปอ่านหนังสือ เจอหนังสือกลอนของ จิตร ภูมิศักดิ์ ในห้องสมุด

มหาวิทยาลัย  กลอนที่จำาได้ดี รู้สึกประทับใจมาก และทำาให้เกิดพลัง 

คือ “ความทุกข์ถึงคุกคาม แต่คนฤๅย่อมดำารง  นามคนน้ีทระนง มิพ่าย

พับต่อภัยพาล  ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน  ยิ่งเนิ่น 

ยิง่ยาวนาน ยอ่มหลอมคนให้แกรง่ไกร”  พออา่นหนงัสอืแลว้กไ็ปหาอา่น

ประวัติเขามากขึ้น

ต่อมาอ่านหนังสือเรื่อง แด่หนุ่มสาว ของกฤษณมูรติ และอีกหลาย

เลม่ท่ีเกีย่วกับอิสรภาพจนกลายเปน็สาวกกฤษณมรูต ิ อา่น แดนั่กศกึษา 

ของ มหาตมะ คานธี และอีกหลายเล่มเกี่ยวกับท่าน ทำาให้รู้สึกนับถือ 

มหาตมะ คานธี มาก  เราเร่ิมเปิดเข้าสู่โลกใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน อ่าน

หนังสือปรัชญาและสังคมมากขึ้น อ่านหนังสือ สิทธารถะ และอีกหลาย

เลม่ของ แฮรม์นัน ์เฮสเส, คนนอก ของ อลัแบรต ์กามสู,์ เพือ่นยาก และ 

วิมานคนยาก ของ จอห์น สไตน์เบ็ก  อ่านแล้วนึกภาพตาม มุมมองทาง

โลกเริ่มเปล่ียน แต่ไม่เคยเจอโลกของคนจนจริงๆ และไม่แน่ใจว่ามีจริง

หรือไม่ ตอนนั้นก็เลยยังใช้ชีวิตปกติ ยังไม่ลงมือปฏิบัติการ 

เมื่อการทำางานไม่เป็นดังหวัง

พอเรยีนจบยังคิดวา่การเปน็ทนายความจะไดช้ว่ยคน ไปฝกึงานเปน็

ทนายสำานักงานทนายความที่ทำาคดีอาญาเป็นหลัก เจอคดีคนยากจนที่

โดนข้อหาฆ่าคนตาย เราเป็นผู้ช่วยทนายความ ไปดูบ้านจำาเลยพบว่าเขา

จนมาก และโอกาสรอดในคดีนี้มีน้อยมาก แต่ทนายความไม่พูดว่ารอด

น้อย พูดแต่ว่ามีหวังๆ  แม่ของจำาเลยเอาบ้านไปจำานอง เอารถไปจำานำา 

เพื่อมาจ่ายค่าจ้างทนาย ทุกครั้งที่ไปว่าความเขาก็ต้องเลี้ยงทนาย  เรา

เคยตัง้ใจวา่อยากทำาเรือ่งนีเ้พราะอยากชว่ยเหลอืคนจน แตพ่อมาเจอแบบ

นี้เราก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่หรือเปล่า  อีกสองสามคดีต่อมาก็คล้ายแบบ

นี ้อยูไ่ด้ประมาณหกเดือน รู้สกึอดึอดัมาก เลยตัดสนิใจเปล่ียนสำานักงาน

ทนายความ

สำานักงานทนายความแห่งที่สองทำาคดีแพ่ง รับฟ้องคดีจำานองบ้าน

กับธนาคาร ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำา เพราะไม่ใช่ทำาเพื่อช่วยคนจน 

เกิดคำาถามว่านี่มันช่วยคนจนหรือช่วยคนรวยกันแน่ อยู่ได้หกเจ็ดเดือนก็

เปลีย่นสำานกังานอกีครัง้  ทำางานในสำานกังานแหง่ทีส่ามไดส้องสามเดอืน

กป็ว่ยหนกั หลงัออกจากโรงพยาบาลไปนอนพกัฟืน้ทีบ่า้นกเ็ริม่ใครค่รวญ

วา่สำานักงานทนายความทีใ่หม่คงคลา้ยกนั คือว่าความคดีแพ่ง กเ็ขา้ใจวา่

สำานักงานเขาต้องอยู่รอด แต่เราไม่ค่อยมีความสุข 
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สัมผัสคนจนในโลกความจริง

พอหายป่วยก็เห็นประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กฎหมายชุมชนของ

มูลนิธิดวงประทีป จึงไปสมัคร  จำาได้ว่าครูประทีป อึ้งทรงธรรม ถามว่า

ทำาไมถึงอยากทำางานนี้ เราบอกว่าอยากช่วยคนจน ตอนทำาสำานักงาน

ทนายความไม่ได้ช่วย และเราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินด้วย  พี่ที่เป็นหัวหน้า

งานและเป็นคนสัมภาษณ์เราบอกว่า ตอนแรกทางมูลนิธิต้องการผู้ชาย 

เพราะต้องทำางานลงชุมชนทั้งที่คลองเตยและที่อื่นด้วย เขาไม่อยากรับ

เรา แต่ครูประทีปบอกให้ลองดู  สาเหตุที่เขาไม่อยากรับเราเพราะกลัว

วา่จะไมสู่ง้าน เคยมคีนเขา้ไปทำางานไมถ่งึสองสปัดาห์กไ็ป แตเ่ราบอกวา่

จะลองดู  แม้ไม่ใช่โลกที่จินตนาการไว้ แต่พอรู้ว่าลักษณะงานเป็นแบบนี้

กส็นใจเลย  เราเขา้มาทำางานกบัชุมชนทีถ่กูฟอ้งไลท่ี ่คนฟอ้งใหค้นมารือ้

บา้น คนในชมุชนไมรู่ว้า่ตวัเองมสีทิธ์ิหรอืไมม่สีทิธ์ิอะไรบา้ง เรามหีน้าทีไ่ป

คุยให้พวกเขารู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไร มันทำาให้เขารู้ว่าทำาอะไรได้ ทำาอะไร

ไม่ได้ ไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะต้องติดคุก

ตอนเรยีนกฎหมายคดิวา่ถา้ไดเ้ป็นทนายความจะชว่ยคนได ้แตง่าน

ทีม่ลูนธิดิวงประทปีทำาให้พบวา่การช่วยคนมหีลายแบบ ชว่ยแบบทนายจะ

ช่วยได้ทีละคน บางทีรู้ว่าเขาจะติดคุกแต่พูดไม่ได้ บางทีคิดว่าน่าจะรอด

แตก่ลบัติดคุก  ถา้ไม่จำาเปน็กไ็มอ่ยากใหใ้ครขึน้โรงขึน้ศาลเพราะเสยีเวลา

เสียเงินมาก ถ้าแก้ไม่ได้เราก็จะเจรจาให้เขายุติโดยเร็ว  การช่วยให้คน 

เขม้แขง็ด้วยการรูก้ฎหมายดกีวา่ไปชว่ยในศาล เหนือ่ยครัง้เดยีวแตช่ว่ยคน

ได้เป็นสิบเป็นร้อยคน มันได้พลังเยอะกว่ามาก

เราชอบงานนี้มากเลย มีความสุขกับการทำางานมาก ไม่ต้องอยู่

เฉยๆ ไม่ต้องนั่งนิ่งๆ ได้ไปเจอเรื่องราวใหม่ๆ ได้เห็นผู้คน  ตอนมา

ทำางานแรกๆ เห็นผู้คนและบ้านคนแล้วตกใจมาก สภาพบ้านไม่น่าเป็น

บ้าน เหมือนโลกในหนัง โลกในหนังสือ มาปรากฏตรงหน้าเรา ได้เรียน

รู้ว่าคนจนกับความจนมันไม่ใช่มีแค่ในนิยาย  ทำางานนี้ตั้งแต่ปลายปี 

2531 ถึงราวปี 2536 แล้วลาออกมาดูแลคุณยายที่ป่วยจนคุณยายเสีย

ชีวิต พอดีกับเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันเปิดบริษัททำาธุรกิจด้านการก่อสร้าง 

เป็นงานด้านสถาปัตย์และตกแต่งภายใน เขาชวนให้ไปดูแลงานบริหาร

จัดการของบริษัท เราจึงลองไปทำาเพราะเป็นเรื่องที่สนใจตอนเป็นเด็กๆ  

งานนีท้ำาใหไ้ดค้วามรูใ้นเชงิสถาปตัยแ์ละตกแตง่ภายใน รวมทัง้การบรหิาร

จัดการมาอีกมิติหนึ่ง  

สู่งานเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่วุฒิสภา

ปี 2542 ครูประทีปได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงเป็นงานที่ต้องใช้นัก

กฎหมาย เราจึงกลับมาทำางานกับครูประทีป เป็นผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา  

ยุคน้ันมีการรวมตัวกันเป็น ส.ว. เอ็นจีโอ เขามอบหมายให้ไปช่วยถอด

กฎหมายที่อ่านยากเข้าใจยากให้คณะกรรมาธิการเข้าใจง่าย เราก็ไป

ถอดออกทำาเป็นแผนผังและคำาอธิบายแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย เลยได้เข้าไป

ทำางานในคณะกรรมาธิการ ดูเรื่องร่างกฎหมาย และทำางานรับเรื่อง 

ร้องเรียนด้วย  ทำางานน้ีต้ังแต่ปี 2542-2549 ระหว่างน้ันก็มีส่วนร่วม 

ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อยู่ในคณะอนุกรรมการที่รับเรื่อง 

ร้องทุกข์จากชาวบ้าน ทำาให้ปัญหาของหลายชุมชนได้ผ่อนหนักเป็นเบา 

คลายความเดือดร้อนได้เยอะมาก

ถา้เปรยีบเทยีบการทำางานหลายแหง่ทีผ่า่นมาจะเหน็ความแตกตา่ง

วา่งานแรกๆ เปน็การแกป้ญัหาแค่ระดบัปรากฏการณห์รอืเหตกุารณ ์งาน

ตอ่มาเริม่เหน็ระดบัทีลึ่กลงเรือ่ยๆ  ทีมู่ลนธิดิวงประทปีเราเหน็วา่ชาวบา้น
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หลายคนยงัแกท้ีเ่หตกุารณอ์ยูโ่ดยมองแบบแผนพฤตกิรรม แตบ่างเรือ่งแก้

แบบแผนพฤติกรรมให้ตายก็ไม่มีทางแก้ได้  เวลาเราแนะนำาชาวบ้านให้

สู้ก็เหนื่อย บางทีสู้ให้ตายก็ไม่ชนะ  ตราบใดที่โครงสร้างระหว่างคนจน

กับคนรวยห่างกันขนาดนี้ ถ้าไม่แก้เรื่องนโยบายค่าแรงขั้นต่ำา ท่ีทำากิน ก็

ไมม่ทีางแกป้ญัหาอืน่ได ้ การแกป้ญัหาทีป่ลายเหตกุด็ ีแตบ่างเรือ่งไปแก้

ท่ีโครงสร้างดกีวา่  พอทำางานทีว่ฒิุสภากไ็ดเ้ห็นวา่ถา้แกท้ีน่โยบายได ้คอื

แกก้ฎหมายบางตวัได ้ปญัหาปจัเจกแทบจะไมเ่กิดขึน้เลย  เราไปชว่ยดแูล

เร่ืองกฎหมายดกีวา่ ทำาอยา่งไรให้กฎหมายกระทบกบัประชาชนนอ้ยทีส่ดุ

เติบโตจากการพัฒนามิติด้านใน

หลัง ส.ว. ชุดน้ันหมดวาระแล้วเราก็กลับมาทำางานที่มูลนิธิดวง

ประทีปอีกรอบ  ตอนนั้นรู้สึกว่าการพัฒนาคนเป็นเรื่องสำาคัญ อยาก

ทำางานพัฒนาคน บุคลากร เด็กและเยาวชน เพราะก่อนหน้าน้ันไปร่วม 

การอบรมบางอย่างแล้วตัวเองเกิดการ 

เปล่ียนแปลง เข้าอบรมหลักสูตรของเสม- 

สิกขาลัยแทบทุกหลักสูตร เช่น พลัง

กลุม่และความสขุ การสือ่สารอยา่งสนัติ 

การเป็นคนกลาง ซาเทียร์ การสนทนา

กับเสียงด้านในหรือจิตวิทยาการรู้ทัน

ตน  (Voice Dialogue)  การฝึกทักษะ

กระบวนกร นพลักษณ์

การส่ือสารอย่างสันติทำาให้เราได้

ฝึกการรับฟังอย่างลึกซ้ึง ซาเทียร์และ 

Voice Dialogue ทำาให้เห็นและเข้าใจ 

ด้านในของตนเองลึกซ้ึงขึ้น และที่ชอบ

มากคอืการฝกึทกัษะการเปน็กระบวนกร 

ซึ่งทำาให้เราเรียนรู้การจัดกระบวนการ

เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มได้เปน็อยา่งดีและนำาไปใชใ้นการฝกึอบรมเจา้หน้าที่

ในองค์กร

นพลกัษณท์ำาให้เขา้ใจวา่ทำาไมวธิคีดิของคนอืน่ไมเ่หมอืนเราเลย  เรา

เป็นคนศูนย์หัว ลักษณ์ 5 ผู้สังเกตการณ์ (The Observer) แยกตัวออก 

จากความรู้สึกได้ดีกว่าคนลักษณ์อื่นๆ แต่ไม่รู้ว่าคนอื่นทำาไม่ได้อย่างเรา 

เวลารับฟังเรื่องราวของใครมักจับแต่ประเด็นเน้ือหา ไม่ได้สนใจความ

รู้สึกของคน  เมื่อก่อนมีเพื่อนที่มีปัญหากับแฟนแล้วทนๆ ไปทั้งที่อยู่ไป

ก็ไม่ทำาให้อะไรดีขึ้น ดูจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ความเชื่อ 

ความชอบ ไปกันไม่ได้เลย เราคิดว่าเลิกดีที่สุด แต่เพื่อนไม่เลิก เพราะ

เขาใชค้วามรูส้กึตัดสนิ ไมไ่ดใ้ชเ้หตุผลอยา่งเรา เรากคิ็ดวา่ชา่งโงอ่ะไรเชน่

นัน้ แตห่ลงัจากเรยีนรูเ้รือ่งนพลักษณแ์ลว้เรากเ็ขา้ใจความรูส้กึเขาได้ดีขึน้

“�เมื่อก่อนชอบอ่านหนังสือของมาร์กซิสต์�สนใจแต่เรื่อง

สังคม�ไม่สนใจมิติทางจิตวิญญาณเลย�แต่พอเข้าอบรม

ศาสตร์การพัฒนาตนเองต่าง�ๆ �ทำาให้รู้สึกว่ามิติข้างใน

สำาคัญมาก�ตอนนี้ตัวเองเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ�พัฒนา

ขึ้นทั้งความใจเย็น�การรับฟัง�การเข้าใจคนอื่น�ช่วยให้มี

ความสุขในการทำางานมากขึ้น”

นพลักษณ์ (Enneagram)

ศาสตร์ที่ใช้อธิบายบุคลิกภาพ
ของมนุษย์เพื่อทำาความเข้าใจ
ตัวเองและเข้าใจผู้อื่น แบ่งคน
ออกเป็นเก้าลักษณะโดยดูจาก
พฤติกรรมการแสดงออกซ้ำาๆ 
ต่อสถานการณ์ต่างๆ  คนใน
แต่ละลักษณะจะมีช่องทาง
หลักในการรับรู้และตอบสนอง
ต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกันไป 
แบ่งเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ ศูนย์
หัว คือคนที่ใช้ความคิดหรือ
จินตนาการ  ศูนย์ท้อง คือคน
ที่ใช้สัญชาตญาณ  และศูนย์ใจ 
คือคนที่ใช้อารมณ์ความรู้สึก
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คนลักษณ์ 5 อย่างเราจะให้ความสำาคัญกับข้อมูลความรู้  ถ้าเห็น

คนอื่นทำาอะไรตัดสินใจอะไรโดยไม่มีข้อมูล เราจะขัดใจ ตัดสินเขาไป

แลว้วา่มกังา่ย  เราชอบเรยีนรู ้ชอบคดิวเิคราะหโ์ดยไมรู่ส้กึเครยีด ดหูนงั

ฟังเพลงก็ชอบวิเคราะห์เนื้อหา สามียังถามเลยว่าดูหนังฟังเพลงแบบ

สนุกๆ ไม่คิดไม่วิเคราะห์ไม่ได้หรือ ไม่เครียดบ้างหรือไง เราก็งง ดูยังไง

ไม่คิด  เราไม่รู้สึกว่าเครียด ขณะที่คนอื่นโดยเฉพาะคนศูนย์ท้องกับศูนย์

ใจจะเครียด  เมื่อก่อนเราไม่เข้าใจ แต่พอได้เรียนรู้นพลักษณ์ทำาให้เข้าใจ

ว่าโลกภายในของเรากับคนอื่นต่างกันมาก เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น  

เมือ่เขา้ใจ เมตตาจติกเ็กดิขึน้ไดเ้องโดยไมต่อ้งบอกวา่ตอ้งเมตตา  เรามกั

จะบอกน้องๆ ว่า “เข้าใจโดยไม่ต้องเข้าข้าง” คือเข้าใจเขาได้โดยไม่ต้อง

เห็นด้วยกับเขา

การอบรมอีกหลักสูตรที่สำาคัญและไม่เคยลืมคือ  “Into the Mo-

ment : Journey to the Innermost Intuition”  ของ กิล เอลอน  เป็น

เวริก์ชอปทีใ่ชก้จิกรรมสรา้งสรรคต์า่งๆ พาเราเขา้ไปสำารวจโลกภายในของ

เรา เพื่อให้เห็นกำาแพงหรือวิธีคิดที่ขังเราไว้จากความเข้าใจตัวเอง เข้าใจ

โลก และทำาให้เรามีอิสรภาพทีแ่ทจ้รงิจากกำาแพงเหลา่นัน้ ยกตวัอยา่งเชน่ 

การกอด คนไทยส่วนใหญจ่ะมทีศันคตไิม่ดตีอ่การแสดงออกแบบน้ี เพราะ

ตดิอยูก่บักรอบคดิทีว่า่การถกูเนือ้ตอ้งตวักนัเป็นวฒันธรรมตะวนัตก ไมใ่ช่

ของไทย จึงรู้สึกละอายที่จะทำา แต่ถ้าเราละวางกรอบของค่านิยมนี้แล้ว

ใช้ใจสัมผัส เราจะรู้ว่าการกอดทำาให้รู้สึกอบอุ่นและมีคุณค่าหลายอย่าง  

ตอนแรกเข้าหลักสูตรสามวันแล้วประทับใจมาก ตามไปเข้าหลักสูตรเจ็ด

วันด้วย  กิลทำาให้เราหลุดจากกล่องหรือกรอบความคิดที่เราถูกปลูกฝัง

จากการเลี้ยงดู วัฒนธรรม โรงเรียน ฯลฯ และปิดกั้นเราไว้จากอิสรภาพ 

อย่างที่กฤษณมูรติกล่าวไว้ในหนังสือ โดยกิลทำาให้มันเป็นรูปธรรมที่เรา

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

เมื่อก่อนชอบอ่านหนังสือของมาร์กซิสต์ สนใจแต่เรื่องสังคม คิดว่า

ต้องแก้โครงสร้างสังคม ไม่สนใจมิติทางจิตวิญญาณเลย คิดว่าเร่ืองจิต

วญิญาณหนอ่มแนม้ แต่พอเขา้อบรมศาสตรก์ารพฒันาตนเองต่างๆ เหล่า

นี้ทำาให้รู้สึกว่ามิติข้างในสำาคัญมาก ตอนน้ีตัวเองเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ 

พัฒนาขึ้นทั้งความใจเย็น การรับฟัง การเข้าใจคนอื่น ช่วยให้มีความสุข

ในการทำางานมากขึ้น 

การอ่านคัมภีร์เต๋าฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยสมัยเรียนมหาวิทยาลัย

ก็เปลี่ยนวิธีคิดเราเยอะ เล่มที่มีอิทธิพลต่อเราคือ วิถีแห่งเต๋า แปลโดย 

พจนา จันทรสันติ  เต๋าพูดถึงความมี ความว่าง คุณประโยชน์ของความ

ว่าง การทำาโดยไม่ทำา การไม่ครอบครอง การเดินบนเส้นทางของตนเอง 

ทั้งหมดเป็นเรื่องสัจธรรม ความจริงของธรรมชาติ  ที่ประทับใจมากคือ

เรือ่งน้ำา “น้ำาหล่อเลีย้งสรรพสิง่ แตม่ไิด้แยง่ชงิสิง่ใด  น้ำาไหลจากทีส่งูลงสูท่ี่

ต่ำา น้ำาไรร้ปูรา่ง จงึแทรกซมึไปไดท้กุที ่ น้ำาออ่นโยนนุม่นวล แต่ทลายหนิ

ผาได”้  เราคิดต่อเองว่าน้ำาไหลลงมหาสมทุรแลว้ระเหยกลายเปน็ไอ เปน็

กอ้นเมฆ ตกลงมาเปน็ฝน เลยเกดิแรงบันดาลใจอยากทำาตัวใหเ้หมือนน้ำา 

คณุธรรมทีก่ลา่วถึงในคัมภีร์เต๋าทำาใหเ้ราคดิถึงคำาสอนในพุทธศาสนา

ที่เราเคยอ่านสมัยเรียน ก่อนน้ันไม่สนใจศาสนาพุทธ ท่องบาลีไม่เข้าใจ 

และไมเ่ห็นประโยชนข์องมนั แมต้อนเดก็จะตอบปญัหาชงิรางวลัมาเยอะ 

(หัวเราะ) แต่พออินกับเต๋ามากเลยคิดว่าคำาสอนที่เคยอ่านสมัยเรียนก็มี

บางอย่างน่าสนใจ จึงหันมาอ่านหนังสือศาสนาพุทธต่อ เล่มแรกๆ คือ

หนงัสอืของพระธรรมปฎิก (ป.อ. ปยตฺุโต) ทกุวันน้ีมหีนังสอืของทา่นเยอะ

ที่สุด อ่านแล้วปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ดีมาก  

เรื่องท่ีประทับใจคือท่านอธิบายถึงความสุขตามหลักพุทธว่ามีสาม

ขั้น ความสุขขั้นแรกคือความสุขแบบหยาบจากการเสพ ความอยากได้ 

อยากม ีอยากเปน็  เมือ่ได้มากเ็บ่ือ อยากหาใหม ่หากไมไ่ด้กท็กุข ์ ความ
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สุขขั้นท่ีสองคือความสุขที่ละเอียดขึ้น เป็นความสุขทางใจจากการทำา

ประโยชน์ การให้ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นแล้วเกิดความปีติ  ความสุขขั้นที่

สามคือความสุขที่เกิดจากการเข้าใจชีวิต เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจสัจธรรม 

ทำาให้ปล่อยวางได้  เราเข้าใจคำาสอนเหล่านี้ นำามาปรับใช้ในวิถีชีวิตและ

การทำางานได้ ทำาให้เริ่มสนใจการทำาความเข้าใจตนเองและธรรมชาติ

เมื่อก่อนจะสนใจฝึกการเจริญสติในชีวิตประจำาวัน แต่ระยะหลัง

ราวสามสี่ปีมานี้เร่ิมสนใจการนั่งสมาธิด้วย เพราะเห็นประโยชน์ของการ

ทำางานด้านในท่ีมากขึ้น อยากเข้าใจและสัมผัสถึงความว่างที่ไม่ใช่เป็น

แค่ความเข้าใจเหมือนแต่ก่อน  แรกๆ ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วฝึกนั่งเอง

โดยใช้แนวอานาปานสติ ก็ได้ประโยชน์บ้างพอสมควร แต่ไม่สามารถ

เข้าถึงลมหายใจละเอียดได้  ต่อมาปี 2557 ได้เข้าคอร์สนพลักษณ์กับ

การปฏิบัติธรรมกับอาจารย์สันติกโร ได้ฝึกอานาปานสติอย่างจริงจังเป็น

ครั้งแรก  ด้วยเหตุปัจจัยที่ตนเองสะสมมา สภาพแวดล้อมที่เกื้อกูล คือ

พักคนละห้อง ปิดวาจา ไม่ใช้โทรศัพท์ ไม่ดูทีวี หรือสื่อสารใดๆ และคำา

แนะนำาของอาจารย์ ทำาให้สามารถสัมผัสถึงลมหายใจละเอียดได้ และ

รู้สึกได้ว่าภาวะปีติ ปราโมทย์ สุข ปัสสัทธิหรือความสงบเย็น ที่เคยอ่าน

ในหนังสือเป็นอย่างไร

เดือนธันวาคม 2558 ได้ไปอีกครั้ง คร้ังนี้สามารถเข้าถึงได้ลึกขึ้น

อีกขั้น ช่วงหนึ่งสัมผัสถึงการเกิดดับของลมหายใจได้ชัดมาก เป็นภาวะ

ที่อธิบายได้ยาก แต่รู้สึกได้ว่าศูนย์ใจกับศูนย์ท้องทำางานอย่างไร ความ

รู้สึกเมื่อศูนย์ทั้งสามทำางานอย่างสมดุลเป็นอย่างไร ข้างในมีภาวะต่างไป

จากเดิมอย่างรู้สึกได้ สัมผัสได้ถึงความสงบเย็น การอยู่กับเนื้อกับตัว หู

ได้ยินเสียงดังขึ้นไวขึ้นกว่าเดิม  แม้ครั้งต่อมาจะยังสัมผัสการเกิดดับไม่

ได้ แต่รู้วิธี มีทักษะที่จะน่ังต่อแบบทางสายกลาง  ถ้าให้อุปมาก็เหมือน

ขี่จักรยานไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างเพื่อรักษาสมดุลตลอดเวลา ซึ่งในช่วง

สิบปีมานี้เราใช้ชีวิตบนเส้นทางนี้มาเกือบตลอด  ครั้งนี้เกิดปีติขึ้นในใจ

มากมาย รู้สึกสำานึกในพระคุณของพระพุทธเจ้า และครู คืออาจารย์สัน- 

ติกโรอย่างไม่มีอะไรจะเทียบได้

สิ่งนี้เป็นการเปล่ียนแปลงด้านในอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยน

ทศันคต ิแตม่นัลกึกวา่ รูส้กึไดถ้งึความสงบเยน็ทีอ่ยูใ่นเนือ้ในตวัไดช้ดัเจน

จนถึงวันนี้ และเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสัทธรรมสามประการ คือ ปริยัติ การ

ทำาความเข้าใจให้เกิดความรู้จริง  ปฏิบัติ การนำาความรู้ที่ได้ศึกษามา

ปฏบิตัติามหลกัไตรสกิขา คือ ศลี สมาธ ิปญัญา  ปฏเิวธ การแจง้ในธรรม

ที่ดับกิเลสดับทุกข์ ซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกทาง

นอกจากนี้ยังเคยได้อ่านหนังสือ บันทึกการเรียนรู้ ของจิตตปัญญา 

มหิดล ที่อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องการคิด

เชิงระบบแล้วประทับใจมาก จึงหาทางเข้าอบรมเรื่องนี้จนได้เข้าอบรม

ในหลักสูตรที่ทาง สสส. เป็นผู้สนับสนุน  หลักสูตรแรกเป็นการอบรม

นักศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม มีเรื่องการคิดเชิงระบบที่สอนโดย

“�เราอิ่มใจที่ได้ทำาประโยชน์เพื่อคนอื่นและตัวเอง�ได้เห็น

โลกที่เป็นจริง�เห็นโลกอีกใบหนึ่งที่หากไม่ได้เจอกัน� 

ไม่รู้จักกัน�ก็เหมือนต่างอยู่บนโลกคนละใบที่ขนานกันไป� 

มันไม่ง่ายที่จะพูดให้เข้าใจจนกว่าจะได้มาเห็นและสัมผัส

เอง��เราอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำางานแบบนี้เพื่อ

พัฒนาตัวเองและพัฒนาจิตวิญญาณ”
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อาจารยช์ยัวฒันเ์พยีงสามวนั แตม่คีอรส์อ่ืนๆ ท่ีได้ประโยชน์ในการทำางาน

ด้วยเช่นกัน  ต่อมาเป็นหลักสูตรอาจารย์ชัยวัฒน์โดยเฉพาะสี่เรื่อง ทำาให้

ได้เหน็และวเิคราะหอ์ะไรมากกวา่ทีเ่คยทำามา ไดเ้รยีนรูว้า่ถา้วเิคราะห์ผดิ

และทำาแต่เรื่องเหตุการณ์จะแก้ปัญหาไม่ตรงจุด  การคิดแบบเป็นระบบ

จะช่วยการมองสังคมและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  เรื่องนี้น้องหลายคน

ท่ีเรียนด้วยกันไม่เข้าใจ แต่เราทำางานมาระดับหนึ่ง เราอินมาก รู้สึกว่า

มันใช่เลย

ในช่วงสิบปีหลังเราเติบโตขึ้นมาก มองอะไรแบบเช่ือมโยงเร่ือง

ภายในกบัเรือ่งโครงสร้าง และรูว้า่เรยีนรูต้อ่ไปได้เรือ่ยๆ  ตอนมาทำางานที่

มลูนธิริอบสองเราเสนอตัวมาทำางานฝา่ยวชิาการและฝกึอบรมเพือ่ทำางาน

พัฒนาคน แต่ถูกให้ไปเป็นผู้จัดการ ก็คิดว่าน่าจะทำาอะไรได้มากขึ้น โดย

เฉพาะการผลักดันเรื่องการพัฒนาคน  ปีแรกศึกษาวัฒนธรรมองค์กร

กอ่น เพราะเพิง่กลบัมาใหม ่ดวูา่ผูน้ำาและคนในองคก์รคดิอยา่งไร เตบิโต

อยา่งไร เช่ืออะไร มีความสมัพนัธก์บัอะไร  ทำางานไปศกึษาไปอยูส่ามสีป่ี

พร้อมๆ กับสร้างการยอมรับ เพราะฉายเดี่ยวเข้ามา ไม่มีทีม และมาอยู่

ในตำาแหน่งที่จำาเป็นต้องได้รับการยอมรับ

เราคอ่ยๆ มองหาคนทีเ่ขา้มาใหมซ่ึง่จะทำางานทางความคดิดว้ย แต่

มนัไม่ง่าย เพราะคนทีน่ีอ่ยูก่นัมาหลอ่หลอมกนัมาสบิยีส่บิป ีมวีฒันธรรม

องค์กรท่ีเข้มแข็ง จึงต้องค่อยๆ ขยับ อาศัยลูกตื๊อ หูทวนลม และพูดคุย 

ค่อยๆ ทำาให้คนทำางานชัดเจนในตัวเองมากขึ้น โดยใช้การพูดคุยและ

การประชุม แต่ทำาได้ช้ามาก พอจะปั้นคนได้สองสามคนก็ลาออก เขา

บอกว่าถ้าต้องสู้รบกับทั้งงานและคน เขาไม่ไหว ขอไปทำางานอื่นที่ง่าย

กวา่น้ี  ชว่งหา้หกปนีีม้อีอกไปหลายคน ทำาให้ใจเราแยเ่หมอืนกนั  ตอนนี ้

เร่ิมเห็นความหวังบ้างกับเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ง มองเห็นการเปลี่ยนแปลง 

แม้ไม่มากก็เป็นพลัง 

เป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ

การทำางานที่มูลนิธิดวงประทีปทำาให้เข้าใจมิติของความจน ว่าการ

จนซ้ำาจนซากเป็นอย่างไร  บางคนไม่เข้าใจ มองว่าคนจนขี้เกียจ สร้าง

ปญัหา กนิเหลา้เมายา ไมร่กัด ี แตเ่รารูว้า่มันเปน็เพราะอะไร ไมใ่ชเ่พราะ

พวกเขาขี้เกียจหรือไม่รักดี  ถ้าเราเกิดมาแบบนี้ อาหารไม่ดี บ้านเล็ก
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มาก สภาพไม่น่าจะเรียกว่าบ้าน ไม่มีที่วิ่งเล่น ไม่มีความสุข สติปัญญา

จะเติบโตได้แค่ไหน พอไม่มีการศึกษาก็มักมีลูกเร็ว มีภาระเพิ่มมากขึ้น 

มันเป็นวงจรหมดเลย

เวลาเราอยากไปเท่ียว ดูหนัง หรือไปกินข้าวนอกบ้าน ก็ไปโดยไม่

ต้องคิดอะไรมาก ขณะที่คนจนจะออกไปเที่ยวนอกบ้านแต่ละทีมันยาก

มาก เงนิคา่ตัว๋หนงัสองสามรอ้ยบาทเขาซือ้ข้าวกนิไดท้ัง้วนั คา่อาหารม้ือ

สองม้ือท่ีเรากินมันเท่ากับค่าอาหารเป็นอาทิตย์ของเขา  พวกเขาจำาเป็น

ต้องอยู่ในเมืองเพราะใกล้แหล่งงาน ของใช้ทุกอย่างต้องราคาถูกเพ่ือให้

อยู่ได้ด้วยค่าแรงแค่นี้

เราไม่รูส้กึถงึความขัดแยง้หรอืแตกตา่งระหวา่งตวัเองกบัคนในชมุชน

เลย แต่คนอ่ืนอย่างคนในครอบครัวและเพื่อนไม่ค่อยเข้าใจเรา เราเลย

พยายามดูแลตัวเองให้อยู่ได้โดยไม่รบกวนคนอื่น มีเงินเดือนน้อยก็ใช้

น้อย ประหยัด ไม่งั้นเขาจะมาตอกย้ำาว่าเราไปต่อไม่ได้  เรามักไม่ได้คุย

เรื่องงานให้เพื่อนฟัง เพราะรู้ว่าเล่าไปก็ไม่เข้าใจ  เราอยู่ในสองสามโลก 

คือโลกของคนจนที่นี่ โลกของคนรวย และโลกของคนชั้นกลางคือญาติ

พี่น้องและเพื่อนซ่ึงจะรู้แต่ว่าเราทำางานเพื่อสังคม และบอกว่าเราชอบ

ความจน (หัวเราะ)

จรงิๆ มนัไมใ่ชเ่รือ่งชอบจน แตเ่ราอิม่ใจทีไ่ดท้ำาประโยชนเ์พือ่คนอืน่

และตัวเองด้วย ได้เห็นโลกที่เป็นจริง เห็นโลกอีกใบหนึ่งที่หากไม่ได้เจอ

กัน ไม่รู้จักกัน ก็เหมือนต่างอยู่บนโลกคนละใบที่ขนานกันไป อย่างคน

ข้างนอกเจอคนสลัมก็จะระแวง ไม่ไว้ใจ และมันไม่ง่ายที่จะพูดให้เข้าใจ

จนกว่าจะได้มาเห็นและสัมผัสเอง

ที่ผ่านมาเราเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันและความสูญเสียหลายอย่าง  

ทั้งแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกะทันหัน คุณยายที่เลี้ยงเรามาและเรา

รักมากเสียชีวิต ต่อมาพี่ชายที่ตั้งใจเรียนหนังสือ ทำางานหาเงินอย่าง

เคร่งเครียดจริงจังและมีแบบแผน ก็ป่วยและเสียชีวิตอย่างปัจจุบัน 

ทันด่วนแบบไม่ทันได้ส่ังเสียหรือเตรียมตัวเลย เราจึงอยากใช้ชีวิตที่เหลือ

อยูท่ำางานแบบน้ี ซ่ึงแมจ้ะมอุีปสรรคเยอะ แต่กย็งัทำาต่อเพ่ือพัฒนาตัวเอง

และพัฒนาจิตวิญญาณ
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 “ การทำางานอะไรก็ตามจะไม่หนักหนา
สาหัสจนเกินไป ถ้าทำาให้ชีวิตตัวเอง
กับชีวิตสาธารณะสมดุลกัน”

เพลินใจ  เลิศลักขณวงศ์
ผู้ประสานงานประชาคมแม่สอด

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์  : สัมภาษณ์
ศุภจิต สิงหพงษ์  : ถ่ายภาพ

หากมองจากภายนอก เพลนิใจ เลิศลักขณวงศ ์อาจดเูหมอืนแมบ้่านทัว่ไป 

แต่เมื่อได้พูดคุยจะรู้ว่าเธอผ่านบททดสอบชีวิตมาอย่างโชกโชน ทั้งชีวิต

ส่วนตัว ชีวิตการงาน และชีวิตเพื่อสังคม ซึ่งบ่มเพาะให้เธอกลายมาเป็น

พลเมืองผู้ไม่นิ่งดูดาย
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เพลินใจเรียนจบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

เปน็พยาบาลทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมใ่นยคุทีโ่รงพยาบาลกำาลงั

ประสบปญัหาสมองไหล แพทยพ์ยาบาลไปทำางานตา่งประเทศ  ตอ่มาเธอ

ย้ายกลับมาเป็นพยาบาลที่บ้านเกิดเมืองนอนในอำาเภอแม่สอด จังหวัด

ตาก อีกประมาณยี่สิบปี ก่อนจะลาออกไปทำาธุรกิจของครอบครัวควบคู่

ไปกับการทำางานเพื่อสังคมในนามของประชาคมแม่สอด ประชาคมตาก 

และเครือข่ายประชาคมชายแดน

จุดเด่นของเพลินใจคือการมองหาทางออกของปัญหาผ่านการคิด

ให้กระจ่างและลงมือทำาจนเกิดสิ่งที่เธอเรียกว่า “ปัญญาปฏิบัติ” อาทิ 

ตอนเป็นพยาบาลที่อำาเภอแม่สอด เธอเริ่มงานเชิงป้องกันโรค ทำาให้เด็ก

แรกเกิดในโรงพยาบาลต้องได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรคครบทุกคน และ

สร้างกระบวนการติดตามคนไข้จนทำาให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับยารักษาครบ

ต่อเนื่องจนหายจากโรคได้ จากที่ก่อนหน้านั้นแทบไม่เคยทำาได้มาก่อน  

เมื่อทำาโครงการเพื่อสังคม เธอได้ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่กลุ่ม

คนไทยพลัดถิ่นในการขอสถานะบุคคล จนทำาให้คนไทยพลัดถิ่นได้รับ

สญัชาตไิทยเกอืบสามพนัคน และรว่มคล่ีคลายปญัหาผลกระทบจากสาร

แคดเมียมปนเปื้อนในพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่ตาว ให้ชาวบ้านได้รับการเยียวยา 

ช่วยเหลือ และหาทางออกร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้เแม้จะล่วงเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นแห่งวัยชราตามคำาจำากัดความทาง

ประชากรศาสตร์ด้วยวัยหกสิบห้าปี และบรรลุวัตถุประสงค์การทำาหน้าที่

แม่ ภรรยา และพลเมืองอย่างสมบูรณ์แล้ว เธอบอกว่าจะยังคงทำาหน้าที่

พลเมืองต่อไปจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาเยือน

พื้นฐานครอบครัวเป็นผู้นำาชุมชน

พอ่เป็นกำานนัสองสมยัตดิตอ่กนั และเปน็พอ่ค้าววัตา่งทีเ่ดนิทางไป

ทางใต้ถึงนครศรีธรรมราช ทางเหนือไปถึงเมืองหาง เมืองเชียงตุง  พ่อ

ถอดชิ้นส่วนโรงสีใส่วัวต่างมาแม่สอดเป็นเครื่องแรก  ตอนอายุสามสิบ

พ่อทำายุ้งฉางเป็นคลังอาหารหมู่บ้านให้คนมายืม และให้คนมาขนแกลบ

ไปใช ้ แมก้ระทัง่ชาวบา้นจากหมูบ่า้นยากจนไกลๆ มลีกูหมผูอมๆ ทีเ่ขา

ไมส่ามารถเลีย้งไดก้เ็อามาฝากขายไวท้ีบ้่านใหเ้ราไดเ้ลีย้งชว่งสามเดอืนใน

หน้าฝน พอหมดฝนเรากข็าย แล้วชาวบา้นจะมารบัเงนิ  เรารูสึ้กถงึการได้

ช่วยเหลือ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และการพึ่งพากันโดยไม่รู้ตัว  

ตอ่มาพ่อถูกยงิเสยีชวิีตโดยมสีาเหตุจากการทำาหน้าทีผู่น้ำา แม่ต้องดูแลลกู

เจ็ดคน ดูแลโรงสีข้าวและร้านค้า ลูกๆ ก็ช่วยกันทำางาน  ถือว่าพ้ืนฐาน

ครอบครัวเราเป็นผู้นำาชุมชน

สบตายมบาลที่โรงพยาบาลสวนดอก

หลงัเรยีนจบพยาบาลกบ็รรจเุขา้ทำางานทีโ่รงพยาบาลสวนดอก (โรง

พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) ในช่วงท่ีโรงพยาบาลเจอวิกฤติกำาลังคน 

เกิดภาวะขาดแคลนหมอและพยาบาล เราเรียนจบได้แค่หกเดือนก็ต้อง 

รับผิดชอบงานเป็นหัวหน้าเวร เป็นผู้ตรวจการเวรบ่ายและดึกแล้ว

ยอ้นไปชว่งเปน็นกัศกึษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาลสวนดอก พวกเราจะ

ถูกเรียกระดมพลบ่อยๆ เพ่ือหมุนเวียนเข้าเสริมทีมงานของโรงพยาบาล 

ทำาให้มีโอกาสหมุนเวียนงานเกือบทุกแผนก จึงมีประสบการณ์จากการ

ทำางานที่น่ีเท่ากับคูณสองเลย (หัวเราะ)  ตอนน้ันคนไข้ทะลักเข้าสู่สวน
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ดอก มีเตียงสามสิบหกเตียง แต่บางคืนมีคนไข้แปดสิบถึงเก้าสิบคน เจอ

เหตุการณ์วิกฤติต่างๆ เช่น อหิวาตกโรค และโรคทริคิโนซิส1  ได้ร่วมทีม

บริหารกับอาจารย์ผู้ใหญ่ เวลาประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลก็มี

โอกาสนั่งฟัง ได้เรียนรู้วิธีคิดวิธีบริหาร เรียนรู้เรื่องการเสียสละและแบบ

อย่างที่ดีของอาจารย์ยุคบุกเบิกทั้งหลาย เป็นการทำางานเป็นทีม ไม่แบ่ง

แยกระหวา่งหมอกบัพยาบาล  อาจารยพ์ยาบาลกท็ุม่เทกบังาน มาทำางาน

ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า  ทุกครั้งท่ีเราอยู่เวรดึกแล้วส่งเวรตอนเช้าก็จะได้พูดคุย

กับอาจารย์ว่าเจออะไรบ้าง แก้ปัญหาอย่างไร ใช้วิธีพูดคุยกัน ไม่ใช่ส่ง

เป็นกระดาษ  รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปเจออาจารย์ เพราะจะถูกดุถูกชม 

ทำาให้มีการทบทวนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา

สิง่หนึง่ทีป่ระทบัใจตอนเปน็นกัศึกษาพยาบาลคอืการออกไปเรยีนรู้ 

ภาคสนามกบัการดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้นของมลูนธิแิมคเคน เจอผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลท่ีไม่ใช่หมอ ได้เห็นคนทำางานที่จบพาณิชยศาสตร์และการ

บญัช ีจฬุาฯ ทำาใหเ้ราเกดิคำาถามวา่การบรหิารจัดการกบัการเปน็หมอคอื

เรื่องเดียวกันไหม เพราะที่นี่ต้องคิดถึงเรื่องอาชีพสำาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อน 

การจดัการศกึษาสำาหรบัลกูผูป้ว่ย และการสรา้งรายได ้ซึง่เปน็งานทีเ่พ่ิม

เติมจากงานรักษาพยาบาล  เราจึงคิดว่าอาชีพพยาบาลไม่จำาเป็นต้องรอ

คำาสั่งหมอเท่าน้ัน ถ้าไม่ใช่วิชาการหรือการรักษาเราน่าจะจัดการได้และ

ออกแบบเองได้นอกกรอบกว่านี้

การเป็นพยาบาลทำาให้ได้เรียนรู้ชีวิต  ยิ่งเป็นเวรที่มีงานยุ่งและมี

เหตุการณ์วิกฤติเกิดขึ้นก็ยิ่งได้เห็นวาระสุดท้ายของทั้งเศรษฐีและยาจก

ทุกคืนวัน เห็นความจริงของชีวิตว่าความตายอยู่ใกล้แค่นี้ แต่ระหว่างอยู่

บนเส้นทางก่อนตาย คนจะไม่ค่อยได้คิดถึงมัน  หลังจากอยู่โรงพยาบาล

1 โรคทริคิโนซิส (Trichinosis) โรคพยาธิชนิดหนึ่ง พบมากในผู้ชอบบริโภคเนื้อสัตว์ดิบ

สวนดอกมาสองป ีวนัหนึง่เกดิเหตกุารณ์ทีเ่ปน็จดุเปลีย่นของชวีติ จำาไดว่้า

คืนนั้นอยู่เวรห้องไอซียูอายุรกรรม คนไข้เยอะมาก แต่ละคนอาการหนัก

และเสียชีวิตติดต่อกันหลายคนจนเรารู้สึกเหมือนมียมบาลมานั่งรอรับที่

เคานเ์ตอรพ์ยาบาล เราถามตวัเองวา่ “จะมชีวีติอยูเ่พือ่ทำาหนา้ทีเ่พยีงเทา่

น้ีหรือ เรามทีางเลอืกอืน่ทีม่คุีณค่ากวา่นีไ้หม”  นีเ่ปน็เหตุผลทีท่ำาใหตั้ดสนิ

ใจกลับบ้านไปทำางานที่โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อทำางานที่เป็นจุดเริ่มต้น

ของชีวิต ไม่ใช่จุดสุดท้าย ทั้งๆ ที่ตอนน้ันรู้จักแต่งานดูแลผู้ป่วยข้างเตียง

เท่านั้น ไม่รู้เลยว่ามีงานป้องกันส่งเสริมสุขภาพที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้า

“�ตอนกะเหรี่ยงกับพม่ารบกัน� 

มีกะเหรี่ยงพาคนเจ็บมาส่ง 

โรงพยาบาลไม่ว่าจะดึกด่ืนแค่ไหน� 

มีบาทหลวงอุ้มเด็กมาตอน 

ตีหนึ่งตีสองในหน้าหนาว�� 

การเห็นคนที่อุทิศตัวช่วยเหลือ

คนอื่นทำาให้รู้สึกว่างานที่เราทำา

ยังไม่เสียสละเท่าเขา�ฉะนั้นเรา

ต้องดูแลเขาให้ดี�และจะไม่ยอม

จำานนกับปัญหา�แต่คิดว่าเราจะ

ช่วยอะไรเขาได้บ้าง”
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ตัวอย่างการอุทิศตนที่โรงพยาบาลแม่สอด

ช่วงปี 2516-2519 ที่แม่สอด พบพระ อุ้มผาง เป็นดินแดนสีชมพู 

(ยุคคอมมิวนิสต์) มีการสร้างทางสายแม่สอด-อุ้มผาง มีการรบที่บริเวณ

ชายแดนไทย-พม่า โรงพยาบาลแม่สอดเป็นเหมือนโรงพยาบาลสนาม 

ในโรงพยาบาลมีสนามเฮลิคอปเตอร์ พอรับวิทยุสื่อสารว่ามีคนไข้ก็ต้อง

ไปรับคนไข้ที่สนาม ฮ.  ตอนนั้นทหารไทยตายเยอะ เลยเอาทหารจีนฮ่อ 

(กองพล 93) มาชว่ย พอเขาบาดเจบ็กม็ารกัษาทีโ่รงพยาบาล พวกเราได้

เฝา้ไข ้ไดร้กัษาพยาบาลเขา ได้ฟงัเขาระบายวา่คนไมม่ชีาตไิมม่แีผ่นดินอยู่

เปน็อยา่งไร เขามาเพือ่ใหค้นขา้งหลงัไดม้ทีีอ่ยู ่ เวลาเรากลับบา้นเสน้ทาง

จะผา่นหนา้ปา่ชา้ เราเห็นคนถอืหมอ้ดนิใสก่ระดูก กระดกูในน้ันอาจเปน็

คนที่คุยกับเราเมื่อคืนวานและเพื่อนเขากำาลังนำากลับไปบ้าน

ตอนกะเหรี่ยงกับพม่ารบกัน ถ้าได้ยินเสียงปืนใหญ่ อีกวันหรือสอง

วนัจะมคีนหามคนเจบ็มา  มกีะเหรีย่งคนหนึง่ช่ือป้ามะนุทีพ่าคนเจ็บมาสง่

โรงพยาบาลไม่วา่จะดกึดืน่แคไ่หน เราแอบเรยีกแกวา่รฐัมนตรสีาธารณสขุ 

(หัวเราะ)  มีบาทหลวงที่อุทิศตัวทำางานอยู่ในป่าห่างไกลอุ้มเด็กมาโรง

พยาบาลตอนตีหนึ่งตีสองในหน้าหนาว  การอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่าน้ี 

เห็นความยากลำาบากของคนไร้แผ่นดิน เห็นคนที่อุทิศตัวช่วยเหลือคน

อื่นเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขา ทำาให้รู้สึกว่างานที่เราทำายังไม่เสียสละเท่า

เขา ฉะน้ันถ้าเขามาเราต้องดูแลเขาให้ดี และจะไม่ยอมจำานนกับปัญหา 

สถานการณ์รอบตัว แต่คิดว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง

ทำางานด้วยปัญญาปฏิบัติ

ตอนหลังเปลี่ยนตัวเองมาบุกเบิกงานด้านสุขศึกษา เวชกรรมสังคม 

และงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลควบคู่กัน คืองานท่ีมุ่งให้ความรู้ผู้คน 

งานส่งเสริมสุขภาพ และงานควบคุมป้องกันโรค เริ่มต้ังแต่ออกหน่วย

เคลือ่นทีข่องโรงพยาบาลไปตามหมูบ่า้น แบบไมใ่ชไ่ปรอทีจ่ดุหนึง่แลว้ให้

คนเดินมาหา แต่เจ้าหน้าที่จะแบ่งสายขึ้นไปดูไปค้นหาผู้ป่วยบนบ้านเลย

ว่าเขาอยู่อย่างไร  หมู่บ้านที่ไปจะค่อนข้างกันดาร การคมนาคมลำาบาก 

ต้องออกหน่วยไปเยี่ยมทุกสองเดือน บางจุดที่ห่างไกลมากๆ ต้องขึ้น  

ฮ. ไป และถา้บางจดุ ฮ. ลงพืน้จอดไมไ่ด ้ฮ. จะชะลอตวัเรีย่พืน้พอใหพ้วก

เรากระโดดลง แลว้ ฮ. กเ็ชดิหวัขึน้ ตอนน้ันไมก่ลวัเพราะเปน็วัยรุน่ ยงัไม่

แตง่งาน  นอกจากนัน้เรากท็ำางานดา้นการรกัษาทางวทิย ุพอ.สว.2 ไปยงั

พ้ืนทีห่า่งไกลด้วย คือเปน็พยาบาลท่ีมโีอกาสทำางานเยอะมาก และถา้เหน็

ช่องทางใดที่จะช่วยให้ทำางานได้ก็จะทำา

ทำาโครงการฉีดวัคซีนปอ้งกนัวัณโรคในเด็ก จดุมุง่หมายคือทำาอยา่งไร

ให้เด็กได้วัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์  ตอนน้ันเราไม่ได้ทำางานที่ตึกคลอด แต่

ทุกเช้าก็จะไปพบแม่ที่เพิ่งคลอดทุกคนทั้งๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่ ไปฉีดวัคซีน 

บีซีจีป้องกันวัณโรค ให้คำาแนะนำาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และทำาบัตร 

นดัหมายให้มาฉดียาจนครบตามวยัและชนดิของวคัซนีทีค่วรไดร้บั เด๋ียวนี้ 

โรงพยาบาลแม่สอดก็ยังทำาแบบนี้อยู่

จากนั้นก็เปิดคลินิกวัณโรค ใช้วิธีค้นหาแฟ้มประวัติผู้ป่วยทั้งโรง

พยาบาล ถ้าเจอคนไข้เป็นวัณโรคก็ติดตามมาลงทะเบียน และมีการ

ปรึกษากับคนไข้ พบว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้คนไข้ขาดยาไม่ใช่เพราะไม่

2 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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ปฏิบัติตามคำาส่ังหมอ แต่เป็นเพราะไม่เข้าใจหรือกินยาไม่ถูก  สิ่งสำาคัญ

ในการรกัษาจงึอยู่ทีเ่จ้าหนา้ทีต่ดิตามคนไข ้เชน่การนดัหมายวา่ครัง้ตอ่ไป 

ต้องมาทำาอะไรบ้าง อย่างเอกซเรย์ ตรวจเสมหะ ทำาให้คนไข้มีแรงจูงใจ 

มคีวามหวงัในการมาโรงพยาบาลแตล่ะครัง้  การทำางานอยา่งใกลช้ดิทำาให้

อตัราการมาตามนดัสงูถงึรอ้ยละเกา้สบิจนในทีส่ดุคนไขห้ายจากโรคและ

หยุดกินยาได้  เรารู้สึกดีใจที่สุดเพราะในอดีตนั้นวัณโรคเป็นโรคที่รักษา

ให้หายยากมาก ในชีวิตยังไม่เคยพบเห็นคนไข้หายจากโรคนี้และหยุดกิน

ยาได้มาก่อนเลย  ต่อมาคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลแม่สอดจึงกลาย

เป็นแม่แบบการจดัการคลนิกิวณัโรคให้แกห่ลายโรงพยาบาลในภาคเหนอื

เราเสนอการเปิดคลินิกพิเศษตามกลุ่มคนไข้เฉพาะโรคเยอะมาก

เพื่อประสทิธภิาพในการรกัษา มกีารตดิตามและใหค้วามรูโ้ดยเอาตัวเอง

อาสาเขา้ไปตัง้ตน้ทำากอ่น เพราะคดิวา่ถา้ทำาแลว้ไมเ่สียหายก็น่าจะลองด ู 

เปน็คนทีค่ดิอะไรแลว้ตอ้งมหีอ้งทดลองของตวัเองทกุเรือ่ง ถา้รูว้า่ตรงไหน

เป็นต้นตอจะพุ่งเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้น พอไปทำาก็จะเจอช่องทาง เจอผู้คน

ที่อยากทำา และสุดท้ายก็มีคนมารับงานต่อ เป็นความสำาเร็จเล็กๆ ที่เกิด

จาก ปัญญาปฏิบัติ  พอย้อนหลังไปดูว่าทำาไมเราไม่กลัวหรือเกรงใจใคร

เวลาจะทำาอะไรท่ีเห็นว่าเป็นผลดีกับคนไข้และผู้รับบริการ ได้คำาตอบว่า

เราต้องมั่นคงในข้อมูลวิชาการก่อน และต้องปรึกษาหารือคนอื่นด้วย ไม่

ใช่ดุ่มๆ ไปคนเดียว  เราเชื่อว่าทุกคนมีความคิดและอยากทำา โดยแบ่ง

คนได้เป็นสามกลุ่มคือ คิดได้ไปเป็น คิดได้ไปไม่เป็น ถ้าชวนสองกลุ่มน้ี

ได้ก็มีพลังเยอะ แต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มคือ คิดไม่ได้ไปไม่เป็น ก็เหนื่อยหน่อย

แนวคิดเรื่องปัญญาปฏิบัติเกิดจากประสบการณ์การทำางานของเรา 

เริ่มจากรู้สึกว่าการแก้ปัญหาหลายๆ เร่ืองถ้าใช้วิธีคิด ทฤษฎี หรือความ

รูแ้บบเดิม หรอืเอาแต่ทำาตามคำาส่ัง กอ็าจไมเ่จอทางออกท่ีดีกวา่เกา่ หรือ

ถ้าคิด แต่ไม่ลงมือทำา ก็จะไม่รู้ว่าเป็นยังไง เราจึงทดลองทำาจนรู้มากขึ้น 

พบทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหา และได้ผลที่ดีกว่าเดิม เราเรียกสิ่งน้ีว่า 

ปัญญาปฏิบัติ ซึ่งก็คือปัญญาที่เกิดจากการลงมือทำา 

ลงสนามการทำางานจริงกับประชาคมแม่สอด

งานทีโ่รงพยาบาลเปรยีบเปน็สนามฝกึทีช่ว่ยเตรยีมตัวเรา แต่สนาม

จริงคืองานประชาสังคมที่มีหน้าที่มากกว่าเดิม ทำางานกับคน กับสังคม 

เรียนรู้ไปทำาไป ไม่มีสูตรสำาเร็จ  ตอนน้ันยังไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าประชาสังคม

หรือประชาคมคืออะไร มารู้ทีหลังว่ากลุ่มคนที่ทำางานในลักษณะน้ีเขา

เรียกว่าประชาสังคม

เราทำางานนีต้ั้งแต่ลาออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆ  เริม่จากการคุยกบั

กลุม่เพือ่นและผูม้ปีญัหาเดือดรอ้น โดยนดักนัทกุวนัองัคารทีห่อการค้า นัง่

“�แนวคิดเรื่องปัญญาปฏิบัติเกิดจากประสบการณ์การ

ทำางานของเรา�เริ่มจากรู้สึกว่าการแก้ปัญหาหลาย�ๆ �เรื่อง 

ถ้าใช้วิธีคิดหรือความรู้แบบเดิมก็อาจไม่เจอทางออก 

ที่ดีกว่าเก่า�หรือถ้าคิด�แต่ไม่ลงมือทำา�ก็จะไม่รู้ว่าเป็น 

ยังไง�เราจึงทดลองทำาจนรู้มากขึ้น�พบทางเลือกใหม ่

ในการแก้ปัญหา�และได้ผลที่ดีกว่าเดิม�เราเรียกสิ่งนี้ว่า�

ปัญญาปฏิบัติ”
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คยุกนัว่าทำาอยา่งไรประชาชนในแมส่อดซึง่เปน็อำาเภอชายขอบจะสามารถ

รบัมอืกบัความเปลีย่นแปลง มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาชีวติความเปน็อยูข่อง

ตัวเอง และพึ่งตนเองได้  ในที่สุดก็ก่อตั้งเป็น “ประชาคมแม่สอด” เมื่อปี 

2542 เริ่มจากงานพัฒนาเล็กๆ อย่างโครงการคืนชีวิตให้ลำาห้วยแม่สอด 

รวมตัวกันพัฒนาลำาห้วยจนน้ำาใส แต่ตอนหลังเจอปัญหาเรื่องการรุกล้ำา

ที่ เทศบาลเลยเอาไปทำาโครงการลำาห้วยคอนกรีต เป็นครั้งแรกที่ต้นไม้

ใหญ่ๆ เป็นร้อยปีถูกโค่น ทำาให้เข้าใจว่าการพัฒนาในมุมมองของหลาย

คนแตกต่างจากแบบที่เราคิด

เร่ืองหลักๆ ที่ทำาคือการขอสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นมาตั้งแต่ปี 

2546 เริ่มจากมีเด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วมาเรียนไม่ได้เพราะอยู่

ชายแดน  ทำางานนี้มาสิบสองปี จากที่มองไม่เห็นทาง ไม่มีความหวัง 

แล้วไปชวนคนอื่นมาร่วมด้วย ตอนนี้ขอสัญชาติได้สามพันคนแล้ว  หลัง

จากได้สัญชาติแล้วคนเหล่านี้ก็อุทิศตัวทำางานให้คนอื่นโดยซึมซับแนวคิด

จากเราไป เหมือนเราเป็นแบบอย่างที่ทำาให้เขาเห็นตลอดเวลา พวกเขา

เก่งพอจะลุกขึ้นมาทำางานให้รัฐยอมรับโดยเราไม่จำาเป็นต้องนำาหน้า มี

ประมาณสามสบิคนทีส่ามารถขึน้เป็นผูน้ำาไดเ้ลย ปจัจบุนัไดข้อจัดตัง้เปน็ 

องค์กรสาธารณประโยชน์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ เพื่อทำางานกับคนไร้สัญชาติไร้สิทธ์ิ ทำางานอย่างมีเครือข่าย 

ขา้ราชการกเ็ขา้ใจ  พดูไดเ้ตม็ปากวา่มนษุยม์ศีกัยภาพในตวัเองและสรา้ง

ได้ถ้าไม่งอมืองอเท้าจนเกินไป

อีกงานหนึ่งคือกรณีสารแคดเมียมปนเป้ือนในลุ่มน้ำาแม่ตาว ซึ่ง

เป็นงานสร้างสรรค์ล้วนๆ  ปกติเวลาเกิดปัญหาคนส่วนใหญ่ก็มักจะพุ่ง

เป้าไปหาจำาเลยหรือตัวการว่าใครเป็นคนทำา  ถ้าเรายังเดินตามทางเดิม 

ทำางานคุณภาพเดิมๆ เราคงพาชาวบ้านฝ่าฟันอุปสรรคที่ยากยิ่งนี้ไป

ไม่ได้เลย  แต่กรณีนี้พวกเราช่วยกันออกแบบไม่ให้ชาวบ้านกับโรงงาน
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ปะทะกัน ทำาอย่างไรให้คนมาคุยกันและหาทางออก  เราบอกชาวบ้าน

ว่าอย่าเพิ่งมองโรงงานเป็นจำาเลยเพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ และบอกอีกฝ่าย

อย่ามองชาวบ้านว่าเป็นคนเรียกร้อง จงมองว่าบริษัทก็ทุกข์ ชาวบ้านก็

ทุกข์ ขอให้ก้าวข้ามการเป็นโจทก์กับจำาเลยมาร่วมทุกข์กัน ร่วมเรียนรู้วิธี

คิดและการจัดการของแต่ละฝ่าย  วิธีนี้ทำาให้เกิดความเข้าใจกัน เห็นใจ

กันทั้งสองฝ่าย ส่วนเรื่องฟ้องร้องเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่มาทีหลัง ต้อง

ทำาปัจจุบันให้ได้เสียก่อน

หลักสำาคัญในการทำางานนี้คือเราต้องสร้างสมดุลให้ได้ ไม่เข้าข้าง

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเจตนารมณ์ต้องชัด คือมองหาทางออกให้ท้ังสอง

ฝ่าย  ตอนแรกบริษัทมองว่าเราเป็นแกนนำา เขาไม่เชื่อว่าในชีวิตจริงจะมี

คนทำางานทีไ่มม่ผีลประโยชน ์ ความจรงิกค็อืเราไมม่ผีลประโยชนส์กับาท 

แล้วการตดิตามเรยีนรูข้อ้มลู มองการเช่ือมโยงของเรือ่งราวกไ็มใ่ชท่ำาครัง้

เดียว แตท่ำาครัง้แลว้ครัง้เลา่ ลงพืน้ทีล่ยุโคลนกบัชาวบา้น บางทมีปีระชมุ

ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราก็ต้องพาผู้นำาชุมชน

ออกจากแม่สอดตอนตีสี่ เพ่ือไปประชุมในเวลาบ่ายโมงที่กรุงเทพฯ แล้ว

ตีรถกลับแม่สอด เพราะสมัยนั้นไม่มีเครื่องบิน และเราก็มีภารกิจของ

ครอบครัวที่ต้องทำาเหมือนกัน

ใชเ้วลาตัง้แตป่ ี2547 โดยทำาเหมือนเป็นชวีติประจำาวนั จนในทีส่ดุก็

เขา้ใจความซบัซอ้นในระบบเหมอืงฝาย และความซบัซอ้นในการกระจาย

ตัวของสารแคดเมียมไปสู่ดิน ข้าว และคน ว่าไม่ได้อยู่แค่สองฝั่งลำาห้วย 

แตไ่หลไปกบัระบบน้ำาตามลำาเหมอืงทีผ่นัเข้าสูผ่นืนาชาวบา้น จงึเปน็ทีม่า

ของการกำาหนดพ้ืนที่ปนเปื้อนเพื่อขอรับการเยียวยาและจ่ายค่าชดเชย  

แต่แม้จะได้ค่าเยียวยามา เรื่องพวกนี้ก็ไม่มีวันจบ เพราะเอาแคดเมียม

ออกจากสิง่แวดลอ้มไมไ่ด้ สิง่สำาคัญคือจะอยูก่บัมนัอยา่งไร เปล่ียนอาชพี

อย่างไร ทำาอย่างไรให้ชาวบ้านเข้มแข็ง  ต่อมาได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน

สวัสดิการที่ไม่ใช่คิดแต่เรื่องชดเชยเยียวยาอย่างเดียว  กองทุนนี้บริษัท

บริจาคต้ังต้น ชาวบ้านบริจาคสมทบ มอบให้ชาวบ้านบริหารจัดการเพ่ือ

ดูแลเรื่องค่าเดินทางไปโรงพยาบาลและสวัสดิการอีกหลายเรื่อง

ประชาคมแม่สอดก่อต้ังโดยเริ่มจากคนเพียงสี่คน ต่อมาขยายเป็น

เครือข่ายตามประเด็นปัญหา เต็มพื้นที่เก้าอำาเภอของจังหวัดตาก โดย

มีพ้ืนที่ทำางานเข้มข้นอยู่ที่อำาเภอแม่สอด  หลักการทำางานที่ยึดถือคือ 

ความเป็นพลเมือง สำานึกรักท้องถ่ินและแผ่นดิน การมุ่งประโยชน์ส่วน

รวม เป็นงานอาสาสมัคร มีอิสระทางความคิด ไม่ถูกครอบงำาจากฝ่าย

ใด สามารถเข้าและออกตามประเด็นที่สนใจ กำาหนดกติกาการทำางาน

รว่มกันเปน็เรือ่งๆ ไป การทำางานมพีลวตั ใชป้ญัญาและความรูเ้ปน็ตัวนำา

การเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคม เน้นการพัฒนาที่นำาไปสู่ความยั่งยืน  

โครงการสำาคัญในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ำา

ท่วมเมืองแม่สอด โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดตาก โครงการจัดการลุ่มน้ำาแม่ปะ แม่ปะแล้ง และห้วยลึก 

“�หลังลาออกจากโรงพยาบาลได้ปีเดียว�สามีก็

เส้นเลือดในสมองแตก�ช่วงวิกฤติที่สุดคือตอนนั่ง

อยู่หน้าห้องผ่าตัด�เราคิดแต่ว่าจะเอาเงินที่ไหนส่ง

ลูกเรียน�ธุรกิจจะรอดได้อย่างไร�จะดูแลสามีที่เป็น

อัมพาตอย่างไร�แล้วจู่�ๆ �ก็ปิ๊งแวบขึ้นมาในหัวว่า�

ทำาไมไม่ซอยความทุกข์เป็นแว่น�ๆ �อะไรจะเกิด 

ก็ให้มันเกิด�คิดได้แล้วก็สู้มาเรื่อย�ๆ ”
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เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำาแล้งน้ำาท่วมและการมีน้ำาเพียงพอสำาหรับการอุปโภค

บริโภคและเกษตรกรรม เป็นต้น

มุมมองชีวิต  “ซอยความทุกข์เป็นแว่น ๆ ”

หลงัลาออกจากโรงพยาบาล นอกจากทำางานประชาคมแมส่อดแลว้ 

ยงัต้องดแูลธรุกจิรา้นแกส๊ของครอบครวัด้วย  พอออกมาไดป้เีดียว สามกี็

เสน้เลือดในสมองแตก  ชว่งวกิฤตทิีส่ดุคอืตอนนัง่อยูห่นา้หอ้งผา่ตดั หมอ

ออกมาบอกว่าสามีเลือดไหลไม่หยุด ต้องเข้าไปผ่าตัดซ้ำาอีกรอบ  เพื่อน

ที่นั่งอยู่ข้างๆ ปลอบใจก็ไม่รู้สึก เราคิดแต่ว่าจะเอาเงินท่ีไหนส่งลูกเรียน 

ธุรกิจจะรอดได้อย่างไร จะดูแลสามีที่เป็นอัมพาตอย่างไร แล้วจู่ๆ ก็ปิ๊ง

แวบขึน้มาในหวัวา่ ทำาไมไมซ่อยความทกุขเ์ปน็แวน่ๆ เรือ่งอืน่มนัยงัไมม่า 

อยา่เอามาเปน็ก้อนๆ อะไรจะเกิดกใ็หมั้นเกดิ คดิไดแ้ลว้กส็ูม้าเรือ่ยๆ ได้

บทเรียนว่าเมื่อทุกข์ที่สุด ไม่มีทางไปแล้ว ให้นั่งอยู่กับมัน คิดกับมัน แล้ว

จะเกิดปัญญาขึ้น

ตอนสามีป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เราต้องใช้การจัดการอย่าง

มาก  ลกูสามคนเรยีนโรงเรยีนประจำาทีเ่ชียงใหม ่มเีราคนเดยีวทีม่รีายได้  

สิ่งที่กรำามาท้ังหมดถูกนำามาใช้ในสถานการณ์บีบคั้นตรงนั้น  ช่วงแรกเรา

ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อช่วยดูแลสามีท่ีโรงพยาบาล ส่วนธุรกิจร้าน

แกส๊ทีแ่ม่สอดก็ใหเ้ดก็ในรา้นจดัการ แล้วเราบนิกลบัมาดเูปน็ระยะ  ตอน

หลังสามีอาการดีขึ้นก็ย้ายมาอยู่แม่สอด  พอจ้างคนมาดูแลสามีได้ เรา

ก็สามารถดูแลร้านแก๊สไปพร้อมกับการทำางานประชาคมได้ด้วย น่ังรับ

โทรศพัทรั์บเงนิคา่แกส๊ไปกร็า่งโครงการไป วนัไหนออกไปทำางานโครงการ 

กลบัมาก็ทำาบัญชขีายแกส๊ทีร้่าน และประชมุชาวบา้นตอนกลางคนื ทำารา้น

แกส๊ให้เปน็สภากาแฟ  บางทตีรงโต๊ะขายแกส๊กก็ลายเปน็วงเสวนา เปน็ที่

รวมขา่วสารต่างๆ ใครเดอืดรอ้นกไ็ปหาทีร่า้นได ้โดยเราจะทำาหนา้ทีเ่ป็น

ผู้ประสานงานประสานเรือ่งราวสูว่งประชมุของประชาคม เพือ่หาทางออก

หรือมอบหมายให้ผู้ที่ถนัดในเรื่องนั้นจัดการต่อ

เราเป็นผู้หญิงที่ทำางานหนักมาก เชื่อว่าถ้ามีใจอยากทำาจริงๆ เรา

สามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรได้ และการทำางานอะไรก็ตามจะไม่

หนักหนาสาหัสจนเกนิไป ถา้ทำาใหช้วิีตตัวเองกับชวีติสาธารณะสมดลุกนั 

ทั้งหมดเป็นศิลปะในการอยู่โดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง  เคยถอดบท

เรยีนชวีติคิดวา่มนัเปน็ธรรมะจดัสรร เมือ่ทำางานเพือ่สงัคม จติเราผอ่งแผ้ว 

เราจะไม่ค่อยนึกถึงตัวเอง  เม่ือใดคิดเพื่อตัวเอง การงานจะไม่เดิน  แม้

กระท่ังงานราชการที่ทำาได้เพราะมีความเป็นสาธารณะสูง ทำามาสิบเจ็ด

ปไีมเ่คยไดส้องขัน้ (หวัเราะ) แตถ่า้มองมมุอืน่เราทำางานไดง้า่ยขึน้ คนให้

ความสนใจ เช่ือมัน่ในทศิทางประชาสังคมมากข้ึน ขณะเดยีวกนัชวิีตสว่น

ตัวก็ดีขึ้น ลูกทุกคนเรียนจบมีงานทำา เราจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้น

เคล็บลับความสำาเร็จ  “เรียนรู้และลงมือทำา”

เวลาเราถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่น น้องบางคนบอกว่า “ทำาไมพี่พูด

แล้วฟังดูง่ายจัง”  ความง่ายเกิดจากการได้ลงมือทำาแล้ว ทำาเองในทุก

ขั้นตอนจนกระจ่างชัด อย่าทำาอะไรโดยที่ตัวเองไม่กระจ่าง  ตอนทำาเรา

ไม่ได้รู้ทั้งหมด ทำาไปจนปัญญาเกิดขึ้น พอเจอคนหลากหลายมากขึ้นก็

จะรู้ว่าควรถ่ายทอดแบบไหน  วิธีการถ่ายทอดต้องง่าย ไม่ใช่คำาส่ัง แต่

ชักชวน  ล่าสุดมีผู้นำาชุมชนอยากทบทวนทำาข้อตกลงเรื่องการดูแลป่า

ชุมชนพื้นที่สองพันห้าร้อยไร่ เขาถามว่าทำาอย่างไร เราบอกให้เขาตาม
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กลุม่เปา้หมายมา เดีย๋วช่วยจดักระบวนการให้  ประชุมวนัเดยีวไดข้อ้สรปุ 

มีกระบวนการขั้นตอนไปสู่การปฏิบัติ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ตำาบลพูดว่า “ตั้งแต่หนูประชุมมา ตอนนี้อายุห้าสิบแล้ว ไม่เคยเห็นใคร

ประชุมสนุกอย่างนี้ ป้าเพลินเห็นว่าทุกคนมีความหมายเหมือนกันหมด 

เพียงแต่ตั้งคำาถามให้เขาพูดออกมา ทำาไมมันมีค่าทั้งนั้น”

สิ่งที่สำาคัญอีกอย่างคือการฟัง เรามีพื้นฐานการฟังมาจากพ่อ พ่อ

เป็นคนฟังเก่ง เราเลยเป็นคนตามฟังตั้งแต่เด็กๆ ฟังเรื่องของคนแต่ละ

รุ่นแต่ละเรื่องราวท่ีมีการถกกัน และพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ฟังจนรู้ว่าคนนี้

พูดเพื่ออะไร เบื้องหลังคำาพูดคืออะไร เรียกว่า “ฟังให้ได้ยิน” เราจึงจะ

ออกแบบงานได้  การฝึกฟังจำาเป็นมากๆ โดยเฉพาะการทำางานกับคน

มากๆ มันพลิกสถานการณ์ได้เลย

การสรา้งสงัคมไมใ่ช่เริม่ตน้จากการบ่นวา่คนนัน้ไมท่ำา แตเ่ปน็หน้าที่

ของพลเมืองทุกคนท่ีต้องช่วยกัน ทำาอย่างไรให้เราเป็นพลเมืองที่มีค่าต่อ

แผน่ดนิ แค่เราคนเดียวยังทำาได ้อยูท่ีไ่หนกท็ำาได ้ มนุษย์ทกุคนมศัีกยภาพ

ในตัวเองและอยากเป็นคนดี เพียงแต่เขามีโอกาสมั้ย หรือถูกตัดโอกาส 

ก่อนม้ัย เราต้องพร้อมเติมเต็มให้เขา ไปต่อยอด มองหาทางออก

และความหวัง ไม่ใช่ตัดยอด  วันนี้ต้องช่วยกันเพราะชุดความรู้และ

ประสบการณ์ที่สังคมมีอยู่มันไม่พอสำาหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่

รวดเร็ว ซับซ้อน คลุมเครือ เช่นนี้  เมื่อเราคิดอะไรก็ต้องให้เวลากับตัว

เอง ตั้งคำาถามกับตัวเอง ลงมือปฏิบัติเยอะๆ และหาโอกาสฟื้นฟูความรู้ 

ตัวเอง อย่าไปคิดว่ารู้หมดแล้ว  ถ้าท้อก็ให้กำาลังใจตัวเองว่าเรากำาลัง

ทำางานทีไ่มม่ใีครทำา หากทำาแลว้ผลประโยชนไ์มไ่ดอ้ยูก่บัเราก็ถือเปน็การ

สร้างอันยิ่งใหญ่

ตอนนี้กำาลังจะถอยตัวเองมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสร้างโอกาสให้คนรุ่น

หลังได้ทำางานด้วยตัวเอง  ถ้ามีเวลาจะเดินสายไปให้กำาลังใจคน ขณะ

เดียวกันก็อยากใช้ชีวิตเหมือนการธุดงค์ คืออยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ยึดติด

กับอะไร  เราทำาหน้าที่แม่ ภรรยา ลูก และพลเมือง อย่างเต็มที่แล้ว ต่อ

แต่นี้จะทำาเท่าที่ทำาได้ ทำาปัจจุบันให้ดี และพร้อมที่จะจากไป
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 “ เราอยากสร้าง 
นักกายภาพบำาบัด 
ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์”

ดร. วรชาติ  เฉิดชมจันทร์
คณบดีคณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์  : สัมภาษณ์
ศุภจิต สิงหพงษ์  : ถ่ายภาพ

โดยวิชาชีพแล้ว ดร. วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คือผู้เช่ียวชาญด้านร่างกาย  หลัง 

เรียนจบปริญญาตรีด้านกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต เขาก็เปลี่ยน

สถานะมาเปน็อาจารยท์ีม่หาวทิยาลยัเดียวกนัจนถงึทกุวนันี ้โดยปจัจบุนั

ดำารงตำาแหนง่คณบดคีณะกายภาพบำาบัด  ทวา่ผลงานทีไ่ดร้บัการยอมรบั
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อย่างกว้างขวางกลับเป็นการนำากระบวนการเรียนรู้ด้านจิตใจ ที่เรียกว่า

กระบวนการจติตปัญญา มาใช้ในการปรบัปรงุกระบวนการเรียนการสอน 

โดยมแีรงผลกัดนัจากความตอ้งการสรา้งนกักายภาพบำาบดัทีม่หีวัใจความ

เป็นมนุษย์ออกสู่สังคมไทย

หลังจากใช้เวลาเกือบสิบปีในการทดลองกระบวนการจนเกิด

แบบแผนการปฏิบตัท่ีิดท่ีีสดุ (Best Practice) ปจัจุบันกระบวนการเรียนรู้ 

แบบจิตตปัญญาของคณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการ 

ยอมรับโดยสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำาบัดแห่งประเทศไทย และ

กำาลังถูกนำาไปปรับใช้กับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษากายภาพบำาบัดใน

หลักสูตรกายภาพบำาบัดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมทั้งในวิชาชีพ

สาธารณสุขและการศึกษาด้านอื่นๆ อีกด้วย

การเปลีย่นแปลงในระดบับคุคลถอืเปน็เรือ่งยาก ทีย่ากยิง่กว่าคอืการ

ทำาให้คนทั้งองค์กรเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข และนักศึกษาจำานวน

หลายรอ้ยคนผา่นกระบวนการกล่อมเกลาให้มบุีคลกิภาพดา้นในเชงิบวก 

แต่ ดร. วรชาติสามารถทำาได้สำาเร็จทั้งสามระดับ

ย่างก้าวท่ีน่าจับตามองต่อจากนี้คือการพัฒนาคณะกายภาพบำาบัด 

มหาวิทยาลยัรงัสติ ใหเ้ปน็องคก์รตน้แบบด้านจิตตปญัญาทีพ่รอ้มจะเรยีน

รู้เทคนิคหรือเครื่องมือใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นความสุขและคุณค่า

ของคนทำางานควบคู่ไปกับภารกิจด้านวิชาการ

จุดเริ่มต้นความสนใจเรื่องด้านใน

มีสามส่ีเรื่องที่ทำาให้ผมหันมาสนใจเรื่องด้านใน เรื่องแรกเป็นเร่ือง

ส่วนตัว เริ่มจากลูกสาวเริ่มโตและส่งลูกเข้าเรียนท่ีโรงเรียนวนิษา ที่นั่นมี

วธิกีารดแูลเดก็ทีท่ำาใหเ้หน็วา่การดแูลเรือ่งดา้นในเปน็สิง่สำาคญั เชน่ การ

ให้เกียรตแิละเคารพในตวัเดก็ เรือ่งนีท้ำาใหผ้มเหน็วา่การเตบิโตทางความ

คิดเริ่มต้นจากการให้ความสำาคัญกับการเติบโตด้านใน

เรื่องที่สองเกิดขึ้นตอนพ่อแม่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ผมเลือกโรง

พยาบาลเอกชนโดยหวังจะได้รับการบริการที่ดี แต่พบว่าพฤติกรรมคน

ดแูลรกัษาไมด่เีลย ปฏบิติัต่อผูป้ว่ยเหมอืนผูป้ว่ยไมใ่ชม่นษุย ์ทำางานแบบ

ขอไปที ทำาให้ฉุกคิดว่าเด็กนักศึกษาที่เราผลิตออกมาจะเป็นอย่างนี้ไหม

ส่วนอีกเรื่องเกี่ยวกับงานที่คณะกายภาพบำาบัดทำาแบบประเมิน

บุคลิกภาพด้านในของเด็กนักศึกษาเมื่อเริ่มเข้าเรียนปี 1 โดยวัดทั้งหมด

สบิหา้ดา้น เชน่ ความตอ้งการสมัฤทธผิล ความตอ้งการพึง่ตวัเอง ความ

ก้าวร้าว ความเป็นผู้นำา การยอมรับความเปลี่ยนแปลง ฯลฯ  พอเห็น

ผลสำารวจแล้วผมตกใจมาก พบว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่คาดหวังผลสำาเร็จ ไม่

ต้องการพึ่งตัวเองเท่าไร ต้องการความช่วยเหลอืจากคนอื่นมาก แต่ขณะ

เดียวกันกลับไม่ค่อยยินดีที่จะช่วยเหลือคนอื่น มีความก้าวร้าวสูง ภาวะ

ความเปน็ผูน้ำานอ้ย  จะเหน็วา่เดก็ไมม่ฐีานของการเปน็นกักายภาพบำาบดั

ที่จะไปดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เลย

การเป็นนักกายภาพบำาบัดที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ในความเห็น

ของผมคือ เขาต้องมีทักษะการฟัง สามารถฟังความทุกข์ของคนอ่ืนได้ 

มีความพยายามที่จะเอาชนะความเจ็บป่วยของคนได้ตามทักษะวิชาชีพ

อย่างเต็มความสามารถ ไม่น่ิงเฉยต่อความต้องการเล็กๆ น้อยๆ ของ

คนไข้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หมายถึงต้องกล้าเอาตัวเองเข้าไปแบกรับ

ความทุกข์จากความเจ็บป่วยของคนไข้ ไม่ใช่คิดแค่ว่าฉันไม่ใช่เจ้าของไข้ 

ไม่ใช่หน้าท่ีฉัน ฉันไม่ต้องทำาอะไร และที่สำาคัญคือต้องซ่ือสัตย์ต่อตัวเอง

และผูอ้ืน่ ทัง้ต่อหน้าและลับหลงั  ผลจากการทำาแบบประเมนิบคุลกิภาพ

ดา้นในของนักศกึษาชัน้ป ี1 แสดงให้เห็นว่าต้นทนุเด็กมปัีญหา แลว้เราจะ
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ทำาอยา่งไรใหเ้ดก็มกีารพฒันาดา้นใน เตบิโตขึน้ไปเปน็นกักายภาพบำาบดั

ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์

เรื่องสุดท้ายที่ทำาให้ผมสนใจและได้เรียนรู้การเติบโตด้านในคือการ

ได้เข้าอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในกับครูเล็ก

ปรีดา เรืองวิชาธร จากเสมสิกขาลัย  การอบรมนี้ทำาให้ผมเห็นพลังด้าน

ในของมนุษย์ในการรับมือกับส่ิงต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างกล้าหาญ 

เหน็การเตบิโตของตวัเอง เห็นพลงัในการดำาเนนิชวีติและการทำางานทีเ่ตม็

ไปด้วยพลังของความอ่อนโยนและละเอียดอ่อน

ยกเครื่องคณะด้วยกระบวนการจิตตปัญญา

เราอยากสร้างนักกายภาพบำาบัดท่ีมีหัวใจความเป็นมนุษย์ อยาก

เปลี่ยนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ อยากพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านใน  ช่วงที่เราพยายามหาหนทางจัดกระบวนการเรียนรู้

เพือ่ใหเ้ดก็มตีน้ทนุดา้นในเปน็ชว่งเวลาเดยีวกบัการกอ่ตัง้ศนูยจ์ติตปญัญา

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เราเลยเชิญกระบวนกรมาทำากระบวนการ

ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าใจว่าจิตตปัญญาเป็นอย่างไร  ขณะ

เดียวกันคณบดีในช่วงเวลานั้นคือ ผศ. พรพิมล จันทรวิโรจน์ มีแนวคิด

ว่าการเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งหมด ล้มกระดานเก่าแล้วเปล่ียนทีเดียวเลย 

คือเปล่ียนอาจารย์ทุกคน คณบดีสั่งว่าทุกคนต้องเข้าอบรมจิตตปัญญา

ศึกษา  ผมคิดว่าการตัดสินใจของอาจารย์พรพิมลเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญ

และถือเป็นโอกาสสำาคัญ แม้อาจารย์บางส่วนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือ

ตอ่ตา้น แตอ่ยา่งนอ้ยทำาให้อาจารยไ์ดเ้ขา้มาเรยีนรู ้ ผมนับถอืการตดัสนิ

ใจของอาจารย์พรพิมลในครั้งนั้นอย่างมาก

ยอมรับว่าการอบรมจิตตปัญญาสองครั้งแรกล้มเหลว เวลานั้นเรา

อาจจะอ่อนด้อยมาก ยังไม่เข้าใจคำาว่าด้านใน  เขาอาจจะพูดคอนเซปต์ 

แต่เราจับไม่ได้ เลยยังไม่รู้ว่าจิตตปัญญาศึกษาคืออะไร จะเอาไปใช้กับ

ห้องเรียนได้อย่างไร  เขาเพียงแต่เอาเราไปทำากระบวนการ พอผ่าน

กระบวนการแล้วเราก็เลียนแบบ ตัดแปะบางอย่างมาใช้ในห้องเรียน มัน

ได้แต่ภาพของการเล่นเกม มีการตั้งคำาถามว่าจิตตปัญญาคือการเล่นเกม

หรอื บางคนกล็องโดยเอาไปเลน่เกมสนกุสนาน แลว้ความรูใ้นเชิงวชิาชพี

และการพัฒนาด้านในที่เราอยากได้ล่ะจะทำาอย่างไร
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ต่อมาได้นึกย้อนไปก่อนจะมีการอบรมจิตตปัญญาว่าที่คณะมี

ความขัดแย้งบางอย่าง เราเคยเชิญทีมของเสมสิกขาลัยมาทำาอบรม

เรื่องงาน พลังกลุ่ม และความสุข พอเห็นว่าเสมสิกขาลัยมีส่วนในการ

ขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์จิตตปัญญาฯ ด้วย เราเลยให้เสมสิกขาลัยมาช่วย

พัฒนากระบวนการจิตตปัญญา ฝึกทีมงานท้ังอาจารย์และเจ้าหน้าที่โดย

อบรมทักษะการเป็นกระบวนกร (Training of Trainers-TOT) ฝึกความ

เป็นครูพันธุ์ใหม่ท่ีให้ความสำาคัญกับการฟังให้เห็น ฟังด้วยหัวใจ การ 

จบัประเดน็ การตัง้คำาถาม ฝกึความมัน่คงของครทูีเ่ช่ือมโยงกับการฟัง  เรา

ทำา TOT มาส่ีคร้ังแล้ว และเร่ิมเข้าใจว่าจิตตปัญญาไม่ใช่เทคนิคการสอน 

หรือเทคนิคการให้ความรู้ แต่เป็นแนวคิดและวิธีการให้คนเข้ามาเรียนรู้ 

ตัวเองจากเร่ืองด้านในผ่านประสบการณ์ตรง และเราก็จัดการกับเรื่อง 

ด้านในของตัวเองที่เชื่อมโยงกับชีวิต

พออาจารย์มาเรียนรู้ด้วยกันก็เห็นว่าข้างในทำางานอย่างไร ทุกคน

ได้กลับมาทำางานกับตัวเอง ลดการตัดสิน การคาดหวังบางเร่ือง ได้เห็น

บางมุมที่เป็นความงามซึ่งปรากฏอยู่ทุกวัน แต่ไม่เคยมองเห็น  ผมรู้สึก

ว่าเรามีความสุขง่ายขึ้น และไม่เปราะบางเหมือนแต่ก่อน  บางคนอาจ

ยังไม่สามารถนำาเอาแนวคิดนี้มาสร้างกระบวนการในการเรียนได้ แต่นำา

กลับไปใช้กับตัวเอง กับครอบครัว กับเพื่อนร่วมงาน ผลก็คือก่อนหน้านี้

อาจารย์ลาออกปีละสี่ถึงห้าคน ตอนน้ีกลับมีคนอยากเข้ามาทำางานมาก

ขึ้น เด็กนักศึกษามีความผูกพันกับอาจารย์ ซ่ึงจะออกมาในรูปแบบการ

ทำากิจกรรม อาจารย์และเด็กไปทำางานร่วมกัน ซึ่งไม่ค่อยเห็นในคณะอื่น

นำาจิตตปัญญาสู่กระบวนการเรียน

ช่วงสองสามปีแรกจิตตปัญญาช่วยเรื่องการอยู่ด้วยกันในองค์กร

มากกวา่เขา้ไปในชัน้เรียน แต่เรากม็แีนวคิดว่านอกจากความรูเ้ชงิวิชาการ

แล้ว เราจะทำาเรื่องหัวใจความเป็นมนุษย์ตีคู่ไปด้วย  กระบวนการสร้าง

การเรียนรู้เรื่องนี้ให้แก่เด็กเราจะไม่ได้ให้ตรงๆ ผ่านการเล็กเชอร์ แต่

ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้จาก

กระบวนการของเราได้ เหมือนวิธีการพาเขาไปเรียนรู้เรื่องนั้นๆ แล้วเด็ก

เกิดการ “ปิ๊งแวบ”

ขณะอบรมกระบวนการจิตตปัญญาให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เราก็

ปรบักระบวนการเรยีนการสอนขนานกนัไปดว้ยในปทีีส่าม  รูว่้ายากมากที่

จะเอากระบวนการจติตปญัญาเขา้ไปสูห่อ้งเรยีนทีม่เีนือ้หาวชิาการล้วนๆ  

วิชาที่ง่ายที่สุดคือวิชากายภาพบำาบัดชุมชน เพราะหลังจากเด็กฝึกในช้ัน

เรยีนแลว้จะออกไปฝกึงานกบัชาวบา้น เรยีนรูอ้ยูก่บัชวีติจรงิ จงึมบีทเรยีน

ที่สามารถดึงมาสู่จิตตปัญญาได้ง่ายมาก

มเีหตกุารณห์นึง่ตอนลงพืน้ทีป่ฏบิตังิานในชมุชน นกัศกึษาไดพ้บบท

ทดสอบที่ท้าทายในขณะทำาประชาพิจารณ์ระหว่างชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน 

“�เด็กที่มีผลการประเมินบุคลิกภาพด้านในต่ำากว่าเกณฑ�์ 

พอผ่านกระบวนการจิตตปัญญาแล้วพบความ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากมาย�เช่น�ความสามารถในการ

พึ่งตนเอง�ความมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในการทำางาน�ความ

เป็นผู้นำา�การยอมรับความเปลี่ยนแปลง�มนุษยสัมพันธ�์

รวมทั้งความก้าวร้าวลดลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ”
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โรงพยาบาล และนักศึกษา  ตอนนั้นโรงพยาบาลกับชาวบ้านขัดแย้งกัน 

ไมพ่อใจกนั ชาวบา้นบอกวา่โรงพยาบาลให้การดแูลทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน ไม่

ใส่ใจความเจ็บป่วยของชาวบ้าน ส่วนโรงพยาบาลก็ตำาหนิชาวบ้านว่าไม่

มาตามนดั ไมท่านยาตามทีห่มอสัง่ และทีส่ำาคญัไม่ยอมปฏบิติัตวัตามคำา

แนะนำาของพยาบาลและหมอ  ครั้งนั้นนักศึกษาสามารถใช้กระบวนการ

แกป้ญัหาแบบจติตปญัญาไดโ้ดยมอีาจารยเ์ปน็แคโ่คช้  เราใชก้ระบวนการ

แบบนี้เป็นตัวขับเคลื่อนวิชากายภาพบำาบัดชุมชนมาสี่ปีแล้ว

พอทำาได้ดีขึ้นก็ไปทำาในวิชาท่ีเป็นการรักษา หรือการปฏิบัติงาน

ทางคลินิก (Clinical Practice)  ถ้าเป็นคลินิกแรกท่ีเด็กอยู่กับเราและ 

เราดูแลได้เต็มท่ีจะมีพลังมาก เพราะโดยธรรมชาติจะคล้ายการลงชุมชน  

คือมีผู้ป่วย จึงสอนเรื่องท่าทีและความเป็นมนุษย์ได้เยอะมาก  ต่อมา

ก็ใช้สอนในวิชาที่มีทั้งการบรรยายและปฏิบัติ สุดท้ายคือวิชาที่เป็นการ

บรรยายลว้น โดยบรรยายเปน็กระบวนการ  บางวชิาสำาเรจ็ บางวชิาตอ้ง

แกไ้ขกระบวนการ บางวชิากยั็งนกึไมอ่อก  ผมคดิวา่เราคอ่ยๆ ทำาแบบน้ี 

เลยมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นตามลำาดับ ทำาให้ทุกคนต้องเข้ามาอยู่ใน

กระบวนการจิตตปัญญาโดยไม่รู้ตัว

อีกส่วนที่ทำาให้องค์กรเราเคลื่อนด้านจิตตปัญญาไปได้คือการสร้าง

วิชางานบริการทางกายภาพบำาบัด เป้าหมายของวิชาน้ีคือให้เด็กรู้จักว่า

กายภาพบำาบัดคืออะไร เขาชอบไม่ชอบอะไร จะได้จัดการกับตัวเองได้  

เราใช้วิชานี้ฝึกทักษะด้านใน (Soft Skill) ให้เด็กๆ โดยอาจารย์เกือบทั้ง

คณะมีส่วนร่วมสอนร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้  จุดสิ้นสุดวิชาคือมาอยู่

ค่ายร่วมกันสามวันในมหาวิทยาลัย บางช่วงไปลงชุมชน แล้วมาสะท้อน

ความคิดกัน  อาจารย์ท้ังหมดกับผมก็นอนพื้นร่วมกันกับเด็ก เด็กก็รู้จัก

กัน ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน องค์กรเราเลยค่อยๆ ขยับเรื่องจิตตปัญญา

ไปเรื่อยๆ  ผมก็เริ่มชัดเจน ทุกคนก็เริ่มชัดเจนในตัวเอง พอพูดเร่ืองด้าน

ในทุกคนก็เข้าใจ

ปจัจบุนัเราวางโครงสรา้งและหมดุหมายไวช้ดัเจนวา่เดก็จะไดเ้รยีนรู้

อะไร  สำาหรับเด็กปี 1 เราจะสอนกระบวนการเพื่อให้รู้จักตัวเอง รู้จักคน

อื่น  ปี 2 สอนเร่ืองการทำางานเป็นทีม  ปี 3 สอนเรื่องภาวะผู้นำา  ปี 4 

เขา้หลกัสตูรเผชญิความตาย ให้เขาไปเรยีนรูค้วามตาย เขาจะไดเ้ปน็มติร

กับความตาย มีทักษะไปดูแลคนไข้และญาติคนไข้ได้ ที่สำาคัญทำาให้ชีวิต

ของเดก็ๆ มคีวามละเอยีดออ่นมากขึน้  ทัง้หมดนีจ้ะใชก้ระบวนการจติต-

ปัญญาศึกษา คือให้ใคร่ครวญ เรียนรู้ ถอดบทเรียน เชื่อมโยงกับชีวิตเขา

ผมมตีวัเลขการวดัความเปลีย่นแปลงดา้นในของเดก็ โดยนำาคะแนน

บุคลิกภาพดา้นในท่ีพวกเขาทำาไวต้อนป ี1 มาเปรยีบเทยีบกบัตอนเรยีนจบ

ปี 4  ผลลัพธ์ก็คือจากเด็กที่มีผลการประเมินบุคลิกภาพด้านในต่ำากว่า

เกณฑ์ พอผ่านกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาแล้วพบความเปลี่ยนแปลง

ที่ดีขึ้นมากมาย เช่น ความสามารถในการพึ่งตนเอง ความมุ่งหวังผล

สัมฤทธิ์ในการทำางาน ความเป็นผู้นำา การยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
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มนุษยสัมพันธ์ ความมีระเบียบ รวมทั้งความก้าวร้าวลดลงจากหน้ามือ

เป็นหลังมือ

ฝึกหัวใจความเป็นมนุษย์ 
ด้วยกระบวนการรับร่างอาจารย์ใหญ่

ตัวอย่างของการออกแบบกระบวนการเพ่ือทำาให้เด็กเป็นนัก

กายภาพบำาบดัทีม่หีวัใจความเปน็มนษุย ์เชน่กระบวนการรบัรา่งอาจารย์

ใหญ่เพ่ือใช้ในการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์  ก่อนอาจารย์ใหญ่จะมาถึง 

เราจะแบ่งเด็กให้รับผิดชอบอาจารย์ใหญ่แต่ละคน และให้เบอร์โทรศัพท์

ญาติอาจารย์ใหญ่แก่เด็ก เพื่อให้เด็กโทรศัพท์ไปพูดคุยทำาความรู้จัก โดย

เฉพาะเรื่องราวของอาจารย์ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นประวัติ นิสัย การดำาเนิน

ชีวิต รวมทั้งแนวคิดในการสละร่างกายเพื่อมาเป็นอาจารย์ใหญ่  

จากนัน้เดก็ๆ จะรว่มกนัทำาความสะอาดห้องสำาหรบัตอ้นรบัอาจารย์

ใหญ ่ ในวนัทีอ่าจารยใ์หญม่าถงึจะมกีจิกรรมแบกรา่งอาจารยใ์หญข่ึน้ตึก

ชั้น 5 เพื่อพาอาจารย์ใหญ่เข้าห้องเรียน เด็กจะได้เรียนรู้ความลำาบาก 

ความอดทน และความเสียสละ ได้สัมผัสอาจารย์ใหญ่เป็นครั้งแรก ได้

เห็นตวัเอง เหน็ปฏกิริยิาของตวัเองตอ่สิง่ท่ีกลัวอยูภ่ายใน  ก่อนการเรยีน

ชำาแหละรา่งอาจารยใ์หญ่จะมพีธีิทำาบุญและเชิญญาตอิาจารยใ์หญม่ารว่ม

งานด้วย เด็กๆ จะมีโอกาสพูดคุยและพบกับญาติเป็นครั้งแรก 

เมือ่การเรยีนในเทอมนัน้ๆ เสรจ็สิน้ลงกจ็ะมพีธีิสง่อาจารยใ์หญเ่พือ่

ไปรอการฌาปนกิจ โดยจะมีการทำาบุญและเชิญญาติอาจารย์ใหญ่มาอีก

ครั้ง  ด้วยกระบวนการแบบนี้จะทำาให้เด็กๆ รู้สึกว่าอาจารย์ใหญ่เป็น

มนษุยค์นหนึง่ ไมใ่ชร่า่งกายทีไ่รว้ญิญาณ และปฏบัิตกิบัอาจารยใ์หญด่ว้ย

ความเคารพเสมือนเป็นญาติคนหนึ่ง ได้ฝึกการเคารพและให้เกียรติ ฝึก

การใชมุ้มมองทีเ่กดิจากการใชใ้จในการสมัผสั  เดก็บางคนแมจ้ะเรยีนจบ

แล้วยังมีความผูกพันกับญาติอาจารย์ใหญ่เหมือนเป็นญาติพี่น้อง

ขยายผลสู่มหาวิทยาลัย

ช่วงสามปีที่ผ่านมาผมต้ังเป้าหมายว่าจะขยายพื้นที่การเรียนรู้

กระบวนการจติตปัญญาจากคณะกายภาพบำาบัดออกไปในมหาวิทยาลัย  

วันหนึ่งผมไปนำาเสนอกระบวนการแบบนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ให้คณบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับรู้ หน่วย

งานในมหาวิทยาลัยที่เขาสนใจอยู่แล้วแต่ไม่รู้วิธีการก็เลยเริ่มมาหาเรา

ตอนนีเ้รานำาวธิกีารแบบจติตปญัญาไปใชใ้นวชิาสงัคมธรรมาธิปไตย

“�ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการเพื่อทำาให้เด็ก 

เป็นนักกายภาพบำาบัดที่มีหัวใจความเป็นมนุษย�์ 

เช่นกระบวนการรับร่างอาจารย์ใหญ่�กระบวนการนี ้

จะทำาให้เด็ก�ๆ �รู้สึกว่าอาจารย์ใหญ่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง�

ไม่ใช่ร่างกายที่ไร้วิญญาณ�และปฏิบัติกับอาจารย์ใหญ่

ด้วยความเคารพ�ฝึกการใช้มุมมองที่เกิดจากการใช้ใจ

ในการสัมผัส”��
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ที่เด็กปี 1 ของมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคนต้องเรียน  วิชาน้ีตอนแรก

ออกแบบมาแบบหนึ่ง คือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาพูดให้นักศึกษาสามพัน

คนฟัง ปรากฏว่าเด็กไม่ฟัง  ต่อมารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ดร. พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ ชวนผมคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

วิชาน้ีว่าครูไม่มีทักษะการเป็นกระบวนกรหรือเป็นโค้ช มีแต่ทักษะการ

ใช้พาวเวอร์พอยต์ ทำาให้การเรียนการสอนไม่สามารถสร้างการมีส่วน

ร่วมระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญของความเป็น

สังคมธรรมาธิปไตยได้  เทอมต่อมาเปลี่ยนกระบวนการเป็นการสอน 

ผ่านการทำาโครงการ (Project Approach) ระหว่างทำาโครงการเรา 

จัดกิจกรรมแทรกเพื่อพัฒนาด้านใน เช่น ให้เด็กเรียนรู้ตัวเอง เข้าใจ 

คนอื่น มีภาวะผู้นำา เรียนรู้เรื่องอำานาจและโครงสร้างสังคมโดยผ่านการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง ไม่มีการเล็กเชอร์เลยเป็นเวลาสิบห้า

สัปดาห์  พอเปลี่ยนวิธีการเรียนเป็นแบบจิตตปัญญาก็ได้ผลที่พลิกโฉม

เป็นคนละเรื่องเลย และกลายเป็นแบบแผนการปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งในและ

นอกมหาวิทยาลัย

หัวใจสำาคัญของการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาคือครูและ

กระบวนการ อาจารย์ของผมมีเวทีแสดงฝีมือและได้รับการยอมรับมาก

ขึน้ ตอนนีแ้ทนทีจ่ะสอนกระบวนการจติตปญัญาแค่ในคณะ เรากา้วหนา้

ใหไ้ปสอนครคูณะอืน่ เราเพิง่ไปสอนครทูีค่ณะศกึษาศาสตรท์ัง้ๆ ทีต่วัเอง

เป็นนักกายภาพบำาบัด  เมื่อได้รับการยอมรับก็เริ่มฮึกเหิม รู้สึกมีคุณค่า 

อยากไปสร้างพื้นที่แบบนี้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันอาจารย์คนอื่นในคณะออกไป

แทนผมได้แล้ว

ผมคิดว่าเมื่อเรามีผลงานและรู้สึกอิ่มเต็ม คณะอื่นเลยอยากเรียนรู้

กบัเรา อยากรูว้า่เราทำาอะไร  เราตัง้ “กลุม่เพือ่นครรูงัสติ” เพือ่เปน็ชุมชน 

การเรียนรู้ร่วมกัน (Professional Learning Community - PLC)  เวลาจัด 

“�ถ้าเข้าใจด้านในของตัวเอง� 

เราจะได้ใช้ทุกวัน��การใช้ชีวิต 

ทุก�ๆ �วันทั้งที่บ้านและที่ทำางาน

คือบททดสอบสำาหรับผม�� 

ในฐานะผู้บริหาร�ผมเจอ 

บททดสอบในองค์กร�ในฐานะ

สามีและพ่อก็เจอบททดสอบใน

ครอบครัว��ถ้าข้างในผมไม่นิ่ง

มากพอ�ถ้าไม่สามารถมองสิ่ง

ที่มากระทบโดยใช้ปัญญา�ผม

อาจแบกรับเรื่องเหล่านั้นไม่ไหว”
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เวริก์ชอปเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนตามแนวจติตปญัญา อาจารย์

ส่วนหนึ่งก็จะสนใจและอยากเข้าร่วมจนเต็มตลอด และคนเหล่าน้ันก็

กลายมาเปน็แฟนคลบั เพราะพวกเขามคีวามทกุข์กบัการสอนเหมือนกัน 

แต่ไม่รู้จะใช้เคร่ืองมืออะไร จึงถือโอกาสนี้ในการเยียวยาและเติมความรู้

บางอย่างให้ตัวเองและอาจารย์ที่ร่วมเรียนรู้ด้วยกันด้วย  นอกจากจะได้

ระบายความทุกข์ ยังได้เครื่องมือสำาหรับกลับไปสร้างกระบวนการเรียนรู้

ใหม่ๆ  บางคนทำาดีมากจนเราต้องขอไปดูเลย 

แพร่ขยายสู่องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ

พอขยายงานเรื่องนี้ในมหาวิทยาลัยได้แล้ว เราก็ขยายไปสู่องค์กร

วิชาชีพ ผมได้ไปพูดเร่ืองนี้ในที่ประชุมระดับชาติของโครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนสำาหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยวิชาชีพ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมดแปดสาขา

ปนีีใ้นการประชมุระดบัชาตหัิวขอ้  Transformative Learning เราได้

รับเชิญให้นำาเสนอ Best Practice สองเรื่องคือ การเตรียมผู้เรียน (Pre-

paration of Learning) โดยใช้กรณีการพัฒนาเด็กด้วยกระบวนการ 

จติตปญัญาทัง้สีช้ั่นป ีและการเรยีนรู้เพือ่การเปลีย่นแปลง (Transforma-

tive Learning) ซึ่งใช้วิชากายภาพบำาบัดชุมชนไปนำาเสนอ

อีกงานหนึ่งคือผมได้รับเชิญจากคณะทำางานโครงการสนับสนุน

การพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย  

R2R1 ให้ไปพูดเรื่องการเตรียมครู พอพูดที่หนึ่งมันก็กลายเป็นสปอร์ 

1 R2R – Routine to Research หมายถึง การพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย

แพรข่ยายออกไป เพราะกลุม่คนฟงัมาจากหลากหลายมหาวิทยาลยั  ผม

ได้ไปทำากระบวนการในคณะกายภาพบำาบัดบ้าง คณะแพทย์ฯ บ้าง ให้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  สิ่งที่ลงทุนลงแรงมาตลอดระยะเวลาเกือบสิบปี

กำาลังแพร่ออกไป โดยเฉพาะปีนี้ออกข้างนอกเยอะมาก 

การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากตัวเอง

ตอนฝึกงานออกคลินิกครั้งแรกที่โรงพยาบาลเอกชน ผมดูแลคนไข้

ชาวต่างชาติคนหนึ่ง เขาคงไม่ชอบผม ไม่ยอมให้ผมทำากายภาพบำาบัดให้  

ผมเข้าใจว่าเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง ตอนนั้นรู้สึกแย่มาก เสียใจอยู่ลึกๆ 

แลว้ก็รู้สกึเสียหนา้ เปน็ประสบการณท์ีเ่ลวร้ายมาก  อาจารยส์ธุ ีชวีพนัธ ์

ท่านเป็นอาจารย์พิเศษทางคลินิกที่ดูแลผมในขณะนั้น อาจารย์ไม่ตำาหนิ

หรือต่อว่าอะไรผมเลย ไม่พูดถึงมันด้วยซ้ำา  ผมรู้ว่าอาจารย์เข้าใจความ

รูส้กึผม และเลอืกทีจ่ะไมท่ำารา้ยความรูส้กึผมอกีครัง้  อาจารยพ์าผมกลบั

ไปยงัหอ้งนัน้ ไปพบผูป้ว่ยชาวตา่งชาตคินเดมิ แลว้ลงมอืทำาใหด้ดูว้ยทา่ที

ของผู้ใหญ่สอนเด็ก แสดงความเชื่อมั่นในตัวผมให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติคน

นั้นดู  ผมเข้าใจว่าผมต้องรวบรวมความกล้า ความมั่นใจ และอะไรอีก

หลายอย่างเพื่อก้าวออกมาจากจุดที่ตัวเองสบายใจ  ผมพยายามแสดง

ให้ผู้ป่วยเห็นว่าผมมีความต้ังใจ อยากดูแลความเจ็บป่วยของเขา และ

พร้อมท่ีจะให้เขาตำาหนิผมอีกครั้งหรือหลายๆ ครั้ง ผมพยายามทำาจน

คนไข้คนนั้นยอมรับผม

อาจารยส์ธุเีปน็แมแ่บบทีท่ำาใหผ้มคดิวา่ถา้เราเปน็ผูใ้หญเ่ราจะทำาตวั

แบบน้ีเพื่อให้เด็กเรียนรู้  เมื่อผมมาเป็นคณบดี ผมก็พยายามทำาเหมือน



230 231

นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น

อาจารย์สุธี ผมให้ใจกับทุกคน ไม่จุกจิกในรายละเอียด ให้โอกาสในสิ่งที่

แตล่ะคนอยากคดิอยากทำาโดยไมเ่อากฎระเบยีบเป็นตวัตดัสิน  ผมเมตตา 

รกัทกุคน แก้ปัญหาใหท้กุเรือ่ง ดแูลตามอัตภาพ ใสใ่จความรู้สกึและความ

เปน็อยู ่เปดิกวา้งและให้พืน้ท่ีอิสระ  หลกัสำาคญัคือนอกจากเปดิกวา้งแลว้ 

ผมให้ด่าได้ เดินมาบอกว่าไม่พอใจเรื่องอะไรได้ โดยผมไม่สวนออกไป  

ทา่ทแีบบนีท้ำาใหบ้รรยากาศในคณะเปลีย่น มนัเปล่ียนคนบางคนทีเ่คยแรง

การท่ีผมสามารถทำาให้คนคนหนึ่งซึ่งเคยแรงมากๆ เปล่ียนมาให้

ความร่วมมือได้ ผมต้องมีท่าทีเปิดกว้างก่อน เข้าใจมุมมองของเขา และ

เข้าหาเขาตามวิธีคิดของเขาได้  เมื่อเช่ือมโยงกับเขาแล้วจะเกิดพลังบาง

อย่าง การเปิดของผมทำาให้เขายอมรับ พอยอมรับแล้วเขาก็เติบโต  พวก

เราเติบโตเหมือนผ้าที่ถูกขึง เม่ือคนหนึ่งโต ข้างๆ ก็จะโตเป็นระนาบ

เดียวกัน  เมื่อหลายๆ คนโต ผ้าก็จะยกท้ังผืน  ตอนน้ีคนคนน้ันกลาย

เป็นกระบวนกรมือหนึ่งของผมไปแล้ว

ความเป็นผู้นำาในความหมายของผมคือการบริหารความสัมพันธ์

มากกว่าการบริหารความสำาเร็จของงาน (Key Performance Indi-

cator-KPI)  ผมคิดว่าส่ิงท่ีตัวเองมีมากคือยอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น   

เวลาเด็กๆ ทำางานแล้วเจอปัญหา ไปต่อไม่ได้ และตัดสินใจว่าจะหยุด 

แล้วเดินมาหาผม ผมจะมีท่าทีขอบคุณและเห็นด้วยกับเขา ยอมรับและ

ชืน่ชมผลงานเขาแทนทีจ่ะบอกวา่คราวหนา้ทำาให้ดกีวา่นีน้ะ  ผมจะไมไ่ป

ไล่จี้ ไม่บังคับโดยเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้ง

บางคนมองว่าวิธีการของผมเหมือนไม่ใส่ใจรายละเอียด ผมเลือก

ที่จะไม่ลงรายละเอียดเพราะผมเคารพ ยอมรับ และเช่ือใจในคนทำางาน  

นี่เป็นสิ่งหน่ึงท่ีทำาให้คนทำางานสบายใจ เขาจะมีความสุขมากข้ึนไม่ว่าจะ

ทำาอะไร เขารู้สึกซาบซึ้งที่เรายอมรับในทักษะและผลงานของเขา และ

เหน็วา่เขาทำางานเตม็ทีแ่ลว้แตไ่ดเ้ทา่นีจ้รงิๆ  แตผ่มกเ็ชือ่วา่เมือ่เขารูแ้ลว้ 

เขาจะพยายามทำาใหดี้ข้ึนเอง  ถ้าทำาไมไ่ด้ ผมกจ็ะโค้ชด้วยวธีิการอืน่แทน

การกดดัน

ในการทำางานเมื่อเห็นว่าอะไรสำาคัญผมจะเริ่มจากตัวเองก่อน 

ถ้ามัวแต่รอให้สิ่งแวดล้อมรอบข้างเริ่ม เราก็จะเริ่มไม่ได้ ถ้าเราเริ่ม

จะมีปรากฏการณ์บางอย่างให้คนเห็น  ผมกลายเป็นผู้สนับสนุนการ 

เปล่ียนแปลง (Change Agent) ให้คนมาเห็นความสำาคัญเร่ืองด้านใน  เม่ือ 

เราเรียนจนเข้าใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองแล้วก็ไปสร้างความ

เปลีย่นแปลงในผูอ้ืน่ต่อ ไม่ใชไ่ปเปลีย่นรากเหงา้ แต่ใหเ้กดิการเรยีนรูก้าร

พฒันาตัวเองตามศกัยภาพ โดยมพ้ืีนฐานเรือ่งการเรยีนรูด้้านใน เชน่ บาง

คนสนใจกายภาพบำาบดัในเดก็ทัง้ๆ ทีโ่ดยวิชาชีพไมไ่ดส้อนเรือ่งนี ้เขาทำา

โดยมีพื้นฐานจากเรื่องด้านในของเขา ผมก็จะสนับสนุน ไม่มีการปิดกั้น

ก้าวสู่องค์กรต้นแบบทางจิตตปัญญา

ถ้าเราเข้าใจด้านในของตัวเอง เราจะได้ใช้ทุกวัน  การใช้ชีวิตทุกๆ 

วันทั้งที่บ้านและที่ทำางานคือบททดสอบสำาหรับผม  ในฐานะผู้บริหาร

ผมเจอบททดสอบในองค์กรที่ทำางานอยู่ ทั้งจากมหาวิทยาลัย คณะ 

นักศกึษา และคนภายนอก  ในฐานะสามีและพอ่กเ็จอบททดสอบอกีแบบ

ในครอบครวั  ถ้าขา้งในผมไมน่ิง่มากพอ ถ้าไมส่ามารถมองสิง่ทีม่ากระทบ

โดยใช้ปัญญาให้เห็นความงามบางอย่าง ผมอาจแบกรับเรื่องเหล่านั้นไม่

ไหว และคงเครียด หรือเส้นเลือดในสมองแตกไปแล้ว

พอเราเห็นว่าการเข้าใจด้านในสำาคัญก็เลยอยากจะยกระดับองค์กร

เพือ่ใหแ้ต่ละคนไดส้มัผสัและเรยีนรูว้า่จะทำางานอยา่งมคีวามสขุไดอ้ยา่งไร  

ทุกวันนี้เราสร้างกลไกบางอย่างที่ทำาให้เรื่องนี้อยู่ในการงานตลอดเวลา 
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ตามแผนประจำาปีจะมีสามเรื่องใหญ่ที่เราทั้งคณะมีกิจกรรมร่วมกันคือ 

หนึ่ง งาน พลังกลุ่ม และความสุข เพื่อให้ทุกคนได้เห็นและบริหารความ

สัมพันธ์ระหว่างกัน เห็นโลกภายในของตนเอง เชื่อมโยงกับโลกภายใน

ของเพื่อนร่วมงาน และที่สำาคัญทำาให้ทุกคนได้แชร์ความสำาเร็จร่วมกัน   

สอง การเติมเทคนิคหรือเครื่องมือบางอย่างในการจัดกระบวนการเรียน

รู้ คือเราจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ มีการ

เติมเรื่องใหม่ๆ ตลอดเวลา เช่นปีที่แล้วเราใช้กระบวนการละครมาเสริม

เรือ่งทีส่ามผมคดิวา่สำาคญัทีส่ดุ และเปน็ระบบหล่อเลีย้งองคก์รของ

เรา คือเรากำาลังสร้างวัฒนธรรมพื้นที่สีขาวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน  มีกิจกรรม “กลับทุกข์ กลับสุข” ซึ่งเราจะไปเที่ยว

กัน ใช้เวลาหนึ่งวันนั่งคุยกันว่าหนึ่งเทอมหรือหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

และจะเดินไปไหนต่อ  เรื่องที่คุยไม่ใช่ประเด็นว่าทำาอะไรสำาเร็จหรือไม่

สำาเร็จ แต่เป็นการพูดคุยเรื่องความรู้สึก ข้อติดขัด ความรู้สึกภูมิใจที่อยู่

ด้านใน มีเรื่องบอบช้ำาหรือทุกข์สุขอย่างไร

ผมมองวา่กลไกนีจ้ะทำาใหเ้ห็นความทุกขข์องคนอืน่ทีไ่ม่เคยรูม้ากอ่น 

ซึ่งบางทีอาจไม่ใช่เร่ืองงาน เช่นมีคนเล่าว่าการทำางานที่นี่ทำาให้ไม่ค่อยได้

กลับบ้าน หลายครั้งไม่มีเวลาส่วนตัว จนเกิดปัญหาความสัมพันธ์กับแม่  

เมื่อเพื่อนร่วมงานได้ฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจ รับรู้ว่าทุกคนต่างก็มีปัญหากัน 

ท้ังน้ัน ก็ทำาให้เพ่ือนร่วมงานเรียกร้องกันน้อยลง ส่งใจส่งพลังกันได้มากข้ึน  

มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันมากข้ึน น่ีเป็นส่ิงสำาคัญท่ีทำาให้คนอยู่ด้วยกันได้ง่าย

ตอนนี้ครบสามปีที่ตั้งใจขยายกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา

ออกไปนอกคณะแลว้ เหมอืนวา่ส่ิงทีท่ำามาเกอืบสบิปมีนัเริม่ออกดอกออก

ผลเกนิคาดหมาย  สิง่ทีส่บายใจแลว้คอืกระบวนการพฒันาครใูนคณะเรา

มีแบบแผนแล้ว กระบวนการเรียนการสอนหลายวิชาเป็นอัตโนมัติแล้ว 

กระบวนการพัฒนานักศึกษาก็น่ิงมาก เหลือสิ่งที่อยากทำาคือการทำาวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาในนักศึกษา เพราะในส่วนของครูจิตตปัญญาเราทำา

วิจัยคู่กันกับการพัฒนาการเรียนการสอนแล้ว

หลังจากนี้ผมอยากจะกลับมาดูที่คณะใหม่ อยากยกระดับเป็น

องค์กรสุขภาวะทางจิตวิญญาณ อยากให้เป็นองค์กรต้นแบบทางจิตต-

ปญัญาซ่ึงไมใ่ชอ่งค์กรทีเ่อาองค์ความรูอ้ยา่งเดียว แต่เปน็องค์กรการเรยีน

รู้ที่นอกจากมีความสุขแล้วยังมีคุณค่า มีความรัก มีวิชาการครบ  อยาก

ทำาให้เห็นว่าเรื่องข้างในกับวิชาการคือเรื่องเดียวกัน ผมเลยอยากลาออก

จากคณบดีมาเป็นอาจารย์ธรรมดา เพราะถ้าผมยังเป็นผู้บริหาร มันจะ

ติดกับดักบางอย่าง 
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 “ เป้าหมายของเราคือ 
การเติบโตภายในไปพร้อม ๆ  กับ
การทำางานเพื่อรับใช้ผู้อื่น”

อธิษฐาน์ คงทรัพย์ 
รองผู้อำานวยการโครงการผู้นำาแห่งอนาคต

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์  : สัมภาษณ์
ศุภจิต สิงหพงษ์  : ถ่ายภาพ

ชีวิตของ อธิษฐาน์ คงทรัพย์ หรือ “อาจารย์เปิ้ล” คือชีวิตแห่งการเรียนรู้ 

การตัง้คำาถาม และการฝกึฝนปฏบิติัอยา่งต่อเน่ือง  นับต้ังแต่อา่นหนังสอื 

แด่หนุ่มสาว ของกฤษณมูรติเมื่อเรียนชั้นมัธยมต้น เธอก็เริ่มตั้งคำาถาม

เก่ียวกับชีวิต และค้นหาคำาตอบว่าชีวิตที่แท้คืออะไร ผ่านการศึกษาทั้ง
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ในและนอกระบบ การทำางานทั้งในองค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 

และองค์กรภาครฐั ซึง่ทำาให้เธอได้เรยีนรูท้ัง้โลกภายนอก ไมว่า่จะเปน็ดา้น

การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และโลกภายใน คือการค้นหาจิต

วิญญาณด้านในผ่านศาสตร์พัฒนาศักยภาพต่างๆ ของมนุษย์

ความใฝ่รู้และหน้าที่การงานนำาพาเธอไปอยู่ในแวดวงนักคิดและ

นักปฏิบัติผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมแขนงต่างๆ  มีโอกาส

ทำางานใกล้ชิดบุคคลที่เป็นผู้นำาทางความคิดในแต่ละวงการ ซึ่งเธอถือว่า 

เป็นครูทางโลก เช่น อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ผู้เป็นปราชญ์และครูของ

นักเคลื่อนไหวทางสังคมหัวก้าวหน้าในสังคมไทย และ รศ. ดร. โคทม  

อารียา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำาทางความคิดและคนทำางานสันติวิธีในแวดวง

การเมืองไทยมายาวนาน  นอกจากนี้เธอยังได้พบครูทางธรรมอย่าง

อาจารย์วรรณี ธารินเจริญ แม่แบบการดำาเนินชีวิตในมิติทางจิตวิญญาณ 

ผูเ้ปดิประตใูหเ้ธอค้นพบศกัยภาพดา้นการเปน็คร ูและเปน็ผูเ้ฉลยคำาตอบ

ทีแ่สวงหามายาวนานว่าหนา้ทีส่ำาคญัในชวีติคอืการอทิุศตนเพ่ือรบัใชธ้รรม

อธิษฐาน์เรียนจบปริญญาตรีสาขาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นทำางานในบริษัทเอกชน ก่อนจะลา

ออกไปเรียนต่อปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ

และอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ควบคู่ไปกับการทำางานเป็นผู้ประสานงานให้แก่โครงการต่างๆ ของ 

เสมสิกขาลัยและมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ต่อมาย้ายไปเป็น

อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ย้ายไปทำางานที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนา

สนัตวิธิ ีมหาวทิยาลัยมหดิล หลงัจากนัน้ทำางานโครงการวจิยัเกีย่วกบัการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตต- 

ปัญญา และโครงการผู้นำาแห่งอนาคต ตามลำาดับ  ปัจจุบันเป็นอาจารย์

และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จึงกล่าวได้ว่าหลังผ่านประสบการณ์การทำางานหลายด้าน ทั้งการ

ศึกษา สุขภาพทางเลือก การเมือง และสันติวิธี ผนวกกับศาสตร์ด้าน

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่อธิษฐาน์ได้เรียนรู้ เช่น การสื่อสารด้วย

ความกรุณา กระบวนการจิตบำาบัดแนวซาเทียร์ ปัจจุบันเธอกำาลังนำา

ประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายของชีวิต นั่นคือการ

พัฒนาตนเองและรับใช้ผู้อื่น 

แด่หนุ่มสาว  จุดเปลี่ยนสำาคัญในวัยเยาว์

ตอนเรียนช้ันประถม น้าสาวเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ เขาเป็นเด็ก

กิจกรรม เด็กค่าย ชอบมาเล่าว่าไปทำาค่าย และค่อยๆ ป้อนข้อมูลให้เรา

ว่าอย่าเรียนหนังสืออย่างเดียว ต้องทำากิจกรรมนอกรั้วโรงเรียนบ้าง  พอ

“ แด่หนุ่มสาว ถือเป็นหนังสือที่เปิดโลกทัศน์ของตัวเอง  

เป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญ อ่�นแล้วเกิดคำ�ถ�มเกี่ยวกับ

ชีวิตก�รเรียนก�รศึกษ�อย่�งม�กว่�เรียนไปเพื่ออะไร  

ชีวิตคืออะไร เป้�หม�ยชีวิตคืออะไร เร�เกิดม� 

เพื่ออะไร เลยตั้งเป้�หม�ยว่�จะต้องค้นห�คำ�ตอบ

สำ�หรับคำ�ถ�มเหล่�นี้ ี ้”
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เราอยู่ ม. 2 น้าเอาหนังสือ แด่หนุ่มสาว เขียนโดยกฤษณมูรติมาให้อ่าน 

ถือเป็นหนังสือท่ีเปิดโลกทัศน์ของตัวเอง เป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญ อ่านแล้ว

เกิดคำาถามเกี่ยวกับชีวิตการเรียนการศึกษาอย่างมากว่าเรียนไปเพ่ือ

อะไร ชวีติคืออะไร เป้าหมายชวีติคอือะไร เราเกดิมาเพือ่อะไร เลยตัง้เปา้

หมายวา่จะตอ้งคน้หาคำาตอบสำาหรบัคำาถามเหลา่นี ้ หลังจากนัน้ยงัสนใจ

ประเด็นด้านอ่ืนๆ จากน้าสาวและหนังสือของกฤษณมูรติอีกหลายเล่ม 

รวมทั้งหนังสือปรัชญา ธรรมะ และจิตวิญญาณ  หนังสือที่มีอิทธิพลต่อ

ตวัเรามากคอืหนงัสอืของทา่นพทุธทาส, ชมับาลา ของ เชอเกยีม ตรงุปะ,  

สิทธารถะ ของ แฮร์มันน์ เฮสเส, ปรัชญาชีวิต ของ คาลิล ยิบราน  แม้

ตอนน้ันจะไม่เข้าใจนัก แต่ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ในระบบ ขยันทำาเกรดให้

ดีเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้

เราสอบเข้าได้ที่ธรรมศาสตร์ รุ่นเราถูกเรียกว่ารุ่นพฤษภาทมิฬ 

เพราะบ้านเมอืงเพิง่จะเกดิเหตกุารณพ์ฤษภาทมฬิกอ่นเปดิภาคการศกึษา

ใหม่ในเดือนมิถุนายนปี 2535  เวลาเดินไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตอ้งเดนิผ่านถนนราชดำาเนิน ยังเหน็รอ่งรอยการต่อสูแ้ละการสญูเสีย ทัง้

รอยกระสนุปนืและคราบเลอืดตามต้นไม ้รูส้กึวา่บรรยากาศทางการเมอืง

ผลักดันให้ตั้งคำาถามมากขึ้น  ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยได้ทำากิจกรรมออก

ค่ายอาสาบ้าง ไปก่อสร้าง ไปอยู่กับชาวบ้าน และทำากิจกรรมกับเด็กใน

หมู่บ้าน ได้เห็นโลกซึ่งต่างไปจากสภาพแวดล้อมท่ีคุ้นเคย แต่ก็ยังไม่เจอ

คำาตอบที่ใช่  พอเรียนจบแล้วทำางานที่บริษัทเอกชนได้ประมาณหนึ่งปีก็

ลาออกไปเรียนตอ่ปรญิญาโท เพราะคดิวา่การทำางานในบรษิทัเอกชนไมใ่ช่

วิถีชีวิตของเรา และยังไม่ใช่หนทางที่จะค้นพบคำาตอบ 

พบครูทางธรรมนำาทางชีวิต

จริงๆ แล้วตอนนั้นตั้งใจลาออกมาแสวงหาคำาตอบของชีวิตโดยใช้

การเรียนปริญญาโทเป็นข้ออ้างกับทางบ้านเพื่อสร้างความชอบธรรมใน

การลาออกจากงาน  ระหว่างเรียนได้พบกับอาจารย์วรรณี ธารินเจริญ 

ถอืเปน็ครทูางธรรมผูเ้ปน็ฆราวาส และเปน็แรงบันดาลใจให้ใชชี้วติอยา่งมี

คณุคา่เพ่ือรบัใชค้นอืน่  อาจารย์ใชชี้วติอยา่งเรยีบงา่ย อุทศิชวิีตใหแ้กก่าร

รบัใชผู้ค้นผา่นการทำางานทางธรรม มุง่สรา้งการเปลีย่นแปลงจากภายใน

เพื่อเกื้อกูลให้ชีวิตของผู้คนที่อาจารย์ได้พบเจองอกงามขึ้น

“ หล�ยปีที่ผ่�นม�เร�ลองนำ�

สิ่งที่อ�จ�รย์สอนไปใช้พลิก

วิกฤติให้เป็นโอก�ส พลิกใจ 

ที่ขุ่นเคืองไปเป็นใจที่เบิกบ�น  

เร�ไม่หวั่นไหวม�กนัก

ท่�มกล�งเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ   

ที่เข้�ม�กระทบใจ  แม้อ�จ�รย์

จะจ�กไปแล้ว แต่เส้นท�งก�ร

เติบโตภ�ยในไม่มีวันสิ้นสุด 

เป้�หม�ยของเร�คือก�ร

เติบโตภ�ยในไปพร้อม ๆ   

กับก�รทำ�ง�นเพื่อ 

รับใช้ผู้อื่น”
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ได้เรียนรู้มิติด้านในจากอาจารย์วรรณีเยอะมาก อาจารย์ทำาให้เห็น

ว่าเมื่อมนุษย์แต่ละคนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในแล้ว เขาเหล่าน้ัน

จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอ่ืนๆ ได้อีกมากมาย  สิ่งท่ีประทับใจมากคือ

อาจารยม์จีติใจเตม็เปีย่มไปดว้ยความเมตตากรณุาและมสีตปิญัญาหยัง่รู้

ท่ีล้ำาลกึมาก แคไ่ดน่ั้งอยูใ่กล้ๆ  กส็มัผสัไดถ้งึกระแสความรกัความเมตตา

ทีไ่หลรนิออกมาอยา่งเป็นธรรมชาตไิมข่าดสาย  หลายครัง้ทีอ่าจารยท์ำาให้

เรารู้สกึทึง่และศโิรราบตอ่พลงัความเมตตาและปญัญาทีอ่าจารยถ์า่ยทอด

ผ่านการพูดคุยและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในแต่ละวัน  อาจารย์มี

สายตามองเหน็ความดงีามและศกัยภาพภายในตวัลกูศิษยแ์ละมนุษยท์กุ

คนได้เสมอก่อนที่เราจะทันมองเห็นตัวเองเสียอีก  เมื่อก่อนมีหลายครั้ง

ในชีวิตท่ีเราเคยสงสัยในคุณค่าของตัวเอง และมักจะถูกสังคมและระบบ

การศึกษาทำาให้เชื่อมาโดยตลอดว่าเรายังไม่ดีพอ แต่การมองเห็นเช่นนั้น

ของอาจารย์มันมีพลงัมากๆ ทีจ่ะชว่ยให้เรากลบัมาเชือ่มัน่ศรทัธาในความ

ดีงามและศักยภาพภายในตนเองและเพื่อนมนุษย์ได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่า

อาจารยส์อนเราผา่นวถิชีวีติประจำาวนั ผา่นการทำางานบ้าน การพูด

คุย  อาจารย์ชอบตั้งคำาถามที่มาจากโจทย์จริงต่างๆ ในชีวิตให้ลูกศิษย์

ค้นหาคำาตอบ  หลายๆ ครั้งในการเรียนรู้จะมีความรู้สึกคล้ายว่าการ

สื่อสารระหว่างเรามันพ้นไปจากคำาพูด แต่เป็นการสื่อสารจากจิตสู่จิต มี

พลังความเข้าใจ ความกระจ่างแจ้งต่อคำาตอบปรากฏขึ้นในจิต คำาตอบ

หรือความคิดของอาจารย์ไหลผ่านเข้ามาในใจเราก่อนที่อาจารย์จะพูด

ออกมาเสยีอีก เป็นชว่งเวลาแหง่การเรยีนรูท้ีน่า่ทึง่ นา่ตืน่เตน้ เตม็ไปดว้ย

ความปีติ ความรัก และความเมตตามากๆ

อาจารย์ฝึกให้ลูกศิษย์ทุกคนเขียน reflection หรือการใคร่ครวญ 

ภายในทกุครัง้ทีเ่กดิเหตกุารณต์า่งๆ ในชวีติทัง้ดแีละรา้ยในแตล่ะวนั โดย

เฉพาะเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเลวร้ายนั้น อาจารย์บอกว่าขอให้เปิดใจ

ต้อนรับมัน เพราะน่ีคือโอกาสทองในการเติบโต ให้มองว่าความทุกข์น้ัน

จรงิๆ แลว้กคื็อปุย๋ในชวิีต เราต้องเปลีย่นความทกุขใ์หเ้ปน็ปุย๋ด้วยปญัญา 

ให้ย้อนกลับมาเห็นตัวเอง ตั้งคำาถามว่าเราได้ค้นพบและเรียนรู้อะไรบ้าง 

และธรรมะกำาลังสื่อสารอะไรกับเราผ่านเหตุการณ์เหล่านี้

หลายปทีีผ่า่นมาเราลองนำาสิง่ทีอ่าจารยส์อนไปใช้กบัตวัเองเพือ่พลกิ

วิกฤติให้เป็นโอกาส พลิกใจตัวเองที่ขมขื่น ขุ่นเคือง โกรธ และหงุดหงิด 

ไปเปน็ใจทีข่อบคุณและเบิกบานได้หลายครัง้  แมเ้หตุการณภ์ายนอกอาจ

จะไมไ่ดเ้ปลีย่นไปจากเดมิเทา่ไร แตใ่จเราเปลีย่น เราไมห่วัน่ไหวสัน่คลอน

มากนักท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบใจ และก็มีหลายคร้ัง

เช่นกันที่เราพบว่าเมื่อคุณภาพภายในใจเราเปล่ียน มันส่งผลให้คุณภาพ

ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้คนและเหตุการณ์ภายนอกเปล่ียนไปด้วยอย่าง

คาดไม่ถึง

อาจารยส์อนวา่ในการทำางานถา้ไมร่ะวงักจ็ะตกรอ่งอตัตา คือทำาเพ่ือ

ตอบสนองอัตตาตัวเอง เช่นถ้าผลของงานนั้นออกมาดี มันก็จะทำาให้เรา

คิดว่ากูดี กูเก่ง กูฉลาด  ถ้าผลของงานออกมาไม่ดี เราก็จะตีโพยตีพาย 

ฟูมฟาย ขุ่นเคือง  หากไม่โทษตัวเองว่าไม่ดีพอ ไม่เก่งพอ และโง่ ก็จะ

โทษคนอื่นว่าเป็นสาเหตุของความผิดพลาด  แต่เมื่อใดก็ตามที่ระลึกได้

ว่าทั้งหมดนี้เราทำาไปเพื่อรับใช้ธรรม ให้ธรรมทำางานผ่านตัวเรา เราเป็น

แค่ทางผา่นใหส้ิง่ตา่งๆ เกดิขึน้ แลว้ทำาอยา่งเตม็ทีแ่ละทำาใหด้ทีีส่ดุ ไมว่า่

ผลจะออกมาเปน็อยา่งไรกย็กใหธ้รรมดแูล เราจะไมต่ดิกบัความคาดหวงั

ของตวัเอง กบัความสำาเรจ็หรือความลม้เหลวของงานน้ัน  เราพบวา่เวลา

วางใจไว้แบบนี้ได้ ใจก็สบาย ชีวิตก็เบาขึ้น

ชีวิตช่วงน้ันมันราบรื่นอย่างน่าอัศจรรย์ เหมือนอยู่ใน  flow  ของ

จักรวาล รู้สึกว่าชีวิตอยู่ในกระแสธารที่หล่อเลี้ยงดูแล ทุกจังหวะก้าวใน

ชวีติไม่วา่จะทำาอะไรอยูต่รงไหนมนัจะลงตัวแบบพอดีๆ  ไปทกุอยา่ง ชีวติ
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ได้รับการดูแลจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น ใจสบายๆ ไม่ดิ้นรน ไม่บีบคั้น มี

ความไวว้างใจตอ่โลก ตอ่เพือ่นมนุษย ์ตอ่ธรรมชาต ิ จริงๆ แลว้คอืวางใจ

ต่อธรรม ต่อเหตุปัจจัย และต่อกฎของธรรมชาติ

แม้อาจารย์วรรณีจะถึงแก่กรรมและจากเราไปนานหลายปีแล้ว แต่

เราคิดว่าเส้นทางการเติบโตภายในไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีขีดจำากัด เรายัง

คงต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆ  เป้าหมายของเราคือการเติบโตภายในไป

พร้อมๆ กบัการทำางานเพือ่รบัใช้ผูอ้ืน่ ใชเ้วลาทีย่งัเหลอือยูใ่นชวีติตอ่จาก

นี้เพื่อทำางานทั้งสองด้านไปด้วยกันอย่างสมดุล 

พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติบโตที่เสมสิกขาลัย

ระหวา่งเรยีนปรญิญาโทไปพรอ้มๆ การเรยีนรูก้บัอาจารยท์างธรรม 

มเีพือ่นบอกวา่ทางเสมสกิขาลยัตอ้งการคนทีม่คีวามรูด้า้นภาษาไปทำางาน 

พาร์ตไทม์เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

(Social Venture Network)  เราไดท้ำางานนี ้ได้ไปเจอนักธรุกจิรุ่นใหญ่ๆ  

ท่ีมจิีตสำานกึรบัผดิชอบต่อสงัคม ได้เหน็วิธคิีด วธิมีองโลกของคนทำางานใน

แวดวงภาคเอกชน เป็นการเปิดโลกให้แก่เรา

หลังจากนั้นก็เริ่มช่วยงานโครงการอื่นๆ ในองค์กรเครือข่ายของ

เสมสิกขาลัยและมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปมากขึ้นเร่ือยๆ เช่น 

ช่วยเขียนโครงการขอทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ ติดต่อประสานงาน

กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมชาวต่างชาติ ช่วยเป็นล่ามเวลามีงานฝึกอบรม

หลักสูตรที่มีวิทยากรต่างประเทศ ทำาให้ได้ทั้งความรู้และการฝึกปฏิบัติ

เยอะมาก  ช่วงนั้นเสมสิกขาลัยภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

เปน็องค์กรการศกึษาทางเลอืกทีน่ำาศาสตรก์ารเรยีนรูท้างเลือกใหม่ๆ  เขา้

มาในเมืองไทยไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การเมือง วัฒนธรรม 

สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ ดนตรี และศาสตร์การดูแลสุขภาพ

ทางเลือกต่างๆ

การทำางานที่เสมฯ ช่วยเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ทางการ

ศึกษา สังคม และวัฒนธรรมที่กว้างขวางมาก ทำาให้ได้มีโอกาสพบปะ 

รับฟัง พูดคุย กับนักคิด นักเขียน นักวิชาการ คนทำางานเคลื่อนไหวทาง

สงัคมหลายคนทีม่บีทบาทสำาคัญทัง้ในเมืองไทยและระดับโลก ซ่ึงมหีลาย

คนที่เราให้ความเคารพนับถือเป็นพี่ เป็นครู เป็นกัลยาณมิตรต่อกันมา

จนถึงทุกวันนี้

หนึ่งในครูคนสำาคัญที่เรามีโอกาสทำางานด้วยก็คืออาจารย์สุลักษณ์ 
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ศิวรักษ์  อาจารย์เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีความรอบรู้กว้างขวางในศาสตร์

หลากหลายแขนง  อาจารย์คิดชัด คม และลึก  ภายใต้ภาพลักษณ์ที่

คนภายนอกเห็นว่าอาจารย์ดุ แข็งกร้าว วิพากษ์สังคมและสถาบันต่างๆ 

อยา่งตรงไปตรงมาชนิดท่ีไมเ่กรงกลัวอำานาจใดๆ น้ัน เราไดพ้บวา่อาจารย์

มีความรักและห่วงใยบ้านเมืองอย่างยิ่ง

สิ่งที่ประทับใจและรู้สึกขอบคุณอาจารย์สุลักษณ์เสมอมาคือความ

เมตตาและการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้เติบโตอย่างเต็มที่  ช่วงน้ันรู้สึก 

ตืน่เตน้และท่ึงมากท่ีอาจารยเ์ปดิโอกาสและไวว้างใจให้เราไดม้สีว่นรว่มใน

การทำางานสำาคัญๆ หลายโครงการ  นอกจากนี้เรายังได้รับอิทธิพลจาก

แนวคิดสำาคัญท่ีอาจารย์ปพูืน้ฐานให ้คอืการเชือ่มโยงงานดา้นจติวญิญาณ

เพื่อการรับใช้สังคม อันเป็นหลักคิดสำาคัญที่ปรากฏอยู่ในเนื้องานต่างๆ 

ของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

การทำางานท่ีน่ีถือเป็นพื้นที่หล่อเลี้ยงให้เกิดการเรียนรู้และเติบโต

ท่ีสำาคัญมากๆ ช่วงหนึ่งของชีวิต เราได้แรงบันดาลใจในการทำางานทาง

สังคม อุดมคติและอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตเพ่ือการทำางานทางสังคม

ควบคู่ไปกับการพฒันาการเตบิโตด้านใน  งานแบบนีแ้มจ้ะเหนือ่ยหนกั มี

เงนิเดอืนแคพ่อเลีย้งตวัได้ไมเ่ดือดรอ้น ไมไ่ด้มรีายได้มากมายหรอืผลกำาไร

เป็นกอบเป็นกำา เพราะเป็นการทำางานทวนกระแสหรือนอกกระแสของ

คนส่วนใหญ่ในสังคม แต่คนทำางานมีความสุข มีแววตาที่เต็มไปด้วยพลัง 

มีความเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรในแง่มุมที่เกื้อกูลต่อกันอย่างจริงใจ 

เข้าใจความขัดแย้งและการเมืองผ่านงานสันติวิธี

พอจบปริญญาโทก็ออกมาทำางานในระบบเพื่อความมั่นคงตามคำา

เรยีกรอ้งของแม ่คอืเปน็อาจารย์ในมหาวทิยาลยั แตไ่มค่่อยมคีวามสขุมาก

นัก รู้สกึว่าการรบัรูโ้ลกและความเปน็ไปทางสงัคมแคบลง  แมจ้ะมคีวาม

สุขกับการสอนหนังสือ การได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษา แต่ก็รู้สึกอึดอัด

กับกฎระเบียบและวัฒนธรรมเชิงอำานาจบางอย่างของสถาบันการศึกษา

ในสังคมกระแสหลัก  เป็นอาจารย์อยู่สองปี พอครบสัญญาจ้างก็ลาออก 

พอดีเพื่อนชวนไปร่วมงานที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัย

มหิดล1 จึงตัดสินใจย้ายมาทำางานที่นี่

งานที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีเปิดมุมมองความคิดและความ

เข้าใจเรื่องงานสันติวิธี การทำางานกับความขัดแย้ง และการต่อสู้ทางการ

เมืองให้เรา จากเดิมที่ไม่ได้ให้ความสนใจในประเด็นเหล่านี้มาก่อน และ

มีทัศนคติด้านลบต่อคำาว่าการเมืองและความขัดแย้ง แต่การทำางานกับ

อาจารยโ์คทม อารยีา ผูอ้ำานวยการศนูยฯ์ ในขณะนัน้ ทำาใหเ้รยีนรูว้า่การ

เมืองสำาคัญ เพราะความเป็นการเมืองแทรกซึมและเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา

ตลอดเวลา การเมอืงกำาหนดนโยบายต่างๆ ทีม่ากำากับและสง่ผลกระทบ

อย่างมหาศาลต่อชีวิตเราในหลายๆ ด้าน  ตราบใดที่เรายังคงใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคมก็ไม่มีทางหนีพ้นไปจากความเป็นการเมือง มันเป็นพื้นที่

การต่อรองที่สามารถนำาไปสู่ทั้งการสร้างปัญหาและการแก้ปัญหาในเชิง

โครงสร้างที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้คนจำานวนมากได้  เรายัง

ได้เรียนรู้อีกว่าความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องเลวร้าย แต่เป็นโอกาสสำาคัญที่จะ

นำาไปสูก่ารสรา้งความเปล่ียนแปลง ถ้าเรามองมนัอยา่งเขา้ใจและเขา้ไปมี

ปฏสิมัพนัธก์บัความขดัแยง้นัน้อยา่งสรา้งสรรค์ผา่นการทำางานทางสนัตวิิธี

1 ปัจจุบันคือ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (สสมส.) มหาวิทยาลัยมหิดล
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ศนูยฯ์ นีต้ัง้ขึน้เพราะเหตกุารณค์วามไมส่งบในสามจังหวดัชายแดน

ภาคใต้ การทำางานช่วงแรกจึงเกี่ยวข้องกับพื้นที่สามจังหวัดนี้  เราได้

ลงพื้นท่ีบ่อยมาก ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ จัดวงสานเสวนา ได้คุยกับ

ท้ังทหาร ตำารวจ ข้าราชการท้องถิ่น คนทำางานเคล่ือนไหวทางสังคม นัก

สิทธิมนุษยชน นักวิชาการ ชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิม ผู้ต้องขังใน

คดีความมั่นคง ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง

ทุกครั้งท่ีได้น่ังคุยกับผู้คนเหล่านี้ เราได้เห็นหัวใจความเป็นมนุษย์

ของเขา เห็นเจตนาอันดีงามที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำาและทางเลือก

ต่างๆ ท่ีแต่ละฝ่ายมี  ไม่ว่าคู่ขัดแย้งขั้วตรงข้ามจะมองอีกฝ่ายว่าอย่างไร 

มีการตีตราติดป้ายความเป็นศัตรูและใช้คำาพูดที่ลดทอนความเป็นมนุษย์

ให้แกก่นัขนาดไหน แตเ่มือ่นัง่ลงพูดคยุและรับฟงัอยา่งเปดิใจ เราจะเขา้ใจ

ได้ว่าทำาไมเขาถึงทำาอย่างนั้น  เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเลือก แต่

เราเขา้ใจเขาได ้และเคารพในความเปน็มนษุยข์องเขาได ้ ชวีติคนคนหนึง่

ในบรบิทสงัคมหนึง่ๆ ทีห่ลอ่หลอมเขามามนัมมีติซัิบซ้อนลกึซึง้ มเีงือ่นไข

และเหตุปัจจัยมากมายเกินกว่าจะตัดสินกันได้ง่ายๆ

เครือ่งมอืสำาคัญทีไ่ดเ้รียนรูร้ะหว่างการทำางานสนัติวิธคืีอ การส่ือสาร

ด้วยความกรุณา  (Compassionate Communication)  ซึ่งมีแนวทาง 

พืน้ฐานมาจาก การสือ่สารอยา่งสนัต ิ(Nonviolent Communication) ที่

คิดค้นโดย ดร. มาร์แชลล์ โรเซนเบิร์ก  ผู้ที่นำาเครื่องมือนี้เข้ามาเผยแพร่

ให้คนทำางานด้านสันติวิธีในเมืองไทยได้รู้จักคือคุณกัญญา ลิขนสุทธิ์ ซึ่ง

เป็นทั้งครูและกัลยาณมิตรอีกคนหนึ่งบนเส้นทางการเติบโตในช่วงหลาย

ปีที่ผ่านมา

ชอบการเรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยความกรุณา 

เพราะมนัชว่ยใหเ้รามองเหน็คุณค่าและความเปน็มนษุยท์ีม่คีวามกรณุาอยู่

ภายในตัวของทกุๆ คน เปน็การสือ่สารทีไ่มใ่ชเ่ปน็เพยีงคำาพดูหรอืทกัษะ

ทางเทคนิค แต่มุ่งทำางานกับการเปล่ียนทัศนคติ ความเชื่อ ช่วยให้เรา

เข้าถึงความต้องการเบื้องลึกและ

ความกรุณาภายในใจตนเองก่อน

ที่จะสื่อสารออกมาเป็นคำาพูดที่ให้

ความใส่ใจต่อผู้อ่ืน รวมทั้งฝึกท่ีจะ

เข้าใจผู้อื่นจากมุมมอง จุดยืน และ

ความต้องการเบื้องลึกของเขาด้วย  

นอกจากนี้กลุ่มเพื่อนๆ ที่เรียนรู้

ร่วมกันก็เป็นกัลยาณมิตรที่สำาคัญ

ซึ่งช่วยเกื้อกูลสนับสนุนให้เราผ่าน

พ้นช่วงเวลายากๆ หลายๆ ช่วงใน

ชีวิตการทำางานมาได้

การทำางานสันติวิธีเป็นหนึ่ง

ในช่วงที่สำาคัญของชีวิตเพราะทำา

“ สิ่งสำ�คัญที่ได้เรียนรู้จ�กก�รทำ�ง�นด้�นสันติวิธีคือ 

ก�รเค�รพในคว�มเป็นมนุษย์ของผู้คน ให้คุณค่�กับ

คว�มเท่�เทียมและคว�มเป็นธรรมท�งสังคม ได้ฟื้นคืน

คว�มเชื่อมั่นศรัทธ�ในพลังของคนตัวเล็ก ๆ  ที่สร้�ง

ก�รเปลี่ยนแปลงผ่�นคว�มกล้�ห�ญท�งจริยธรรม  

และยืนหยัดต่อสู้กับคว�มไม่เป็นธรรมด้วยก�รไม่ใช้

คว�มรุนแรง”

การสื่อสารอย่างสันติ   

วิธีการสื่อสารโดยไร้ความรุนแรง 
พัฒนาโดย ดร. มาร์แชลล์ โรเซน-
เบิร์ก อยู่บนหลักการที่ว่ามนุษย์
ทุกคนมีความกรุณาเป็นธรรมชาติ
พื้นฐาน มีลักษณะการสื่อสารที่
ใส่ใจ จริงใจ และให้คุณค่ากับความ
ต้องการของกันและกัน ให้ความ
สำาคัญกับความสัมพันธ์ ความเข้าใจ 
เห็นใจ ความกรุณา ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
โดยไม่วิพากษ์วิจารณ์ กล่าวโทษ 
หรือตัดสินผู้อื่น
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อยู่เป็นเวลาถึงแปดปี ได้เรียนรู้ว่าการทำางานสันติวิธีเป็นสิ่งที่ท้าทาย

และทำาได้ไม่ง่ายเลยในท่ามกลางความขัดแย้งอันซับซ้อน แต่ก็เป็นงาน 

ที่มีพลังสร้างสรรค์และให้ความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยิ่ง  

การทำางานนี้ทำาให้มีโอกาสได้พบเจอครูและกัลยาณมิตรมากมายที่เรา

ยังคงให้ความเคารพนับถือและช่ืนชมในการทำางานอุทิศตนของพวกเขา

มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โคทม อารียา, พระไพศาล วิสาโล,  

พี่คุ้ง-นารี เจริญผลพิริยะ, ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา ทั้งยังมีเพื่อน

รว่มงานคนอืน่ๆ และคนเลก็คนน้อยอกีมากมายในพ้ืนท่ีซึง่อุทิศตนทำางาน

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

สิ่งสำาคัญที่ได้เรียนรู้จากการทำางานด้านสันติวิธีคือการเคารพใน

ความเป็นมนุษย์ของผู้คน ให้คุณค่ากับความเท่าเทียมและความเป็น

ธรรมทางสังคม การมองเห็นความซับซ้อนของเหตุการณ์ความขัดแย้ง 

ความรนุแรง และระบบโครงสรา้งทางสังคมและวฒันธรรมทีข่บัเคลือ่นอยู่ 

เบื้องหลัง ได้ฟื้นคืนความเชื่อมั่นศรัทธาในพลังของคนตัวเล็กๆ ที่สร้าง

การเปลี่ยนแปลงผ่านความกล้าหาญทางจริยธรรม และยืนหยัดต่อสู้กับ

ความไม่เป็นธรรมด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง 

ฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ที่จิตตปัญญา

อยู่ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีได้แปดปีก็ตัดสินใจลาออก 

เพราะอยากทำางานภายในเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ซึ่งเป็นฐาน

เดิมที่เราสนใจและให้ความสำาคัญมานานหลายปีก่อนหน้าน้ัน  ตอนที่

ตัดสินใจลาออก อาจารย์อั๋น (ดร. อดิศร จันทรสุข) และอาจารย์อ้อ (รศ.  

ดร. อนุชาติ พวงสำาลี) ก็มาชวนไปร่วมงานโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตต-

ปัญญา ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโครงการ

วิจัยที่มุ่งทั้งการสร้างความรู้เกี่ยว

กับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผ่าน

กระบวนการจิตตปัญญา และการ

สรา้งเครอืขา่ยชมุชนการเรยีนรูแ้นว

จิตตปัญญา

ตอนทำาโครงการนี้สนุกมาก ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้กับทีม

อาจารย์และเพื่อนร่วมงานในโครงการอย่างเต็มที่ ทำางานกับกลุ่มครูบา

อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัต่างๆ เรยีนรูก้ระบวนการใหม่ๆ   ไดใ้ชท้ัง้ทกัษะ

การฟัง การภาวนา งานศิลปะ การเปิดพื้นที่เพื่อใคร่ครวญสะท้อนย้อน

มองภายใน มาออกแบบกระบวนการ  สนุกมากกับการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ เป็นทีมงานที่ทำางานร่วมกันได้ดีมาก พูดภาษาเดียวกัน (ดวงตา

เป็นประกาย)

โครงการนี้ทำาให้เราได้พบกับครูอาจารย์ที่มีจิตวิญญาณความเป็น

ครูหลายคน คือเป็นครูอาจารย์ที่อุทิศตนให้แก่การพัฒนาการศึกษา การ

พัฒนาศิษย์ การสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุขและมีความหมาย เกิดเป็น 

กลุ่มกัลยาณมิตรในเครือข่ายการศึกษาแนวจิตตปัญญา  การได้พบคนที ่

ตั้งใจดี มีพลังและไฟในการทำางานที่ตนรัก มันสร้างแรงบันดาลใจให้เรา

มากๆ  

จิตตปัญญา 

กระบวนการเรียนรู้และวิถีปฏิบัติ
ที่มุ่งเน้นให้บุคคลเกิดความตื่นรู้
บนฐานของการภาวนาและการ
ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งผ่านกิจกรรม 
อาทิ การเจริญสติในรูปแบบต่างๆ 
สุนทรียสนทนา การเคลื่อนไหว
ร่างกาย การทำางานศิลปะ
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หลากมิติการนำาที่โครงการผู้นำาแห่งอนาคต

หลังจากทำาโครงการกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญามาได้สาม

ในส่ีของโครงการ ก็เกิดโครงการผู้นำาแห่งอนาคตขึ้นในปีต่อมา นำาโดย

อาจารย์อนุชาติ พวงสำาลี โดยได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เป้าหมายของโครงการคือการ

พัฒนาผู้นำาในมิติด้านจิตวิญญาณและการเติบโตภายใน เป็นผู้นำาท่ีอุทิศ

ตนและมุง่มัน่ตอ่การสรา้งความเปลีย่นแปลงใหแ้กส่ว่นรวม อนัเปน็หัวใจ

ของการขบัเคลือ่นสงัคมสขุภาวะ และเปน็พลงัในการนำาพาสงัคมทีก่ำาลงั

เผชิญวิกฤติต่างๆ ให้ฟื้นตัวกลับสู่ความปกติสุขอย่างรวดเร็ว

สิ่งที่โครงการนี้ทำาคือการสร้างพื้นที่กลางเพื่อเชื่อมร้อย บ่มเพาะ 

หล่อเลี้ยง เปิดมุมมองแห่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้นำาจากภาคส่วนต่างๆ อัน

หลากหลาย ท้ังในแง่พ้ืนที่การทำางาน ประเด็นปัญหา อายุ ศาสนา เพศ 

วยั ฯลฯ  นอกจากงานดา้นการสรา้งพืน้ทีก่ารเรยีนรูแ้ลว้ยังมงีานดา้นการ

พฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัผูน้ำากระบวนทศันใ์หม ่และงานสือ่สารเพือ่การ

เปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งทำาคู่ขนานไปพร้อมๆ กัน

การเรียนรู้และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการทำางานโครงการนี้คือ 

การได้พบและได้เรียนรู้ร่วมกันกับผู้นำามากมายจากหลายองค์กร หลาก

พื้นที่และประเด็นทำางาน  ได้พบคนที่มีพลังใจ ความมุ่งมั่น อุดมการณ์ 

และการอุทิศตัวเพ่ือคนอื่น  ได้เจอคนที่มีจิตใหญ่ มีใจกว้างขวาง คนที่

เปน็นักตอ่สูเ้พือ่สรา้งสงัคมทีเ่ปน็ธรรม เหน็พลงัของการเชือ่มโยงกนัและ

กันผ่านความสมัพนัธบ์นฐานของความเปน็มนษุยท์ีเ่คารพกนัเทา่เทยีมกนั  

เวลาเราเชือ่มใจกนัได ้พลงัจะเพิม่ขึน้ทวคูีณมาก เราพบวา่ผูน้ำาเหลา่นีมี้ใจ

พรอ้มทีจ่ะเชือ่มโยงกนัอยูแ่ลว้ ขอเพียงมปีจัจัยภาวะแวดลอ้มทีเ่อือ้อำานวย 

และโครงการของเราเปน็หนึง่ในเง่ือนไขปจัจยัแวดลอ้มทีช่ว่ยสรา้งสภาวะ

นั้นให้เกิดขึ้นผ่านเวทีการพูดคุยและเรียนรู้ร่วมกัน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้เราได้รู้จักผู้ใหญ่ใจดีเยอะมากๆ ผู้ใหญ่ที่

พร้อมจะสร้างคนรุ่นใหม่ ผลักดันและสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโต  

เราได้เจอเด็กรุ่นใหม่หลายๆ คนที่มีศักยภาพล้นเหลือ มีความคิดดีๆ 

อยากทำาเรือ่งดีๆ  ใหส้งัคมมากมาย  การไดพ้บเจอผูค้นเหลา่นีท้า่มกลาง

ภาวะวกิฤตทิางสงัคมทีเ่กดิขึน้ทำาใหเ้รายงัมคีวามหวงัตอ่อนาคตบา้นเมอืง 

มีความหวังและศรัทธาในเพ่ือนมนุษย์ และได้รับแรงบันดาลใจในการ

ทำางานเพื่อการรับใช้คนอื่นต่อไป 

สำาหรับตัวเองก่อนหน้าน้ีไม่เคยคิดและไม่เคยมั่นใจเลยว่าจะเป็น

ผู้นำาได้ ไม่ชอบ ไม่มั่นใจที่จะไปยืนข้างหน้าหรือหัวแถวเพื่อนำาคนอื่น 

เพราะภาพผู้นำาแบบเดิมๆ ที่มีในหัวในความเชื่อของเราคือการเป็นผู้นำา

เดี่ยวอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างบน เป็นผู้นำาแบบขาลุย พาคนบุกไปข้าง

หน้า ในขณะที่เราชอบทำางานสนับสนุนอยู่ข้างหลังมากกว่า ชอบจัด



252 253

นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น

กระบวนการสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้คนได้พูดคุย

กนั ดงึศกัยภาพภายในออกมาให้พวกเขาเห็น

ว่าทุกคนทำาได้ นำาได้ด้วยตัวเขาเอง  ถ้าเป็น

พืน้ทีก่ารทำางานแบบนัน้เราจะมัน่ใจและสนกุ

ได้ทั้งที่บางทีก็ต้องออกไปยืนพูดหน้าห้องคน

เดียว เพราะเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มานำาใคร 

ควบคุมบงการใคร เราเพียงมาเอ้ืออำานวยจัด

กระบวนการสนับสนุนให้กลุ่มลุกขึ้นมานำาตัว

เอง เป็นเจ้าของประเด็นน้ันเอง และพากัน

เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน

ตอนที่เราไปร่วมเรียนรู้เรื่องการจัดกระบวนการ  Barefoot Facili-

tator2 ท่ีชุมชนฟินด์ฮอร์นในสกอตแลนด์  เคต ซูเทอร์แลนด์ กระบวนกร 

ผู้นำาการอบรมบอกว่า เธอเชื่อว่าผู้นำายุคใหม่จะไม่ใช่ผู้นำาเดี่ยว แต่จะ

ตอ้งเปน็ผูน้ำาทีส่ร้างการมสีว่นรว่ม ผูน้ำาแบบนีต้อ้งฟังคนอืน่เปน็และเปดิ

พื้นที่ให้คนอื่นๆ มีบทบาท แล้วจะเกิดการผนึกกำาลัง (synergy) มีความ

เป็น “กระบวนกร” (facilitator)  มากกว่า “ผู้นำา” (leader)  ฟังแล้วถึง 

ตระหนักว่า อ้าว...นี่แหละแนวทางท่ีเราทำาอยู่ และสนุกกับการทำางาน

แบบนี ้คือเปน็ผูน้ำาทีอ่ยูข่า้งหลงั คอยสนบัสนุนใหค้นอืน่ๆ เตบิโต มพีืน้ที่

ทำางาน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

2 Barefoot Facilitator  การอบรมเพื่อเสริมสร้างเครื่องมือและความมั่นใจในการทำางาน 

กลุ่ม นำาโดย เคต ซูเทอร์แลนด์ นักเขียนและกระบวนกรสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร

กระบวนกร 

ผู้ทำาหน้าที่อำานวยความ
สะดวกให้สมาชิกในกลุ่ม
พูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม
และตรงไปตรงมา เพื่อ
นำาไปสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการรวม
กลุ่มนั้นๆ

สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยซาเทียร์

ตอนนี้ยังทำางานโครงการผู้นำาแห่งอนาคต และมีงานใหม่ที่เพิ่งเริ่ม

เมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา คือการเป็นอาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้

และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เราทำางานนี้เพราะสนใจ

ด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์  คณะนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่

และมิติใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นคณะที่

มุ่งทำางานข้ามศาสตร์สาขา แบบสหวิทยาการ เพื่อการพัฒนาการศึกษา

และการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม 

นอกจากงานประจำาก็กำาลังเรียนกระบวนการจิตบำาบัดตามแนว

ซาเทียร์ เป็นหลักสูตรสองปีที่จัดโดยสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และ

จิตบำาบดัแนวซาเทยีร ์ รูส้กึสนกุและชอบการเรยีนหลกัสตูรนี ้เพราะเปน็ 

กระบวนการทีส่อดคลอ้งกับความเชือ่และคณุคา่ทีเ่ราม ีคอืการเคารพและ 

“ กระบวนก�รซ�เทียร์นำ�เร�กลับม�อยู่กับปัจจุบัน  

ก่อให้เกิดก�รสร้�งประสบก�รณ์ภ�ยใน และมุ่งไปสู่

ก�รสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง  น�ทีที่เกิดก�ร

ตัดสินใจใหม่และเกิดก�รเปลี่ยนแปลงภ�ยในนั้นเป็น

ประสบก�รณ์ที่ทรงพลังม�ก และเร�ก็รู้สึกว่�ตัวเอง

หลงรักก�รทำ�ง�นสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงจ�กภ�ยใน

แบบนี้”
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นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น นํ า ท า ง ข้ า ง ใ น

ไว้วางใจในศักยภาพของมนุษย์ทุกคน  การเรียนรู้น้ีสร้างความเชื่อมโยง

กับมิติทางจิตวิญญาณของผู้ฝึกฝนการบำาบัดอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้เรากลับ

ไปพบกับความรักและความกรุณาที่มีอยู่แล้วภายในตัวเรา แต่เรามัก

หลงลืมและตัดขาดจากกระแสความกรุณาภายในนี้ เพราะเรามุ่งออกไป

ทำางานภายนอก รับมือกับปัญหาต่างๆ ภายนอก และหลงลืมการเชื่อม

โยงกับภายในตัวเราเอง

การฝึกฝนกระบวนการซาเทียร์นำาเรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน 

here and now  เช่ือมโยงกับความกรุณาและการยอมรับผู้อื่นอย่าง 

ไม่มีเงื่อนไข  กระบวนการทั้งหมดก่อให้เกิดการสร้างประสบการณ์

ภายใน (Experiential Process) และมุ่งไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง 

อันลึกซึ้ง (Transformational Change) ซึ่งนาทีที่เกิดการตัดสินใจ 

ใหมแ่ละเกดิการเปลีย่นแปลงภายในนัน้เปน็ประสบการณท์ีท่รงพลงัมาก 

และเรากร็ูส้กึวา่ตวัเองหลงรกัการทำางานสรา้งการเปลีย่นแปลงจากภายใน

แบบนี ้มนัเหมอืนกบัการเดนิทางไปดว้ยกนับนเสน้ทางการเตบิโตทางจติ

วิญญาณของมนุษย์อีกคนหนึ่ง




